

การวิเคราะห์เชิงเทคนิคของการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง เข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Technical Analysis of Offshore Wind Farm Integration with the Distribution System of Provincial Electricity Authority

พิเชฐ เกศมี

Phichet Ketsamee

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of

Master of Engineering in Electrical Engineering

Prince of Songkla University

2559

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



การวิเคราะห์เชิงเทคนิคของการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง เข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Technical Analysis of Offshore Wind Farm Integration with the Distribution System of Provincial Electricity Authority

พิเชฐ เกศมี

Phichet Ketsamee

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of

Master of Engineering in Electrical Engineering

Prince of Songkla University

2559

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อวิทยานิพนธ์	การวิเคราะห์เชิงเทกนิคของการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม
	นอกชายฝั่งเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้เขียน	นายพิเชฐ เกศมี
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	คณะกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์)	ประธานกรรมการ (คร.วฤทธิ์ วิชกูล)
	กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์)
	กรรมการ (คร.มงกล แซ่เจีย)
	กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น ส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

> (รองศาสตราจารย์ คร.ธีระพล ศรีชนะ) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ขอรับรองว่า ผลงานวิจัยนี้มาจากศึกษาวิจัยของนักศึกษาเอง และ ได้แสดงความขอบคุณบุคคลที่มี ส่วนช่วยเหลือแล้ว

> ลงชื่อ..... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ลงชื่อ..... (นายพิเชฐ เกศมี) นักศึกษา ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผลงานวิจัยนี้ไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งในการอนุมัติปริญญาในระคับใคมาก่อน และ ไม่ได้ถูกใช้ในการขอยื่นอนุมัติปริญญาในขณะนี้

> ลงชื่อ..... (นายพิเชฐ เกศมี) นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์	การวิเคราะห์เชิงเทคนิคของการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม
	นอกชายฝั่งเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้เขียน	นายพิเชฐ เกศมี
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า
ปีการศึกษา	2558

บทคัดย่อ

้บริเวณนอกชายฝั่งอ่าวไทยของเกาะเต่าและเกาะพะงันเป็นแหล่งที่มีศักยภาพลมดี ้เหมาะแก่การพัฒนาเป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งขนาดใหญ่เชื่อมเข้ากับระบบ ้ไฟฟ้า อย่างไรก็ตามการเชื่อมระบบผลิตไฟฟ้าทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งจะส่งผลให้การไหลของ พลังงานไฟฟ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงขนาดและทิศทาง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผล กระทบต่อความมั่นคง เสถียรภาพ และคุณภาพของระบบไฟฟ้า ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาเงื่อนไข ้ ปัจจัยและวิธีการเลือกจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งเข้า ้กับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ การประเมินจุดเชื่อมต่อที่ เป็นไปได้โดยการพิจารณาจากปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ ปริมาณโหลดหม้อแปลงและระยะห่างของ ้จุดเชื่อมต่อ ขั้นตอนต่อไปคือการวิเกราะห์เชิงเทกนิก ประกอบด้วย การวิเกราะห์ระบบไฟฟ้าใน ้สภาวะอยู่ตัว การจำลองการทำงานในสภาวะพลวัติ และการวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า โดยใช้ แบบจำลองกังหันลมชนิคคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบและวิเคราะห์การทำงานด้วยโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory ทั้งสภาวะ โหลดสูงและ โหลดต่ำเพื่อหากรณีวิกฤติ สุดท้ายประเมินผล การจำถองทางเทคนิคด้วยหลักเกณฑ์ของข้อกำหนดการเชื่อมต่อ การปรับปรุงอุปกรณ์ภายในระบบ ้ไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าสูญเสีย เพื่อคัคเลือกจุดเชื่อมต่อและแนะแนวทางการเชื่อมต่อที่เหมาะสม ผล การวิเคราะห์เชิงเทคนิคพบว่าการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งสามารถผ่าน ้ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือเพิ่มอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า โดย รูปแบบการเชื่อมต่อที่เหมาะสมได้แก่ กรณีที่ 2 ทุ่งกังหันลม SPP 1 เชื่อมกับบัส KMA ทุ่งกังหันลม SPP 2 เชื่อมกับบัส KCD และทุ่งกังหันลม SPP 3 เชื่อมกับบัส KMB

<mark>คำสำคัญ:</mark> การวิเคราะห์เชิงเทคนิค, กังหันลมชนิดคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบ, ระบบผลิตไฟฟ้าด้วย ทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง, DIgSILENT PowerFactory

Thesis Title	Technical Analysis of Offshore Wind Farm Integration v	vith
	the Distribution System of Provincial Electricity Authority	
Author	Mr. Phichet Ketsamee	
Major Program	Electrical Engineering	
Academic Year	2015	

ABSTRACT

The off coast of the Gulf of Thailand around Koh Tao and Koh Pha-Ngan has abundant wind resources, which could be implemented into large-scale offshore wind farms. However, the offshore wind farm integration on the high voltage grid will significantly impact the system operation of security, stability, and quality. Consequently, the suitable interconnection points for the offshore wind farms to the grid have to be investigated. In this thesis, we study the system conditions, the factors, and how to choose the properly connected points of the offshore wind farms to the 115 kV transmission system of the Provincial Electricity Authority (PEA). This study consists of an evaluation of possible connected points, considered on the physical criteria, i.e. an amount of transformer load and transmission line distance to the connected points. Then, technical analysis, including steady-state analysis, dynamic simulation, and power quality are performed with the full-power conversion wind turbine generators by using the DIgSILENT PowerFactory program in both peak load and off-peak load conditions. Finally, we evaluate the results by considering grid connection requirements, electrical device improvements, and grid loss in order to select and recommend the appropriate grid connection point of the offshore wind farms. The simulation results indicate that the offshore wind farm integration can meet PEA grid connection requirements and not necessary to improve electrical devices in the grid. The suitable interconnection point for these offshore wind farms is case study 2, SPP 1 connects to KMA bus, SPP 2 connects to KCD bus, and SPP 3 connects to KMB bus.

Keywords: Technical analysis, Full-power conversion wind turbine generator, Offshore wind farm, DIgSILENT PowerFactory

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ ที่กรุณาอุทิศเวลาให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ที่เป็นประโยชน์ สนับสนุนอุปกรณ์ในการ ทำวิจัย ขัดเกลากระบวนการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งให้กำลังในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบและแก้ไขรายงานวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณ คร.วฤทธิ์ วิชกูล คร.มงคล แซ่เจีย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ที่ได้กรุณาอุทิศเวลาให้คำปรึกษาและ

คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ตลอดจนตรวจทานวิทยานิพนธ์ให้ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์
งองอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ คร.ณัฏฐา จินคาเพีชร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้กรุณาอุทิศเวลาให้คำแนะนำที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทำวิจัยเสมอมา

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย ทางรัตนสุวรรณ รวมทั้งอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกท่านที่ได้กรุณาให้ คำแนะนำและความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์

ขอขอบพระคุณ นายบรรเจิค รัตนเลิศ นายนัฐพงศ์ พรหมมาก นางสาวธัญณัฐ เหลืองอมรสิริ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และบุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าทุกท่าน ที่ให้กำแนะนำและให้กำลังใจที่คีเสมอมา

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและพี่พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ได้กรุณา สนับสนุนข้อมูลและโปรแกรมที่ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งเป็นกำลังใจช่วยเหลือให้ คำปรึกษาและแก้ปัญหาต่างๆ

ขอขอบพระคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้การ สนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์ และสถานที่ในการทำวิทยานิพนธ์

ขอขอบพระคุณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ผู้ให้โอกาสทางการศึกษา การ สนับสนุนในทุกๆ ด้านและให้กำลังใจที่ดีเสมอมาจนสำเร็จการศึกษา

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	(8)
รายการตาราง	(12)
รายการภาพประกอบ	(15)
สัญลักษณ์คำย่อและตัวย่อ	(19)
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของการวิจัย	1
1.2 การตรวจเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	14
1.4 ประโยชน์ที่คาคว่าจะได้รับจากการวิจัย	14
1.5 ขอบเขตของการวิจัย	15
1.6 วิธีการวิจัย	15
1.7 แผนการคำเนินงานวิจัย	18
1.8 โครงสร้างรายงานวิทยานิพนธ์	19
บทที่ 2 การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง	20
2.1 ระบบไฟฟ้ากำลัง	20
2.2 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง	22
2.2.1 กังหันลมผลิตไฟฟ้า	22
2.2.2 รูปแบบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง	29
2.3 แบบจำลองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง	31
บทที่ 3 การประเมินจุดเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง	33
3.1 หลักเกณฑ์การประเมินจุดเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง .	33
3.2 การวิเคราะห์เชิงเทคนิคของระบบไฟฟ้า	37
3.2.1 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัว (Steady-State Analysis)	37
3.2.2 การจำลองการทำงานในสภาวะพลวัติ (Dynamic Simulation)	38
3.2.3 การวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า (Power Quality)	39

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.3 เครื่องมือจำลองการทำงาน	
3.3.1 คุณลักษณะทั่วไปของโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory	40
3.3.2 โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory	41
บทที่ 4 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัว	47
4.1 การวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้า (Power Flow Analysis)	47
4.1.1 ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์การใหลของกำลังไฟฟ้า	47
4.1.2 การศึกษาผลกระทบการใหลของกำลังไฟฟ้า	56
4.1.3 ผลการจำลองการทำงานและอภิปรายผลกระทบการใหลของกำลังไฟฟ้า	71
4.1.4 สรุปผลการศึกษาผลกระทบการใหลของกำลังไฟฟ้า	76
4.2 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแรงคัน (Voltage Variation Analysis)	77
4.2.1 ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแรงคัน	77
4.2.2 การศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงแรงคัน	79
4.2.3 ผลการจำลองการทำงานและอภิปรายผลกระทบการเปลี่ยนแปลงแรงคัน	79
4.2.4 สรุปผลการศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงแรงคัน	81
4.3 การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงคัน (Voltage Stability Analysis)	82
4.3.1 ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์เสถียรภาพแรงคัน	82
4.3.2 การศึกษาผลกระทบเสถียรภาพแรงคัน	86
4.3.3 ผลการจำลองการทำงานและอภิปรายผลกระทบเสถียรภาพแรงคัน	87
4.3.4 สรุปผลการศึกษาผลกระทบเสถียรภาพแรงคัน	90
4.4 การวิเคราะห์กระแสลัดวงจร (Fault Current Analysis)	91
4.4.1 ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์กระแสลัควงจร	91
4.4.2 การศึกษาผลกระทบกระแสลัควงจร	96
4.4.3 ผลการจำลองการทำงานและอภิปรายผลกระทบกระแสลัควงจร	100
4.4.4 สรุปผลการศึกษาผลกระทบกระแสลัดวงจร	102

สารบัญ (ต่อ)

หน้า
บทที่ 5 การจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติ103
5.1 ทฤษฎีและหลักการการจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติ
5.1.1 องค์ประกอบทั่วไปของกังหันลมชนิดคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบ
5.1.2 หลักการควบคุมกังหันลมชนิคคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบบ
5.1.3 ความสามารถทนความผิดพร่องของกังหันลมชนิดคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบ106
5.1.4 แนวทางการควบคุมกังหันลมชนิดคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบ106
5.2 การศึกษาผลกระทบการจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติ
5.2.1 ข้อกำหนดผลกระทบการจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติ107
5.2.2 แบบจำลองการวิเคราะห์ผลกระทบการจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าใน
สภาวะพลวัติ108
5.2.3 การวิเคราะห์ผลกระทบการจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะ พลวัติ
ด้วยโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory
5.3 ผลการจำลองการทำงานและอภิปรายผลกระทบการจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าใน
สภาวะพลวัติ110
5.3.1 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งหลุดการเชื่อมต่อ (Offshore Wind
Farm Trip Offline)110
5.3.2 สายส่งหลุดการเชื่อมต่อ (N-1 Trip Offline)116
5.3.3 การลัควงจร 3 เฟสที่บัส (Three Phase Short Circuit)122
5.3.4 การเปลี่ยนแปลงความเร็วลม (Wind Speed Variation)
5.4 สรุปผลการศึกษาผลกระทบการจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติ140
บทที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า142
6.1 ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ฮาร์มอนิค142
6.2 การศึกษาผลกระทบฮาร์มอนิค147
6.2.1 ข้อกำหนดผลกระทบฮาร์มอนิก147
6.2.2 แบบจำลองการวิเคราะห์ผลกระทบฮาร์มอนิก
6.2.3 การวิเคราะห์ผลกระทบฮาร์มอนิคด้วยโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory150

สารบัญ (ต่อ)

หน้า
6.3 ผลการจำลองการทำงานและอภิปรายผลกระทบฮาร์มอนิค
6.4 สรุปผลการศึกษาผลกระทบฮาร์มอนิค164
บทที่ 7 การวิเคราะห์จุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมและแนวทางการแก้ใข
7.1 หลักเกณฑ์การวิเคราะห์จุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอก
ชายฝั่ง
7.2 ผลการวิเคราะห์จุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง 167
7.3 การแก้ไขผลกระทบของการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง173
บทที่ 8 บทสรุป176
8.1 สรุปผลการวิจัย176
8.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ178
8.3 แนวทางการพัฒนาต่อไป178
บรรณานุกรม179
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก การตั้งค่าการจำลองการทำงาน
ภาคผนวก ข ทิศทางการใหลของกำลังไฟฟ้า192
ภาคผนวก ค การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ประวัติผู้เขียน

รายการตาราง

หน้า
ตาราง 1–1 คุณลักษณะของกังหันลมผลิตไฟฟ้ายี่ห้อ Vestas รุ่น V11214
ตาราง 1–2 แผนการคำเนินงานวิจัย
ตาราง 3–1 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง
ภาคใต้ของประเทศไทย33
ตาราง 3–2 จุดเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง
ตาราง 3–3 กรณีศึกษารูปแบบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง
ตาราง 3–4 การเปรียบเทียบความสามารถของเครื่องมือจำลองการทำงานระบบไฟฟ้ากำลัง40
ตาราง 4–1 ข้อมูลของตัวแปรบัสประเภทต่างๆ56
ตาราง 4–2 ข้อกำหนดการเชื่อมต่อการใหลของกำลังไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค57
ตาราง 4–3 ข้อมูลกำลังไฟฟ้า แรงคันบัส และมุมเฟสของจุคเชื่อมต่อในสภาวะ โหลคสูงสุค57
ตาราง 4–4 ข้อมูลกำลังไฟฟ้า แรงคันบัส และมุมเฟสของจุคเชื่อมต่อในสภาวะ โหลคต่ำสุด58
ตาราง 4–5 พารามิเตอร์สายส่งของจุดเชื่อมต่อ
ตาราง 4–6 ข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง
ตาราง 4–7 ระยะทางระหว่างจุดเชื่อมต่อและระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง59
ตาราง 4–8 ทิศทางการไหลของกำลังไฟฟ้าภายใต้สภาวะกำลังผลิตสูงสุด
ตาราง 4–9 ทิศทางการไหลของกำลังไฟฟ้าภายใต้สภาวะร้อยละ 60 ของกำลังผลิตสูงสุด72
ตาราง 4–10 รูปแบบการเชื่อมต่อที่สามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง73
ตาราง 4–11 ปริมาณภาระ โหลดของสายส่งภายใต้สภาวะ โหลดสูงสุด
ตาราง 4–12 ปริมาณภาระ โหลดของสายส่งภายใต้สภาวะ โหลดต่ำสุด75
ตาราง 4–13 ผลกระทบกำลังสูญเสียในระบบไฟฟ้า75
ตาราง 4–14 ข้อกำหนดการเชื่อมต่อการเปลี่ยนแปลงระดับแรงดันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาก79
ตาราง 4–15 ผลการเปลี่ยนแปลงแรงคันของการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม
นอกชายฝั่งภายใต้สภาวะ โหลคสูงสุด80
ตาราง 4–16 ผลการเปลี่ยนแปลงแรงคันของการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม
นอกชายฝั่งภายใต้สภาวะ โหลดต่ำสุด80
ตาราง 4–17 ผลการจำลองเสถียรภาพแรงคันในช่วงแรงคันพังทลายภายใต้สภาวะ โหลคสูงสุค88
ตาราง 4–18 ผลการจำลองเสถียรภาพแรงคันในช่วงแรงคันพังทลายภายใต้สภาวะ โหลดต่ำสุด89

รายการตาราง (ต่อ)

หน้า
ตาราง 4–19 สัมประสิทธิ์แรงคันพังทลายภายใต้สภาวะโหลคสูงสุด
ตาราง 4–20 สัมประสิทธิ์แรงคันพังทลายภายใต้สภาวะโหลดต่ำสุด
ตาราง 4–21 ข้อกำหนดการเชื่อมต่อกระแสลัควงจรของจุดเชื่อมต่อ
ตาราง 4–22 พารามิเตอร์ของแบบจำลองกังหันลมสำหรับการวิเคราะห์กระแสลัควงจร
ตาราง 4–23 กระแสลัควงจรสูงสุคภายใต้สภาวะ โหลคสูงสุด100
ตาราง 4–24 กระแสลัควงจรสูงสุคภายใต้สภาวะ โหลดต่ำสุด101
ตาราง 5–1 ระยะเวลาปลดวงจรเมื่อแรงคันไม่อยู่ในช่วงแรงคันพิกัด
ตาราง 5–2 ผลกระทบสูงสุดขณะทุ่งกังหันลมหลุดการเชื่อมต่อในสภาวะ โหลดสูงสุด115
ตาราง 5–3 ผลกระทบสูงสุดขณะทุ่งกังหันลมหลุดการเชื่อมต่อในสภาวะโหลดต่ำสุด115
ตาราง 5–4 ผลกระทบสูงสุดขณะสายส่งเกเบิลใต้น้ำหลุดการเชื่อมต่อสภาวะ โหลดสูงสุด121
ตาราง 5–5 ผลกระทบสูงสุดขณะสายส่งเกเบิลใต้น้ำหลุดการเชื่อมต่อสภาวะโหลดต่ำสุด121
ตาราง 5–6 ผลกระทบสูงสุดขณะเกิดลัดวงจร 3 เฟสที่บัสในสภาวะ โหลดสูงสุด127
ตาราง 5–7 ผลกระทบสูงสุดขณะเกิดลัดวงจร 3 เฟสที่บัสในสภาวะ โหลดต่ำสุด128
ตาราง 5–8 เวลาการปลดวงจรเมื่อเกิดการลัดวงจร 3 เฟสที่บัสในสภาวะ โหลดสูงสุด128
ตาราง 5–9 เวลาการปลควงจรเมื่อเกิดการลัควงจร 3 เฟสที่บัสในสภาวะ โหลดต่ำสุด128
ตาราง 5–10 ผลกระทบสูงสุดขณะเปลี่ยนแปลงความเร็วลดลงในสภาวะโหลดสูงสุด139
ตาราง 5–11 ผลกระทบสูงสุดขณะเปลี่ยนแปลงความเร็วลดลงในสภาวะโหลดต่ำสุด140
ตาราง 5–12 ผลกระทบสูงสุดขณะเปลี่ยนแปลงความเร็วเพิ่มขึ้นในสภาวะ โหลดสูงสุด140
ตาราง 5–13 ผลกระทบสูงสุดขณะเปลี่ยนแปลงความเร็วเพิ่มขึ้นในสภาวะโหลดต่ำสุด140
ตาราง 6–1 พารามิเตอร์การวางกังหันลมของทุ่งกังหันลม150
ตาราง 6–2 ข้อสรุปโอกาสเกิดการขยายกระแสฮาร์มอนิกที่ความยาวสายส่งกังหันถม 0.56 km162
ตาราง 6–3 ข้อสรุปโอกาสเกิดการขยายกระแสฮาร์มอนิกที่ความยาวสายส่งกังหันถม 0.76 km162
ตาราง 6–4 ข้อสรุปโอกาสเกิดการขยายกระแสฮาร์มอนิกที่ความยาวสายส่งกังหันถม 0.96 km162
ตาราง 6–5 ข้อสรุปโอกาสเกิดการขยายกระแสฮาร์มอนิคเมื่อปรับระยะสายส่งระหว่างบัสรวม
และกังหันลม164
ตาราง 7–1 ข้อสรุปผลกระทบการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัว

รายการตาราง (ต่อ)

หน้า

ตาราง 7–3 ข้อสรุปผลกระทบการปรับปรุงอุปกรณ์ภายในระบบไฟฟ้า	170
ตาราง 7–4 ข้อสรุปผลกระทบกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบไฟฟ้า	170
ตาราง 7–5 ผลการประเมินข้อกำหนดการเชื่อมต่อของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	171
ตาราง 7–6 ผลการประเมินการปรับปรุงอุปกรณ์ภายในระบบไฟฟ้า	171
ตาราง 7–7 ผลการประเมินกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบไฟฟ้า	172
ตาราง 7–8 ผลการคัคเลือกจุคเชื่อมต่อที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม	
นอกชายฝั่ง	172

รายการภาพประกอบ

หน้า
ภาพประกอบ 1–1 กำลังผลิตติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าสะสมรายปีทั่วโลก
ภาพประกอบ 1–2 กำลังผลิตติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าในทะเลสะสมปี 2011–2014
ภาพประกอบ 1–3 ปัจจัยการวิเคราะห์การเชื่อมต่อ4
ภาพประกอบ 1–4 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม
นอกชายฝั่งภาคใต้ของประเทศไทย13
ภาพประกอบ 1–5 เส้นโค้งกำลังไฟฟ้าของกังหันลมยี่ห้อ Vestas รุ่น V11213
ภาพประกอบ 1–6 ลำดับขั้นตอนการวิจัย17
ภาพประกอบ 1–7 กรณีศึกษาและหัวข้อการวิเคราะห์เชิงเทคนิค
ภาพประกอบ 2–1 โครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง
ภาพประกอบ 2–2 รูปแบบการทำงานของกังหันลมผลิตไฟฟ้า
ภาพประกอบ 2–3 ตัวอย่างกังหันลมผลิตไฟฟ้ารุ่น Nordex N80
ภาพประกอบ 2–4 รูปแบบการเชื่อมต่อกังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบ
กรงกระรอก25
ภาพประกอบ 2–5 รูปแบบการเชื่อมต่อกังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
แบบพันขุดถวด26
ภาพประกอบ 2–6 รูปแบบการเชื่อมต่อกังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
แบบป้อนสองทาง26
ภาพประกอบ 2–7 รูปแบบการเชื่อมต่อกังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอนเวอร์เตอร์
เต็มรูปแบบ27
ภาพประกอบ 2–8 ตัวอย่างเส้น โค้งกำลังไฟฟ้าของกังหันลม
ภาพประกอบ 2–9 รูปแบบการส่งพลังงานไฟฟ้าผ่านสายส่งแรงสูงแบบ HVAC
ภาพประกอบ 2–10 รูปแบบการส่งพลังงานไฟฟ้าผ่านสายส่งแรงสูงแบบ HVDC
ภาพประกอบ 2–11 การเชื่อมต่อแบตเตอรี่เก็บพลังงานของทุ่งกังหันลม
ภาพประกอบ 2–12 แบบจำลองแบบรวมของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง
ภาพประกอบ 2–13 แบบจำลองแบบแยกองค์ประกอบของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม
นอกชายฝั่ง

รายการภาพประกอบ (ต่อ)

9	,
หน	1

ภาพประกอบ 3–1 แผนภาพเส้นเดียวจุดเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหัน	ลม
นอกชายฝั่ง	36
ภาพประกอบ 3–2 หน้าต่าง Data Manager แสดงโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล	41
ภาพประกอบ 3–3 หน้าต่างแสดงโครงสร้างของโครงงานใน Data Manager	42
ภาพประกอบ 3–4 ส่วนประกอบต่างๆ บนหน้าต่าง Main Window	44
ภาพประกอบ 4–1 ความสมคุลของระบบไฟฟ้ากำลัง	48
ภาพประกอบ 4–2 อิมพิแคนซ์ไคอะแกรมของระบบไฟฟ้ากำลัง	49
ภาพประกอบ 4–3 แอตมิตแตนซ์ไดอะแกรมของระบบไฟฟ้ากำลัง	49
ภาพประกอบ 4–4 การใหลของกำลังไฟฟ้าที่บัส k ไปยังบัสอื่นๆ	54
ภาพประกอบ 4–5 ระบบไฟฟ้ากำลัง 2 บัส	66
ภาพประกอบ 4–6 แบบจำลองของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	68
ภาพประกอบ 4–7 หลักการควบคุมกำลังไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า	69
ภาพประกอบ 4–8 วงจรสมมูลอย่างง่ายของระบบไฟฟ้า	77
ภาพประกอบ 4–9 คุณลักษณะเส้น โค้ง P-V	84
ภาพประกอบ 4–10 คุณลักษณะเส้นโค้ง V-Q	84
ภาพประกอบ 4–11 คุณลักษณะเส้น โค้ง P-Q	85
ภาพประกอบ 4–12 ระบบไฟฟ้ากำลังอย่างง่าย 3 บัส	92
ภาพประกอบ 4–13 ระบบไฟฟ้ากำลังสมมูลเมื่อเกิดการลัควงจร	92
ภาพประกอบ 4–14 ระบบไฟฟ้ากำลังอย่างง่าย 3 บัสเมื่อเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วย	
ทุ่งกังหันลม	92
ภาพประกอบ 4–15 ระบบไฟฟ้ากำลังสมมูลเมื่อเกิดการลัควงจรหลังเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า	
ด้วยทุ่งกังหันลม	93
ภาพประกอบ 4–16 การลดขอบเขตการทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน	93
ภาพประกอบ 4–17 ตัวอย่างระบบจำหน่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน	94
ภาพประกอบ 4–18 การทำงานนอกขอบเขตของอุปกรณ์ป้องกัน	95
ภาพประกอบ 4–19 หลักการแรงคันไฟฟ้าสำรองของกังหันลมในกรณีที่เกิดความผิดพร่อง	
ในระบบไฟฟ้า	97

รายการภาพประกอบ (ต่อ)

หน้า
ภาพประกอบ 4–20 วิธีการคำนวณกระแสลัควงจรด้วยวิธี Complete
ภาพประกอบ 5–1 องค์ประกอบพื้นฐานของกังหันลมชนิดคอนเวอร์เตอร์เตี้มรูปแบบ104
ภาพประกอบ 5–2 หลักการควบคุมกังหันลมชนิคคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบในสภาวะ
เกิดความผิดพร่อง105
ภาพประกอบ 5–3 ลำดับขั้นตอนการจำลองการทำงานในสภาวะพลวัติ
ภาพประกอบ 5–4 ผลกระทบของแรงคันและความถี่เมื่อทุ่งกังหันลมหลุคการเชื่อมต่อ110
ภาพประกอบ 5–5 ผลกระทบขณะทุ่งกังหันลมหลุดการเชื่อมต่อกรณีที่ 1
ภาพประกอบ 5–6 ผลกระทบขณะทุ่งกังหันลมหลุดการเชื่อมต่อกรณีที่ 2
ภาพประกอบ 5–7 ผลกระทบขณะทุ่งกังหันลมหลุดการเชื่อมต่อกรณีที่ 3
ภาพประกอบ 5–8 ผลกระทบขณะทุ่งกังหันลมหลุดการเชื่อมต่อกรณีที่ 4
ภาพประกอบ 5–9 ผลกระทบของแรงคันและความถี่เมื่อสายส่งเคเบิลใต้น้ำหลุดการเชื่อมต่อ116
ภาพประกอบ 5–10 ผลกระทบขณะสายส่งเคเบิลใต้น้ำหลุดการเชื่อมต่อกรณีที่ 1
ภาพประกอบ 5–11 ผลกระทบขณะสายส่งเคเบิลใต้น้ำหลุดการเชื่อมต่อกรณีที่ 2
ภาพประกอบ 5–12 ผลกระทบขณะสายส่งเคเบิลใต้น้ำหลุดการเชื่อมต่อกรณีที่ 3
ภาพประกอบ 5–13 ผลกระทบขณะสายส่งเคเบิลใต้น้ำหลุดการเชื่อมต่อกรณีที่ 4
ภาพประกอบ 5–14 ผลกระทบของแรงคันและความถี่เมื่อเกิดการลัควงจร 3 เฟสที่บัส122
ภาพประกอบ 5–15 ผลกระทบขณะเกิดลัดวงจร 3 เฟสที่บัสกรณีที่ 1
ภาพประกอบ 5–16 ผลกระทบขณะเกิดลัดวงจร 3 เฟสที่บัสกรณีที่ 2
ภาพประกอบ 5–17 ผลกระทบขณะเกิดการลัควงจร 3 เฟสที่บัสกรณีที่ 3
ภาพประกอบ 5–18 ผลกระทบขณะเกิดลัดวงจร 3 เฟสที่บัสกรณีที่ 4126
ภาพประกอบ 5–19 ผลกระทบของแรงคันและความถี่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วลม130
ภาพประกอบ 5–20 ผลกระทบขณะเปลี่ยนแปลงความเร็วลมในสภาวะโหลดสูงสุดกรณีที่ 1131
ภาพประกอบ 5–21 ผลกระทบขณะเปลี่ยนแปลงความเร็วลมในสภาวะโหลดต่ำสุดกรณีที่ 1132
ภาพประกอบ 5–22 ผลกระทบขณะเปลี่ยนแปลงความเร็วลมในสภาวะโหลดสูงสุดกรณีที่ 2133
ภาพประกอบ 5–23 ผลกระทบขณะเปลี่ยนแปลงความเร็วลมในสภาวะโหลดต่ำสุดกรณีที่ 2134
ภาพประกอบ 5–24 ผลกระทบขณะเปลี่ยนแปลงความเร็วลมในสภาวะ โหลดสูงสุดกรณีที่ 3135
ภาพประกอบ 5–25 ผลกระทบขณะเปลี่ยนแปลงความเร็วลมในสภาวะโหลดต่ำสุดกรณีที่ 3136

รายการภาพประกอบ (ต่อ)

หน้า
ภาพประกอบ 5–26 ผลกระทบขณะเปลี่ยนแปลงความเร็วลมในสภาวะโหลดสูงสุดกรณีที่ 4137
ภาพประกอบ 5–27 ผลกระทบขณะเปลี่ยนแปลงความเร็วลมในสภาวะโหลดต่ำสุดกรณีที่ 4138
ภาพประกอบ 6–1 การรวมของสัญญาณความถี่หลักมูลและสัญญาณฮาร์มอนิคลำคับที่ 5143
ภาพประกอบ 6–2 ความสัมพันธ์ของกระแส แรงคัน และอิมพิแคนซ์143
ภาพประกอบ 6–3 ความสัมพันธ์ของกระแส แรงดัน และอิมพิแคนซ์ฮาร์มอนิค
ภาพประกอบ 6–4 ปัจจัยการเกิดผลกระทบฮาร์มอนิคของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม145
ภาพประกอบ 6–5 วงจรอนุกรม RLC146
ภาพประกอบ 6–6 วงจรขนาน RLC
ภาพประกอบ 6–7 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมต่ออิมพิแคนซ์ในระบบไฟฟ้า148
ภาพประกอบ 6–8 รูปแบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าแบบเรเดียลของระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
ทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง149
ภาพประกอบ 6–9 คุณลักษณะอิมพิแคนซ์ของระบบไฟฟ้าในสภาวะโหลคสูงสุดก่อนเชื่อมต่อ
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง
ภาพประกอบ 6–10 คุณลักษณะอิมพิแคนซ์ของระบบไฟฟ้าในสภาวะโหลคต่ำสุดก่อนเชื่อมต่อ
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง
ภาพประกอบ 6–11 อัตราการขยายกระแสฮาร์มอนิคภายใต้สภาวะโหลดสูงสุดกรณีที่ 1153
ภาพประกอบ 6–12 อัตราการขยายกระแสฮาร์มอนิคภายใต้สภาวะโหลดต่ำสุดกรณีที่ 1155
ภาพประกอบ 6–13 อัตราการขยายกระแสฮาร์มอนิคภายใต้สภาวะโหลดสูงสุดกรณีที่ 2156
ภาพประกอบ 6–14 อัตราการขยายกระแสฮาร์มอนิคภายใต้สภาวะโหลดต่ำสุดกรณีที่ 2157
ภาพประกอบ 6–15 อัตราการขยายกระแสฮาร์มอนิคภายใต้สภาวะโหลดสูงสุดกรณีที่ 3158
ภาพประกอบ 6–16 อัตราการขยายกระแสฮาร์มอนิคภายใต้สภาวะโหลดต่ำสุดกรณีที่ 3159
ภาพประกอบ 6–17 อัตราการขยายกระแสฮาร์มอนิคภายใต้สภาวะโหลดสูงสุดกรณีที่ 4160
ภาพประกอบ 6–18 อัตราการขยายกระแสฮาร์มอนิคภายใต้สภาวะโหลดต่ำสุดกรณีที่ 4161
ภาพประกอบ 6–19 ตัวอย่างอัตราการขยายกระแสฮาร์มอนิคเมื่อปรับความยาวสายส่งระหว่าง
ตำแหน่งบัสรวมและกังหันลมกรณีที่ 1 ภายใต้สภาวะ โหลดสูงสุด163
ภาพประกอบ 7–1 แผนภาพเส้นเดียวจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมที่สุดของระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
ทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง173

สัญลักษณ์คำย่อและตัวย่อ

AEP	Annual Energy Production
BESS	Battery Energy Storage System
C.F.	Capacity Factor
DFIG	Doubly Fed Induction Generator
DG	Distributed Generation
DSL	Dynamic Simulation Language
EMT	Electromagnetic Transient
FRTC	Fault-Ride Through Capability
GWEC	Global Wind Energy Council
HVAC	High Voltage Alternative Current
HVDC	High Voltage Direct Current
IGBT	Insulated Gate Bipolar Transistor
LCC	Line Commutated Converter
LVRT	Low-Voltage Ride Through
RMS	Root Mean Square
SCIG	Squirrel Cage Induction Generator
SCR	Short Circuit Ratio
SPP	Small Power Producer
THD	Total Harmonic Distortion
VSC	Voltage Source Converter
VSPP	Very Small Power Producer
WRIG	Wound Rotor Induction Generator
WTG	Wind Turbine Generator
ZVRT	Zero-Voltage Ride Through

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของการวิจัย

พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มีความสำคัญต่อการคำรงชีวิตของมนุษย์ และเป็น ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นพลังงานที่มีการใช้งานทั้งในภาคอุตสาหกรรม ครัวเรือนและการคำเนินชีวิตประจำวัน ส่งผลให้อัตราการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น โดยเชื้อเพลิงที่ใช้ ผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่อาศัยเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ เพราะเป็น เชื้อเพลิงที่มีรากาถูก เหมาะแก่การใช้งานในปริมาณมาก แต่จะส่งผลเสียทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน เนื่องจากมีการปล่อยก๊าซการ์บอนไดออกไซต์และ ก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้พลังงานฟอสซิลที่กล่าวมาข้างค้นยังเป็นพลังงานที่ไม่สามารถนำ กลับมาใช้ใหม่ ทำให้มีปริมาณลดน้อยลงและมีรากาเพิ่มสูงขึ้น

จากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) [1] ประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก โดยข้อมูลในปี 2554 ที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ 60 ของการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์มาจากการนำเข้า เพราะฉะนั้นการพัฒนา พลังงานทดแทนอย่างจริงจังจะช่วยลดการพึ่งพาและการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานอื่นๆ และยังช่วยกระจายความเสี่ยงการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งเดิมด้องพึ่งพา ก๊าซธรรมชาติเป็นหลักมากกว่าร้อยละ 70 โดยพลังงานหมุนเวียนถือเป็นเชื้อเพลิงเป้าหมายในการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อทดแทนพลังงานฟอสซิลที่หมดลงเรื่อยๆ พลังงานหมุนเวียนที่น่าสนใจ ได้แก่ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพและขยะ

จากข้อมูลในรายงานประจำปีของ Global Wind Energy Council (GWEC) [2] พบว่าพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่มีอัตราการใช้เติบโตสูงที่สุดในบรรคาพลังงานหมุนเวียน ทั่วโลก เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาค ไม่มีวันหมด ไม่สร้างมลพิษ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ สภาพแวดล้อม ทำให้มีการศึกษาและพัฒนาเพื่อนำพลังงานลมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การนำ พลังงานลมมาใช้ต้องอาศัยเครื่องจักรกลที่สำคัญได้แก่ กังหันลมในการเปลี่ยนพลังงานจลน์จากการ เกลื่อนที่ของลมเป็นพลังงานกลก่อนนำไปผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยี กังหันลมผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ใน ระดับหลายเมกกะวัตต์ โดยมีกำลังผลิตติดตั้งรวมทั่วโลกถึงปี 2015 ประมาณ 432,883 MW ซึ่งมี พัฒนาการของกำลังผลิตติดตั้งกังหันลมรวมของแต่ละปีแสดงดังภาพประกอบ 1–1 และเมื่อ พิจารณาพลังงานลมในทะเลที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรลมดี เหมาะแก่การพัฒนาเป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งขนาดใหญ่และยังลดปัญหา เรื่องพื้นที่การติดตั้งเมื่อเทียบกับการติดตั้งกังหันลมบนฝั่ง ภาพประกอบ 1–2 แสดงกำลังผลิตติดตั้ง ของกังหันลมในทะเลสะสมปี 2011-2015 ซึ่งมีกำลังผลิตติดตั้งเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 12,107 MW และ ได้มีการกาดการณ์กำลังผลิตติดตั้งกังหันลมในทะเลภายในปี 2020 จะเพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละ 10 ของกำลังผลิตไฟฟ้าทั่วโลก





ภาพประกอบ 1–2 กำลังผลิตติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าในทะเลสะสมปี 2011–2014 [2]

สำหรับประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมภายในปี 2564 เป็น 1,200 MW จากปัจจุบันที่มีกำลังผลิตเพียง 223 MW และข้อมูลจากวารสาร MegaTech [3] ใด้ระบุผลการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) พบว่าพลังงานลมในอ่าวไทยมี ความสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าสูงถึง 10,000 MW ซึ่งถือว่ามีศักยภาพสูงมาก โดยเฉพาะในบริเวณ ้จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ทั้งนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศมี ้ประมาณ 30,000 MW ซึ่งจะช่วยทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างมาก นอกจากนี้ ้ผลการประเมินศักยภาพของพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเลและความเป็นไปได้เบื้องต้นของโรงไฟฟ้า ้ฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่ง [4] พบว่าพื้นที่บริเวณรอบๆ เกาะเต่าและเกาะพะงันในอ่าวไทยเป็น แหล่งที่มีศักยภาพลมคีมีอัตราเร็วลมเฉลี่ย 6.0-7.5 m/s เหมาะกับการพัฒนาเป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วย ทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งในรูปแบบผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 720 MW มีค่า ประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้า คำนวณจากก่าตัวประกอบกำลังผลิต (Capacity Factor, C.F.) ประมาณร้อยละ 14.13–17.60 ซึ่งจะช่วยให้ภาคใต้ของประเทศไทยมีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่เนื่องจากการ ้เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งเข้ากับระบบไฟฟ้าจะทำให้การไหลของ พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงทั้งขนาดและทิศทาง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อความ ้มั่นกง เสถียรภาพ และกณภาพของระบบไฟฟ้า [5-6] ดังนั้นจึงจำเป็นต้องวิเกราะห์ผลกระทบเชิง เทคนิคที่เกิดขึ้นเพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบไฟฟ้า จากการทบทวนวรรณกรรม ้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการวิเคราะห์การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมเข้ากับระบบ ้ไฟฟ้าจะแบ่งการจำลองการทำงานออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ 1) การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในสภาวะ อยู่ตัว ประกอบด้วยการไหลของกำลังไฟฟ้า [7-14] การเปลี่ยนแปลงแรงดัน [10, 11, 14] เสถียรภาพ แรงคัน [7, 8, 15, 16] และกระแสลัควงจร [9-14] 2) การจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะ พลวัติ ประกอบด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมหลุดการเชื่อมต่อ [12-14] สายส่งหลุดการ เชื่อมต่อ [9, 12, 13, 14] หม้อแปลงหลุดการเชื่อมต่อ [12] การลัดวงจร 3 เฟสที่บัส [9, 11, 12, 13, 14, 16] และการเปลี่ยนแปลงความเร็วลม [10, 12, 13, 14] ซึ่งจะเห็นได้ว่างานวิจัยส่วนใหญ่ให้ ้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าเป็นหลัก แต่การวิเคราะห์ ้คุณภาพกำลังไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าจะพิจารณาเฉพาะการเปลี่ยนแปลงแรงคันเท่านั้น ซึ่งไม่เพียง พอที่จะยืนยันได้ว่าระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมที่เชื่อมเข้ากับระบบไฟฟ้าจะยังคงรักษา คุณภาพไฟฟ้าและไม่ทำให้ระบบไฟฟ้าเกิดความเสียหายจนไม่สามารถส่งพลังงานไปยังผู้ใช้ไฟได้ ้นอกจากนี้ชนิดของกังหันลมที่ใช้จำลองการทำงานจะส่งผลกระทบกับการทำงานของระบบไฟฟ้า แตกต่างกันแบ่งเป็น 4 ชนิดประกอบด้วย กังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบ

กรงกระรอก [7] กังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบพันขดลวด [11] กังหันลมชนิด เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทาง [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16] และกังหันลมชนิด เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบ [9, 11, 15] ซึ่งผลจากการเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพของกังหันลม [11] พบว่ากังหันลมที่ใช้เทคโนโลยีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ คอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบจะช่วยให้ระบบไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลด โอกาสการเกิดทุ่งกังหันลมหลุดการเชื่อมต่อได้ดีที่สุด นอกจากนี้ในงานวิจัยที่ [4] ยังได้ระบุว่า กังหันลมยี่ห้อ Vestas รุ่น V112 ซึ่งเป็นกังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอนเวอร์เตอร์ เต็มรูปแบบมีความเหมาะสมกับการติดตั้งบริเวณเกาะเต่าและเกาะพะงันมากที่สุด

จากข้อมูลการวิจัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทางผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการ วิเคราะห์การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งเข้ากับระบบไฟฟ้า โดยมี 4 ปัจจัย หลักที่ต้องพิจารณาได้แก่ เทคโนโลยีกังหันลมและรูปแบบการเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า การ วิเคราะห์เชิงเทคนิคของระบบไฟฟ้า ข้อกำหนดการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า และเครื่องมือจำลอง การทำงาน ดังแสดงในภาพประกอบ 1–3



ภาพประกอบ 1–3 ปัจจัยการวิเคราะห์การเชื่อมต่อ

ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงนำเสนอวิธีการวิเคราะห์การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วย ทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งบริเวณเกาะเต่าและเกาะพะงันเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีกังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบ ยี่ห้อ Vestas รุ่น V112 เชื่อมผ่านสายส่งแรงสูงแบบ HVAC ที่ระดับแรงคัน 115 kV โดยทำการ วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัว การจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติ และ เพิ่มการวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าด้วยการวิเคราะห์ฮาร์มอนิก ซึ่งคำเนินการอยู่ภายใต้ข้อ กำหนดการเชื่อมต่อของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และใช้โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory จำลอง การทำงาน เพื่อเลือกจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งต่อไป

1.2 การตรวจเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.2.1 Stability Analysis of Wind Energy Generation in the Electrical System of Puerto Rico [7] งานวิจัยนี้เขียน โดย R.D. Zamora และ M. A. Rosado ได้นำเสนอการวิเคราะห์ เสถียรภาพของระบบ ไฟฟ้ากำลังในประเทศเปอร์ โตริ โก ด้วยการวิเคราะห์เสถียรภาพแรงดันและ การ ใหลของกำลังไฟฟ้าเมื่อเพิ่มปริมาณการผลิตพลังงาน ไฟฟ้าจากการติดตั้งกังหันลมจำนวน 10 บัส ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อยตามตำแหน่งที่ตั้งได้แก่ กลุ่มทิศเหนือ กลุ่มทิศตะวันออกและ กลุ่มทิศใต้ โดยการวิเคราะห์จะจำลองสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของพลังงานลมเป็นร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 ของกำลังผลิตติดตั้ง ผลการจำลองการทำงานแสดงด้วยกำลังไฟฟ้าที่สามารถจ่ายโหลด ระดับแรงดันต่ำสุดก่อนเกิดการพังทลายของแรงดัน และปริมาณภาระ โหลดที่เกิดขึ้นในสายส่ง

อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์ปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ระบบไฟฟ้า สามารถจ่ายโหลดและปริมาณภาระโหลดของสายส่งที่เปลี่ยนแปลงหลังเชื่อมต่อกังหันลมเข้าสู่ ระบบไฟฟ้า แต่ไม่ได้พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงระดับแรงดัน กระแสลัดวงจรรวมถึงการจำลอง การทำงานของระบบฟ้าในสภาวะพลวัติและผลกระทบของฮาร์มอนิค

1.2.2 Study of Voltage Stability for 22 kV Power System Connected with Lamtakhong Wind Power Plant, Thailand [8] งานวิจัยนี้เขียนโดย K. Bhumkittipich และ C. Jan-Ngurn ได้นำเสนอการวิเคราะห์เสถียรภาพแรงดันของระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22 kV เพื่อศึกษา ข้อจำกัดการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้โหลดได้สูงสุดก่อนเกิดการพังทลายของแรงดันหลังการเชื่อมต่อ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมลำตะคอง ซึ่งใช้กังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบ ป้อนสองทางจำนวน 2 ต้น กำลังผลิตติดตั้งรวม 2.5 MW ทำการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าที่ สภาวะโหลดสูงสุดก่อนและหลังเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมเข้ากับระบบไฟฟ้า ผลการจำลองการทำงานที่ ได้แสดงด้วยปริมาณกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถจ่ายโหลด รวมถึงปริมาณกำลังไฟฟ้าที่เครื่องกำเนิด ไฟฟ้าและโหลดใช้งาน นอกจากนี้ยังแสดงการเปรียบเทียบปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นก่อน และหลังเชื่อมต่อทุ่งกังหันลม

อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ยังไม่ได้ทำการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแรงคัน กระแส ลัดวงจร รวมทั้งการจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติและฮาร์มอนิคที่เกิดขึ้นใน ระบบไฟฟ้า 1.2.3 Voltage Stability Analysis of Grids Connected Wind Generators [15] งานวิจัยนี้เขียนโดย N. T. Linh และ T. T. Chuong ได้นำเสนอวิธีการการศึกษาเสถียรภาพแรงดัน ของระบบไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์เส้นโด้ง P-V เส้นโด้ง V-Q และเส้นโด้ง P-Q เพื่อ ประเมินผลกระทบการติดตั้งกังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบใน ระบบไฟฟ้ามาตรฐาน IEEE 20 บัส โดยการเปรียบเทียบปริมาณ โหลดสูงสุดที่ระบบไฟฟ้าสามารถ จ่ายได้ก่อนเกิดการพังทลายของแรงดันเมื่อมีและไม่มีการติดตั้งกังหันลมในระบบไฟฟ้า โดยใน กระบวนการวิเคราะห์ได้เลือกใช้เส้นโด้ง P-V แสดงผลการจำลองการทำงาน เนื่องจากกังหันลมที่ ใช้มีความสามารถควบคุมค่าตัวประกอบกำลังและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ

อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์เสถียรภาพแรงคันของระบบไฟฟ้า โดยไม่ได้ให้กวามสนใจการวิเกราะห์คุณลักษณะอื่นๆ ของระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัว รวมทั้งไม่มี การจำลองการทำงานของระบบฟ้าในสภาวะพลวัติ และการวิเกราะห์ฮาร์มอนิกซึ่งเป็นการ ประเมินผลกระทบคุณภาพของสัญญาณไฟฟ้า

1.2.4 Capacity and Location Effects of Wind Turbine Energy Systems on Power Systems Stability [16] งานวิจัยนี้เขียน โดย S. M. Said, M. M. Aly และ M. Abdek-Akher ได้นำเสนอ วิธีการหาตำแหน่งและกำลังผลิตติดตั้งของกังหันลมที่เหมาะสมจากการติดตั้งกังหันลมชนิดเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทางเข้ากับระบบไฟฟ้ามาตรฐาน IEEE 9 บัส ด้วยการวิเคราะห์ เสถียรภาพแรงดันและการลัดวงจร 3 เฟสที่บัส โดยดำแหน่งที่เหมาะสมกับการติดตั้งกังหันลมควร เป็นตำแหน่งบัสอ่อนแอของระบบไฟฟ้า นั่นคือบัสที่มีปริมาณโหลดสูงสุด สำหรับกำลังผลิตติดตั้ง และตัวประกอบกำลังที่เหมาะสมจากการวิเคราะห์เสถียรภาพแรงดันและการลัดวงจรแบบ 3 เฟสที่ บัสจะมีก่าแตกต่างกัน ก่าที่ได้จะขึ้นอยู่กับผลจากการลัดวงจร 3 เฟสที่บัสเป็นหลัก เนื่องจาก ผลกระทบดังกล่าวมีความรุนแรงต่อระบบไฟฟ้ามากกว่า

อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้เป็นเพียงการหาตำแหน่งการติดตั้งกังหันลมที่เหมาะสม จากการพิจารณาเสถียรภาพแรงคันและจำลองการลัควงจรไฟฟ้าแบบ 3 เฟสเท่านั้น โดยยังไม่ได้ พิจารณาผลกระทบการไหลของกำลังไฟฟ้า กระแสลัควงจร การเปลี่ยนแปลงแรงคัน รวมถึงการ จำลองการเกิดความผิดพร่องที่เกิดขึ้นกับกังหันลม สายส่ง และความผันผวนจากความเร็วลม นอกจากนี้ยังไม่ได้วิเคราะห์ความผิดเพี้ยนของสัญญาณที่เกิดจากผลกระทบของฮาร์มอนิด 1.2.5 Kriegers Flak 640 MW Offshore Wind Power Grid Connection-A Real Project Case Study [9] งานวิจัยนี้เขียน โดย D. Andersson, A. Petersson, E. Agneholm และ D. Karlsson ได้นำเสนอการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม นอกชายฝั่ง Kriegers Flak ขนาด 640 MW ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อย E.ON ขนาดแรงดัน 130 kV ทาง ทิสตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสวีเดน โดยจำลองการไหลของกำลังไฟฟ้า กระแสลัดวงจร และ การทำงานระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติ ซึ่งประกอบด้วยการเกิดสายส่งหลุดการเชื่อมต่อและการ ลัดวงจร 3 เฟสที่บัส โดยให้ความสนใจชนิดของกังหันลมที่ใช้จำลองการทำงาน 2 ชนิดได้แก่ กังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทางและกังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แต่ กังหันลมงนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทางและกังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แต่ กังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทางละมีก่ากระแสลัดวงจรเริ่มต้นที่สูงกว่า ชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทางจะมีก่ากระแสลัดวงจรเริ่มต้นที่สูงกว่า ชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทางจะมีก่าระเกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า แต่ กังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทางจะมีก่าระเกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า แต่ กังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทางจะมีก่าระเกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า แต่ กังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทางจะมีก่ากระแสลัดวงจรเริ่มต้นที่สูงกว่า ชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทางจะมีก่ากระแสลัดวงจรเริ่มต้นที่สูงกว่า หนิดเกรื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทางจะมีก่านระบบไฟฟ้า แสดงาวจะเริ่มต้งกำเนิดไฟฟ้าแทนี่ยวนำแบบป้อนสองทางจะมีก่ากระแสลัดวงจรเริ่มต้นที่สูงกว่า ชนิดเกรื่องกำเนิดไฟฟ้าเกิดรู่เตอร์เตอร์เตอร์เดงกำเนิดไปฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทางจะมีก่ากระแสลัดวงจรเริ่มสองกำเนิดกังก่าเนิดได้ ร่องกำเนิดไปฟ้า แต่ กังหันลมชนิดเกรื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทางจะมีก่ากระแสลัดวงจรเริ่มต้นที่สูงกว่า ชนิดเกรื่องกำเนิดไฟฟ้าเกิดรู่ เริ่มรูปแบบ

อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ยังไม่ได้แสดงผลการวิเกราะห์ชนิดของกังหันลมที่ เหมาะสมของการติดตั้งทุ่งกังหันลมอย่างชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้ให้ความสนใจการวิเกราะห์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงแรงคัน เสถียรภาพแรงคัน ฮาร์มอนิก การเกิดกวามผิดพร่องของทุ่ง กังหันลมและกวามผันผวนที่เกิดจากกวามเร็วลม เมื่อมีการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมเข้ากับระบบไฟฟ้า

1.2.6 Choice of Interconnected Points for Large-Scale Offshore Wind Farms in Taiwan [10] งานวิจัยนี้เขียนโดย Y.-K. Wu, C.-Y. Lee, C.-J. Chou และ W.-M. Liao ได้นำเสนอ วิธีการเลือกจุดเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งในประเทศได้หวันที่มี กำลังผลิตติดตั้ง 864 MW โดยมีจุดเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ทั้งหมด 21 จุดเชื่อมต่อทางด้านชายฝั่ง ตะวันตกของประเทศ และใช้แบบจำลองของกังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อน สองทางจำลองการทำงาน สำหรับหลักเกณฑ์การกัดเลือกจุดเชื่อมต่อที่เห็นเบบป้อน สองทางจำลองการทำงาน สำหรับหลักเกณฑ์การกัดเลือกจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมจะพิจารณาจากการ กำนวณก่า SCR (Short Circuit Ratio) ซึ่งเป็นอัตราส่วนกระแสลัดวงจรสูงสุดก่อนติดตั้งระบบผลิต ไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งและกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งและกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งและกำลังผลิตติดตร้ององระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งและกำลังผลิตติดตร้ององระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งและกำลังผลิตติดตร้ององระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งและกำลังผลิตติดตร้ององระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอก ชายฝั่งที่จุดเชื่อมต่อแต่ละจุด (SCR = SCC/S_{base}) ถ้าค่า SCR น้อยกว่า 6 แสดงว่าจุดเชื่อมต่อนั้น เป็นจุดที่อ่อนแอในระบบไฟฟ้า นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแรงดันที่เกิดจากการ เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงกามเร็วลม ซึ่งประกอบด้วยลมกระโชก (Wind Speed Gust) กวามเร็วลมเพิ่มขึ้นทันที (Wind Ramp Down) โดยในการวิเกราะห์จะจำลอง การทำงานของกังหันลมเป็น 2 โหมดนั่นลือ โหมดควบกุมแรงดัน (Voltage Control Mode หรือ PV

Mode, V=1) และ โหมดควบคุมตัวประกอบกำลัง (Power Factor Control Mode หรือ PQ Mode, pf=1) ผลการจำลองการทำงานพบว่า การทำงานของกังหันลมใน โหมดควบคุมแรงดันจะช่วยให้ การเปลี่ยนแปลงแรงดันหลังการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งมีการ เปลี่ยนแปลงที่น้อยกว่า นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยังมีความสัมพันธ์กับก่า SCR โดยจุด เชื่อมต่อที่มีก่า SCR น้อยจะมีการเปลี่ยนแปลงแรงดันสูง ในส่วนการการเปลี่ยนแปลงแรงดันจาก ความผันผวนของความเร็วลมเลือกใช้โหมดการควบคุมแรงดันจำลองการทำงาน ผลที่ได้พบว่าการ เปลี่ยนแปลงความเร็วลมเลือกใช้โหมดการควบคุมแรงดันจำลองการทำงาน ผลที่ได้พบว่าการ เปลี่ยนแปลงความเร็วลมอะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแรงดันจำลองการทำงาน ผลที่ได้พบว่าการ เปลี่ยนแปลงความเร็วลมอะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแรงดันจำลองการทำงาน ผลที่ได้พบว่าการ เปลี่ยนแปลงความเร็วลมอะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแรงดันจำลองการทำงาน ผลที่ได้พบว่าการ การเกิดความเร็วลมลดลงทันที่จะทำให้แรงดันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงร้อยละ 0.2–0.7 และ สุดท้ายการเกิดความเร็วลมเพิ่มขึ้นทันที่จะทำให้แรงดันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงร้อยละ 0.15–0.25 ซึ่งจะต้องมีการจ่ายหรือลดกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจากกังหันลมเพื่อให้แรงดันกลับเข้าสู่ สภาวะปกติ นอกจากนี้กวามเร็วลมที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงองกำลังไฟฟ้า แอกทีฟของกังหันลมและความถี่ของระบบไฟฟ้าด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ได้นำเสนอเพียงวิธีการเลือกจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมจาก อัตราส่วน SCR และผลการเปลี่ยนแปลงแรงคันเมื่อเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมเข้ากับ ระบบไฟฟ้าและการเกิดความผันผวนของความเร็วลม โดยที่ไม่ได้ให้ความสนใจการเกิดความผิด พร่องในระบบไฟฟ้ารวมทั้งการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้า เสถียรภาพแรงคัน และฮาร์มอนิก

1.2.7 Taiwan's First Large-Scale Offshore Wind Farm Connection-A Real Project Case Study with a Comparison of Wind Turbine [11] งานวิจัยนี้เขียนโดย Y.-K. Wu, C.-Y. Lee และ G.-H. Shu ได้นำเสนอการวิเคราะห์ความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง Jhang–Bin ขนาด 108 MW เข้ากับสถานี Sian–Si H แรงคัน 161 kV ในประเทศได้หวัน โดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกังหันลมผลิตไฟฟ้า 3 ชนิดประกอบด้วย กังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบพันขดลวด กังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบพันขดลวด กังหันลมชนิด เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทาง และกังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกมี่องกำเนิดไฟฟ้าเกมี่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบบ้อนสองทาง และกังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ กอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบ ซึ่งทำการวิเคราะห์เชิงเทคนิกที่สำคัญต่อระบบไฟฟ้าได้แก่ การไหลของ กำลังไฟฟ้า กระแสลัดวงจร การเปลี่ยนแปลงแรงคัน และการลัดวงจร 3 เฟสที่บัส ผลการจำลองการ ทำงานพบว่าการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนิจงคัน และการลัดวงจร 3 เฟสที่บัส ผลการจำลองการ ทำงานพบว่าการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งขนาด 108 MW จะไม่ส่งผล กระทบกับปริมาณการะโหลดของสายส่งทั้งสภาวะปกติ (N–0) และสภาวะฉุกเฉิน (N-1) ในส่วน ระดับกระแสลัดวงจรสูงสุด กังหันลมทั้ง 3 ชนิดยังกงรักษาระดับกระแสลัดวงจรไม่ให้เกินก่าพิกัด เซอร์กิตเบรกเกอร์เดิมของระบบไฟฟ้า โดยกังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกอนเวอร์เตอร์

เต็มรูปแบบจะมีค่ากระลัดวงจรต่ำสุดเมื่อเทียบกับกังหันลมอีก 2 ชนิด สำหรับการเปลี่ยนแปลง แรงดันที่เกิดขึ้นกับกังหันฉมทั้ง 3 ชนิดจะมีค่าแตกต่างกันไม่มากจนเป็นนัยสำคัญและยังคงอยู่ ภายใต้ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ (±2.5%) และสุดท้ายการจำลองการลัดวงจรไฟฟ้าแบบ 3 เฟสจะ ้จำลองการเกิดลัดวงจรที่บัส Jhang-Bin E แรงดัน 345 kV และบัส Jhang-Bin H แรงดัน 161 kV ใน สภาวะ โหลดสูงสุด (Peak System) และสภาวะ โหลดต่ำสุด (Off-Peak System) ผลปรากฏว่าการ ้ถุดถงของแรงดันที่งุดเชื่อมต่อจะส่งผลให้ทุ่งกังหันถมมีโอกาสหลุดการเชื่อมต่อมากกว่าการ เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอื่นๆ โดยกังหันลมทั้ง 3 ชนิดจะมีความสามารถทนการลดลงของแรงคันที่ แตกต่างกัน กังหันถมชนิคเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบพันงคถวดจะมีเพียงรีเลย์ป้องกันในทุ่ง ้กังหันถมเท่านั้น ทำให้มีโอกาสสุงที่ทุ่งกังหันถมจะหลุดการเชื่อมต่อได้ง่าย ส่วนกังหันถมชนิด ้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทางจะมีความสามารถทนแรงคันต่ำ (Low-Voltage Ride Through, LVRT) เนื่องจากมีความสามารถควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟทำให้สามารถทนต่อสภาวะ แรงคันต่ำรวมถึงการรักษาระคับแรงคันให้คงที่ และสุดท้ายกังหันลมชนิดเครื่องกำเนิคไฟฟ้าแบบ ้คอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบจะมีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมจากกังหันถมชนิดอื่นนั้นคือ การทน สภาวะแรงคันตกเป็นศูนย์ (Zero-Voltage Ride Through, ZVRT) ในช่วงเวลา 0.5-5 วินาที ทำให้ ้โอกาสหลุดการเชื่อมต่อของทุ่งกังหันลมน้อยที่สุด ดังนั้นกังหันลมชนิดนี้จึงมีความสามารถช่วยให้ ระบบไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สด

อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกังหันลม 3 ชนิดจาก การวิเกราะห์กระแสลัดวงจร การเปลี่ยนแปลงแรงดัน และการลัดวงจรไฟฟ้าแบบ 3 เฟส แต่ยัง ไม่ได้วิเกราะห์ผลกระทบความผันผวนของความเร็วลม และความผิดเพี้ยนของสัญญาณฮาร์มอนิกที่ เกิดจากการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมเข้ากับระบบไฟฟ้า

1.2.8 System Impact Study for the Future Large-Scale Offshore Wind Farm around Penghu Archipelago [12] งานวิจัยนี้เขียนโดย Y.-K. Wu, C.-Y. Lee, H.-Y. Chao และ M.-J. Chang ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งชนิด เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทางขนาด 403.2 MW บริเวณเกาะ Penghu ในประเทศ ได้หวัน จากการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้า การคำนวณค่ากระแสลัดวงจรและจำลองการ ทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติ ซึ่งให้ความสนใจผลกระทบจากความผันผวนของความเร็ว ลมและการเกิดความผิดพร่องในระบบไฟฟ้าประกอบด้วย ทุ่งกังหันลมหลุดการเชื่อมต่อ การ ลัดวงจร 3 เฟสที่บัส การลดลงของความเร็วลมอย่างทันที สายเคเบิลใต้น้ำหลุดการเชื่อมต่อ และ หม้อแปลงหลุดการเชื่อมต่อ ผลการจำลองการทำงานที่ได้พบว่าปริมาณการไหลของกำลังไฟฟ้าใน สายส่งและกระแสลัดวงจรที่เปลี่ยนแปลงไปยังคงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ ในส่วนการ จำลองการทำงานในสภาวะพลวัติจะส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าที่รุนแรงแตกต่างกันและมีโอกาส ทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมหลุดการเชื่อมต่อ หากระบบไฟฟ้าหรือกังหันลมไม่สามารถ จ่ายกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟให้แรงดันที่จุดเชื่อมต่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติก่อนที่เซอร์กิตเบรกเกอร์จะ ทำการกำจัดความผิดพร่องออกจากระบบไฟฟ้า ยกเว้นหม้อแปลงหลุดการเชื่อมต่อเนื่องจาก ผลกระทบของโหลดที่หายไปกับสายป้อนของหม้อแปลงจะส่งผลให้แรงดันของระบบมีการ เปลี่ยนแปลงน้อยมากและไม่มีผลกระทบใดๆ กับการทำงานของกังหันลม

อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์การไหลของกำลังฟ้า กระแส ลัดวงจร และให้ความสนใจการจำลองสถานการณ์การเกิดความผิดพร่องในระบบไฟฟ้าเป็นหลัก โดยไม่ได้วิเคราะห์เสถียรภาพแรงคัน การเปลี่ยนแปลงแรงคันและฮาร์มอนิค ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ จะช่วยประเมินเสถียรภาพและคุณภาพการส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟ

1.2.9 Onshore Wind Farm Planning and System Simulation Analysis under Low-Carbon-Island Project at Penghu [13] งานวิจัยนี้เขียนโดย Y.-K. Wu, C.-Y. Lee, C.-R. Chen และ S.-H. Tsai ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์การจำลองการทำงานโครงการเกาะคาร์บอนต่ำบนเกาะ Penghu ในประเทศไต้หวัน โดยการใช้พลังงานลมเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าแทนพลังงาน ฟอสซิล ซึ่งได้มีการวางแผนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมบนเกาะ 10 แห่ง มีกำลังผลิต ติดตั้งรวม 147.6 MW และใช้กังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทาง โดย ้ขั้นตอนเริ่มต้นของแผนการคำเนินงานจะเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงเทกนิกที่เกิดจากการ เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมบนเกาะเข้ากับระบบไฟฟ้า ประกอบด้วยการวิเคราะห์การ ใหลของกำลังไฟฟ้า กระแสลัควงจร และการจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติ ้ได้แก่ การเกิดความเร็วถมลดลงทันที การเกิดลัดวงจร 3 เฟสที่บัส การเกิดสายส่งระหว่างบัสหลุด การเชื่อมต่อ และการเกิดหลุดการเชื่อมต่อของทุ่งกังหันลม ผลจากการจำลองการทำงานกรณีศึกษา ้ต่างๆ พบว่าไม่มีสายส่งเส้นใดในระบบไฟฟ้ามีปริมาณภาระโหลดเกินมาตรฐานและระดับแรงดัน บัสยังอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ แต่ค่ากระแสลัดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์มีการเปลี่ยนแปลงเกินค่า พิกัดกระแสลัดวงจรจำนวน 3 จุด ซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการติดตั้งทุ่งกังหันลมที่ ้เพิ่มขึ้น ในส่วนการจำลองระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติสามารถยืนยันได้ว่าไม่มีทุ่งกังหันลมใดหลุด การเชื่อมต่อจากระบบไฟฟ้าและไม่มีผลกระทบรุนแรงต่อแรงคัน ความถี่ กำลังไฟฟ้าแอกทีฟ และ ้กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟของระบบไฟฟ้าและระบบผลิตไฟฟ้าค้วยทุ่งกังหันลม

อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ยังไม่ได้ทำการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแรงดัน เสถียรภาพแรงดัน ฮาร์มอนิค รวมทั้งพิจารณาเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของความเร็วลมลดลงแบบ ทันที โดยไม่สนใจการเกิดลมกระโชกและการเพิ่มขึ้นของความเร็วลมแบบทันที

1.2.10 Planning 10 Onshore Wind Farms with Corresponding Interconnection Network and Power System Analysis for Low-Carbon-Island Development on Penghu Island, Taiwan [14] งานวิจัยนี้เขียน โดย Y.-K. Wu, G.-Y. Han และ C.-Y. Lee ใด้นำเสนอการวิเคราะห์ แผนการดำเนินงานโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมจำนวน 10 แห่งบนเกาะ Penghu ใน ้ประเทศไต้หวัน ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 143.4 MW ใช้กังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ แบบป้อนสองทาง โคยมีวัตถประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นเกาะคาร์บอนต่ำที่สามารถลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไคออกไซค์ประมาณร้อยละ 50 ภายในปี 2015 ซึ่งขั้นตอนเริ่มต้นของแผนคำเนินงาน ้งำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าประกอบด้วยการวิเคราะห์ การใหลของกำลังไฟฟ้า กระแสลัดวงจร การเปลี่ยนแปลงแรงดัน และการจำลองการทำงานของ ระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติ เพื่อตรวจสอบความสามารถของระบบไฟฟ้าเมื่อเกิดความผิดพร่อง ้หรือความผันผวนของความเร็วลม โดยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความเร็วลมที่เพิ่มขึ้นและ ้ลคลง การหลุดการเชื่อมต่อของสายส่ง การหลุดการเชื่อมต่อของทุ่งกังหันลม และการลัดวงจร 3 เฟสที่บัส ผลการจำลองการทำงานแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย อัตราส่วนโหลดของแต่ละสายส่งมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ12–71 หลังการเชื่อมต่อทุ่ง ้กังหันถมซึ่งไม่เกินข้อกำหนดการเชื่อมต่อ กระแสลัควงจรหลังเชื่อมต่อท่งกังหันถมมีก่าเพิ่มขึ้นอย่ ในช่วง 1-6 kA แต่ยังคงอย่ภายใต้พิกัดของเซอร์กิตเบรกเกอร์เดิมในระบบไฟฟ้า ในส่วนของการ เปลี่ยนแปลงแรงคันจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโหมดควบคุมการทำงานของกังหันลม โดย ์โหมดควบคุมตัวประกอบกำลังจะส่งผลให้แรงดันมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าโหมดควบคุมแรงดัน ้อีกทั้งยังส่งผลต่อขนาคของอุปกรณ์ชคเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ต้องมีขนาคใหญ่กว่าเนื่องจาก ้ได้รับผลกระทบจากกระแสอัดประจุในสายส่ง นอกจากนี้ผลการจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้า ในสภาวะพลวัติซึ่งได้ทำการวิเคราะห์ทั้ง 2 โหมดควบคุมพบว่า โหมดควบคุมแรงดันมีความ ้เหมาะสมกับการคำเนินการของระบบไฟฟ้าบนเกาะ Penghu มากกว่า เนื่องจากโหมดควบคุม แรงดันจะใด้รับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงแรงดันน้อยเมื่อเกิดความผันผวนของความเร็วลม ้นอกจากนี้การทำงานในโหมดควบคุมตัวประกอบกำลังยังจำกัดความสามารถการทำงานของ ้อุปกรณ์ชคเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ในส่วนการลัควงจรไฟฟ้าแบบ 3 เฟสที่บัส ขนาดแรงคัน 11.4 kV และ 69 kV จะไม่ส่งผลกระทบให้ทุ่งกันลมหลุดการเชื่อมต่อจากระบบไฟฟ้า และการ ้จำลองทุ่งกังหันลมหลุดการเชื่อมต่อก็ไม่ส่งผลให้ทุ่งกังหันลมอื่นๆ หลุดการเชื่อมต่อด้วยเช่นกัน

งาถองทุงกงหนถมหถุดการขอมดอก เมถงผถากทุงกงหนถมอนๆ หถุดการขอมดอด รอเขนกน อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ยังไม่ได้ทำการวิเคราะห์เสถียรภาพแรงดันและผลกระทบ จากความผิดเพี้ยนของสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดจากฮาร์มอนิกเมื่อมีการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมเข้ากับระบบ ไฟฟ้าบนเกาะ Penghu 1.2.11 การประเมินสักขภาพของพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเลและความเป็นไปได้ เบื้องต้นของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งทะเล [4] งานวิจัยนี้เขียนโดย จอมภพ แววสักดิ์, กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์, พะยอม รัตนมฉี, ธเนศ ไชยชนะ และ ฉลอง แก้วประเสริฐ ได้นำเสนอการ ประเมินสักยภาพของพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเลและความเป็นไปได้เบื้องต้นของโรงไฟฟ้าฟาร์ม กังหันลมนอกชายฝั่งทะเล โดยทำการศึกษาคลอบคลุมพื้นที่บริเวณนอกชายฝั่งทะเลภาคใต้ของ ประเทศไทยที่มีพื้นที่ทั้งหมด 115,534 ตารางกิโลเมตร ผลจากการวิเคราะห์แผนที่ลมในระดับเมโซ สเกล (Meso-Scale) ที่มีความแยกชัด 5 km และระดับจุลภาค (Micro-Scale) ที่มีความแยกชัค 200 m ในระดับความสูง 80 m, 100 m และ 120 m เหนือพื้นดิน สามารถวิเคราะห์พื้นที่ที่สามารถพัฒนา เป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลภาคใต้ในรูปแบบผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer, SPP) 3 บริเวณด้วยกัน ดังแสดงในภาพประกอบ 1–4 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริเวณทิศเหนือของเกาะเต่า มีอัตราเร็วถมเฉลี่ย 6.0–6.5 m/s สามารถพัฒนาเป็น ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันถมนอกชายฝั่งที่มีกำลังผลิตติดตั้ง 180 MW

2. บริเวณทิศใต้ของเกาะเต่า มีอัตราเร็วลมเฉลี่ย 6.0–6.5 m/s สามารถพัฒนาเป็น ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งที่มีกำลังผลิตติดตั้ง 270 MW

3. บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะพะงัน มีอัตราเร็วลมเฉลี่ย 6.0–6.5 m/s สามารถพัฒนาเป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งที่มีกำลังผลิตติดตั้ง 270 MW

สำหรับการกัดเลือกชนิดกังหันลมที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ติดตั้งและอัตราเร็วลม บริเวณชายฝั่งทะเลภากใต้ของประเทศไทยสามารถกัดเลือกออกมาได้ 5 รุ่น ดังนี้

- 1. Vestas V112
- 2. Vestas V164
- 3. Siemens WST-3.6
- 4. RE Power RE6000
- 5. Sinovel SL5000

จากชนิดกังหันลมผลิตไฟฟ้าทั้ง 5 รุ่นเมื่อนำไปวิเคราะห์หน่วยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้รายปีเพื่อ ประเมินประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยกังหันลมจากค่า C.F. พบว่ากังหันลมผลิตไฟฟ้า ยี่ห้อ Vestas รุ่น V112 มีค่า C.F. สูงที่สุดทุกกรณี ดังนั้นกังหันลมชนิดนี้จึงมีความเหมาะสมกับพื้นที่ ติดตั้งดังกล่าวมากที่สุด โดยมีเส้นโค้งกำลังไฟฟ้าและคุณลักษณะของกังหันลมดังแสดงใน ภาพประกอบ 1-5 และตาราง 1–1 ตามลำดับ



ภาพประกอบ 1–4 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม นอกชายฝั่งภาคใต้ของประเทศไทย [4]



ภาพประกอบ 1–5 เส้นโค้งกำลังไฟฟ้าของกังหันลมยี่ห้อ Vestas รุ่น V112 [17]

WTG	Generator	Converter	Rotor	Hub	Rated	Rate	Cut-in	Cut-off	Swept
			diameter	height	capacity	speed	speed	speed	area
			(m)	(m)	(MW)	(m/s)	(m/s)	(m/s)	(m ²)
Vestas	Permanent	Full scale	112	119	3	12.5	3	25	9,852
V112	magnet	converter							
	generator								

ตาราง 1–1 คุณลักษณะของกังหันลมผลิตไฟฟ้ายี่ห้อ Vestas รุ่น V112 [17]

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาเงื่อน ใงและ ปัจจัยการวิเคราะห์การเชื่อมต่อระบบผลิต ไฟฟ้าด้วยทุ่ง กังหันลมนอกชายฝั่งเข้ากับระบบของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 2. เพื่อวิเคราะห์จุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอก ชายฝั่งเข้ากับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 เพื่อเลือกจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอก ชายฝั่งเข้ากับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเสนอแนะแนวทางการคำเนินงานที่เหมาะสม

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

 เงื่อนไขและปัจจัยการวิเคราะห์การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม นอกชายฝั่งเข้ากับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 2. วิธีการเลือกจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอก ชายฝั่งเข้ากับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 จุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งเข้ากับ ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

4. ผลการวิจัยที่ได้สามารถใช้เป็นแนวทางอ้างอิงในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งในอนาคตต่อไป

1.5 ขอบเขตของการวิจัย

 การวิเคราะห์ของงานวิจัยทั้งหมดถูกจำลองขึ้นในคอมพิวเตอร์ โดยใช้ โปรแกรม จำลองการทำงาน DIgSILENT PowerFactory

2. จำลองการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งบริเวณทิศเหนือ ของเกาะเต่า (SPP 1) ทิศใต้ของเกาะเต่า (SPP 2) และทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะพะงัน (SPP 3) ซึ่งมีกำลังผลิตติดตั้งเท่ากับ SPP1 180 MW, SPP2 270 MW และ SPP3 270 MW ตามลำคับ

 การวิเคราะห์เชิงเทคนิคทั้งหมดถูกดำเนินการอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ ของระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551

 การวิเคราะห์การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งทั้งหมด ใช้แบบจำลองของกังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบยี่ห้อ Vestas รุ่น V112 จำลองการทำงาน

5. การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งเข้ากับระบบไฟฟ้า เลือกใช้เทคโนโลยีสายส่งไฟฟ้าแรงสูงแบบ HVAC ที่ระดับแรงดัน 115 kV

 5. วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัวและคุณภาพกำลังไฟฟ้าเมื่อมีและไม่มีการ เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง ประกอบด้วยการวิเคราะห์การไหลของ กำลังไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงแรงคัน เสถียรภาพแรงคัน กระแสลัควงจร และฮาร์มอนิค

7. จำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติเมื่อมีการเชื่อมต่อระบบผลิต ไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง ประกอบด้วย ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งหลุด การเชื่อมต่อ สายส่งหลุดการเชื่อมต่อ การเกิดลัดวงจร 3 เฟสที่บัส และการเปลี่ยนแปลงกวามเร็วลม

1.6 วิธีการวิจัย

วิธีการวิเคราะห์จุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วย ทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เริ่มด้วยการพิจารณาจุด เชื่อมต่อที่เป็นไปได้ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งทั้ง 3 โดยพิจารณาจากปัจจัย ทางกายภาพของจุดเชื่อมต่อ ได้แก่ ปริมาณโหลดหม้อแปลงและระยะทางของจุดเชื่อมต่อ จากนั้น นำรูปแบบการเชื่อมต่อที่ได้เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์เชิงเทคนิคไฟฟ้า แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัว การจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าใน สภาวะพลวัติ และการวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัว คือการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง สถานะการทำงานของระบบไฟฟ้าเทียบกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อ เมื่อมีการเชื่อมต่อระบบผลิต ไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

การใหลของกำลังไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงแรงคัน เสถียรภาพแรงคัน และกระแสลัควงจร 2. การจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติ คือการประเมิน ความสามารถของระบบไฟฟ้าและระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งเมื่อเกิดความผิด พร่องหรือความผันผวนของกวามเร็วลมประกอบด้วย ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง หลุดการเชื่อมต่อ สายส่งหลุดการเชื่อมต่อ การลัควงจร 3 เฟสที่บัส และการเปลี่ยนแปลงความเร็ว

ลม ซึ่งพิจารณาการเปลี่ยนแปลงแรงคันและความถิ่ของจุคเชื่อมต่อเทียบกับข้อกำหนคการเชื่อมต่อ 3. การวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า คือการวิเคราะห์อัตราการขยายกระแส ฮาร์มอนิคของระบบไฟฟ้าเมื่อมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง โดย พิจารณาก่าอิมพิแคนซ์ของจุคเชื่อมต่อ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อต่อการขยายแรงคันฮาร์มอนิก นอกจากนี้อัตราส่วนการขยายกระแสฮาร์มอนิกที่ได้สามารถใช้ออกแบบวงจรกรองฮาร์มอนิก หาก มีความจำเป็นต้องติดตั้งใช้งาน

การวิเคราะห์ทั้ง 3 ส่วนจะใช้แบบจำลองของกังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบยี่ห้อ Vestas รุ่น V112 จำลองการทำงาน ซึ่งมีลำดับขั้นตอนการวิจัย แสดงดังภาพประกอบ 1–6 และมีกรณีศึกษาและหัวข้อการวิเคราะห์เชิงเทคนิคแสดงดัง ภาพประกอบ 1–7 ผลการจำลองการทำงานที่ได้ทั้งหมดจะถูกนำมาเปรียบเทียบเพื่อเลือกจุดเชื่อมต่อ ที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งทั้ง 3 ซึ่งพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ข้อกำหนดการเชื่อมต่ออ้างอิงจากระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการ เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551 การปรับปรุงอุปกรณ์ภายในระบบไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า สูญเสียที่เกิดขึ้นภายหลังการเชื่อมต่อ โดยจะจำลองสถานการณ์โหลดของระบบไฟฟ้าทั้งสภาวะ โหลดสูงสุดและสภาวะโหลดต่ำสุด เพื่อหากรณีวิกฤติของระบบไฟฟ้า


ภาพประกอบ 1–7 กรณีสึกษาและหัวข้อการวิเคราะห์เชิงเทคนิค

1.7 แผนการดำเนินงานวิจัย

- 1. ศึกษางานวิจัย เอกสารตีพิมพ์ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- 2. ศึกษาการใช้งานโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory
- 3. จำลองและวิเคราะห์ผลกระทบเชิงเทคนิคของระบบไฟฟ้าทั้งสภาวะอยู่ตัว สภาวะพลวัติ และคุณภาพกำลังไฟฟ้า
- 4. เปรียบเทียบผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 3
- 5. ตรวจสอบผลการวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข
- 6. สรุปผลและเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

		0	9	a 9
<u>ຕາ</u> ຊາ. າ	1 วายยาเอาจ	ഹോ	19191.9	าาเาลย
NI PIN	1-2 แทนเกเ	J Y I I	เผนง	1111110

້າ	ปีการศึกษา 2557			ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558																
ขนตยน	ส.ค๖.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ເມ.ຍ	พ.ค.	ນີ້.ຍ.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ମ.ମ.	ખ.શ.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ເມ.ຍ	พ.ค.	ນີ້.ຍ.	ก.ค.
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				

1.8 โครงสร้างรายงานวิทยานิพนธ์

โครงสร้างของรายงานวิทยานิพนธ์แบ่งเนื้อหาเป็น 8 บท มีรายละเอียดแสดงดังนี้ บทที่ 2 นำเสนอทฤษฎีพื้นฐานของระบบไฟฟ้ากำลังและระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่ง กังหันลมนอกชายฝั่ง รวมถึงแบบจำลองของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง

บทที่ 3 นำเสนอวิธีการประเมินจุดเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วย ทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง รวมถึงอธิบายหลักการวิเคราะห์เชิงเทคนิคและแนะนำการใช้งาน โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory เบื้องค้น

บทที่ 4 นำเสนอทฤษฎีและหลักการ วิธีการ ผลการจำลองการทำงาน การอภิปราย และสรุปผลกระทบเชิงเทคนิคของการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัว ประกอบด้วย การไหล ของกำลังไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงแรงคัน เสถียรภาพแรงคัน และกระแสลัควงจร

บทที่ 5 นำเสนอทฤษฎีและหลักการ วิธีการ ผลการจำลองการทำงาน การอภิปราย และสรุปผลกระทบเชิงเทคนิคของการจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติ ประกอบด้วย ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมหลุดการเชื่อมต่อ สายส่งหลุดการเชื่อมต่อ การ ลัดวงจร 3 เฟส และการเปลี่ยนแปลงความเร็วลม

บทที่ 6 นำเสนอทฤษฎีและหลักการ วิธีการ ผลการจำลองการทำงาน การอภิปราย และสรุปผลกระทบเชิงเทคนิคของการวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าโดยการวิเคราะห์ฮาร์มอนิค บทที่ 7 นำเสนอหลักเกณฑ์และผลการคัดเลือกจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมของระบบ ผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงการ แนะแนวทางแก้ไขผลกระทบเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้น

บทที่ 8 นำเสนอบทสรุปของงานวิจัย ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และแนวทางการ ดำเนินงานที่เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาและพัฒนาต่อไป

บทที่ 2 การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง

2.1 ระบบไฟฟ้ากำลัง

ระบบไฟฟ้ากำลังในปัจจุบันถูกต่อเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายดังภาพประกอบ 2–1 โดยทั่วไปจะจำแนกเป็น 3 ส่วนย่อยได้แก่ ระบบผลิต (Generation System) ระบบส่ง (Transmission System) และระบบจำหน่าย (Distribution System) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



ภาพประกอบ 2–1 โครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง ที่มา: http://thaitelecomkm.org/

 ระบบผลิต หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าโรงไฟฟ้า เป็นระบบที่เปลี่ยนรูปพลังงานจาก พลังงานรูปอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้า เช่น เปลี่ยนจากพลังงานศักย์ของน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือ เปลี่ยนพลังงานความร้อนจาก ถ่านหิน แก๊ส น้ำมัน เป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น กระบวนการที่ เปลี่ยนพลังงานรูปอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่จะผ่านรูปของพลังงานกลก่อนเสมอและใช้ พลังงานกลเป็นตัวขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งแรงคันไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยทั่วไปมีค่าไม่เกิน 20 kV จำเป็นต้องเพิ่มขนาดแรงคันก่อนส่งผ่านระบบส่ง โดยขนาดแรงคัน ขึ้นอยู่กับระยะทางที่ใช้ส่งเป็นสำคัญ 2. ระบบส่ง คือระบบที่รับแรงดันจากระบบผลิตเพื่อส่งไปยังระบบจำหน่ายโดย ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแปลงแรงดันขึ้น (Step-Up Transformer) เพื่อแปลงแรงดันจากระบบผลิต ให้สูงขึ้น ซึ่งมีสายส่งพลังงานไฟฟ้าทำหน้าที่เชื่อมโยงไปยังระบบจำหน่าย สำหรับประเทศไทย ระดับแรงดันของระบบส่งไฟฟ้ามีขนาด 69 kV, 115 kV, 230 kV และ 500 kV ระดับแรงดันเหล่านี้ จะถูกแปลงให้ลดลงผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแปลงแรงดันลง (Step–Down Transformer) ก่อนจ่าย เข้าสู่ระบบจำหน่ายต่อไป

 ระบบจำหน่าย คือระบบที่ทำหน้าที่เชื่อม โยงระบบส่งกับผู้ใช้ไฟฟ้า โดยรับ แรงดันที่ถูกลดให้ต่ำลงจากระบบส่ง ระดับแรงดันของระบบจำหน่ายไฟฟ้าในประเทศไทยมีขนาด
 kV, 12 kV, 22 kV, 24 kV และ 33 kV และจ่ายไฟไปยังผู้ใช้ไฟผ่านหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution Transformer) เพื่อลดระดับแรงดันให้เหมาะสมกับผู้ใช้ไฟที่มีขนาด 220 V สำหรับ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส และ 380 V สำหรับระบบไฟฟ้า 3 เฟส

ทั้ง 3 ระบบที่กล่าวไปข้างต้น ทุกส่วนมีความสำคัญสำหรับระบบไฟฟ้ากำลัง หาก ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งจะทำให้การส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟไม่สามารถเกิดขึ้นได้ และด้วย ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการขาดแคลนพลังงาน ไฟฟ้ารวมถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงส่งผลให้มี ความพยายามหาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติหรือพลังงานหมุนเวียน ซึ่งพลังงาน หมุนเวียนที่ได้รับความสนใจมากคือ พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเรียกการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์นี้ว่า ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว (Distributed Generation, DG) ที่สามารถขายพลังงานไฟฟ้าให้กับทางการไฟฟ้า ซึ่งมีการรับซื้อ พลังงานไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า 2 ประเภทดังนี้

 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer, SPP) คือการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ ระบบผลิตพลังงานความร้อนและ ไฟฟ้าร่วมกัน หรือการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียนที่มี กำลังผลิตระหว่าง 10–90 MW

2. ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (Very Small Power Producer, VSPP) คือการผลิตไฟฟ้า โดยใช้ระบบผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน หรือการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงาน หมุนเวียนที่มีกำลังผลิตไฟฟ้าไม่เกิน 10 MW

การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวดังกล่าวโดยเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้าที่ อาศัยพลังงานหมุนเวียนเป็นเชื้อเพลิง ถึงแม้จะมีข้อดีหลายประการ เช่น ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจาก ต่างประเทศ แหล่งพลังงานที่ใช้มีความสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะจากการผลิตไฟฟ้า แต่อย่างไรก็ ตามการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังหมุนเวียนจะส่งผลกระทบเชิงเทคนิคของระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะผลกระทบต่อความมั่นคง เสถียรภาพ และคุณภาพของระบบไฟฟ้า เนื่องจากความไม่ แน่นอนของแหล่งพลังงานส่งผลให้ปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้ามีการแกว่งตัวตลอดเวลา ดังนั้นจึง จำเป็นต้องวิเคราะห์ผลกระทบเชิงเทคนิคไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความสามารถการจ่ายพลังงานไฟฟ้า ของระบบไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟก่อนการเชื่อมต่อ

2.2 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง คือการผลิตพลังงานไฟฟ้ารูปแบบ หนึ่งของการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว ประกอบด้วยกลุ่มกังหันลมที่ติดตั้งในทะเลที่มีความ แตกต่างกันทั้งชนิดของกังหันลมภายในทุ่งกังหันลม รวมถึงรูปแบบการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมเข้ากับ ระบบไฟฟ้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2.2.1 กังหันลมผลิตไฟฟ้า

กังหันลมผลิตไฟฟ้าทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานจลน์จากลมเป็นพลังงานกลด้วยการ หมุนของใบพัด พลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าผ่าน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยรูปแบบการทำงานของกังหันลมผลิตไฟฟ้าแสดงดังภาพประกอบ 2–2



ภาพประกอบ 2–2 รูปแบบการทำงานของกังหันลมผลิตไฟฟ้า [18]

กังหันลมผลิตไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักได้แก่ ส่วนหยุดนิ่ง (Stationary Part) และส่วนหมุน (Rotating Part) นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ประกอบตัวกังหันลมที่ สำคัญอย่างเช่น ตัวอย่างส่วนประกอบที่สำคัญของกังหันลมผลิตไฟฟ้ารุ่น Nordex N80 แสดงดัง ภาพประกอบ 2–3 ซึ่งประกอบด้วย

1. ใบพัด (Rotor Blades) ทำจากไฟเบอร์กลาสผสมพลาสติก

2. ศูนย์กลางใบพัค (Hub) ทำจากเหล็กหล่อ (Cast Iron)

3. ห้องเครื่องของกังหันลม (Turbine Frame) มีลักษณะเป็นท่อทำจากเหล็กหล่อซึ่ง เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการสั่นและมีลักษณะลดการเกิดเสียง

4. ตลับลูกปืนของส่วนหมุน (Rotor Bearing) เป็นตลับลูกปืนทรงกลมแข็งสองชั้น มีลักษณะของกล่องเป็นท่อ

5. เพลาของส่วนหมุน (Rotor Shaft) มีลักษณะเป็นท่อทำจากเหล็กหล่อ

6. กล่องเกียร์ (Gearbox) เป็นแบบเกียร์ทครอบ 2 ขั้น

7. จานเบรก (Disk Brake) ประกอบด้วยเบรกแบบปากคืบอยู่ที่เพลาความเร็วรอบ สูงของกล่องเกียร์

8. ส่วนกู่ควบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Coupling)

9. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) มีระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวเป็นแบบ อะซิงโครนัสแบบป้อนสองทาง

10. ตัวระบายความร้อน (Cooling Radiator) เป็นส่วนทำความเย็นสำหรับกล่อง เกียร์

11. พัคลมระบายความร้อน (Fan Coolers) สำหรับระบายความร้อนของเครื่อง กำเนิดไฟฟ้า

12. ระบบวัคลม (Wind Measuring System) ประกอบด้วยแอนิโมมิเตอร์และศรลม ซึ่งสามารถวัดเงื่อนไขของลมและส่งสัญญาณไปยังระบบควบคุมกังหันลม

13. ระบบควบคุม (Control System) ทำหน้าที่ติดตามและควบคุมการทำงานของ กังหันลม

14. ระบบไฮครอลิก (Hydraulic System) ทำหน้าที่รักษาและควบคุมความคัน ไฮครอลิกของจานเบรกและระบบเบรกสำหรับการขับเคลื่อนกังหันลม

15. ระบบขับเคลื่อนกังหันลม (Yaw Drive) ประกอบด้วยเกียร์ 2 ตัว ขับเคลื่อนโดย มอเตอร์ไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยความถี่

16. ตลับลูกปืนของตัวขับเคลื่อน (Yaw Bearing) เป็นแบบ 4-Point Ball-Bearing with Outer Teething และมีระบบจานเบรกของตัวขับเคลื่อน

17. ส่วนครอบนักเซลล์ (Nacelle Cover) ทำจากไฟเบอร์กลาสผสมค้วยพลาสติก วางอยู่บนโครงสร้างเหล็ก

18. หอคอย (Tower) มีหลายระดับความสูงและมีรูปทรงแตกต่างกัน

19. ระบบพิช (Pitch System) ประกอบด้วยเกียร์พิชอิสระกัน 3 ตัว ขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์ไฟฟ้า



ภาพประกอบ 2–3 ตัวอย่างกังหันลมผลิตไฟฟ้ารุ่น Nordex N80 ที่มา: http://www.power-technology.com/

เนื่องจากพลังงานลมมีความไม่แน่นอนสูง ส่งผลให้กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้มีความ ผันผวน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากกังหันลมให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด โดยแบ่งการควบคุมเป็น 3 ประเภท [19] ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 การควบคุมแบบ Pitch เมื่อความเร็วลมมีค่าเกินพิกัคที่กังหันลมหรือเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าจะรองรับได้หรือมีปริมาณเกินความต้องการของระบบไฟฟ้า มุมเอียงใบพัดกังหันลม จะถูกปรับเปลี่ยนด้วยระบบไฮโดรลิก เพื่อระบายลมบางส่วนออกไป

 การควบคุมแบบ Stall ใบพัดจะลดการรับลมอย่างอัตโนมัติเมื่อลมมีปริมาณมาก เกินไป โดยจะทำให้ไม่มีการหมุนหรือเคลื่อนที่ใดๆ การควบคุมลักษณะนี้เรียกว่า การควบคุมแบบ Passive การออกแบบอากาศพลศาสตร์ของใบพัดของการควบคุมแบบ Stall ได้กำหนดให้การบิดตัว ของใบพัดเป็นฟังก์ชั่นของระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของใบพัด ดังนั้นเมื่อใบพัดหมุนเร็วขึ้นจะ ส่งผลให้กังหันลมลดแรงยกอย่างช้าๆ ได้

 การควบคุมแบบ Active-Stall ที่ความเร็วลมต่ำ กังหันลมจะใช้การควบคุมแบบ Pitch เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการรับลมสูงสุด สำหรับที่ความเร็วลมสูงหรือความเร็วลมมีค่าเกิน พิกัด กังหันลมจะใช้การควบคุมแบบ Stall ในทิศทางของมุมใบกังหันลมที่ตรงข้ามกับการควบคุม แบบ Pitch เพื่อให้เกิดการหยุดกลางคันหรือ Stall ขึ้น (ในขณะที่กังหันลมมีการควบคุมแบบ Pitch เมื่อความเร็วลมเกินค่าพิกัด กังหันลมจะลดมุมต้านของใบพัดลง)

สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน นอกจากให้ กวามสำคัญกับความสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นแล้ว ยังคำนึงถึงความสามารถในการช่วย ให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ [20] ซึ่งได้มีการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังขั้นสูง ที่สามารถควบคุมขนาดและความถี่ของกระแสไฟฟ้า สามารถทนการเกิดความผิดพร่อง และ สามารถทำงานที่ความเร็วลมมีการเปลี่ยนแปลงได้ช่วงกว้างมากขึ้น [21] เพราะฉะนั้นหากแบ่ง ประเภทของกังหันลมตามโครงสร้างของอุปกรณ์และรูปแบบการเชื่อมต่อสามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบดังนี้

 กังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก (Squirrel Cage Induction Generator, SCIG) กังหันลมชนิดนี้เป็นกังหันลมที่มีความสามารถควบคุมความเร็วลม ของการหมุนใบพัดได้เพียง 1–2 % ของความเร็วใช้งานซึ่งถือได้ว่ามีความเร็วคงที่ [20] ทำให้ พลังงานไฟฟ้าขาออกเปลี่ยนแปลงตามความเร็วลมตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดความผันผวนของ พลังงานไฟฟ้าในระบบ นอกจากนี้กังหันลมชนิดนี้ยังจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ชดเชยกำลังไฟฟ้า ริแอกทีฟ (Reactive Power Compensator) เพื่อปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังก่อนจ่ายเข้าสู่ระบบ เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้จะมีการกักเกีบกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจากระบบ โดยรูปแบบการ เชื่อมต่อกังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก แสดงดังภาพประกอบ 2–4



ภาพประกอบ 2–4 รูปแบบการเชื่อมต่อกังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบ กรงกระรอก

2. กังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบพันขดลวด (Wound Rotor Induction Generator, WRIG) กังหันลมชนิดนี้เป็นกังหันลมที่มีความสามารถควบคุมความเร็วของ การหมุนใบพัดได้ประมาณ 10% ของความเร็วใช้งาน [20] เนื่องจากมีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กำลังในการควบคุมขนาดและความถี่ของกระแสไฟฟ้าก่อนจ่ายเข้าสู่ระบบ ทำให้ความผันผวนของ พลังงานไฟฟ้าขาออกน้อยลงและมีคุณภาพทางไฟฟ้าดีขึ้นในขณะที่เกิดความเร็วลมเปลี่ยนแปลง แต่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเพื่อปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังก่อนจ่าย เข้าสู่ระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันกับกังหันลมชนิดที่ 1 โดยรูปแบบการเชื่อมต่อกังหันลมชนิดเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบพันขดลวด แสดงดังภาพประกอบ 2–5



3. กังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทาง (Doubly Fed Induction Generator, DFIG) กังหันลมชนิดนี้เป็นกังหันลมที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย [20] มีการใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังขั้นสูงที่เรียกว่า Back-to-Back Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) Power Converter ทำหน้าที่ควบคุมขนาดและความถี่ของกระแสไฟฟ้าประมาณ 40% ก่อน จ่ายเข้าสู่ระบบ ส่งผลให้สามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วในการหมุนของใบพัดได้ประมาณ 40% ของ ความเร็วใช้งาน โดยอุปกรณ์ Back-to-Back IGBT ชนิดนี้ยังสามารถควบคุมกำลังไฟฟ้าแอกทีฟ และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ทำให้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในการ ควบคุมคุณภาพไฟฟ้าก่อนจ่ายเข้าสู่ระบบ แต่อย่างไรก็ตามพลังงานส่วนใหญ่ยังคงถูกส่งตรงไปยัง ระบบไฟฟ้า จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพไฟฟ้าและแก้ปัญหาการเชื่อมต่อได้ทั้งหมด โดย รูปแบบการเชื่อมต่อกังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทาง แสดงดัง ภาพประกอบ 2–6



4. กังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบ (Full-Power Conversion Wind Turbine Generator) กังหันลมชนิดนี้เป็นกังหันลมที่กำลังได้รับการพัฒนา เทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบัน โดยพลังงานไฟฟ้าขาออกทั้งหมดจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะถูกส่งผ่าน อุปกรณ์ Back-to-Back IGBT ก่อนจ่ายเข้าสู่ระบบไฟฟ้า [20] พลังงานที่ผลิตได้จากกังหันลมจึงถูก แยกออกจากระบบสายส่งอย่างสิ้นเชิงทำให้สามารถควบคุมคุณภาพไฟฟ้าไม่ให้กระทบต่อระบบ สายส่ง นอกจากนี้ใบพัดยังสามารถรับพลังงานลมได้ช่วงกว้างมากขึ้น และกระแสไฟฟ้าขาออกที่ ผลิตได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ายังสามารถควบคุมให้ลดลงจนเป็นศูนย์ ทำให้สามารถจำกัดการเกิด กวามผิดพร่องที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า ส่วนคุณสมบัติอื่นๆ จะใกล้เกียงกับกังหันลมชนิดเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทาง โดยรูปแบบการเชื่อมต่อของกังหันลมชนิดเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าแบบกอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบ แสดงดังภาพประกอบ 2–7



ภาพประกอบ 2–7 รูปแบบการเชื่อมต่อกังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอนเวอร์เตอร์ เต็มรูปแบบ

นอกจากนี้การทำงานของกังหันลมแต่ละชนิดจะแบ่งเป็น 2 โหมดการทำงานซึ่ง แต่ละ โหมดจะส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าแตกต่างกัน [19] ประกอบด้วย โหมดการทำงานแบบ กวบคุมตัวประกอบกำลัง เป็น โหมดกวบคุมค่าตัวประกอบกำลังให้มีค่าคงที่ โดยกำหนดให้มีการ ง่ายหรือรับกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเป็นสัดส่วนคงที่เทียบกับกำลังไฟฟ้าแอกทีฟ และ โหมดที่สองคือ โหมดการทำงานแบบควบคุมค่าแรงดัน เป็น โหมดควบคุมค่ากำลังไฟฟ้าแอกทีฟและค่าแรงดันให้มี ค่าคงที่ โหมดการทำงานนี้ขนาดของกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ผลิตจากกังหันลมอาจมีค่าไม่คงที่ใน แต่ละช่วงเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณการจ่ายหรือรับกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเพื่อควบคุมแรงดัน สำหรับการประเมินปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากกังหันลมเป็นการประเมิน จากเส้นโค้งกำลังไฟฟ้า (Power Curve) [18, 22] ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะของกังหันลมแต่ละชนิด ที่แตกต่างกันดังตัวอย่างภาพประกอบ 2–8 โดยสามารถอธิบายลักษณะการผลิตพลังงานไฟฟ้าของ กังหันลมได้ดังนี้

1. Cut–in Wind Speed คือความเร็วลมต่ำสุดที่กังหันลมสามารถผลิตพลังงาน ไฟฟ้า หากความเร็วลมต่ำกว่าความเร็วดังกล่าว กังหันลมก็จะไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า

2. Rated Wind Speed คือ ความเร็วลมที่กังหันลมสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ สูงสุด

3. Cut–off Wind Speed คือ ความเร็วถมที่กังหันถมจะหยุดการทำงาน เพื่อป้องกัน อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ โครงสร้างของกังหันถม

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากกังหันลมมักจะแสดงด้วยค่าพลังงานไฟฟ้าที่ ผลิตได้รายปี (Annual Energy Production, AEP) ซึ่งมีค่าเท่ากับผลของการกระจายความเร็วลม (Speed Frequency Distribution) คูณเส้นโค้งกำลังไฟฟ้าที่ความเร็วพิกัค [18] โดยค่าพลังงานไฟฟ้า ที่ผลิตได้นั้นยังไม่รวมค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า ดังนั้นจึงต้องคูณด้วยตัวประกอบ ประสิทธิภาพ (Efficiency Factor) ของกังหันลมที่มีค่าประมาณ 0.8 เพื่อให้ได้ปริมาณพลังงานไฟฟ้า ที่ผลิตได้จริง นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยกังหันลมจาก ค่าตัวประกอบกำลังผลิตหรือ C.F. ซึ่งใช้พิจารณาสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม ก่อนทำการติดตั้ง โดยคำนวณได้จากสมการ 2-1

$$C.F. = \frac{\text{Annual Energy Production}}{8760 \times \text{Rated Capacity of WTG}}$$
(2-1)



ภาพประกอบ 2–8 ตัวอย่างเส้น โค้งกำลังไฟฟ้าของกังหันลม [18]

2.2.2 รูปแบบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง การเชื่อมต่อพลังงานที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง สามารถทำได้ในหลายระดับแรงดัน เช่น ระดับแรงดันต่ำ ระดับแรงดันปานกลาง ระดับแรงดันสูง หรืออาจเป็นระดับแรงดันสูงมาก ขึ้นอยู่กับขนาดของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง และระยะทางในการส่ง โดยกังหันลมแต่ละตัวจะมีหม้อแปลงไฟฟ้าแปลงระดับแรงดันให้สูงขึ้น ก่อนจะส่งไปยังสถานีไฟฟ้า ซึ่งจะต้องมีการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันลมแต่ละตัว [20] เพื่อ จัครูปแบบวงจรภายในสำหรับการรวบรวมพลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมที่เรียกว่า การจัครูปแบบ สายป้อน (Feeder Topology) หรือการจัครูปแบบของระบบรวบรวม (Collection System) เพื่อ เชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าตามปริมาณกำลังผลิตผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 สายส่งแรงสูงแบบ HVAC (High Voltage Alternative Current) เป็นระบบสาย ส่งแบบง่ายและมีค่าต้นทุนต่ำ เนื่องจากไม่มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง [23-24] นอกจากนี้ การแปลงแรงคันกระแสสลับถือเป็นเรื่องง่ายโดยการใช้หม้อแปลง คังนั้นระบบจะไม่ซับซ้อนและ ไม่ต้องการดูแลรักษามากมาย แต่จะมีข้อจำกัดของระยะทางและปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ส่งจากทุ่ง กังหันลมไปยังระบบไฟฟ้า เนื่องจาค่าคาปาซิแตนซ์ในสายส่งมีค่าสูงทำให้เกิดกระแสอัดประจุที่ทำ ให้สัญญาณแรงคันเกิดความผิดเพี้ยน ส่งผลกระทบกับการทำงานของระบบไฟฟ้าโดยตรง แต่ อย่างไรก็ตามสายส่งแรงสูงแบบ HVAC ยังคงสามารถเชื่อมต่อผ่านสายเกเบิ้ลใต้น้ำเข้ากับสถานี ไฟฟ้าได้ที่ระคับแรงคันสูงถึง 155 kV และมีความยาวของสายส่งได้ถึง 100 km [25] โดยรูปแบบ การเชื่อมเข้ากับระบบไฟฟ้าแบบ HVAC แสดงคังภาพประกอบ 2–9



ภาพประกอบ 2–9 รูปแบบการส่งพลังงานใฟฟ้าผ่านสายส่งแรงสูงแบบ HVAC [23]

2. สายส่งแรงสูงแบบ HVDC (High Voltage Direct Current) เป็นเทค โนโลยีที่ สามารถเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งเข้ากับระบบไฟฟ้าและส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ได้อย่าง มั่นคงและมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับการส่งพลังงานไฟฟ้าที่มีระยะทางมากกว่า 100 km หรือมีระดับการส่งพลังงานไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 200 ถึง 900 MW [23-24] โดยระบบสายส่งแรงสูง แบบ HVDC จะแบ่งเป็น 2 ปะเภทได้แก่ 1) สายส่งแรงสูง HVDC แบบ Line Commutated Converter (LCC-HVDC) ใช้ไทริสเตอร์ (Thyristor) เป็นสวิตช์ควบคุมการทำงาน ทำให้สามารถส่งพลังงานได้ สูงขึ้นในระดับแรงดันสูงมาก [25] แต่มีข้อเสียเนื่องจากไม่สามารถลวบคุมกำลังไฟฟ้าแอกทีฟและ กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังสร้างฮาร์มอนิกเข้าสู่ระบบไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องมีตัวกรองฮาร์มอนิคขนาดใหญ่ 2) สายส่งแรงสูง HVDC แบบ Voltage Source Converter (VSC-HVDC) ใช้อุปกรณ์ IGBT ที่สามารถควบคุมการเปิดและปิดสวิตช์ จึงมีความสามารถควบคุม กำลังไฟฟ้าแอกทีฟและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟได้อย่างอิสระ สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยตัวเอง (Black Start Capacity) ในสภาวะที่ไม่มีพลังงานไฟฟ้า และสามารถลับทิสทางการไหลของ กำลังไฟฟ้าได้ทันที แต่ก็มีข้อเสียบางประการคือ มีกำลังไฟฟ้าสูญเสียเนื่องจากความถิ่สวิตช์การ ทำงานสูง การส่งพลังงานไฟฟ้าและแรงดันได้ในระดับต่ำกว่าประเภท LCC–HVDC และมี ค่าใช้จ่ายสูง โดยรูปแบบการเชื่อมเข้ากับระบบไฟฟ้าแบบ HVDC แสดงจังภาพประกอบ 2–10



ภาพประกอบ 2–10 รูปแบบการส่งพลังงานใฟฟ้าผ่านสายส่งแรงสูงแบบ HVDC [23]

นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า (Battery Energy Storage System, BESS) ทำให้สามารถแก้ปัญหาความไม่สม่ำเสมอในการจ่ายพลังงานไฟฟ้า [26] เนื่องจากความไม่แน่นอนของพลังงานลม การเพิ่มแบตเตอรี่เก็บพลังงานสำหรับพลังงานลมจะช่วย เพิ่มความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้า และยังช่วยลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นภายในระบบ ไฟฟ้า ภาพประกอบ 2–11 แสดงการใช้แบตเตอรี่เก็บพลังงานสำหรับพลังงานลม โดยแบตเตอรี่จะ เชื่อมเข้ากับระบบไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อทุ่งกังหันลม ซึ่งจะเก็บหรือกายประจุผ่านคอนเวอร์เตอร์ โดยมี เงื่อนไขขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการของโหลดและปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ดังนี้ [27]

1.ช่วงสภาวะ โหลดต่ำ พลังงานส่วนเกินจากทุ่งกังหันลมจะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ 2. หากพลังงานที่ผลิตได้เกินความจุของแบตเตอรี่แล้ว ให้จ่ายพลังงานส่วนเกินเข้า

สู่ระบบไฟฟ้า

3. ช่วงสภาวะ โหลดสูง พลังงานที่ผลิตได้จากทุ่งกังหันลมและพลังงานที่เก็บใน แบตเตอรึ่ให้จ่ายเข้าสู่ระบบไฟฟ้า



ภาพประกอบ 2–11 การเชื่อมต่อแบตเตอรี่เก็บพลังงานของทุ่งกังหันลม [26]

แต่การใช้แบตเตอรี่เก็บพลังงานไฟฟ้าจะมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถใช้งานได้เต็ม ความจุ [27] เนื่องจากจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และการซ่อมบำรุงสูง

2.3 แบบจำลองระบบผลิตใฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง

แบบจำลองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมโดยทั่วไปมี 2 ประเภท คือการสร้าง แบบจำลองทุกๆ กังหันลมแยกจากกันหรือการรวมกังหันลมจำนวนมากเหล่านั้นแทนเป็นหนึ่ง ้ กังหันลม [6] สำหรับงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้แบบจำลองกังหันลมทั้ง 2 แบบในการสร้างแบบจำลอง ทุ่งกังหันลม แบ่งเป็นการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัวและการจำลองการทำงานของระบบ ้ไฟฟ้าในสภาวะพลวัติจะเลือกสร้างแบบจำลองที่แทนกังหันลมทั้งหมคในทุ่งกังหันลมให้เหลือ เพียง 1 กังหันลม เนื่องจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคดังกล่าวไม่จำเป็นต้องคำนึงผลกระทบที่เกิด ้จากอิมพิแคนซ์ของการเชื่อมต่อสายเคเบิลใต้น้ำภายในทุ่งกังหันลม แต่จะพิจารณาการเพิ่มพลังงาน ้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากทุ่งกังหันลมเข้าสู่ระบบไฟฟ้าเท่านั้น รูปแบบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วย ทุ่งกังหันลมแบบรวมแสดงดังภาพประกอบ 2–12



ภาพประกอบ 2–12 แบบจำลองแบบรวมของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง [20]

สำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบของฮาร์มอนิค แบบจำลองแบบรวมดังกล่าวไม่ สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ได้ เนื่องจากผลกระทบของฮาร์มอนิคขึ้นอยู่กับอิมพิแคนซ์ที่เกิดจากการ จัควางสายเคเบิลใต้น้ำภายในทุ่งกังหันลม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นแบบจำลองที่แสดงให้เห็น ทุกๆ กังหันลมรวมถึงต้องมีการออกแบบการวางสายเคเบิลใต้น้ำภายในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่ง กังหันลมนอกชายฝั่ง (รายละเอียดการออกแบบรูปแบบการวางสายเคเบิลใต้น้ำแสดงในบทที่ 6) รูปแบบตัวอย่างการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งแบบแยกองค์ประกอบ กังหันลมแสดงดังภาพประกอบ 2–13



ภาพประกอบ 2–13 แบบจำลองแบบแยกองค์ประกอบของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม นอกชายฝั่ง [20]

บทที่ 3 การประเมินจุดเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง

3.1 หลักเกณฑ์การประเมินจุดเชื่อมต่อของระบบผลิตใฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง การประเมินศักยภาพของพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเลและความเป็นไปได้เบื้องต้น ของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งทะเล [4] ได้ระบุพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็น ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลภาคใต้ในรูปแบบผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กบริเวณ เกาะเต่าและเกาะพะงัน ประกอบด้วยทุ่งกังหันลม SPP 1, SPP 2 และ SPP 3 ดังแสดงในตาราง 3–1

ตาราง 3–1 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง ภาคใต้ของประเทศไทย

ทุ่งกังหันลม	พื้นที่ติดตั้ง	ความเร็วลม	กำลังผลิตติดตั้ง	ตัวประกอบกำลังผลิต
นอกชายฝั่ง		(m/s)	(MW)	(%)
SPP 1	ทิศเหนือของเกาะเต่า	6.0–6.5	180	17.60
SPP 2	ทิศใต้ของเกาะเต่า	6.0–6.5	270	14.13
SPP 3	ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของเกาะพะงัน	6.0–6.5	270	14.13

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งทั้ง 3 สามารถเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า

ในระดับแรงดัน 115 kV (อ้างอิงตามข้อกำหนดของการเชื่อมต่อที่ระบุให้แหล่งจ่ายพลังงาน หมุนเวียนที่มีกำลังผลิตมากกว่า 10 MW ต้องเชื่อมเข้ากับระบบไฟฟ้าในระดับแรงดัน 115 kV) [28] แต่การเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมดังกล่าวจำเป็นต้องเลือกจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสม ซึ่งมีขั้นตอนการ กัดเลือก 3 ขั้นตอนได้แก่ 1) การประเมินจุดเชื่อมต่อที่เป็นได้หรือจุดเชื่อมต่อที่สามารถรองรับการ เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง 2) การวิเคราะห์เชิงเทคนิคของระบบไฟฟ้า และ 3) การกัดเลือกจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสม สำหรับเนื้อหาในบทนี้จะเป็นการอธิบายในส่วนของ ขั้นตอนที่ 1 การพิจารฉาจุดเชื่อมต่อที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลม โดยการใช้ หลักเกณฑ์การประเมินหรือการกัดเลือกจุดเชื่อมต่อที่เป็นไปได้จากจุดเชื่อมต่อของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค (Provincial Electricity Authority, PEA) เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อที่อยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลาง โหลดมากที่สุด โดยหลักเกณฑ์การประเมินจะเป็นการการพิจารฉาปริมาณโหลดหม้อแปลงของ จุดเชื่อมต่อและระยะห่างระหว่างจุดเชื่อมต่อและระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง โดย ปริมาณ โหลดหม้อแปลงของจุดเชื่อมต่อที่ยังสามารถรองรับการเชื่อมต่อได้จะต้องมีปริมาณน้อย กว่าร้อยละ 80 ของพิกัด และระยะห่างของจุดเชื่อมต่อและระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอก ชายฝั่งต้องมีระยะห่างน้อยกว่า 100 km ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้ออกแบบช่วงคะแนนของแต่ละ หลักเกณฑ์ เพื่อกัดเลือกจุดเชื่อมต่อที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม นอกชายฝั่งเข้ากับระบบไฟฟ้า ดังแสดงรายละเอียดต่อไปนี้

1. ปริมาณโหลดของหม้อแปลง กิดเป็นร้อยละ 50 ประกอบด้วย

ปริมาณโหลคน้อยกว่า 20 %	คะแนน 50
ปริมาณโหลด 21–35 %	คะแนน 40
ปริมาณโหลด 36–50 %	คะแนน 30
ปริมาณโหลด 51–65 %	คะแนน 20
ปริมาณโหลด 66–80 %	คะแนน 10
ปริมาณโหลดมากกว่า 80 %	คะแนน 0

2. ระยะห่างของจุดเชื่อมต่อ คิดเป็นร้อยละ 50 ประกอบด้วย

ระยะทางน้อยกว่า 20 km	คะแนน 50
ระยะทาง 21–40 km	คะแนน 40
ระยะทาง 41–60 km	คะแนน 30
ระยะทาง 61–80 km	คะแนน 20
ระยะทาง 81–100 km	คะแนน 10
ระยะทางมากกว่า 100 km	คะแนน 0

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกจุดเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง ได้มีการกำหนดช่วงกะแนนความเหมาะสมสำหรับการคัดเลือก ดังนี้

1. จุดเชื่อมต่อที่มีความเหมาะสมสูง	คะแนน 71-100
2. จุดเชื่อมต่อที่มีความเหมาะสมปานกลาง	คะแนน 31-70
3. จุดเชื่อมต่อที่มีความเหมาะสมต่ำ	คะแนน 0-30

เมื่อนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นทำการคัดเลือกกับจุดเชื่อมต่อในระดับแรงดัน 115 kV ที่มีอยู่ในบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของการ ใฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคใต้เขต 2 จำนวน 9 จุดเชื่อมต่อ ประกอบด้วย บัส KMA (เกาะสมุย A), บัส KMB (เกาะสมุย B), บัส KCD (กาญจนดิตฐ์), บัส CAY (ไชยา), บัส WSA (เวียงสระ), บัส NTB (นครศรีฯ B), บัส PPN (ปากพนัง), บัส PPB (พุนพิน B) และบัส TYI (ทุ่งใหญ่) ผลการคัดเลือก จุดเชื่อมต่อที่มีความเป็นไปได้สำหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอก ชายฝั่งมีดังต่อไปนี้

1. ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง SPP 1 มีจุดเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ สำหรับการเชื่อมต่อในระดับปานกลาง 2 จุด ได้แก่ บัส KMA และบัส KMB

2. ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง SPP 2 มีจุดเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ สำหรับการเชื่อมต่อในระดับปานกลาง 4 จด ได้แก่ บัส KMA บัส KMB บัส KCD และบัส CAY

3. ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง SPP 3 มีจุดเชื่อมต่อที่เป็นไปได้

สำหรับการเชื่อมต่อในระดับปานกลาง 4 จุด ได้แก่ บัส KMA บัส KMB บัส KCD และบัส CAY นอกจากนี้ตามคำแนะนำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมกับ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งดังกล่าวกวรจะเป็นจุดที่อยู่บริเวณเกาะหรือใกล้กับ บริเวณชายฝั่งและมีปริมาณโหลดของจดเชื่อมต่อที่เหมาะสมกับปริมาณกำลังผลิตของระบบผลิต

ใฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม ดังนั้นจึงสามารถสรุปจุดเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ดังตาราง 3–2 โดยไม่พิจารณา บัส CAY เนื่องจากจุดเชื่อมต่อดังกล่าวมีปริมาณโหลดน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณกำลังผลิตของ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม สำหรับแผนภาพเส้นเดียวของแต่ละจุดเชื่อมต่อแสดงดัง ภาพประกอบ 3–1 ดังนั้นจะได้รูปแบบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งเข้า กับระบบไฟฟ้าจากการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นไปได้ทั้งหมดเท่ากับ 18 กรณี ดังตาราง 3–3

9	٩						
	ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง						
ก็ผเวอาหอ	SPP 1	SPP 2	SPP 3				
KMA	\checkmark	\checkmark	\checkmark				
KMB	\checkmark	\checkmark	\checkmark				
KCD	×	\checkmark	\checkmark				

ตาราง 3–2 จุคเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง

🗸 หมายถึง จุดเชื่อมต่อสามารถรองรับการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลม

🗴 หมายถึง จุดเชื่อมต่อไม่สามารถรองรับการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลม



ทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง

อะอีสีอบว	รูปแบบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง					
	SPP 1	SPP 2	SPP 3			
0	-	-	-			
1	KMA	KMA	KMA			
2	KMA	KMA	KMB			
3	KMA	KMA	KCD			
4	KMA	KMB	KMA			
5	KMA	KMB	KMB			
6	KMA	KMB	KCD			
7	KMA	KCD	KMA			
8	KMA	KCD	KMB			
9	KMA	KCD	KCD			

ตาราง 3–3 กรณีศึกษารูปแบบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง

10	KMB	KMA	KMA		
11	KMB	KMA	KMB		
12	KMB	KMA	KCD		
13	KMB	KMB	KMA		
14	KMB	KMB	KMB		
15	KMB	KMB	KCD		
16	KMB	KCD	KMA		
17	KMB	KCD	KMB		
18	KMB	KCD	KCD		

้กรณีที่ 0 ไม่มีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งเข้ากับระบบไฟฟ้า

3.2 การวิเคราะห์เชิงเทคนิคของระบบไฟฟ้า

จุดเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งจำเป็นต้องเลือกให้ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้ายังคงสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าและส่งไปยังผู้ใช้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ [20] โดยหลักเกณฑ์การคัดเลือกจุดเชื่อมต่อนอกจากขึ้นอยู่กับปัจจัยทางกายภาพ ของระบบไฟฟ้าดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 3.1 พฤติกรรมของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอก ชายฝั่งที่จุดเชื่อมต่อและพฤติกรรมภายในของระบบไฟฟ้ายังเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา [11] ประกอบด้วยการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัว การจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าใน สภาวะพลวัติ และการวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.2.1 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัว (Steady-State Analysis)

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัว คือการตรวจสอบสถานะการทำงานของ ระบบไฟฟ้าภายหลังการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลม เช่น ขนาดและมุมเฟสของแรงคันรวมถึงปริมาณการ ใหลของกำลังไฟฟ้าในสายส่ง ประกอบด้วย การไหลของกำลังไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงแรงคัน เสถียรภาพแรงคัน และกระแสลัควงจร ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้นคังนี้

 การ ใหลของกำลัง ไฟฟ้า (Power Flow) คือการตรวจสอบปริมาณภาระ โหลด ของอุปกรณ์ภายในระบบ ไฟฟ้า เช่น สายส่งหรือหม้อแปลง ไฟฟ้ายังคงอยู่ภายใต้ขีดจำกัดหรือพิกัด ของอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบกำลัง ไฟฟ้าสูญเสียและทิศทางการ ไหลของกำลัง ไฟฟ้า ภายหลังการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลม

2. การเปลี่ยนแปลงแรงคัน (Voltage Variation) คือการตรวจสอบระคับแรงคัน ของจุคเชื่อมต่อเทียบกับกรณีไม่มีการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อ เสถียรภาพแรงคัน (Voltage Stability) คือการตรวจสอบจุคสูงสุด (Critical Point) ของระบบไฟฟ้าที่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้โดยยังรักษาระดับแรงคันไม่ให้เกิดไฟฟ้าดับ เป็นวงกว้าง (Blackout) [29] อีกทั่งยังสามารถบอกระดับกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ระบบไฟฟ้าต้องการ

4. กระแสลัดวงจร (Fault Current) คือการตรวจสอบความสามารถของอุปกรณ์ ป้องกันในระบบไฟฟ้ายังคงทนต่อระดับกระแสลัดวงจรที่เปลี่ยนแปลง และหากอุปกรณ์ตัวใดไม่ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็สามารถวางแผนเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าวให้สามารถทน กระแสลัดวงจรได้

3.2.2 การจำลองการทำงานในสภาวะพลวัติ (Dynamic Simulation)

การจำลองการทำงานในสภาวะพลวัติ คือการจำลองสถานการณ์การเกิดความ ผิดพร่องที่เกิดในระบบไฟฟ้าหรือความผันผวนของกังหันลมภายหลังการเชื่อมต่อเข้ากับระบบ ไฟฟ้า ประกอบด้วย ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งหลุดการเชื่อมต่อ สายส่งหลุดการ เชื่อมต่อ การลัดวงจร 3 เฟสที่บัส และการเปลี่ยนแปลงความเร็วลม ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งหลุดการเชื่อมต่อ (Offshore Wind Farm Trip Offline) คือการสร้างสถานการณ์เพื่อศึกษาผลกระทบเมื่อพลังงานทั้งหมดที่ง่ายจาก ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งหายไปอย่างทันทีทันใด

 2. สายส่งหลุดการเชื่อมต่อ (N-1 Trip Offline) คือการสร้างสถานการณ์เพื่อศึกษา ผลกระทบของพลังงาน ใฟฟ้าจากระบบผลิต ไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งหายจากระบบ ไฟฟ้า เนื่องจากสายเคเบิล ใต้น้ำหลุดการเชื่อมต่อ

 การถัดวงจร 3 เฟสที่บัส (Three Phase Short Circuit) คือการสร้างสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบการเกิดความผิดพร่องรอบๆ จุดเชื่อมต่อ ซึ่งเป็นการตรวจสอบความสามารถ การเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง หากเกิดความผิดพร่องขั้นรุนแรงสุด ในระบบไฟฟ้า รวมถึงการประเมินเวลาการตัดการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมออกจากระบบไฟฟ้า เพื่อใช้ ตั้งค่าเวลาการปลดทุ่งกังหันลมอย่างเหมาะสม

4. การเปลี่ยนแปลงความเร็วลม (Wind Speed Change) คือการสร้างสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกำลังไฟฟ้าแอกทีฟของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม นอกชายฝั่ง เนื่องจากความไม่แน่นอนของความเร็วลมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

3.2.3 การวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า (Power Quality)

การวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า คือการตรวจสอบอัตราส่วนของค่าอิมพิแคนซ์ที่ จุคเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้าเมื่อมีและไม่มีการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลม อัตราส่วนที่ได้จะแสดงถึงอัตรา การขยายกระแสฮาร์มอนิกที่ส่งผลโดยตรงต่ออัตราขยายแรงดันฮาร์มอนิก

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดของการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัว การ จำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติ และการวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า ได้มีการ อธิบายไว้ในบทที่ 4 บทที่ 5 และบทที่ 6 ตามลำดับ โดยการวิเคราะห์แต่ละเทคนิคจะกล่าวถึง ทฤษฎี และหลักการ วิธีการศึกษาผลกระทบ ผลการจำลองการทำงานงานและอภิปรายผลกระทบ รวมถึง ผลสรุปของการวิเคราะห์ จากนั้นเมื่อวิเคราะห์ผลกระทบเชิงเทคนิคของระบบไฟฟ้าทั้ง 3 ส่วน ผล การจำลองการทำงานที่ได้ทั้งหมดจะถูกนำมาเปรียบเทียบเพื่อกัดเลือกจุดเชื่อมต่อที่มีกวามเหมาะสม กับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งทั้ง 3 แห่ง ซึ่งจะได้อธิบายและแสดงรายละเอียด การกัดเลือกในบทที่ 7 ต่อไป

3.3 เครื่องมือจำลองการทำงาน

เครื่องมือจำลองการทำงานสำหรับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังมีให้เลือกใช้งาน อย่างหลากหลายทั้งซอฟต์แวร์ระบบเปิด (Open–Source Software) เช่น กล่องเครื่องมือในแมทแลบ (Matlab Toolbox) [30] หรือซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ (Commercial Software) เช่น โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory, PSS/E, PSCAD และ PowerWorld เป็นต้น

สำหรับงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้งานโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory (DIgital SImuLator for Electrical NeTwork Calculation Program) วิเคราะห์การทำงานของระบบไฟฟ้า เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถคลอบคลุมการวิเคราะห์ทั้งหมดของงานวิจัย ดังแสดงใน ตาราง 3–4 โดยโปรแกรมสามารถสร้างแบบจำลองด้วยรูปภาพหรือป้อนไฟล์ข้อมูล (Text File) [31] และสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในระบบผลิต ระบบส่ง ระบบจำหน่าย และภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory ยังเป็นโปรแกรมเดียวกับที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้วิเคราะห์ การทำงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งทำให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้มีความน่าเชื่อถือ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตาราง 3–4 การเปรียบเทียบความสามารถของเครื่องมือจำลองการทำงานระบบไฟฟ้ากำลัง

โปรแกรม	การใหลของ	การ	เสถียรภาพ	กระแส	การจำลอง	ฮาร์มอนิค
	กำลังไฟฟ้า	เปลี่ยนแปลง	แรงดัน	สัดวงจร	การทำงาน	
		แรงคัน			ในสภาวะ	
					พลวัติ	
Matlab	<u> </u>	1	1	×	×	×
Tool Box	·	•	•	~	X	~
DIgSILENT						
PowerFactory	v	v	v	v	v	v

3.3.1 คุณลักษณะทั่วไปของโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory

โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถวิเคราะห์ ระบบไฟฟ้ากำลังได้ทั้งในสภาวะอยู่ตัว (Steady State) และสภาวะชั่วครู่ (Transient State) [31] ดัง รายละเอียดต่อไปนี้

- Power Flow and Fault Analysis of complete AC/DC network representation, meshed & mixed 1-,2-and 3-phase AC and /or DC networks

- Low Voltage Network Analysis
- Distribution Network Optimization
- IEC Cable Sizing
- Dynamic Simulation
- EMT Simulation
- Eigenvalue Analysis
- System Identification
- Protection Analysis
- Harmonic Analysis
- Reliability
- Production Planing
- Voltage Stability Analysis
- Contingency Analysis
- Power Electronic Device Modeling

- DPL User Script
- A/D Interfacing
- DOLE Interface for SCADA/GIS
- PSS/E & PSS/U Compatibility
- Multi-User Database
- Virtual Instruments

 3.3.2 โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงโครงสร้างการจัดการข้อมูลระบบไฟฟ้าต่างๆ ที่ถูกสร้างและ จัดเก็บในโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory รวมถึงส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าต่าง Main Window และแนะนำ Tool Bar ต่างๆ ที่ใช้งานพื้นฐาน [31] ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 3.3.2.1 โครงสร้างการจัดการข้อมูลภายในในโปรแกรม

โครงสร้างการจัดการข้อมูลภายในในโปรแกรมอยู่ในหน้าต่างของ Data Manager แสดงถึงโครงสร้างการจัดเก็บของโฟลเดอร์ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ Database ดังภาพประกอบ 3–2

🔄 Data Manager - :	
🗈 🔁 🎽 X % 🖬 🛍 🖬 🐝 🚳 🐕	💑 🖽 🛤 A 🛃 😂 🖬
	Name Type
[2] E System	D 🗰 Library
🕀 😰 Administrator [3]	🗀 System
	Administrator
	🖸 Demo 🔤
E-GE Test	PEA .
⊡ - ≫≫ Grid	Train
🗄 🐨 Study Case	
E Clubrary	
🖽 😥 Changed Settings	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	<u> </u>
Ln 1 6 object(s) of 6 1 object(s) selected	Drag & Drop //

ภาพประกอบ 3–2 หน้าต่าง Data Manager แสดงโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล [31]

หมายเลข 1 คือ Main Library Folder ประกอบด้วยชนิดและแบบจำลองมาตรฐาน ต่างๆ ของโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory การจะปรับปรุงแก้ไขได้ต้องเข้าสู่ระบบของ โปรแกรมด้วยบัญชีผู้ใช้ Administrator เท่านั้น โดยถ้าเข้าสู่ระบบในบัญชีผู้ใช้ทั่วไป (Normal User) จะสามารถดูข้อมูลได้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้

หมายเลย 2 คือ System Folder ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่ใช้ภายในโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory การจะปรับปรุงแก้ใขได้จะต้องต้องเข้าสู่ระบบของโปรแกรมด้วยบัญชี ผู้ใช้ Administrator เท่านั้น และหากต้องการแก้ไขควรทำภายใต้การแนะนำจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ของ DIgSILENT PowerFactory เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของโปรแกรมได้

หมายเลข 3 Administrator Folder ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้งาน สำหรับการสร้าง การจัดการกับกลุ่มผู้ใช้หรือบัญชีผู้ใช้และการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการ กำหนดก่าต่างๆ ที่เป็นการตั้งก่าส่วนกลาง (Global Setting)

หมายเลข 4 Demo Folder ประกอบด้วยตัวอย่างโครงงาน (Project) ต่างๆ ที่เตรียม ไว้สำหรับให้ผู้ใช้ทดลองใช้งาน

หมายเลข 5 User Account Folders ประกอบด้วยโฟลเดอร์ของโครงงานต่างๆ และ การกำหนดค่าต่างๆ ที่ถูกกำหนดโดยผู้ใช้ทั่วไป ตามตัวอย่างมี 2 ผู้ใช้ คือ PEA และ Train



ภาพประกอบ 3–3 หน้าต่างแสดงโครงสร้างของโครงงานใน Data Manager [31]

สำหรับการจัดเก็บข้อมูลใน User Account Folder ในภาพประกอบ 3–3 จะ ประกอบด้วยโฟลเดอร์ดังต่อไปนี้

1. Project Folder เป็นโฟลเดอร์ของโครงงานที่สร้างขึ้นใหม่หรือนำเข้ามา

2. Recycle Bin Folder เป็นโฟลเดอร์ที่จัดเก็บข้อมูลที่ถูกลบไปในบัญชีผู้ใช้นั้นๆ

3. Settings Folder เป็น โฟลเคอร์ที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าในการใช้ งานต่างๆ ของโปรแกรมสำหรับบัญชีผู้ใช้นั้นๆ และใน Project Folder หนึ่งๆ จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลักดังต่อไปนี้

 Grid Folder เป็นโฟลเดอร์ที่จัดเก็บส่วนประกอบต่างๆ ของระบบไฟฟ้าใน โครงงานนั้น (Element Data) โดยจัดเก็บทั้งในส่วนของรูปภาพ (Graphic) และค่าพารามิเตอร์ (Attribute) ตัวอย่างเช่น แหล่งจ่ายไฟ จุดโนด สายไฟ โหลด และพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เป็นค่าเฉพาะ ของแต่ละอุปกรณ์ เช่น ระยะของสายไฟและค่าภาระทางไฟฟ้าของโหลด เป็นต้น

 Study Case Folder เป็นโฟลเดอร์ที่จัดเก็บเกี่ยวกับการกำหนดค่าต่างๆ ที่ใช้ใน การรันโปรแกรม เช่น Grid ใดบ้างที่ต้องการรัน รูปแบบการแสดงผลลัพธ์ในการรัน และตัวเลือกที่ ใช้ในการรันการไหลของกำลังไฟฟ้า เป็นต้น

 Library Folder เป็น โฟลเดอร์ที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชนิดต่างๆ ของอุปกรณ์ (Library) ที่จัดเก็บอยู่ในบัญชีผู้ใช้นั้นๆ ตัวอย่างเช่น ค่าอิมพิแดนซ์ต่อหน่วยของสายไฟ ค่าพิกัดของ หม้อแปลง และค่าแรงคันระบุ เป็นต้น

3.3.2.2 ส่วนประกอบของหน้าต่าง Main Window

ส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าต่าง Main Window ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก ดังภาพประกอบ 3–4 ได้แก่

1. Title Bar แสดงชื่อและรุ่นของโปรแกรม

2. Menu Bar แสดงรายชื่อกำสั่งหลักของโปรแกรม

3. Main Tool Bar เป็นปุ่มที่แทนคำสั่งใน Menu Bar สามารถเรียกใช้งานได้ทันที

4. Drawing Tool Bar เป็นปุ่มที่ใช้สร้างอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าในแบบจำลองต่างๆ

5. Data Manager Window เป็นหน้าต่างย่อยที่แสดงโครงสร้างการจัดเก็บของ ข้อมูลทั้งหมดโดยมีการใช้งานคล้ายกันกับ Window Explorer คือเมื่อคลิกเลือกโฟลเดอร์ที่อยู่ ด้านซ้าย ทางฝั่งขวาก็จะแสดงโฟลเดอร์ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์นั้น

6. Context Menu เป็นหน้าต่างที่แสดงเมื่อคลิกขวาที่วัตถุของโฟลเดอร์ใน Data

Manager

7. Output Window เป็นหน้าต่างที่แสดงผลการคำนวณหรือแสดงค่าความผิดพลาด
 8. Output Tool Bar เป็นแถบเครื่องมือซึ่งใช้งานประกอบกับหน้าต่างของ Output

Window

9. Workspace เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการสร้างแผนภาพเส้นเดียวของระบบไฟฟ้า
 10. Status Bar แสดงสถานะการกระทำใดๆ บนชิ้นงานที่กำลังทำงานอยู่



ภาพประกอบ 3-4 ส่วนประกอบต่างๆ บนหน้าต่าง Main Window [31]



- Select Toolbar 📓 ใช้เลือกกลุ่มของแถบเครื่องมือ เช่น Stability, Data Acquisition, Harmonics, Optimal Capacitor Placement 1 ใช้วาดหน้าจอกราฟฟิกใหม่อีกครั้ง - Rebuild - Freeze Mode 🛛 ใช้ตรึงหน้าจอการวาดกราฟฟิกไว้หลังจากวาดอุปกรณ์ ต่างๆ แล้วเสร็จ ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถแก้ไขรูปได้ - Graphic Options 7 ใช้สำหรับจัดการกับหน้าจอที่ใช้วาคกราฟฟิก เช่น แสดง/ไม่แสดงจุดกริด, Snap or Not, วาดเส้นตั้งฉากหรือไม่ - Show Layer Σ ใช้สำหรับเลือกชั้นข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการให้แสดงบน หน้าจอกราฟฟิก เช่น ผลหรือชื่อวัตถุ เป็นต้น ใช้เลือกอุปกรณ์ทุกตัวที่อยู่บนหน้าจอกราฟฟิก เช่น - Mark All Elements ้ต้องการย้ายทั้งระบบไปบริเวณอื่น เป็นต้น 📷 ใช้แสดงข้อมูลที่ถูกเลือกในหน้าจอกราฟฟิก - Edit and Browse Data เพื่อให้ทำการแก้ไขข้อมูล - Color Representation 🚯 ใช้เป็นตัวเลือกในการให้แสดงเฉดสีต่างๆ บน หน้าจอกราฟฟิก เช่น แสดงสืบริเวณที่ไม่มีการจ่ายไฟไปถึง - Default Voltage Levels for Terminals and Busbars 110 kV 💌 ใช้เมื่อสร้าง ้จุดโนคหรือบัสในกราฟฟิก โปรแกรมจะนำค่าที่อยู่ในกล่องนี้ไปเป็นค่าแรงดันของบัสนั้น - Default Phase Technologies for Teminals ABC 토 ใช้เมื่อสร้างจุคโนค หรือบัสในกราฟฟิก โปรแกรมจะนำค่าที่อยู่ในกล่องนี้ไปเป็นค่าเฟสของบัสนั้น 2. ส่วนของ Drawing Toolbar คือปุ่มอุปกรณ์พื้นฐานซึ่งใช้ในการสร้างแบบจำลอง ระบบไฟฟ้าประกอบด้วย ใช้สร้างจุคโนคซึ่งเป็นจุคเชื่อมต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น บัสที่ - Terminal สถานีไฟฟ้า ใช้สร้างจุดโนคซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า - Short Terminal เช่น บัสที่สถานีไฟฟ้า ใช้สร้างจุดโนคซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า ใน - Point Terminal กรณีนี้มักใช้บริเวณที่เป็นทางแยก ใช้สร้างสวิตช์ในสถานีไฟฟ้า ระบบส่ง หรือระบบจำหน่าย - Disconnector -1-ใช้สร้างแหล่งจ่ายไฟของระบบไฟฟ้า ได้แก่ แหล่งจ่ายจาก - External Grid 國 EGAT หรือจากสถานี้ไฟฟ้าของ PEA

- General Load ↓ ใช้สร้างโหลดของระบบไฟฟ้า
 - Shunt/Filter C ↓ ใช้สร้างลาปาซิเตอร์แบบต่อขนานระบบไฟฟ้า
 - Line ↓ ใช้สร้างสายส่ง หรือสายจำหน่าย
 - Fuse ➡ ใช้สร้างฟิวส์ เช่น ฟิวส์ที่ต่ออยู่บริเวณสายแยกของระบบจำหน่าย
 - 2-Winding Transformer
 18 ใช้สร้างหม้อแปลงกำลังที่สถานีไฟฟ้า และหม้อ
 แปลงจำหน่าย 22 หรือ 33/0.4 kV
 - 3-Winding Transformer
 ใช้สร้างหม้อแปลงกำลังที่สถานีไฟฟ้าแบบ 3
 งคลวดซึ่งมีอยู่ในบางพื้นที่
 - Auto Transformer
 ใช้สร้าง Auto Voltage Regulator ในระบบจำหน่าย

บทที่ 4 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัว

การทำงานของระบบไฟฟ้ากำลังโดยปกติจะทราบสถานะการทำงาน ณ เวลาใดๆ อย่างแน่นอน เช่น ขนาดและมุมของแรงดันในแต่ละจุดเชื่อมต่อหรือที่เรียกว่าบัส (Bus) กำลังไฟฟ้า ที่ไหลในสายส่ง เป็นต้น [19] อย่างไรก็ตามเมื่อเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมเข้ากับ ระบบไฟฟ้าเปรียบเสมือนการเพิ่มแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า ส่งผลให้สถานะการทำงานของระบบ ไฟฟ้าเปลี่ยนไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์สถานะการทำงานของระบบไฟฟ้าใหม่ด้วยการเริ่ม วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัว ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ การไหลของกำลังไฟฟ้า การ เปลี่ยนแปลงแรงดัน เสถียรภาพแรงดัน และกระแสลัดวงจร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.1 การวิเคราะห์การใหลของกำลังไฟฟ้า (Power Flow Analysis)

4.1.1 ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์การใหลของกำลังไฟฟ้า การวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าเป็นการวิเคราะห์การส่งและรับกำลังไฟฟ้า ของบัสในระบบไฟฟ้าโดยการคำนวณหาขนาดและมุมของแรงคันบัส เพื่อนำไปใช้คำนวณ กำลังไฟฟ้าแอกทีฟและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ส่งหรือรับจากแต่ละบัสรวมถึงการคำนวณ

กำลังไฟฟ้าที่ไหลบนสายส่ง [19] หากระบบไฟฟ้ามีการเชื่อมแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าใหม่ โดยเฉพาะแหล่งพลังงานที่มีความไม่แน่นอนสูงอย่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม สถานะการ ทำงานของระบบไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงทั้งขนาดและทิศทางการไหลของกำลังไฟฟ้ารวมถึงขนาด และมุมของแรงดันในแต่ละจุดเชื่อมต่อ ดังนั้นการกำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าจะทำให้ทราบถึง การเปลี่ยนแปลงสถานะการทำงานภายในระบบไฟฟ้าภายหลังการเชื่อมต่อ

สำหรับแนวคิดการวิเคราะห์การใหลของกำลังไฟฟ้าถูกสร้างจากความเชื่อมโยง ของ 2 สมการหลัก คือ

1. สมการความสมดุลของกำลังไฟฟ้า

ความสมดุลของกำลังไฟฟ้า คือกำลังไฟฟ้าที่ใหลเข้าสู่บัสมีค่าเท่ากับกำลังไฟฟ้าที่ ใหลออกจากบัส ภาพประกอบ 4–1 แสดงความสมดุลของกำลังไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใหล เข้าสู่บัส k และกำลังไฟฟ้าที่ใหลออกจากบัส k ผ่านสายส่งไปยังบัสอื่นๆ รวมถึงโหลดที่บัส k ดังความสัมพันธ์ที่แสดงในสมการ (4–1)



ภาพประกอบ 4–1 ความสมดุลของระบบไฟฟ้ากำลัง

$$S_{Gk} = S_{Tk} + S_{Lk} \tag{4-1}$$

โดยที่

 S_{Gk}
 คือ กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อนที่ผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ติดตั้ง ณ บัส k

 S_{Tk}
 คือ กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อนที่ไหลออกจากบัส k ผ่านสายส่งไปยังบัสอื่นๆ

 S_{Lk}
 คือ กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อนของโหลดที่ติดตั้ง ณ บัส k

เมื่อพิจารณาแยกเป็นส่วนกำลังไฟฟ้าแอกทีฟและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจะได้ดังสมการ (4–2) และ สมการ (4–3) ตามลำดับ

$$P_{Gk} = P_{Tk} + P_{Lk} \tag{4-2}$$

$$Q_{Gk} = Q_{Tk} + Q_{Lk} \tag{4-3}$$

โดยที่

 P_{Gk}
 คือ กำลังไฟฟ้าแอกทีฟที่ผลิตจากเครื่องกำเนิคไฟฟ้าที่ติดตั้ง ณ บัส k

 P_{Tk}
 คือ กำลังไฟฟ้าแอกทีฟที่ไหลออกจากบัส k ผ่านสายส่งไปยังบัสอื่นๆ

 P_{Lk}
 คือ กำลังไฟฟ้าแอกทีฟของโหลดที่ติดตั้ง ณ บัส k

 Q_{Gk}
 คือ กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ผลิตจากเครื่องกำเนิคไฟฟ้าที่ติดตั้ง ณ บัส k

 Q_{Tk}
 คือ กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ผลิตจากเครื่องกำเนิคไฟฟ้าที่ติดตั้ง ณ บัส k

 Q_{Tk}
 คือ กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ใหลออกจากเครื่องกำเนิคไฟฟ้าที่ติดตั้ง ณ บัส k

 Q_{Tk}
 คือ กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ใหลออกจากบัส k ผ่านสายส่งไปยังบัสอื่นๆ

 Q_{Lk}
 คือ กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟของโหลดที่ติดตั้ง ณ บัส k

ระบบไฟฟ้ากำลังคังภาพประกอบ 4–2 ค่าอิมพิแคนซ์ถูกแสคงในระบบต่อหน่วย และละเลยค่าความต้านทาน สามารถแทนด้วยวงจรแอตมิตแตนซ์คังภาพประกอบ 4–3 ซึ่งจะเห็น ว่าอิมพิแคนซ์ถูกแทนด้วยเทอมของแอตมิตแตนซ์ตามสมการ (4–4) และแหล่งจ่ายแรงคันถูก เปลี่ยนเป็นแหล่งจ่ายกระแส [32]



ภาพประกอบ 4–2 อิมพิแคนซ์ไคอะแกรมของระบบไฟฟ้ากำลัง



ภาพประกอบ 4–3 แอตมิตแตนซ์ใดอะแกรมของระบบไฟฟ้ากำลัง

$$y_{km} = \frac{1}{z_{km}} = \frac{1}{R_{km} + jX_{km}}$$
(4-4)

ประยุกต์ใช้กฎกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ (Kirchhoff 's Current Law, KCL) ใน การวิเคราะห์วงจรแอตมิตแตนซ์ จะได้สมการจากการใช้กฎ KCL ดังนี้

$$I_{1} = y_{10}V_{1} + y_{12}(V_{1} - V_{2}) + y_{13}(V_{1} - V_{3})$$

$$I_{2} = y_{20}V_{2} + y_{12}(V_{2} - V_{1}) + y_{23}(V_{2} - V_{3})$$

$$0 = y_{23}(V_{3} - V_{2}) + y_{13}(V_{3} - V_{1}) + y_{34}(V_{3} - V_{4})$$

$$0 = y_{34}(V_{4} - V_{3})$$

จัดสมการใหม่

$$I_{1} = (y_{10} + y_{12} + y_{13})V_{1} - y_{12}V_{2} - y_{13}V_{3}$$

$$I_{2} = -y_{12}V_{1} + (y_{20} + y_{12} + y_{23})V_{2} - y_{23}V_{3}$$

$$0 = -y_{13}V_{1} - y_{23}V_{2} + (y_{13} + y_{23} + y_{34})V_{3} - y_{34}V_{4}$$

$$0 = -y_{34}V_{3} + y_{34}V_{4}$$

เมื่อเขียนเป็นสมการโนค (Nodal Equation) จะได้

$$\begin{split} I_1 &= Y_{11}V_1 + Y_{12}V_2 + Y_{13}V_3 + Y_{14}V_4 \\ I_2 &= Y_{21}V_1 + Y_{22}V_2 + Y_{23}V_3 + Y_{24}V_4 \\ I_3 &= Y_{31}V_1 + Y_{32}V_2 + Y_{33}V_3 + Y_{34}V_4 \\ I_4 &= Y_{41}V_1 + Y_{42}V_2 + Y_{43}V_3 + Y_{44}V_4 \end{split}$$

จากสมการ โนคทั้ง 4 สมการจะได้สมการสมรรถนะหรือบัสแอตมิตแตนซ์เมทริกซ์ของระบบไฟฟ้า กำลังจำนวน 4 บัสดังนี้

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & Y_{13} & Y_{14} \\ Y_{21} & Y_{22} & Y_{23} & Y_{24} \\ Y_{31} & Y_{32} & Y_{33} & Y_{34} \\ Y_{41} & Y_{42} & Y_{43} & Y_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{bmatrix}$$

โดยที่

$$Y_{11} = y_{10} + y_{12} + y_{13}$$

$$Y_{22} = y_{20} + y_{12} + y_{23}$$

$$Y_{33} = y_{13} + y_{23} + y_{34}$$

$$Y_{44} = y_{34}$$

$$Y_{12} = Y_{21} = -y_{12}$$

$$Y_{13} = Y_{31} = -y_{13}$$

$$Y_{23} = Y_{32} = -y_{23}$$

$$Y_{34} = Y_{43} = -y_{34}$$

หากเป็นระบบสมการขนาดใหญ่จำนวน *n* บัส สามารถเขียนบัสแอตมิตแตนซ์เมทริกซ์จำนวน *n* สมการได้ดังสมการ (4–5)

$$\begin{bmatrix} I_{1} \\ I_{2} \\ \vdots \\ I_{k} \\ \vdots \\ I_{n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \cdots & Y_{1k} & \cdots & Y_{1n} \\ Y_{21} & Y_{22} & \cdots & Y_{2k} & \cdots & Y_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ Y_{k1} & Y_{k2} & \cdots & Y_{kk} & \cdots & Y_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ Y_{n1} & Y_{n2} & \cdots & Y_{nk} & \cdots & Y_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{1} \\ V_{2} \\ \vdots \\ V_{k} \\ \vdots \\ V_{n} \end{bmatrix}$$
(4-5)

หรือเขียนในรูปย่อได้ดังสมการ (4–6)

$$I_{bus} = Y_{bus} V_{bus} \tag{4-6}$$

โดยที่

I_busคือ เวกเตอร์ของกลุ่มกระแสที่ไหลเข้าสู่บัสV_busคือ เวกเตอร์ของกลุ่มแรงดันบัสY_busคือ บัสแอตมิตแตนซ์เมทริกซ์

จากที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถสรุปวิธีการหาก่าบัสแอตมิตแตนซ์เมทริกซ์ได้ ดังนี้

1. จำนวนมิติของบัสแอตมิตแตนซ์เมทริกซ์เท่ากับจำนวนบัสของระบบ (n imes n)

2. แทนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งหมดในระบบด้วยแหล่งจ่ายกระแสต่อขนานกับแอตมิตแตนซ์

- 3. แทนสายส่งด้วยวงจรสมมูล พิจารณาตามระยะทางหรือวงจรสมมูลที่มีความเหมาะสม
- 4. แทนหม้อแปลงด้วยวงจรสมมูลในระบบต่อหน่วยด้วยแอตมิตแตนซ์
- 5. บัสแอตมิตแตนซ์เมทริกซ์ Y_{bus} จะเกิดจากเงื่อนไขต่อไปนี้

5.1 ส่วนขององค์ประกอบแนวเส้นทแยงมุม คือผลรวมแอตมิตแตนซ์ที่ต่อที่บัส k

$$Y_{kk} = \sum_{m=0}^{n} y_{km} \quad k \neq m \tag{4-7}$$

5.2 ส่วนขององค์ประกอบนอกแนวเส้นทแยงมุม คือค่าลบของแอตมิตแตนซ์ที่ต่อ ระหว่างบัส k และบัส m

$$Y_{km} = Y_{mk} = -y_{km} \tag{4-8}$$

6. บัสแอตมิตแตนซ์เมทริกซ์จะมีความสมมาตรกันรอบแนวเส้นทแยงมุม

เพราะฉะนั้นจากความเชื่อมโยงของสมการหลักทั้ง 2 ส่วน จะได้สมการของ กระแสที่ใหลเข้าสู่บัส k ดังสมการ (4–9)

$$I_{k} = \sum_{m=1}^{n} Y_{km} V_{m} \quad \text{ind} \quad m = 1, 2, 3, ..., n$$
(4-9)

และกระแสที่ใหลเข้าบัส k จะเท่ากับกระแสที่ใหลออกจากบัส k ผ่านสายส่งไปยังบัสอื่นๆ ดัง สมการ (4–10)

$$I_{Tk} = I_k = \sum_{m=1}^{n} Y_{km} V_m \quad \text{ind} \quad m = 1, 2, 3, ..., n$$
(4-10)
จากสมการ (4–10) สามารถเขียนสมการกำลังไฟฟ้าเชิงซ้อนที่ไหลออกจากบัส *k* ไปยังบัสอื่นๆ ได้ดังสมการ (4–11)

$$S_{Tk} = V_k I_{Tk}^* = V_k \left(\sum_{m=1}^n Y_{km} V_m\right)^* \quad \text{ide} \quad m = 1, 2, 3, ..., n$$
(4-11)

แทนค่า S_k ในสมการ (4–1) จะได้

$$S_{Gk} - S_{Lk} = V_k \left(\sum_{m=1}^n Y_{km} V_m \right)^* \quad i \stackrel{4}{\text{lo}} 0 \quad m = 1, 2, 3, ..., n$$
(4-12)

โดยที่

 S_k คือ กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อนรวมสุทธิที่ไหลเข้าสู่บัส k ($S_k = S_{Gk} - S_{Lk}$)

ดังนั้น

$$S_{k} = P_{k} + jQ_{k} = V_{k} \left(\sum_{m=1}^{n} Y_{km} V_{m}\right)^{*} i \vec{\mathbb{J}} 0 \quad m = 1, 2, 3, ..., n$$
(4-13)

ແລະ

$$S_k^* = P_k - jQ_k = V_k^* \left(\sum_{m=1}^n Y_{km} V_m\right) \quad \text{for } m = 1, 2, 3, ..., n$$
(4-14)

โดยสมการ (4–14) คือ สมการการไหลของกำลังไฟฟ้าที่มีความไม่เป็นเชิงเส้น กำหนดให้

$$\begin{split} V_k &= |V_k| \angle \delta_k \\ V_m &= |V_m| \angle \delta_m \\ Y_{km} &= |Y_{km}| \angle \theta_{km} \end{split}$$

ดังนั้นจะได้กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อนที่บัส k ดังสมการ (4–15)

$$S_{k}^{*} = P_{k} - jQ_{k} = (|V_{k}| \angle -\delta_{k})\sum_{m=1}^{n} |Y_{km}| |V_{m}| \angle (\theta_{km} + \delta_{m}) \quad \text{ind} \quad m = 1, 2, 3, ..., n$$
(4-15)

เมื่อพิจารณาแยกเป็นกำลังไฟฟ้าแอกทีฟและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟได้ผลลัพธ์ดังสมการ (4–16) และ สมการ (4–17) ตามลำดับ

$$P_{k} = \sum_{m=1}^{n} |V_{k}|| V_{m} ||Y_{km}| \cos(\theta_{km} - \delta_{k} + \delta_{m}) \quad \text{for } m = 1, 2, 3, ..., n$$
(4-16)

$$Q_{k} = -\sum_{m=1}^{n} |V_{k}|| V_{m} ||Y_{km}| \sin(\theta_{km} - \delta_{k} + \delta_{m}) \quad \text{for } m = 1, 2, 3, ..., n$$
(4-17)

โดยที่

- P_k คือ กำลังไฟฟ้าแอกที่ฟรวมสุทธิที่ไหลเข้าสู่บัส k
- Q_k คือ กำลังไฟฟ้ารีแอกที่ฟรวมสุทธิที่ไหลเข้าสู่บัส k

อย่างไรก็ตามที่บัสใดๆ จะประกอบด้วยสายส่งจำนวนหลายชุด สามารถแสดง ความสัมพันธ์ของกำลังไฟฟ้าที่ไหลเข้าสู่บัสต่างๆ ได้ดังภาพประกอบ 4–4



(ก) กำลังไฟฟ้าแอกทีฟที่บัส k , (ง) กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่บัส k

จากสมการการใหลของกำลังไฟฟ้าทั้งสมการ (4–16) และสมการ (4–17) มีความ ไม่เป็นเชิงเส้น ทำให้ต้องใช้วิธีการแก้สมการที่ไม่เป็นเชิงเส้นและมักใช้คอมพิวเตอร์ในการหาผล เฉลยด้วยวิธีการทำซ้ำ (Iterative Approach) ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีหลายวิธี เช่น วิธีของเกาส์ (Gauss Method) วิธีของเกาส์-ไซต์เคล (Gauss-Seidel Method) หรือวิธีของนิวตัน-ราฟสัน (Newton-Raphson) เป็นต้น โดยวิธีที่นิยมนำมาใช้ในการหาผลเฉลยของสมการการไหลของกำลังไฟฟ้ามาก ที่สุดคือ วิธีของนิวตัน-ราฟสัน เนื่องจากสามารถหาคำตอบได้อย่างถูกต้อง การถู่เข้าของกำตอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว [32]

สำหรับการคำนวณใหลของกำลังไฟฟ้าจะอธิบายด้วยตัวแปร 4 ค่าคือ กำลังไฟฟ้า แอกทีฟ (*P*) กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (*Q*) ขนาดและมุมเฟสของแรงดันบัส (|*V* | ∠δ) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. ตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Variables) ได้แก่ กำลังไฟฟ้าแอกทีฟ และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟของโหลด (P_D, Q_D)

2. ตัวแปรที่ควบคุมได้ (Controllable Variables) ได้แก่ กำลังไฟฟ้าแอกทีฟและ กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (P_G, Q_G)

3. ตัวแปรสถานะ (State Variables) ใด้แก่ ขนาดและมุมเฟสของแรงดันบัส (|V|∠δ)

ในระบบไฟฟ้ากำลังแบ่งประเภทของบัสตามลักษณะการติดตั้งของส่วนประกอบ ที่ต่ออยู่กับบัสนั้นซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือบัสที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่ออยู่และบัสที่ไม่มี เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่ออยู่ สำหรับบัสที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่ออยู่จะกำหนดให้ค่ากำลังไฟฟ้าแอกทีฟ (P_G) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและขนาดของแรงดันบัส (|V|) มีค่าคงที่ แต่เนื่องจากไม่สามารถ ทราบค่ากำลังไฟฟ้าที่สูญเสียก่อนการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้า ดังนั้นจึงไม่สามารถ กำหนดค่ากำลังไฟฟ้าที่สูญเสียก่อนการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้า ดังนั้นจึงไม่สามารถ กำเนิดไฟฟ้าที่บัสใดบัสหนึ่งทำหน้าที่ชดเชยกำลังไฟฟ้าใด้ทุกตัว จึงต้องมีการกำหนดให้เครื่อง กำเนิดไฟฟ้าที่บัสใดบัสหนึ่งทำหน้าที่ชดเชยกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเลือก เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังผลิตสูงสุดเพื่อที่จะสามารถชดเชยกำลังไฟฟ้าสูญเสียได้อย่าง เพียงพอ และกำหนดให้มุมเฟสของแรงดันบัสมีก่าคงที่ ซึ่งมุมเฟสแรงดันที่บัสนี้จะเป็นมุมเฟส อ้างอิงสำหรับบัสอื่นๆ ทั้งหมดในระบบไฟฟ้า การจำแนกประเภทของบัสตามลักษณะการควบคุม ค่าตัวแปรมี 3 ประเภทดังนี้

บัสโหลด (Load Bus หรือ PQ Bus) คือ บัสที่ไม่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่ออยู่ ทำ
 ให้ค่ากำลังไฟฟ้าแอกทีฟ (P_G) และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (Q_G) เป็นศูนย์ ค่ากำลังไฟฟ้าแอกทีฟ

และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟของโหลดถูกควบคุมให้คงที่ทำให้สามารถรู้ค่า (P_D) และ (Q_D) ดังนั้น ขนาดและมุมเฟสของแรงดันบัสจึงถูกคำนวณ

2. บัสควบคุมขนาดแรงดัน (Voltage Controlled Bus หรือ PV Bus) คือ บัสที่มี เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่ออยู่ โดยที่กำลังไฟฟ้าแอกทีฟ (P_G) และขนาดของแรงดันบัส (|V|) สามารถ ควบคุมให้คงที่ โดยการปรับกระแสสนามของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้จึงมีการจ่ายหรือรับ กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟกับระบบไฟฟ้า ดังนั้นค่ากำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (Q_G) และมุมเฟสแรงดัน (δ) จึงถูกคำนวณและต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของระบบไฟฟ้าที่ว่ากำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟของเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าต้องมีค่าอยู่ในช่วง ($Q_{G,\min} < Q_G < Q_{G,\max}$) หากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่สามารถสร้าง กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ในกรณีนี้การสร้างกำลังไฟฟ้าแอกทีฟ (P_G) และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (Q_G) จะถูกควบคุมให้คงที่แทน และคำนวณขนาดของแรงคันและมุม เฟสเหมือนกับการคำนวณในบัสโหลด

3. บัสอ้างอิง (Slack Bus หรือ Reference Bus) ระบบไฟฟ้ากำลังมี 1 บัสที่มีเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ต่ออยู่ถูกเลือกให้เป็นบัสอ้างอิง การทำงานของบัสอ้างอิงคือ ผลิต กำลังไฟฟ้าให้กับโหลดและระบบไฟฟ้าเพื่อชดเชยกำลังไฟฟ้าแอกทีฟและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ สูญเสียเพื่อให้ระบบเกิดความสมดุลของกำลังไฟฟ้า โดยขนาดของแรงดันบัส (|V|) และมุมเฟส แรงดัน (δ) ถูกกำหนดให้มีค่าคงที่ ดังนั้นกำลังไฟฟ้าแอกทีฟ (P_{G}) และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (Q_{G}) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะถูกคำนวณ

ประเภทบัส	ตัวแปรที่ทราบค่า	ตัวแปรที่ไม่ทราบค่า
บัสโหลด	$P_{_D}$ และ $Q_{_D}$	$ V $ และ δ
บัสกวบกุมขนาดแรงดัน	$P_{_{G}}$ ແລະ $\mid V \mid$	$Q_{_G}$ และ δ
บัสอ้างอิง	$ V $ ແລະ δ	$P_{_{G}}$ ແລະ $Q_{_{G}}$

ตาราง 4–1 ข้อมูลของตัวแปรบัสประเภทต่างๆ [19]

4.1.2 การศึกษาผลกระทบการใหลของกำลังไฟฟ้า

4.1.2.1 ข้อกำหนดผลกระทบการใหลของกำลังไฟฟ้า

การประเมินผลกระทบการใหลของกำลังไฟฟ้าเมื่อมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยทุ่งกังหันลมตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นการตรวจสอบปริมาณภาระโหลด ที่ไหลในสายส่งและหม้อแปลงไฟฟ้า ทิศทางการไหลของกำลังไฟฟ้า และการเปลี่ยนแปลงแรงคัน ของจุดเชื่อมต่อ ดังรายละเอียดในตาราง 4–2 (การเปลี่ยนแปลงแรงคันจะอธิบายในหัวข้อ 4.2) นอกจากนี้การวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้ายังสามารถคำนวณกำลังไฟฟ้าสูญเสียภายหลังการ เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง

ตาราง 4–2 ข้อกำหนดการเชื่อมต่อการ ใหลของกำลัง ไฟฟ้าของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผลกระทบ	รายละเอียด	เกณฑ์การพิจารณา
ວາະໃນເວຍວາວຳລັນໃຟຟັງ	1 ภาระ โหลดของสายส่งและหม้อแปลงไฟฟ้า	ไม่เกิน 80 %
การ เหลของกาลง เพพา	2 กำลังไฟฟ้าไหลย้อนกลับเมื่อวัคที่สถานีต้นทาง	ไม่มี

 4.1.2.2 แบบจำลองการวิเคราะห์ผลกระทบการไหลของกำลังไฟฟ้า การวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าจำเป็นด้องทราบข้อมูลเริ่มต้นของระบบ ไฟฟ้ากำลังแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ข้อมูลของบัส (Bus Data) ข้อมูลของสายไฟฟ้าและหม้อแปลง (Branch Data) และข้อมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Data) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 1. ข้อมูลจุดเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง

จากผลการกัดเลือกจุดเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม นอกชายฝั่งที่ได้อธิบายรายละเอียดในหัวข้อ 3.1 ประกอบด้วยจุดเชื่อมต่อทั้งหมด 3 จุด ได้แก่บัส KMA, KMB และ KCD โดยแต่ละจุดจะถูกเชื่อมกับบัส KN 3, KN 1 และ KN 2 ตามลำดับ ซึ่งเป็น สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Electricity Generating Authority of Thailand, EGAT) สำหรับข้อมูลพารามิเตอร์ของสายส่งของแต่ละจุดเชื่อมต่อ ข้อมูลของระบบไฟฟ้าใน สภาวะโหลดสูงสุดและโหลดต่ำสุดแสดงดัง ตาราง 4–3 ตาราง 4–4 และตาราง 4–5 ตามลำดับ

มัส	สบิด	V	δ	โห	เถค	กำลัง	งผลิต
Пе	ויי ער	(p.u.)	(degree)	(MW)	(MVAR)	(MW)	(MVAR)
KN 1	Slack	1.040	0.000	0.000	0.000	65.280	25.620
KN 2	Slack	1.014	0.000	0.000	0.000	49.980	27.140
KN 3	Slack	1.023	0.000	0.000	0.000	45.760	15.560
KMA	PQ	1.008	-0.532	45.200	14.900	0.000	0.000
KMB	PQ	1.010	-1.501	64.000	23.200	0.000	0.000
KCD	PQ	0.955	-3.970	48.800	24.500	0.000	0.000

ตาราง 4–3 ข้อมูลกำลังไฟฟ้า แรงคันบัส และมุมเฟสของจุคเชื่อมต่อในสภาวะ โหลคสูงสุด

ที่มา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคใต้ เขต 2

มัส	สบิด	V	δ	โห	เถด	กำลั	งผลิต
ПШ	ויי ער	(p.u.)	(degree)	(MW)	(MVAR)	(MW)	(MVAR)
KN 1	Slack	1.040	0.000	0.000	0.000	38.850	14.770
KN 2	Slack	1.014	0.000	0.000	0.000	29.680	13.980
KN 3	Slack	1.023	0.000	0.000	0.000	27.320	9.170
KMA	PQ	1.014	-0.317	27.120	8.940	0.000	0.000
KMB	PQ	1.022	-0.889	38.400	13.920	0.000	0.000
KCD	PQ	0.981	-2.328	29.280	14.700	0.000	0.000

ตาราง 4–4 ข้อมูลกำลังไฟฟ้า แรงคันบัส และมุมเฟสของจุดเชื่อมต่อในสภาวะ โหลดต่ำสุด

ที่มา: การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคใต้ เขต 2

ตาราง 4–5 พารามิเตอร์สายส่งของจุดเชื่อมต่อ

จาก	ถึง	ระยะทาง (km)	R (Ohm/km)	X(Ohm/km)	B(uS/km)
KN 3	KMA	25.000	0.120	0.140	0.0197
KN 1	KMB	52.290	0.070	0.130	0.0704
KN 2	KCD	56.600	0.080	0.360	3.220

ที่มา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคใต้ เขต 2

2. ข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง

แบบจำลองกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ใช้จำลองการทำงานได้อ้างอิงแบบจำลองของ กังหันลมชนิดกอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบยี่ห้อ Vestas รุ่น V112 มีกำลังผลิตติดตั้งเท่ากับ 3 MW แต่ เนื่องจากกำลังผลิตไฟฟ้าที่กังหันลมผลิตได้จริงจะต้องถูกกำนวณด้วยค่าตัวประกอบกำลังผลิต ซึ่งมี ความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นกำลังผลิต (กำลังไฟฟ้าแอกทีฟ) ในแบบจำลองกังหันลมจะ อ้างอิงจากก่าตัวประกอบกำลังผลิตเป็นหลัก [4] นั่นคือ ทุ่งกังหันลม SPP 1 มีจำนวนกังหันลมจะ อ้างอิงจากก่าตัวประกอบกำลังผลิตเป็นหลัก [4] นั่นคือ ทุ่งกังหันลม SPP 1 มีจำนวนกังหันลม เท่ากับ 60 ตัว มีก่าตัวประกอบกำลังการผลิต 17.60% กำลังผลิตของกังหันลมแต่ละตัวจะมี ก่าประมาณ 0.54 MW ส่วนทุ่งกังหันลม SPP 2 และ SPP 3 มีกังหันลมของแต่ละทุ่งกังหันลมเท่ากับ 90 ตัว มีก่าตัวประกอบกำลังการผลิต 14.13% กำลังผลิตของกังหันลมแต่ละตัวจะมีก่าประมาณ 0.45 MW นอกจากนี้ได้กำหนดค่าตัวประกอบกำลัง โหมดควบคุมการทำงาน และรูปแบบการเชื่อมต่อ หม้อแปลงกังหันลมดังตาราง 4–6 สำหรับพารามิเตอร์อื่นๆ ได้อ้างอิงตามแบบจำลองของกังหันลม ชนิดคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบในโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory เป็นหลัก ในส่วนข้อมูล สายส่งที่ใช้เชื่อมระหว่างจุดเชื่อมต่อและระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งเป็นการ เลือกใช้สายส่งชนิดเดียวกับสายส่งเกเบิลใต้น้ำที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้เชื่อมต่อบัส KN 1 ไปยัง บัส KMB ซึ่งมีพารามิเตอร์ของสายส่งตามตาราง 4–5 และระยะทางของจุดเชื่อมต่อกับทุ่งกังหันลม ดังตาราง 4–7

ทุ่ง	กำลังผลิต	ตัวประกอบ	โหมดควบคุม	ระดับแรงดัน	รูปแบบการ
กังหันลมนอก	(MW)	กำลัง	การทำงาน	หม้อแปลง	เชื่อมต่อ
ชายฝั่ง				(kV)	หม้อแปลง
SPP 1	60x0.54 = 32.40	1	PV	33/0.69	เดลต้า-วาย
SPP 2	90x0.45 = 40.50	1	PV	33/0.69	เดลต้า-วาย
SPP 3	90x0.45 = 40.50	1	PV	33/0.69	เดลต้า-วาย

ตาราง 4–6 ข้อมูลระบบผลิต ไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง

ตาราง 4–7 ระยะทางระหว่างจุดเชื่อมต่อและระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง

ะแบบบอาะเสื้อบเต่อ	ระยะทาง (km)			
า้ระกาบเราอุญญาญด	SPP 1	SPP 2	SPP 3	
KMA	87.93	62.26	46.14	
KMB	72.43	46.38	31.25	
KCD	-	92.75	79.58	

4.1.2.3 การวิเคราะห์ผลกระทบการใหลของกำลังใฟฟ้าด้วยโปรแกรม

DIgSILENT PowerFactory

การวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้ามีหลากหลายวิธีอย่างที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

ซึ่งวิธีที่ใช้ในโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory จะอาศัยวิธีการหาผลเฉลยของระบบสมการ ด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน โดยมีแนวคิดเริ่มต้นจากพิจารณาสมการที่ไม่มีความเป็นเชิงเส้น [19] ดัง สมการ (4–18)

$$f_{1}(x_{1}, x_{2}, ..., x_{n}) = c_{1}$$

$$f_{2}(x_{1}, x_{2}, ..., x_{n}) = c_{2}$$

$$\vdots \qquad \vdots$$

$$f_{n}(x_{1}, x_{2}, ..., x_{n}) = c_{n}$$
(4-18)

โดยที่

$$x_1, x_2, ..., x_n$$
 คือ ตัวแปรที่ไม่ทราบค่า $c_1, c_2, ..., c_n$ คือ ตัวแปรที่ทราบค่า

ให้ x₁⁽⁰⁾, x₂⁽⁰⁾,..., x_n⁽⁰⁾ คือ ค่าประมาณเริ่มต้นตัวแปรไม่ทราบค่าของการแก้สมการ Δx₁⁽⁰⁾, Δx₂⁽⁰⁾,..., Δx_n⁽⁰⁾ คือ ค่าปรับแต่ง (Correction) เพื่อใช้สำหรับปรับค่าตัวแปรที่ไม่ทราบค่า ให้ผลเฉลยลู่เข้าสู่กำตอบ ดังนั้นเมื่อแทนค่าตัวแปรที่ไม่ทราบค่าในสมการ (4–18) จะได้

$$f_{1}\left(x_{1}^{(0)} + \Delta x_{1}^{(0)}, x_{2}^{(0)} + \Delta x_{2}^{(0)}, ..., x_{n}^{(0)} + \Delta x_{n}^{(0)}\right) = c_{1}$$

$$f_{2}\left(x_{1}^{(0)} + \Delta x_{1}^{(0)}, x_{2}^{(0)} + \Delta x_{2}^{(0)}, ..., x_{n}^{(0)} + \Delta x_{n}^{(0)}\right) = c_{2}$$

$$\vdots$$

$$f_{n}\left(x_{1}^{(0)} + \Delta x_{1}^{(0)}, x_{2}^{(0)} + \Delta x_{2}^{(0)}, ..., x_{n}^{(0)} + \Delta x_{n}^{(0)}\right) = c_{n}$$

$$(4-19)$$

เมื่อประมาณฟังก์ชันที่มีความไม่เป็นเชิงเส้นในสมการ (4–19) ให้มีลักษณะเป็นเช้งเส้นด้วยการ กระจายสมการทางด้ายซ้ายด้วยอนุกรมเทย์เลอร์ (Taylor Series Expansion) รอบจุด x⁽⁰⁾ จะได้ สมการ (4–20)

$$f_{i}\left(x_{1}^{(0)} + \Delta x_{1}^{(0)}, x_{2}^{(0)} + \Delta x_{2}^{(0)}, ..., x_{n}^{(0)} + \Delta x_{n}^{(0)}\right)$$

$$= f_{i}\left(x_{1}^{(0)}, x_{2}^{(0)}, ..., x_{n}^{(0)}\right) + \Delta x_{1}^{(0)} \frac{\partial f_{i}^{(0)}}{\partial x_{1}} + \Delta x_{2}^{(0)} \frac{\partial f_{i}^{(0)}}{\partial x_{2}}$$

$$+ ... + \Delta x_{n}^{(0)} \frac{\partial f_{i}^{(0)}}{\partial x_{n}} + \varphi$$

$$= c_{i}$$

$$(4-20)$$

เมื่อ φ คือฟังก์ชันกำลังสูงของ Δx₁⁽⁰⁾, Δx₂⁽⁰⁾,...,Δx_n⁽⁰⁾ และอนุพันธ์อันดับสอง, อันดับสาม, ... ของ ฟังก์ชัน *f_i* โดยปกติเทอมอันดับสูงของการประมาณด้วยอนุกรมเทเลอร์มีค่าน้อยมากจนสามารถ ละเลยได้ ดังนั้นจึงเหลือเฉพาะการประมาณสมการเฉพาะอันดับหนึ่ง เมื่อจัดสมการใหม่จะได้ สมการ (4–21)

$$\begin{aligned} f_1\left(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, ..., x_n^{(0)}\right) + \Delta x_1^{(0)} \frac{\partial f_1^{(0)}}{\partial x_1} + \Delta x_2^{(0)} \frac{\partial f_1^{(0)}}{\partial x_2} + ... + \Delta x_n^{(0)} \frac{\partial f_1^{(0)}}{\partial x_n} = c_1 \\ f_2\left(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, ..., x_n^{(0)}\right) + \Delta x_1^{(0)} \frac{\partial f_2^{(0)}}{\partial x_1} + \Delta x_2^{(0)} \frac{\partial f_2^{(0)}}{\partial x_2} + ... + \Delta x_n^{(0)} \frac{\partial f_2^{(0)}}{\partial x_n} = c_2 \\ \vdots \\ f_n\left(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, ..., x_n^{(0)}\right) + \Delta x_1^{(0)} \frac{\partial f_n^{(0)}}{\partial x_1} + \Delta x_2^{(0)} \frac{\partial f_n^{(0)}}{\partial x_2} + ... + \Delta x_n^{(0)} \frac{\partial f_n^{(0)}}{\partial x_n} = c_n \end{aligned}$$
(4-21)

เมื่อจัครูปของสมการ (4–21) ให้อยู่ในรูปของระบบเมทริกซ์จะได้ดังสมการ (4–22)

$$\begin{bmatrix} c_{1} - f_{1}\left(x_{1}^{(0)}, x_{2}^{(0)}, \dots, x_{n}^{(0)}\right) \\ c_{2} - f_{2}\left(x_{1}^{(0)}, x_{2}^{(0)}, \dots, x_{n}^{(0)}\right) \\ \vdots \\ c_{n} - f_{n}\left(x_{1}^{(0)}, x_{2}^{(0)}, \dots, x_{n}^{(0)}\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial f_{1}}{\partial x_{1}} & \frac{\partial f_{1}}{\partial x_{2}} & \cdots & \frac{\partial f_{1}}{\partial x_{n}} \\ \frac{\partial f_{2}}{\partial x_{1}} & \frac{\partial f_{2}}{\partial x_{2}} & \cdots & \frac{\partial f_{2}}{\partial x_{n}} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \frac{\partial f_{n}}{\partial x_{1}} & \frac{\partial f_{n}}{\partial x_{2}} & \cdots & \frac{\partial f_{n}}{\partial x_{n}} \end{bmatrix}^{(0)} \begin{bmatrix} \Delta x_{1} \\ \Delta x_{2} \\ \vdots \\ \Delta x_{n} \end{bmatrix}^{(0)}$$
(4-22)

สามารถลครูปให้อยู่ในรูปย่อคังสมการ (4–23)

$$\Delta f = J \Delta x \tag{4-23}$$

โดยที่

J คือ เมทริกซ์ของอนุพันย์ย่อยหรือจาโคเบียนเมทริกซ์ (Jacobian Matrix)

การหาผลเฉลยของระบบสมการไม่เป็นเชิงเส้นด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสันเป็นวิธีการ หากำตอบโดยการทำซ้ำ มีการกำหนดกำตอบในตอนเริ่มต้นแล้วกำนวณหาก่าปรับแต่ง เพื่อนำไป ปรับหากำตอบในรอบถัดไปจนกว่าก่าปรับแต่ง $\Delta x_k^{(i)}$ จะมีก่าเข้าใกล้ศูนย์หรืออยู่ในขอบเขตที่ ยอมรับได้และจะได้ว่าก่า $x_k^{(i+1)}$ เป็นกำตอบของสมการดังสมการ (4–24)

$$x_k^{(i+1)} = x_k^{(i)} + \Delta x_k^{(i)}$$
(4–24)

ดังนั้นการนำวิธีนิวตัน-ราฟสันข้างต้นมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการไหลของ กำลังไฟฟ้า โดยพิจารณาจากกระแสและกำลังไฟฟ้าที่ไหลเข้าบัส k ดังสมการ (4–9) สมการ (4–16) และสมการ (4–17) เมื่อทำการกระจายสมการข้างต้นโดยใช้อนุกรมเทย์เลอร์รอบจุดเริ่มต้น และไม่สนใจเทอมอันดับสูง จะได้ระบบสมการที่เป็นเชิงเส้นดังสมการ (4–25)

เขียนในรูปย่อได้ ดังนี้

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_1 & J_2 \\ J_3 & J_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ \Delta | V | \end{bmatrix}$$
(4-26)
Mismatch Jacobian Correction

สำหรับเทอมของ $\Delta P_k^{(i)}$ และ $\Delta Q_k^{(i)}$ คือ ผลต่างของกำลังไฟฟ้าที่ระบุค่ากับกำลังไฟฟ้าที่คำนวณได้ เป็นที่รู้จักกันในเทอมของผลต่างกำลังไฟฟ้าดังสมการ (4–27) และสมการ (4–28)

$$\Delta P_k^{(i)} = P_{k,sch}^{(i)} - P_{k,cal}^{(i)} = \left(P_{Gk}^{(i)} - P_{Lk}^{(i)} \right) - P_{k,cal}^{(i)}$$
(4–27)

$$\Delta Q_k^{(i)} = Q_{k,sch}^{(i)} - Q_{k,cal}^{(i)} = \left(Q_{Gk}^{(i)} - Q_{Lk}^{(i)} \right) - Q_{k,cal}^{(i)}$$
(4-28)

โดยที่

$\Delta P_k^{(i)}$	คือ ความเคลื่อนของกำลังไฟฟ้าแอกทีฟที่บัส k (p.u.)
$\Delta Q_k^{(i)}$	คือ ความเคลื่อนของกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่บัส k (p.u.)
$P_{k,sch}^{(i)}$	คือ กำลังไฟฟ้าแอกทีฟที่ได้รับการจัดสรรของบัส k (p.u.)
$Q_{k,sch}^{(i)}$	คือ กำลังไฟฟ้ารึแอกทีฟที่ได้รับการจัดสรรของบัส k (p.u.)
$P_{Gk}^{(i)}$	คือ กำลังไฟฟ้าแอกทีฟที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายให้บัส k (p.u.)
$Q_{\scriptscriptstyle Gk}^{\scriptscriptstyle (i)}$	คือ กำลังไฟฟ้ารึแอกทีฟที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายให้บัส k (p.u.)
$P_{Lk}^{(i)}$	คือ กำลังไฟฟ้าแอกทีฟของโหลดที่บัส k (p.u.)
$Q_{{\scriptscriptstyle L}{\scriptscriptstyle k}}^{\scriptscriptstyle (i)}$	คือ กำลังไฟฟ้ารึแอกทีฟของโหลดที่บัส k (p.u.)
$P_{k,cal}^{(i)}$	คือ กำลังไฟฟ้าแอกทีฟที่คำนวณได้จากสมการ (4–16) ที่บัส k (p.u.)
$Q_{k,cal}^{(i)}$	คือ กำลังไฟฟ้ารึแอกทีฟที่คำนวณได้จากสมการ (4–17) ที่บัส k (p.u.)

สำหรับองค์ประกอบต่างๆ ในจาโคเบียนเมทริกซ์ประกอบค้วย (n-1)×(n-1) องค์ประกอบ โดยละเลยองค์ประกอบของบัสอ้างอิงเนื่องจากเป็นบัสที่ขนาดแรงคันและมุมเฟส คงที่ ส่วนกรณีบัสควบคุมขนาดแรงคันจะรู้ค่าขนาดแรงคัน คังนั้นในระบบไฟฟ้ากำลังที่มีบัส กวบคุมขนาดแรงคันจำนวน m บัส จะมีสมการ m สมการที่เกี่ยวข้องกับ ΔQ และ ΔV คอลัมน์ ที่เกี่ยวข้องของจาโคเบียนเมทริกซ์จะถูกตัดออก

จากความสัมพันธ์ในสมการ (4–26) พบว่าจาโคเบียนเมทริกซ์แบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ ซึ่งสามารถคำนวณค่าต่างๆ ได้ดังนี้

องค์ประกอบ
$$J_1$$

สมาชิกในแนว $\frac{\partial P_k}{\partial \delta_k} = \sum_{m \neq k} |V_k| |V_m| |Y_{km}| \sin(\theta_{km} - \delta_k + \delta_m)$ (4–29)
สมาชิกนอกแนว $\frac{\partial P_k}{\partial \delta_m} = -|V_k| |V_m| |Y_{km}| \sin(\theta_{km} - \delta_k + \delta_m)$ $(m \neq k)$ (4–30)
ทแยงมุม:

องค์ประกอบ
$$J_2$$

สมาชิกในแนว $\frac{\partial P_k}{\partial |V_k|} = 2 |V_k| |Y_{kk}| \cos \theta_{kk} + \sum_{m \neq k} |V_m||Y_{km}| \cos(\theta_{km} - \delta_k + \delta_m)$ (4-31)
สมาชิกนอกแนว $\frac{\partial P_k}{\partial |V_m|} = |V_k| |Y_{km}| \cos(\theta_{km} - \delta_k + \delta_m)$ $(m \neq k)$ (4-32)
ทแขงมุม:

องค์ประกอบ
$$J_3$$

สมาชิกในแนว $\frac{\partial Q_k}{\partial \delta_k} = \sum_{m \neq k} |V_k| |V_m| |Y_{km}| \cos(\theta_{km} - \delta_k + \delta_m)$ (4-33)
สมาชิกนอกแนว $\frac{\partial Q_k}{\partial \delta_m} = -|V_k| |V_m| |Y_{km}| \sin(\theta_{km} - \delta_k + \delta_m)$ ($m \neq k$) (4-34)
ทแขงมุม:

องค์ประกอบ
$$J_4$$

สมาชิกในแนว $\frac{\partial Q_k}{\partial |V_k|} = -2 |V_k| |Y_{kk}| \sin \theta_{kk} - \sum_{m \neq k} |V_m| |Y_{km}| \sin(\theta_{km} - \delta_k + \delta_m)$ (4-35)
สมาชิกนอกแนว $\frac{\partial Q_k}{\partial |V_m|} = -|V_k| |Y_{km}| \sin(\theta_{km} - \delta_k + \delta_m)$ $(m \neq k)$ (4-36)

จากที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถสรุปขั้นตอนการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้า ด้วยวิธีนิวตัน–ราฟสัน สำหรับระบบไฟฟ้ากำลังที่มีขนาด *n* บัส ได้ดังนี้ 1. บัสโหลด กำหนดให้แรงดันและมุมเฟสมีก่าเป็น 1.0∠0° และบัสควบคุมขนาดแรงดันกำหนดให้ มุมเฟสมีก่าเป็น 0°

2. สร้างบัสแอตมิตแตนซ์เมทริกซ์ Y_{bus}

3. บัสโหลดคำนวณค่า $P_k^{(i)}$ และ $Q_k^{(i)}$ และบัสควบคุมขนาดแรงดันคำนวณเฉพาะค่า $P_k^{(i)}$ ดังนี้

$$P_k = \sum_{m=1}^{n} |V_k| |V_m| |Y_{km}| \cos(\theta_{km} - \delta_k + \delta_m)$$
$$Q_k = -\sum_{m=1}^{n} |V_k| |V_m| |Y_{km}| \sin(\theta_{km} - \delta_k + \delta_m)$$

$$\Delta P_{k}^{(i)} = P_{k,sch}^{(i)} - P_{k,cal}^{(i)}$$
$$\Delta Q_{k}^{(i)} = Q_{k,sch}^{(i)} - Q_{k,cal}^{(i)}$$

5. คำนวณจาโคเบียนเมทริกซ์

6. แก้สมการเชิงเส้น

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_1 & J_2 \\ J_3 & J_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ \Delta | V | \end{bmatrix}$$

7. คำนวณค่าขนาดแรงคันและมุมเฟสใหม่

$$|V_{k}^{(i+1)}| = |V_{k}^{(i)}| + \Delta |V_{k}^{(i)}|$$
$$\delta_{k}^{(i+1)} = \delta_{k}^{(i)} + \Delta \delta_{k}^{(i)}$$

 เริ่มทำซ้ำใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3 จนกระทั่งค่าผลต่างกำลังไฟฟ้าน้อยกว่าค่าความถูกต้อง (ɛ) ที่ กำหนดไว้

$$|\Delta P_{k}^{(i)}| \leq \varepsilon$$
$$|\Delta Q_{k}^{(i)}| \leq \varepsilon$$

ถึงแม้ว่าสมการผลต่างกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ΔQ_k ของบัสควบคุมขนาดแรงคันไม่ จำเป็นในการคำนวณของสมการ(4–26) แต่ผลเฉลยของสมการ (4–17) สำหรับบัสควบคุมขนาด แรงคันยังคงคำเนินการต่อไปหรืออาจใช้การเปลี่ยนแปลงค่าของแรงคันที่ควบคุมให้มีค่าสูงขึ้นหรือ ต่ำลงเพื่อให้สามารถควบคุมแรงคันบัสให้มีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ต้องการมากที่สุด และต้องเป็นตาม เงื่อนไขต่อไปนี้

$$Q_{Gk,\min} < Q_{Gk} < Q_{Gk,\max}$$

และหากเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการซ้ำ

$$Q_{Gk} > Q_{Gk,\max}$$

 $Q_{Gk} < Q_{Gk,\min}$

้บัสควบคุมขนาดแรงดันดังกล่าวจะกลายเป็นบัสโหลด และสมการผลต่างกำลังไฟฟ้าจะเป็นดังนี้

$$\Delta Q_k = Q_{Gk,\max} - Q_{Lk} - Q_k$$
$$\Delta Q_k = Q_{Gk,\min} - Q_{Lk} - Q_k$$

สำหรับความสัมพันธ์การใหลของกำลังไฟฟ้าสามารถพิจารณาจากแหล่งจ่าย แรงคันอุดมคติ 2 บัสที่ถูกเชื่อมต่อผ่านสายส่งที่มีก่าอิมพิแดนซ์ Z = R + jX คังภาพประกอบ 4–5



ภาพประกอบ 4–5 ระบบไฟฟ้ากำลัง 2 บัส

กำหนดให้ $V_1 = |V_1| \angle \delta_1$, $V_2 = |V_2| \angle \delta_2$ และ $Z = |Z| \angle \theta$ สมมุติให้ทิศทางการไหลของกระแสไหลจากบัส 1 ไปบัส 2 ดังสมการ (4–37)

$$I_{12} = \frac{|V_1| \angle \delta_1 - |V_2| \angle \delta_2}{|Z| \angle \theta} = \left(\frac{|V_1|}{|Z|} \angle \delta_1 - \theta\right) - \left(\frac{|V_2|}{|Z|} \angle \delta_2 - \theta\right)$$
(4-37)

จะได้กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อนดังสมการ (4–38)

$$S_{12} = V_1 I_{12}^* = |V_1| \angle \delta_1 \left(\frac{|V_1|}{|Z|} \angle \delta_1 - \theta \right) - \left(\frac{|V_2|}{|Z|} \angle \delta_2 - \theta \right)$$

= $\frac{|V_1|^2}{|Z|} \angle \theta - \frac{|V_1||V_2|}{|Z|} \angle \theta + \delta_1 - \delta_2$ (4-38)

ด้งนั้นกำลังไฟฟ้าแอกทีฟและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ

$$P_{12} = \frac{|V_1|^2}{|Z|} \cos\theta - \frac{|V_1||V_2|}{|Z|} \cos(\theta + \delta_1 - \delta_2)$$
(4-39)

$$Q_{12} = \frac{|V_1|^2}{|Z|} \sin \theta - \frac{|V_1| |V_2|}{|Z|} \sin(\theta + \delta_1 - \delta_2)$$
(4-40)

เนื่องจากสายส่งของระบบไฟฟ้าจะมีค่ารึซิสแตนซ์น้อยมากเมื่อเทียบกับค่ารึแอกแตนซ์ เพราะฉะนั้นจึงสมมุติให้ *R*=0 (*Z* = *X*∠90°) จะได้สมการกำลังไฟฟ้าแอกทีฟและกำลังไฟฟ้า รึแอกทีฟดังสมการ (4–41) และสมการ (4–42)

$$P_{12} = \frac{|V_1| |V_2|}{|X|} \sin(\delta_1 - \delta_2)$$
(4-41)

$$Q_{12} = \frac{|V_1|^2}{|Z|} \sin \theta - \frac{|V_1||V_2|}{|Z|} \sin(\theta + \delta_1 - \delta_2)$$
(4-42)

เพราะฉะนั้นจากผลเฉลยของกำลังไฟฟ้าแอกทีฟและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจะได้ ความสัมพันธ์การไหลของกำลังไฟฟ้าดังนี้

1. สมการ (4–41) แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของ δ_1 หรือ δ_2 จะส่งผล กระทบต่อทิศทางการใหลของกำลังไฟฟ้าแอกทีฟ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงแรงดันจะไม่มี ผลกระทบที่ชัดเจนต่อทิศทางการใหลของกำลังไฟฟ้าแอกทีฟ ดังนั้นทิศทางการใหลของ กำลังไฟฟ้าแอกทีฟในสายส่งจึงขึ้นอยู่กับความแตกต่างของมุมแรงดันบัสเป็นหลัก ($P_{12} \propto \sin \delta$) โดยที่ $\delta = \delta_1 - \delta_2$ เพราะฉะนั้น

ถ้า V₁ นำ V₂ จะใค้ S เป็นบวก กำลังไฟฟ้าแอกทีฟจะไหลจากบัส 1 ไปบัส 2 แต่ถ้า V₁ ตาม V₂ จะไค้ S เป็นลบ กำลังไฟฟ้าแอกทีฟจะไหลจากบัส 2 ไปบัส 1 นอกจากนี้การสมมุติให้ **R** = 0 ตามหลักทฤษฎีกังไฟฟ้าสูงสุดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมุม S = 90° ดัง สมการ (4–43)

$$P_{12,\max} = \frac{|V_1| |V_2|}{|X|}$$
(4-43)

 2. จากสมการ (4–42) จะเห็นได้ว่าทิศทางการไหลของกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟถูก กำหนดด้วยความแตกต่างของขนาดแรงคันบัส (Q ∞|V₁ |−|V₂ |) เพราะฉะนั้น

ถ้ำ $|V_1|$ มากกว่า $|V_2|$ จะได้ ($|V_1| - |V_2|$) เป็นบวก กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจะไหล จากบัส 1 ไปบัส 2

ถ้ำ $|V_1|$ น้อยกว่า $|V_2|$ จะได้ ($|V_1| - |V_2|$) เป็นลบ กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจะไหล จากบัส 2 ไปบัส 1

ในส่วนของการควบคุมการใหลของกำลังไฟฟ้า ซึ่งเป็นการควบคุมการผลิตและ จ่ายกำลังไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ ในขณะที่แรงคันและความถี่ให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนค โดยที่การ เปลี่ยนแปลงกำลังไฟฟ้าแอกทีฟจะส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ของระบบไฟฟ้า ในขณะที่กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่น้อยมาก แต่จะส่งผล โดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดแรงคัน [32] ดังนั้นกำลังไฟฟ้าแอกทีฟและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ จึงมีการควบคุมแยกกัน นั่นคือการควบคุมที่เรียกว่า Prime Mover Control จะควบคุมความถี่ของ ระบบและกำลังไฟฟ้าแอกทีฟ ในขณะที่ Exciter Control จะควบคุมแรงคันและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ซึ่งมีหลักการทำงานที่สามารถพิจารณาจากแบบจำลองของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังภาพประกอบ 4–6



ภาพประกอบ 4–6 แบบจำลองของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กำหนดให้ $E_s = |E_s| \angle \delta$ และ $V_t = |V_t| \angle 0^0$ จะได้กำลังไฟฟ้าแอกทีฟและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายเข้าสู่ระบบไฟฟ้าดังสมการ (4–44) และสมการ (4–45)

$$P = \frac{|E_g||V_t|}{X_g} \sin \delta \tag{4-44}$$

$$Q = \frac{|V_t|}{|X_g|} (E_g \cos \delta - V_t)$$
(4-45)

จากสมการ (4–44) จะเห็นได้ว่ากำลังไฟฟ้าแอกทีฟจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อมุม กำลังไฟฟ้า (δ) เพิ่มขึ้น [33] เพราะฉะนั้นเมื่อ Prime Mover ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพิ่มกำลังผลิต ให้แก่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในขณะที่การกระดุ้นแรงดันคงที่ (Excitation Voltage) จะส่งผลให้ ความเร็วของโรเตอร์มีค่าสูงขึ้น มุมกำลังไฟฟ้า (δ) เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่าย กำลังไฟฟ้าแอกทีฟเข้าสู่ระบบมากขึ้น เพราะฉะนั้นหากปริมาณโหลดของระบบไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้น ความเร็วโรเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะมีค่าต่ำกว่าความเร็วอ้างอิง ($\omega < \omega_{ref}$) นั่นคือความถี่ของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีค่าลดลง ($\omega = 2\pi f$) Prime Mover จะเพิ่มกำลังกลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วย การหมุนเพลาให้เร็วขึ้น ส่งผลให้ความเร็วและกำลังผลิตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น การ ควบคุมในลักษณะนี้เรียกว่า Load Frequency Control (LFC)

นอกจากนี้จากสมการ (4–45) กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจะเพิ่มขึ้นเมื่อแรงคันกระตุ้น $(E_{_g})$ เพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อทำการ Over Excitation เครื่องกำเนิคไฟฟ้า ในขณะที่การควบคุม Prime Mover ให้มีค่าคงที่ จะส่งผลให้เกิดการป้อนแรงคันกระแสตรงให้แก่ขคลวคสนามในโรเตอร์ แรงคันกระตุ้นของเครื่องกำเนิคไฟฟ้าจะมีค่าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกรื่องกำเนิคไฟฟ้าจ่ายกำลังไฟฟ้า รีแอกทีฟเข้าสู่ระบบมากขึ้น เพราะฉะนั้นหากปริมาณโหลดของระบบไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้น แรงคัน กระตุ้นของเครื่องกำเนิคไฟฟ้าจ่ายกำลังไฟฟ้า รีแอกทีฟเข้าสู่ระบบมากขึ้น เพราะฉะนั้นหากปริมาณโหลดของระบบไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้น แรงคัน กระตุ้นของเครื่องกำเนิคไฟฟ้าจะมีค่าต่ำกว่าแรงคันอ้างอิง ($E_g < E_{g,ref}$) จะกระตุ้นให้แหล่งจ่าย แรงคันกระแสตรงป้อนกระแสสนามเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟของเครื่องกำเนิคไฟฟ้า เพิ่มจู้น ส่งผลให้กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟของเครื่องกำเนิคไฟฟ้า เพิ่มจูงขึ้น การควบคุมในลักษณะนี้เรียกว่า Automatic Voltage Control (AVR) ซึ่งสามารถสรุป หลักการควบคุมกำลังไฟฟ้าดังภาพประกอบ 4–7



ภาพประกอบ 4–7 หลักการควบคุมกำลังไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า

สำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดจากระบบผลิตไฟฟ้าด้วย ทุ่งกังหันลมสามารถแบ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบเป็น 3 ประเภท [19] ดังนี้ 1. ผลกระทบจากขนาดกำลังผลิต เมื่อเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมเข้า กับระบบไฟฟ้าจะทำให้แหล่งผลิตไฟฟ้าหลักรับภาระโหลดในการจ่ายกำลังไฟฟ้าเปลี่ยนไป

กระแสที่ไหลผ่านสายส่งจึงมีค่าเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เมื่อสมมุติให้แรงคันที่จุดโหลดมี ค่าประมาณคงที่ ดังนั้นกำลังสูญเสียในระบบไฟฟ้าจึงมีค่าเปลี่ยนแปลงไปดังสมการ (4–46)

$$S_{loss}^{wtg} - S_{loss} = (E - V) (I_{wtg,active} - jI_{wtg.reactive})^*$$
(4-46)

โดยที่

S_{loss} คือ กำลังสูญเสียในกรณีมีการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลม (MVA)
 S_{loss} คือ กำลังสูญเสียในกรณีไม่มีการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลม (MVA)

2. ผลกระทบจากตำแหน่งของการติดตั้ง ในทางปฏิบัติระบบไฟฟ้าไม่ได้มีโหลด เพียงแก่จุดเดียวและลักษณะของโหลดมีความไม่แน่นอนทั้งในมิติการกระจายตัวในตำแหน่งต่างๆ และมิติช่วงเวลาการใช้งานของโหลด ส่งผลให้กำลังสูญเสียในระบบไฟฟ้ามีก่าไม่คงที่ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ตำแหน่งการเชื่อมต่อและพฤติกรรมการผลิตไฟฟ้าตามช่วงเวลาของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่ง กังหันลมจึงมีผลต่อกำลังสูญเสียในระบบไฟฟ้าด้วย

 4. ผลกระทบจากโหมดการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม โหมด การทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าทุ่งกังหันลมประกอบไปด้วย 2 โหมดคือ โหมดควบคุมตัวประกอบ กำลังและโหมดควบคุมแรงดัน ซึ่งแต่ละโหมดการทำงานจะมีผลกระทบต่อกำลังสูญเสียในระบบ ไฟฟ้าดังนี้

- รูปแบบการทำงานแบบควบคุมค่าตัวประกอบกำลัง คือการควบคุมตัวประกอบ กำลังให้มีค่าคงที่ โดยกำหนดให้มีการรับหรือง่ายกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเป็นสัดส่วนคงที่เทียบกับ กำลังใฟฟ้าแอกทีฟ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี 1) ชนิดง่ายกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟให้กับระบบ ไฟฟ้า จะมีโอกาสทำให้แรงดันที่จุดเชื่อมต่อมีค่าสูงขึ้น แนวโน้มแรงดันทั้งระบบจึงสูงขึ้นตาม เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถช่วยลดกระแสที่ไหลในระบบไฟฟ้าได้ จึงช่วยให้กำลังสูญเสียในระบบ ไฟฟ้าลดลงตามไปด้วย 2) ชนิดรับกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟให้กับระบบไฟฟ้า จะมีโอกาสทำให้แรงดัน ที่จุดเชื่อมต่อมีค่าต่ำลง แนวโน้มแรงดันทั้งระบบจึงต่ำลงตาม กรณีนี้สามารถทำให้กระแสที่ไหลใน ระบบไฟฟ้าเพิ่มขึ้นได้ จึงทำให้กำลังสูญเสียในระบบเพิ่มขึ้น - รูปแบบการทำงานแบบควบคุมแรงคัน คือการควบคุมกำลังไฟฟ้าแอกทีฟและค่า แรงคัน ณ จุดเชื่อมต่อให้มีค่าคงที่ โหมดการทำงานนี้ขนาดของกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ผลิตจาก ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมอาจมีค่าไม่คงที่ในแต่ละช่วงเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณการจ่ายหรือรับ กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเพื่อควบคุมแรงคัน ณ จุดเชื่อมต่อ ดังนั้นจึงไม่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อ กำลังสูญเสียของระบบมากนัก

4.1.3 ผลการจำลองการทำงานและอภิปรายผลกระทบการใหลของกำลังไฟฟ้า การจำลองการใหลของกำลังไฟฟ้าจะเริ่มจากการพิจารณาทิศทางการใหลของ กำลังไฟฟ้าเมื่อเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง ตาราง 4–8 แสดงทิศทางการ ใหลของกำลังไฟฟ้าภายใต้สภาวะกำลังผลิตสูงสุด ผลการจำลองการทำงานชี้ให้เห็นว่าสภาวะโหลด ของระบบไฟฟ้าในปัจจุบันทั้งโหลดสูงสุดและโหลดต่ำสุดมิทิศทางการใหลของกำลังไฟฟ้าที่ แตกต่างจากกรณีไม่มีการเชื่อมต่อดังกรณีที่ 0 นั่นหมายถึงระบบไฟฟ้าไม่สามารถรองรับกำลังผลิต ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งทั้ง 3 ใด้เนื่องจากรูปแบบการเชื่อมต่อทั้ง 18 กรณี จะมีกำลังไฟฟ้าใหลเข้าสู่บัสสถานีด้นทางของจุดเชื่อมต่อ ซึ่งเป็นข้อห้ามที่ไม่อนุญาตให้มี เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องลดปริมาณกำลังผลิตให้มีความเหมาะสมสำหรับการ เชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าดังกล่าว ผลการจำลองโดยการลดปริมาณกำลังผลิตให้มีความเหมาะสมสำหรับการ เชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าดังกล่าว ผลการจำลองโดยการลดปริมาณกำลังผลิตให้มีความเหมาะสมสำหรับการ เชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าดังกล่าว ผลการจำลองโดยการลดปริมาณกำลังผลิตให้มีความเหมาะสมสำหรับการ เชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าดังกล่าว ผลการจำลองโดยการลดปริมาณกำลังผลิตให้มีความเการที่จอนด้าหรังการ เชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าด้มาร่ายผลกร้อยละ 60 หรือประมาณ 432 MW จะมีรูปแบบการเชื่อมต่อ ทั้งหมด 4 กรณีที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าโดยไม่มีกำลังไฟฟ้าใหลย้อนกลับได้แก่ กรณีที่ 6, 8, 12 และ 16 ดังแสดงในการาง 4–9 ผลการไหล่าสงมีที่สางกำลังไฟฟ้าทั้ง 4 กรณีแสดงในภาลผนวก ข

กรณีศึกษา	สภาวะ โหลดสูงสุด	สภาวะ โหลดต่ำสุด
0	\checkmark	\checkmark
1	×	×
2	×	×
3	×	×
4	x	x
5	x	×
6	x	×
7	×	×

ตาราง 4–8 ทิศทางการใหลของกำลังไฟฟ้าภายใต้สภาวะกำลังผลิตสูงสุด

8	×	×
9	×	×
10	×	×
11	×	×
12	×	×
13	×	×
14	×	×
15	×	×
16	×	×
17	×	×
18	×	×

🗸 หมายถึง กำลังไฟฟ้าไม่ไหลย้อนกลับสถานีต้นทาง

🗴 หมายถึง กำลังไฟฟ้าไหลย้อนกลับสถานีต้นทาง

ตาราง 4–9 ทิศทางการ ใหลของกำลัง ไฟฟ้าภายใต้สภาวะร้อยละ 60 ของกำลังผลิตสูงสุด

	1	
กรณีศึกษา	สภาวะ โหลดสูงสุด	สภาวะ โหลดต่ำสุด
0	\checkmark	\checkmark
1	×	×
2	×	×
3	×	×
4	×	×
5	×	×
6	\checkmark	\checkmark
7	×	×
8	\checkmark	\checkmark
9	×	×
10	×	×
11	×	×
12	\checkmark	\checkmark

13	×	×
14	×	×
15	×	×
16	\checkmark	\checkmark
17	×	×
18	×	×

หมายถึง กำลังไฟฟ้าไม่ไหลย้อนกลับสถานีต้นทาง
 หมายถึง กำลังไฟฟ้าไหลย้อนกลับสถานีต้นทาง

จากตาราง 4–9 จะเห็นได้ว่าจากรูปแบบที่เป็นไปได้ในการเชื่อมต่อทั้ง 18 กรณี จะ มีเพียง 4 กรณีเท่านั้นที่ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับทุ่งกังหันลมทั้ง 3 ระบบได้ ซึ่งรูปแบบการ เชื่อมต่อทั้ง 4 กรณีจะมีลักษณะการเชื่อมต่อในรูปแบบของจุดเชื่อมต่อ 1 จุด เชื่อมกับทุ่งกังหันลม เพียง 1 ทุ่งกังหันลมเท่านั้น สำหรับกรณีอื่นๆ ที่เหลือจะไม่สามารถเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมเข้ากับ ระบบไฟฟ้าได้ เนื่องจากปริมาณกำลังผลิตของทุ่งกังหันลมมีมากเกินกว่าที่โหลดของระบบไฟฟ้า ต้องการ กำลังไฟฟ้าส่วนที่เหลือจึงไหลย้อนกลับไปยังสถานีต้นทาง อย่างไรก็ตามการพิจารณาหา จุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมที่สุดจะต้องทำการวิเคราะห์เชิงเทคนิกแบบอื่นๆ ร่วมด้วย ดังนั้นเพื่อให้ง่าย ต่อการพิจารณา ต่อไปจะเรียงลำดับการเชื่อมต่อใหม่จากเดิมที่เป็นกรณีที่ 6, 8, 12 และ16 เป็นกรณี ที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ ซึ่งมีรูปแบบการเชื่อมต่อดังตาราง 4–10

ວະລີເລື່ອນວ	รูปแบบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง					
113641111111111111111111111111111111111	SPP 1	SPP 2	SPP 3			
1	KMA	KMB	KCD			
2	KMA	KCD	KMB			
3	KMB	KMA	KCD			
4	KMB	KCD	KMA			

ตาราง 4–10 รูปแบบการเชื่อมต่อที่สามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง

เมื่อ ได้รูปแบบการเชื่อมต่อและปริมาณกำลังผลิตของระบบผลิต ไฟฟ้าด้วยทุ่ง กังหันลมนอกชายฝั่งที่เหมาะสมแล้ว ส่วนต่อ ไปที่ต้องพิจารณาคือปริมาณภาระ โหลดในสายส่งของ ระบบ ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงหลังการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลม ผลการจำลองทั้ง 4 กรณีเทียบกับกรณีไม่มี

้การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งปรากฏว่าปริมาณโหลดหรือภาระในสาย ้ส่งมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณกระแสจากแหล่งพลังงานเดิมของการไฟฟ้า เนื่องจากก่อนการ ้เชื่อมต่อปริมาณกระแสที่โหลดได้รับจะมาจากแหล่งพลังงานเดิมของระบบไฟฟ้าเพียงทิศทางเดียว แต่เมื่อเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่โหลดได้รับ ้จะมาจาก 2 ส่วน คือจากแหล่งพลังงานเคิมและระบบผลิตไฟฟ้าด้วยท่งกังหันลมนอกชายฝั่ง หมายความว่าการมีทุ่งกังหันถมเชื่อมเข้ากับระบบไฟฟ้าจะช่วยจ่ายกระแสบางส่วนให้โหลดทำให้ ้ปริมาณกระแสจากแหล่งพลังงานเดิมมีปริมาณเปลี่ยนแปลงไป ปริมาณภาระโหลดในสายส่งจึงมีค่า เปลี่ยนแปลงดังตาราง 4–11 และตาราง 4–12 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหากความแตกต่างระหว่างปริมาณ กระแสของทุ่งกังหันถมและกระแสที่โหลดมีค่าน้อย กระแสจากแหล่งพลังงานเดิมจะมีค่าลดลง ในทางตรงกันข้ามหากความแตกต่างของกระแสดังกล่าวมีค่ามาก กระแสจากแหล่งพลังงานเดิมจะ มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ผลของการใช้โหมคควบคุมแรงคันของกังหันลมซึ่งจะรักษาระคับ แรงคันให้คงที่ด้วยการดึงกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจากระบบไฟฟ้า โดยจะส่งผลกระทบต่อปริมาณ กระแสของทุ่งกังหันถมแตกต่างกันเนื่องจากการสูญเสียกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่เกิดขึ้นในสายส่ง ระหว่างจุดเชื่อมต่อและทุ่งกังหันลม ผลของกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟดังกล่าวจะส่งผลให้มุมของแรงดัน บัสของกังหันลมมีค่าต่างกัน ขนาดกระแสไฟฟ้าจึงขึ้นอยู่กับโหมดการทำงานดังกล่าวด้วยเช่นกัน ้สำหรับผลการจำลองการทำงานทั้ง 4 รปแบบพบว่ายังคงมีค่าต่ำกว่าข้อกำหนดการไฟฟ้าที่ ้ กำหนดให้ปริมาณโหลดของสายส่งต้องมีค่าไม่เกิน 80% นอกจากนี้ปริมาณภาระโหลดเมื่อมีการ เชื่อมต่อทุ่งกังหันลมจะมีค่าลดลงกว่ากรณีไม่มีการเชื่อมต่อ ยกเว้นกรณีที่ 3 และ 4 ในสภาวะ โหลด ้ต่ำสุดของจุดเชื่อมต่อ KMA เนื่องจากปริมาณกระแสไฟฟ้าของทุ่งกังหันลมและกระแสโหลดมีค่า ้ต่างกันมาก กระแสจากแหล่งพลังงานเดิมจึงไหลในสายส่งมากขึ้น ปริมาณภาระ โหลดจึงเพิ่มขึ้น

กรณีศึกษา	ปริมาณภาระ โหลด (%)			การเปลี่ยนแปลงปริมาณภาระ โหลด (%)			
	KN 3-KMA KN 1-KMB KN 2-		KN 2-KCD	KN 3-KMA	KN 1-KMB	KN 2-KCD	
0	46.490	55.040	33.580	-	-	-	
1	39.900	46.610	23.960	-14.175	-15.316	-28.648	
2	39.900	46.620	24.090	-14.175	-15.300	-28.261	
3	38.570	48.510	23.960	-17.036	-11.864	-28.648	
4	38.610	48.510	24.090	-16.950	-11.864	-28.261	

ตาราง 4–11 ปริมาณภาระโหลดของสายส่งภายใต้สภาวะโหลดสูงสุด

กรณิศึกษา	ปริมาณภาระ โหลด (%)			การเปลี่ยนแปลงปริมาณภาระ โหลด (%)			
	KN 3-KMA	KN 1-KMB	KN 2-KCD	KN 3-KMA	KN 1-KMB	KN 2-KCD	
0	27.720	32.620	19.620	-	-	-	
1	27.260	30.400	15.120	-1.659	-6.806	-22.936	
2	27.260	30.520	15.200	-1.659	-6.438	-22.528	
3	28.230	30.700	15.120	+1.840	-5.886	-22.936	
4	28.370	30.700	15.200	+2.345	-5.886	-22.528	

ตาราง 4–12 ปริมาณภาระ โหลดของสายส่งภายใต้สภาวะ โหลดต่ำสุด

นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าสูญเสียเมื่อมีการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมนอก

ชายฝั่งทั้ง 4 กรณีแสดงดังตาราง 4–13 ผลการเปรียบเทียบกับกรณีไม่มีการเชื่อมต่อแสดงให้เห็นว่า ในสภาวะ โหลดสูงสุดของระบบไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก เนื่องจากความแตกต่างของปริมาณ โหลดของระบบไฟฟ้าและกำลังผลิตของทุ่งกังหันลมมีค่าน้อย ซึ่งหมายถึงปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้าที่ผลิตได้มีความเพียงพอกับปริมาณ โหลดนั้นเอง ในส่วนสภาวะ โหลดต่ำสุดกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นจะเพิ่มขึ้นสูงมากเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีการเชื่อมต่อ เนื่องจากสภาวะนี้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของทุ่งกังหันลมมีมากเกินกว่าที่ปริมาณ โหลดต้องการ เมื่อความแตกต่างของกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ของทุ่งกังหันลมมีมากเกินกว่าที่ปริมาณ โหลดต้องการ เมื่อความแตกต่างของกำลังไฟฟ้าดังกล่าวมากขึ้น กำลังไฟฟ้าสูญเสียจะยิ่งเพิ่มขึ้นตาม นอกจากนี้ ผลกระทบจากระยะสายส่งกีมีผลต่อกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นเช่นกัน นั่นคือทุ่งกังหันลมที่อยู่ไกล กับจุดเชื่อมต่อ กำลังไฟฟ้าสูญเสียของระบบจะมีค่าเพิ่มขึ้นตาม

	ส ภาวะ โ 1	าถคสูงสุด	สภาวะ โหลคต่ำสุด					
กรณีศึกษา	กำลังสูญเสีย	เปรียบเทียบกับ	กำลังสูญเสีย	เปรียบเทียบกับ				
	(MW)	กรณีที่ 0 (%)	(MW)	กรณีที่ 0 (%)				
0	3.020	-	1.050	-				
1	3.020	0.000	1.980	+88.571				
2	3.000	-0.662	1.960	+86.667				
3	3.090	+2.318	2.040	+94.286				
4	3.070	+1.656	2.010	+91.429				

ตาราง 4–13 ผลกระทบกำลังสูญเสียในระบบไฟฟ้า

4.1.4 สรุปผลการศึกษาผลกระทบการใหลของกำลังไฟฟ้า

การจำลองการ ใหลของกำลังไฟฟ้าเมื่อเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม นอกชายฝั่งกำลังผลิตติดตั้ง 720 MW เข้ากับระบบไฟฟ้า แสดงให้เห็นว่าระบบไฟฟ้าในปัจจุบันไม่ สามารถรองรับกำลังผลิตดังกล่าวได้ เนื่องจากมีกำลังไฟฟ้าไหลย้อนกลับสถานีต้นทาง จึง จำเป็นต้องลดขนาดกำลังผลิตให้มีความเหมาะสมกับระบบไฟฟ้า โดยพบว่าทุ่งกังหันลมที่มีกำลัง ผลิตประมาณร้อยละ 60 หรือ 432 MW จะสามารถเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอก ชายฝั่งได้ทั้งหมด 4 กรณี

ในส่วนของการวิเคราะห์ปริมาณภาระโหลดในสายส่งพบว่าปริมาณภาระโหลด ้ส่วนใหญ่มีค่าลุคลงเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีการเชื่อมต่อ เนื่องจากการช่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าให้โหลด ้งองทุ่งกังหันลม ส่งผลให้แหล่งพลังงานเดิมของระบบไฟฟ้าจ่ายกระแสโหลดน้อยลง ยกเว้นกรณีที่ ้ความแตกต่างของกระแสทุ่งกังหันถมและกระแสโหลดมีความแตกต่างกันมาก อย่างเช่นการ เชื่อมต่อทุ่งกังหันลมที่มีกำลังผลิตสูงเข้ากับระบบไฟฟ้าในสภาวะโหลดต่ำ กระแสจากแหล่ง พลังงานเดิมจะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นกว่ากรณีไม่มีการเชื่อมต่อ นอกจากนี้ขนาดกระแสของทุ่ง ้กังหันถมยังขึ้นกับการโหมดควบคุมการทำงาน ซึ่งได้เถือกใช้โหมดควบคุมแรงดันที่สามารถดึง ้กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจากระบบไฟฟ้าเพื่อรักษาระดับแรงดันของกังหันลมให้มีค่าคงที่ กำลังไฟฟ้า ้ รีแอกทีฟดังกล่าวจะ ใหลผ่านสายส่งที่มีความยาวแตกต่างกัน ส่งผลให้มมแรงดันบัสของกังหันลมมี ้ ค่าต่างกัน กระแสจากทุ่งกังหันถมที่ไหลเข้าสู่ระบบไฟฟ้าจึงมีค่าเปลี่ยนแปลงตามโหมดการทำงาน ้ดังกล่าว ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงปริมาณภาระ โหลดของสายส่งจึงขึ้นอยู่กับความแตกต่างของ ้ปริมาณกระแสระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมและปริมาณกระแสโหลดของจุดเชื่อมต่อ โดย กระแสของทุ่งกังหันลมจะขึ้นกับโหมคควบคุมการทำงานของกังหันลม และหากเปรียบเทียบ ปริมาณภาระ โหลดทั้ง 4 รูปแบบของแต่ละจุดเชื่อมต่อพบว่ายังคงผ่านข้อกำหนดการเชื่อมต่อของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและยังมีปริมาณที่ลดลง ยกเว้นกรณีที่ 3 และ 4 ในสภาวะโหลดต่ำสุดของจุด เชื่อมต่อ KMA โดยกรณีที่ 1 จะมีปริมาณภาระ โหลดในสายส่งน้อยที่สุด

นอกจากนี้การวิเคราะห์ผลกระทบกำลังไฟฟ้าสูญเสียจากการเชื่อมต่อระบบผลิต ไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งในสภาวะโหลดสูงสุดพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีค่าน้อย มากเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีการเชื่อมต่อ เนื่องจากกำลังไฟฟ้าที่กังหันลมจ่ายเข้าสู่ระบบไฟฟ้ามี ปริมาณเพียงพอกับปริมาณความต้องการโหลด ในส่วนของสภาวะโหลดต่ำสุด กำลังไฟฟ้าสูญเสีย ที่เกิดขึ้นจะมีก่าเพิ่มสูงกว่ากรณีไม่มีการเชื่อมต่อ เนื่องจากปริมาณความต้องการโหลดที่น้อยลง แต่ ปริมาณกำลังผลิตของทุ่งกังหันลมยังกงมีก่าเท่ากับในสภาวะโหลดสูงสุด กำลังไฟฟ้าส่วนที่เหลือ จากที่โหลดต้องการจึงกลายเป็นกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบไฟฟ้า

4.2 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแรงดัน (Voltage Variation Analysis)

4.2.1 ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแรงคัน

เมื่อมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมเข้ากับระบบไฟฟ้า เปรียบเสมือนการเพิ่มแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่มีแรงดันก่าหนึ่งเข้ามา ทำให้แรงดันโดยรวมของระบบมี การเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแรงดันของจุดเชื่อมต่อจะทำให้ทราบ สถานะการทำงานของแรงดันใหม่ โดยวิธีการกำนวณจะใช้วิธีการเดียวกับการวิเคราะห์การไหล ของกำลังไฟฟ้าที่ได้อธิบายรายละเอียดในหัวข้อ 4.1 สำหรับผลกระทบของการเชื่อมต่อระบบผลิต ไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมต่อระดับแรงดันแบ่งออกเป็น 3 ปัจจัยดังนี้ [19] 1. ผลกระทบจากขนาดกำลังผลิต

พิจารณาวงจรสมมูลอย่างง่ายของระบบไฟฟ้าที่มีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าหลักแหล่ง เดียวจ่ายแรงคัน E โวลต์ผ่านสายส่งที่มีก่าอิมพิแคนซ์ R + jX โอห์มมายังโหลด และทำให้ แรงคันที่ขั้วโหลดมีก่าเท่ากับ V โวลต์ดังภาพประกอบ 4–8 (ก) และเชื่อมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่ง กังหันลมที่ปลายอีกด้านหนึ่งของระบบไฟฟ้าโดยไม่พิจารณาอิมพิแดนซ์สายส่งของทุ่งกังหันลมดัง

ภาพประกอบ 4–8 (ข)



ภาพประกอบ 4–8 วงจรสมมูลอย่างง่ายของระบบไฟฟ้า (ก) ไม่เชื่อมต่อทุ่งกังหันลมเข้ากับระบบไฟฟ้า, (ข) เชื่อมต่อทุ่งกังหันลมเข้ากับระบบไฟฟ้า

จากวงจรสมมูลของการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งหันลมเข้ากับระบบไฟฟ้า จะส่งผลให้แรงดันตก (Voltage Drop, ΔVD) ณ จุดโหลดมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของ ผลรวมกระแสจากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมกับกระแสจากแหล่งผลิตไฟฟ้าเดิมของระบบ ไฟฟ้าดังสมการ (4–47) ทั้งนี้แรงดันตกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาการ รักษาระดับแรงดัน (Voltage Regulation) ในระบบไฟฟ้า

$$\Delta VD = (I_G + I_{WTG})(R\cos\theta + X\sin\theta)$$
(4-47)

โดยที่

2. ผลกระทบจากตำแหน่งของการติดตั้ง

ในทางปฏิบัติระบบไฟฟ้าไม่ได้มีโหลดเพียงแค่จุดโหลดเคียวดังภาพประกอบ 4–8 และลักษณะโหลดในระบบมีความไม่แน่นอนทั้งการกระจายตัวในตำแหน่งต่างๆ ของระบบไฟฟ้า และช่วงเวลาการใช้งานของโหลด ส่งผลให้ระดับแรงดันของระบบไฟฟ้ามีความไม่คงที่ด้วยเช่นกัน 3. ผลกระทบจากโหมดการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม

อย่างที่กล่าวมาแล้วโหมดการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม ประกอบด้วย 2 โหมดกือ โหมดควบคุมแรงดันและโหมดควบคุมค่าตัวประกอบกำลัง ในสภาวะ โหมดควบคุมแรงดันจะไม่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมแรงดันมากนัก เนื่องจากสามารถควบคุม แรงดันที่จุดเชื่อมต่อได้ แต่หากเป็นสภาวะการทำงานแบบโหมควบคุมค่าตัวประกอบกำลัง ผลกระทบสามารถแยกออกเป็น 2 กรณีคือ ผลกระทบของโหมดจ่ายกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟให้กับ ระบบไฟฟ้าจะส่งผลให้แรงดันที่จุดเชื่อมต่อมีก่าเพิ่มสูงขึ้น แต่สำหรับโหมดรับกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ จากระบบไฟฟ้าจะส่งผลให้แรงดันที่จุดเชื่อมต่อมีก่าต่ำลง

นอกจากผลกระทบที่กล่าวมาแล้ว การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม ยังมีผลกระทบต่อการควบอุมแรงดันเมื่อเกิดการลัดวงจรขึ้นในระบบไฟฟ้า โดยเมื่อเกิดการลัดวงจร ขึ้นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมจะต้องถูกปลดจากระบบไฟฟ้าตามข้อกำหนดหรือระเบียบของ การไฟฟ้าซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับแรงดันต่ำกว่าที่มาตรฐานกำหนดไว้ นั่นคือ ก่อนการลัดวงจรแรงดันยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่เมื่อเกิดการลัดวงจรขึ้นในระบบไฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมจะต้องถูกปลดจากระบบและอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมจะต้องถูกปลดจากระบบและอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าจะทำ การตัดวงจร หลังจากทำการกำจัดการลัดวงจรออกจากระบบแล้วอุปกรณ์ป้องกันจะทำการปิดวงจร กลับมาเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าอีกกรั้ง ซึ่งกีมีโอกาสที่ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมอาจยังไม่ถูก เชื่อมต่อกลับเข้ามาในระบบไฟฟ้า ส่งผลให้ก่าแรงดัน ณ ปลายสายไฟฟ้ามีก่าลดลงและอาจต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐาน

4.2.2 การศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงแรงดัน

4.2.2.1 ข้อกำหนดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงแรงคัน

การประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงแรงคันเมื่อมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยทุ่งกังหันลมตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ระดับแรงดันทั้งสภาวะการทำงานปกติและสภาวะฉุกเฉินที่จุดเชื่อมต่อ [28] ซึ่งมีรายละเอียดดัง ตาราง 4–14

ตาราง 4–14 ข้อกำหนดการเชื่อมต่อการเปลี่ยนแปลงระดับแรงดันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผลกระทบ	รายละเอียด	เกณฑ์การพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงระดับ	1 การเปลี่ยนแปลงแรงคันที่สภาวะปกติ	ไม่เกิน 109.2-120.7 kV
แรงคัน	2 การเปลี่ยนแปลงแรงดันที่สภาวะฉุกเฉิน	ไม่เกิน 103.5-126.5 kV

4.2.2.2 แบบจำลองการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแรงคัน การเปลี่ยนแปลงแรงคันเมื่อมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าค้วยทุ่งกังหันลม สามารถวิเคราะห์ได้จากการไหลของกำลังไฟฟ้า ดังนั้นแบบจำลองที่ใช้จึงเป็นแบบเดียวกับการ วิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าซึ่งได้มีการอธิบายไว้ในหัวข้อ 4.1.2.2

4.2.2.3 การวิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงแรงดันด้วยโปรแกรม

DIgSILENT PowerFactory

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแรงคันเมื่อมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่ง กังหันลมจะเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้า ดังนั้นวิธีการวิเคราะห์ของ โปรแกรมจึงเป็นวิธีเดียวกับการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้านั่นคือการกำนวณด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสันที่ได้มีการอธิบายไว้ในหัวข้อ 4.1.2.3

4.2.3 ผลการจำลองการทำงานและอภิปรายผลกระทบการเปลี่ยนแปลงแรงคัน การจำลองการเปลี่ยนแปลงแรงคันในหัวข้อนี้เป็นการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง แรงคันในสภาวะปกติของระบบไฟฟ้าภายหลังการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอก ชายฝั่ง (การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงแรงคันในสภาวะฉุกเฉินจะแสดงผลในบทที่ 5) ผลการจำลอง การทำงานโดยใช้โหมดควบคุมแรงคันกังหันลมพบว่า การเปลี่ยนแปลงแรงคันของจุดเชื่อมต่อมีก่า น้อยมากเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมทั้งในสภาวะโหลด สูงสุดและโหลดต่ำสุด โดยระดับแรงคันยังคงมีการเปลี่ยนอยู่ในช่วงข้อกำหนดการเชื่อมต่อ (± 5%) ทุกกรณีดังตาราง 4–15 และตาราง 4–16 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแรงดันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อ เทียบกับกรณีไม่มีการเชื่อมต่อมีสาเหตุเนื่องจากการ โหมดควบคุมแรงดันของกังหันลมจะคุมค่า แรงดันกังหันลมให้คงที่ด้วยการดึงกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจากระบบไฟฟ้า แต่เนื่องจากการดึง กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟดังกล่าวจะไหลผ่านสายส่งที่มีค่าอิมพิแดนซ์แตกต่างกัน ส่งผลให้มุมของ แรงดันบัสและระดับกระแสในสายส่งมีค่าต่างจากกรณีไม่มีการเชื่อมต่อ นั่นคือหากระบบผลิต ไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งที่มีปริมาณกำลังผลิตสูงเชื่อมผ่านสายส่งที่มีระยะทางไกล โอกาส เกิดแรงดันตกจะมีค่าสูงกว่า แต่ทั้งนี้ยังต้องพิจารฉาผลของมุมแรงดันบัส ซึ่งได้รับผลกระทบ โดยตรงจากโหมดการทำงานของกังหันลม เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงแรงดันของจุดเชื่อมต่อจะ เพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับระดับความแตกต่างของกระแสจากทุ่งกังหันลม ปริมาณโหลดในระบบ ไฟฟ้า ผลของโหมดควบคุมการทำงานของกังหันลม และระยะทางของสายส่ง

ตาราง 4–15 ผลการเปลี่ยนแปลงแรงดันของการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอก ชายฝั่งภายใต้สภาวะโหลดสูงสุด

กรณีศึกษา	ระดับแรงดัน (kV)			การเปลี่ยนแปลงระดับแรงดัน (%)			
	KMA	KMB	KCD	KMA	KMB	KCD	
0	115.889	116.102	109.794	-	-	-	
1	115.889	115.818	110.088	+0.009	-0.245	+0.268	
2	115.899	115.816	110.041	+0.009	-0.246	+0.225	
3	115.975	115.764	110.088	+0.074	-0.291	+0.268	
4	115.974	115.764	110.041	+0.073	-0.291	+0.225	

ตาราง 4–16 ผลการเปลี่ยนแปลงแรงคันขอ	องการเชื่อมต่อระบ	บบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งก้	้งหันลมนอก
ชายฝั่งภายใต้สภาวะ โหลดต่ำสุด			

กรณิศึกษา	ระดับแรงดัน (kV)			การเปลี่ยนแปลงระคับแรงคัน (%)		
	KMA	KMB	KCD	KMA	KMB	KCD
0	116.622	117.537	112.782	-	-	-
1	116.578	117.051	112.127	-0.038	-0.413	-0.581
2	116.578	117.043	112.099	-0.038	-0.420	-0.606
3	116.648	117.018	112.127	+0.022	-0.442	-0.581
4	116.645	117.018	112.099	+0.020	-0.442	-0.606

4.2.4 สรุปผลการศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงแรงคัน

การเปลี่ยนแปลงแรงดันภายหลังการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม นอกชายฝั่งกำลังผลิตติดตั้ง 432 MW ทั้ง 4 รูปแบบเทียบกับกรณีไม่มีการเชื่อมต่อชี้ให้เห็นว่ามีการ เปลี่ยนแปลงน้อยมาก เนื่องจากผลกระทบของปริมาณกำลังผลิตของทุ่งกังหันลม โหมดควบคุมการ ทำงานของกังหันลม ปริมาณโหลดของระบบไฟฟ้า และระยะทางของสายส่ง นั่นกือเมื่อเชื่อมต่อ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งเข้ากับระบบไฟฟ้าซึ่งเลือกใช้โหมดการทำงานแบบ ควบคุมแรงดัน โหมดการทำงานนี้จะทำหน้าที่รักษาระดับแรงดันของกังหันลมให้มีก่าคงที่โดยการ ดึงกำลังไฟฟ้ารี่แอกทีฟจากระบบไฟฟ้า การทำงานดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับปริมาณโหลดในระบบ ไฟฟ้า ระยะของสายส่งที่เชื่อมทุ่งกังหันลมกับจุดเชื่อมต่อ และปริมาณกำลังผลิตของทุ่งกังหันลมซึ่ง ส่งผลให้ปริมาณความต้องการกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟมีความแตกต่างกัน ผลกระทบดังกล่าวจะส่งผล ต่อประมาณกระแสที่ไหลในระบบไฟฟ้ารวมถึงมุมของแรงดันบัสต่างๆ ผลที่ตามมาคือแรงดันของ จุดเชื่อมต่อจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่ด้วยความสามารถในรักษาระดับแรงดันของกังหันลมให้มี ก่าดงที่จึงทำให้การเปลี่ยนแปลง แต่ด้วยกวามสามารถในรักษาระดับแรงดันของกังหันลมให้มี ก่าดงที่จึงทำให้การเปลี่ยนแปลงแรงดันมีก่าน้อยมากและยังอยู่ภายใต้ง้อกำหนดการเชื่อมต่อของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกๆ กรณี โดยการเชื่อมต่อในกรณีที่ 1 จะมีปริมาณการเปลี่ยนแปลงแรงดัน น้อยกว่ากรณีอื่นๆ ทั้งสภาวะโตลดสูงสุดและโหลดต่ำสุด

4.3 การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงดัน (Voltage Stability Analysis)

4.3.1 ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์เสถียรภาพแรงคัน

้อย่างที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้การเชื่อมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมเข้ากับ ระบบไฟฟ้าจะทำให้สถานะการทำงานของระบบเปลี่ยนไปทั้งขนาคและมุมของแรงคันรวมถึง ้ กำลังไฟฟ้าที่ไหลภายในสายส่งไฟฟ้า นอกจากนี้ผลกระทบดังกล่าวยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง เสถียรภาพแรงคันของระบบไฟฟ้า นั่นคือความสามารถของระบบไฟฟ้าที่จะรักษาระคับแรงคันให้ ้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่กำหนด โดยเสถียรภาพแรงคันมักจะบอกด้วยสภาวะแรงคันพังทลาย (Voltage Collapse) ของระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ตลอดเวลาทำให้แรงดันของ ระบบค่อยๆ เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของโหลดจนถึงจุดวิกฤติ ซึ่ง ณ ขณะนั้นหากมีการ ้เพิ่มขึ้นของโหลดเพียงเล็กน้อยจะทำให้แรงดันของระบบตกลงอย่างมาก เนื่องจากความสามารถ ้งองระบบไฟฟ้าในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับโหลคไม่เพียงพอ [29] การเปลี่ยนแปลงของโหลคที่ ้เกิดขึ้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ทำให้ผู้ที่ดูแลระบบไฟฟ้าอาจจะสังเกตเห็นได้เมื่อ ์แรงคันไฟฟ้าลดต่ำลงมาก การแก้ไขให้แรงคันของระบบกลับมาสู่ระคับเคิมอาจจะสายเกินไป ผลที่ ้ตามมาคือเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง ดังตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีสาเหตุ ้จากการเพิ่มขึ้นของโหลดในระบบไฟฟ้าสงขึ้นประมาณ 400 MW/min ทำให้แรงคันของระบบ ้ถุดถงเรื่อยๆ ถึงแม้จะมีความพยายามชุดเชยกำถังไฟฟ้ารีแอกทีฟด้วยการเพิ่มตัวเก็บประจ แต่ก็ไม่ ้สามารถชคเชยปริมาณการเพิ่มขึ้นของโหลดได้ ในที่สุดจึงเกิดแรงดันพังทลายของระบบไฟฟ้า เนื่องจากการจ่ายกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟไม่เพียงพอ เป็นผลให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง หรืออีกเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในประเทศสวีเคน ซึ่งเกิดจากเหตุขัดข้องที่เกิดในสถานีไฟฟ้าย่อยไม่สามารถจ่ายพลังงาน ้ไฟฟ้า ทำให้สายส่งขนาดแรงคัน 220 kV จ่ายพลังงานเกินพิกัด ในที่สุดอุปกรณ์ป้องกันจึงตัดสายส่ง ้ดังกล่าวออกจากระบบไฟฟ้า เป็นผลให้แรงคันทางตอนใต้ของประเทศลดต่ำลง หม้อแปลงชนิด ้ปรับแทปอัตโนมัติจึงพยายามรักษาระดับแรงดันไว้ แต่กลับทำให้สายส่งทางภาคเหนือจ่ายพลังงาน ้ไฟฟ้าเกินพิกัค ในที่สุดอุปกรณ์ป้องกันจึงตัดสายส่งดังกล่าวออกจากระบบไฟฟ้าเช่นกัน ผลที่ ์ตามมากือ แรงคันทั้งระบบลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ในกรณีนี้ทางศูนย์ควบคุมสามารถแก้ปัญหา ้ดังกล่าวได้ทัน โดยการตัดโหลดก่อนที่จะเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง ซึ่งการตัดโหลดครั้งนี้ประมาณ 11,400 MW เพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์ตัวอย่างจึงสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดสภาวะแรงคัน พังทลายได้ดังนี้

 การที่แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าหรือสายส่งชุดใดชุดหนึ่งถูกตัดออกจากระบบ ไฟฟ้าทันทีทันใด ทำให้ส่ายส่งหรือแหล่งจ่ายพลังงานอื่นต้องจ่ายโหลดเกินพิกัด ซึ่งการเกิด พังทลายของแรงดันเนื่องจากสาเหตุนี้มักจะขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์ที่หลุดออกจากระบบไฟฟ้า การทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน และวิธีการชดเชยแรงดันของระบบ

 การเพิ่มขึ้นของโหลดและ ไม่สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเพื่อรักษาระดับ แรงดันได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากการส่งกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟส่วนมากมักจะสูญเสียไปกับสายส่ง ระหว่างตำแหน่งของแหล่งจ่ายพลังงานกับตำแหน่งโหลด

สำหรับวิธีการวิเคราะห์เสถียรภาพแรงคันหรือแรงคันพังทลายสามารถคำนวณได้ จากการไหลของกำลังไฟฟ้า โดยทั่วไปจะแสดงด้วยเส้นโค้งความสัมพันธ์ 3 แบบคือ เส้นโค้ง P-V (P-V Curve) เส้นโค้ง V-Q (V-Q Curve) และเส้นโค้ง P-Q (P-Q Curve) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงคันด้วยเส้นโค้ง P-V

เส้นโค้ง P-V เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้กำหนดขีดจำกัดสูงสุดที่ระบบไฟฟ้ายังคงจ่าย โหลดได้อย่างมีเสถียรภาพแรงดัน ซึ่งสามารถคำนวณได้โดยการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้า [29] เส้นโค้ง P-V มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์เสถียรภาพแรงดันและการศึกษาระบบไฟฟ้า แบบเรเดียล (Radial Distribution) อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้กับระบบไฟฟ้าที่ถูกตัดยกขึ้นมาจาก ระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้ โดยกำหนดให้ P คือโหลดรวมของบริเวณที่พิจารณาและ V คือแรงดัน ณ บัสวิกฤติหรือบัสที่ต้องการพิจารณาในขณะนั้น บางครั้ง P อาจใช้แทนกำลังไฟฟ้าแอกทีฟที่ถ่าย

โอนกันระหว่างระบบ ข้อเสียของการวิเคราะห์เสถียรภาพแรงคันจากเส้นโค้ง P-V มีคังนี้ 1. การจำลองการไหลของกำลังไฟฟ้าจะลู่ออกเมื่อคำนวณใกล้จุดยอคหรือจุด

วิกฤติของเส้นโค้ง

 การกำนวณทุกครั้งจะต้องจัดสรรกำลังไฟฟ้าใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณ โหลดที่เพิ่มขึ้น

 การวิเคราะห์เส้น โค้ง P-V ทางด้านทฤษฎีจะมีความสะดวกก็ต่อเมื่อพฤติกรรม ของโหลดสามารถเขียนอยู่ในรูปฟังก์ชันของแรงดัน

ภาพประกอบ 4–9 แสดงคุณลักษณะของเส้นโค้ง P-V ส่วนค้านบนเหนือจุดวิกฤติ เป็นบริเวณที่ใช้งานจริงในทางปฏิบัติ แต่ส่วนที่อยู่ต่ำกว่าจุดวิกฤติเป็นบริเวณที่เกิดสภาวะแรงคัน พังทลายขึ้นในระบบไฟฟ้า



2. การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงคันด้วยเส้น โค้ง V-Q

เส้นโค้ง V-Q เป็นอีกหนึ่งในวิธีที่ใช้กำหนดขีดจำกัดสูงสุดที่ระบบไฟฟ้ายังคงจ่าย โหลดได้อย่างมีเสถียรภาพแรงดัน ซึ่งสามารถคำนวณได้โดยการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้า หรือหาจากเส้นโค้ง P-V [29] โดยกำหนดให้ค่ากำลังไฟฟ้าแอกทีฟคงที่และเก็บค่ากู่ระหว่างแรงดัน และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจากเส้นโค้ง P-V นำมาวาดเส้นโค้ง V-Q ส่วนข้อคีและข้อเสียก็มี เหมือนกับวิธีวิเคราะห์เสถียรภาพแรงดันจากเส้นโค้ง P-V

ภาพประกอบ 4–10 แสดงคุณลักษณะของเส้นโค้ง V-Q ส่วนค้านขวามือจากจุด วิกฤติเป็นบริเวณที่ใช้งานจริงในทางปฏิบัติ แต่ส่วนที่อยู่ด้านซ้ายของจุดวิกฤติเป็นบริเวณที่เกิด สภาวะแรงคันพังทลายขึ้นในระบบไฟฟ้า



 การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงคันด้วยเส้นโค้ง P-Q
 เส้นโค้ง P-Q เป็นวิธีที่ใช้กำหนดขอบเขตเสถียรภาพแรงคันในระนาบของ กำลังไฟฟ้าแอกทีฟและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ค่าบนเส้นโค้ง P-Q ทั้งหมดเป็นจุดวิกฤติหรือจุดยอด ของแต่ละเส้นโค้ง P-V หรือ V-Q ที่ถูกนำมาเรียงต่อกันบนระนาบ P-Q [29] การวาดเส้นโค้ง P-Q ไม่ต้องกำหนดค่าใดค่าหนึ่งให้คงที่ ซึ่งแตกต่างจากเส้นโค้ง P-V และ V-Q ที่ต้องกำหนดให้ค่าตัว ประกอบกำลังหรือกำลังไฟฟ้าแอกทีฟมีค่าคงที่



ภาพประกอบ 4–11 คุณลักษณะเส้น โค้ง P-Q [15]

ภาพประกอบ 4–11 แสดงคุณลักษณะของเส้นโค้ง P-Q บริเวณที่อยู่ภายใต้เส้นโค้ง P-Q ทั้งหมดแรงดันจะมีเสถียรภาพ ส่วนบริเวณที่อยู่ภายนอกเส้นโค้งจะเกิดสภาวะแรงคันพังทลาย ดังนั้นระบบปฏิบัติงานจริงจะอยู่ภายใต้เส้นโค้ง P-Q เท่านั้น

การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงดันนอกจากจะสามารถบอกจุดวิกฤติของระบบไฟฟ้า ได้แล้ว ยังสามารถพิจารณาบัสอ่อนแอของระบบไฟฟ้า [29] แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 1. การพิจารณาบัสอ่อนแอในกรณีที่เป็นบัสควบคุมขนาดแรงดันหรือบัสอ้างอิง

การพิจารณาในกรณีบัสทั้ง 2 ประเภทจะมีหลักการที่คล้ายกัน โดยพิจารณาจากจุด ทำงานที่เกิดแรงดันพังทลาย สำหรับบัสควบคุมขนาดแรงดันจะดูจากค่ากำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต่ออยู่มีค่าแตะค่าขีดจำกัดหรือไม่ ถ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวไหนง่ายกำลังไฟฟ้า รีแอกทีฟแตะค่าขีดจำกัด บัสนั้นจะถูกจัดเป็นบัสอ่อนแอ แต่หากกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟของเครื่อง กำเนิดไฟฟ้ายังคงอยู่ในขอบเขต บัสนั้นก็จะถูกจัดให้เป็นบัสแข็งแรงหรือบัสที่ไม่มีความเสี่ยงต่อ การเกิดแรงดันพังทลาย ในส่วนของบัสอ้างอิงจะพิจารณาจากค่ากำลังไฟฟ้าแอกทีฟและกำลังไฟฟ้า รีแอกทีฟของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ถ้ากำลังไฟฟ้าอันใดอันหนึ่งแตะค่าขีดจำกัดจะจัดให้บัสนั้นเป็นบัส อ่อนแอ แต่หากก่ากำลังไฟฟ้าทั่งกู่ยังอยู่ในขอบเขต บัสนั้นจะถูกจัดให้เป็นบัสแข็งแรง 2. การพิจารณาบัสอ่อนแอในกรณีที่เป็นบัสโหลด

การพิจารณาบัสอ่อนแอของบัสโหลดนั้นจะดูจากค่าสัมประสิทธิ์แรงคันพังทลาย ของบัสคังสมการ (4–48) ซึ่งเป็นค่าที่สื่อถึงค่าเผื่อโหลด (Load Margin) ของบัสที่มีต่อระบบไฟฟ้า ดังนั้นถ้าค่าสัมประสิทธิ์แรงคันพังทลายของบัสมีค่าน้อยหรือเท่ากับ 0.2 ให้ถือว่าบัสนั้นเป็นบัส อ่อนแอ เนื่องจากบัสนั้นมีค่าเผื่อโหลดเหลืออยู่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 ของค่าโหลดทั้งหมด ของบัส ส่วนกรณีที่ค่าสัมประสิทธิ์แรงคันพังทลายของบัสมีค่ามากกว่า 0.2 ให้ถือว่าบัสนั้นเป็นบัส แข็งแรง ในส่วนของบัสที่ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อบัสต่างๆ โดยไม่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือโหลด ต่ออยู่ด้วยให้พิจารณาเป็นบัสแข็งแรงเสมอ

$$k_{k,cr} = \frac{\sqrt{\left(P_{k,cr} - P_{k,0}\right)^{2} + \left(Q_{k,cr} - Q_{k,0}\right)^{2}}}{\sqrt{\left(P_{k,cr}\right)^{2} + \left(Q_{k,cr}\right)^{2}}}$$
(4-48)

โดยที่

4.3.2 การศึกษาผลกระทบเสถียรภาพแรงคัน

4.3.2.1 ข้อกำหนดผลกระทบเสถียรภาพแรงดัน

การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงคันไม่ได้มีการระบุในข้อกำหนดการเชื่อมต่อ เหมือนกับการวิเคราะห์เชิงเทคนิคอื่นๆ แต่การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงคันก็มีความสำคัญต่อระบบ ไฟฟ้าเช่นกัน เนื่องจากการสามารถบอกหรือทำนายระดับแรงคันก่อนเกิดการพังทลายของแรงคัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดไฟฟ้าคับเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้ไป ออกแบบอุปกรณ์ชคเชยเพื่อป้องกันความเสียหายให้กับระบบไฟฟ้า

4.3.2.2 แบบจำลองการวิเคราะห์ผลกระทบเสถียรภาพแรงคัน การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงคันเมื่อมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม สามารถวิเคราะห์ได้จากการไหลของกำลังไฟฟ้า ดังนั้นแบบจำลองที่ใช้จึงเป็นแบบเดียวกับการ วิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าซึ่งได้มีการอธิบายไว้ในหัวข้อ 4.1.2.2

4.3.2.3 การวิเคราะห์ผลกระทบเสถียรภาพแรงคันด้วยโปรแกรม

DIgSILENT PowerFactory

ผลการวิเคราะห์เสถียรภาพแรงคันเมื่อเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม จะเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้า ดังนั้นวิธีการวิเคราะห์ของโปรแกรมจึงมี ลักษณะเดียวกับการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าที่ได้มีการอธิบายรายละเอียดไว้ในหัวข้อ 4.1.2.3 แต่การวิเกราะห์เสถียรภาพแรงคันสามารถแสดงด้วยเส้นโด้งความสัมพันธ์ระหว่างแรงคัน กำลังไฟฟ้าแอกทีฟและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ โดยในโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory สามารถ วิเกราะห์ด้วยเส้นโด้งกวามสัมพันธ์ P-V และเส้นโด้งความสัมพันธ์ V-Q สำหรับวิธีการสร้างเส้น โด้งกำลังไฟฟ้าตังกล่าว โปรแกรมจะกำหนดเงื่อนไขการสร้างเส้นโด้งที่แตกต่างกันคือ การสร้าง เส้นโด้ง P-V จะกำหนดค่าตัวประกอบกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้มีก่าดงที่และดึงค่ากำลังไฟฟ้า แอกทีฟและค่าแรงดันของบัสที่พิจารฉามาสร้างเป็นเส้นโด้ง P-V โดยอัตโนมัติ ในส่วนของการ สร้างเส้นโด้ง V-Q โปรแกรมจะกวบคุมกำลังไฟฟ้าแอกทีฟของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ดงที่ และดึง ข้อมูลลู่ของค่าแรงคันและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟมาสร้างเป็นเมทริกซ์ [34] สำหรับจุดวิกฤติของทั้ง สองเส้นโด้งจะเกิดขึ้นก็ค่อเมื่อการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าเกิดการลู่ออก นั่นคือจาโดเบียน เมทริกซ์อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเมทริกซ์เอกฐาน (Singular Matrix) หรือจาโดเบียนเมทริกซ์มี่ก่า ดีเทอร์มิแนนท์ (Determinent) เป็นสูนย์นั่นเอง [35] ค่าสุดท้ายที่ได้จากการวิเคราะห์ก่อนการลู่ออก คือค่าวิกฤติของเสถียรภาพแรงคันหรือจุดแรงดันพังกลายของระบบไฟฟ้า

4.3.3 ผลการจำลองการทำงานและอภิปรายผลกระทบเสถียรภาพแรงดัน การจำลองการทำงานเสถียรภาพแรงดันเป็นการตรวจสอบสภาวะแรงดันพังทลาย ของระบบไฟฟ้า จากการพิจารณาความสัมพันธ์ของกำลังไฟฟ้าแอกทีฟ กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ และ แรงดันวิกฤติของจุดเชื่อมต่อ ซึ่งสามารถพิจารณาบัสอ่อนแอหรือบัสที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด แรงดันพังทลายและบัสแข็งแรงหรือบัสที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการเกิดแรงดันพังทลายโดยการ พิจารณาก่าสัมประสิทธิ์แรงดันพังทลาย ซึ่งต้องพิจารณาทั้งในสภาวะเริ่มด้นและสภาวะแรงดัน พังทลายของระบบไฟฟ้า สำหรับผลการจำลองสถานะเริ่มด้นของระบบไฟฟ้าทั้งในสภาวะโหลด สูงสุดและโหลดต่ำสุดแสดงดังตาราง 4–3 และตาราง 4–4 ในส่วนผลการจำลองเสถียรภาพแรงดัน ในช่วงแรงดันพังทลายหรือจุดวิกฤติของระบบไฟฟ้าทั้งสภาวะโหลดสูงสุดและโหลดต่ำสุดแสดง ดังตาราง 4–17 และตาราง 4–18 ผลการจำลองการทำงานแสดงให้เห็นว่าระดับแรงดันพังทลายหรือ แรงดันวิกฤติของจุดเชื่อมต่อจะมีก่าลดลงกว่ากรณีไม่มีการเชื่อมต่อ นั่นกือระบบไฟฟ้าก่อนการ เชื่อมต่อทุ่งกังหันลมหากเกิดสภาวะจุกเฉินขึ้นจะมีโอกาสสูงที่จะเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง เนื่องจากระบบไฟฟ้าไม่สามารถชดเซยกำลังไฟฟ้ารึแอกทีฟ เพราะฉะนั้นเมื่อแรงดันบัสมีก่าลดลง จากการเพิ่มขึ้นของโหลดและระบบไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟได้อย่างเพียงพอ ส่งผลให้โอกาสเกิดแรงดันพังทลายมีมากขึ้น แต่หลังจากเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมเข้ากับระบบไฟฟ้า การชดเชยกำลังไฟฟ้ารึแอกทีฟเมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉินจะมีก่าเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นระดับแรงดัน พังทลายหรือแรงดันวิกฤติของจุดเชื่อมต่อจึงมีก่าลดลงกว่ากรฉีไม่มีการเชื่อมต่อ นั่นหมายถึง โอกาสที่จะการเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในระบบไฟฟ้ามีโอกาสเกิดขึ้นน้อยลง ดังนั้นหากเกิด เหตุการณ์ที่แหล่งจ่ายไฟหรือสายส่งหลักถูกตัดการเชื่อมต่อจากระบบไฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้าด้วย ทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งจะสามารถช่วยจ่ายกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเพื่อรักษาเสถียรภาพแรงดันของ ระบบไฟฟ้าไม่ให้เกิดการพังทลายของแรงดัน สำหรับผลการจำลองการทำงานของเสถียรภาพ แรงดันเมื่อเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมทั่ง 3 ระบบเข้ากับระบบไฟฟ้า ผลที่ได้แสดงให้เห็นถึงปริมาฉของ กำลังไฟฟ้าแอกทีฟและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่สามารถจ่ายให้กับจุดเชื่อมต่อได้มากขึ้น ในขณะที่ ระดับแรงดันมีก่าลดลงกว่ากรฉีไม่มีการเชื่อมต่อ นั่นคือเสถียรภาพแรงดันของจุดเชื่อมต่อมีก่าเพิ่ม มากขึ้น โอกาสการเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในระบบไฟฟ้าจึงลดลง

	บัส KMA			บัส KMB			บัส KCD		
กรณีศึกษา	V_{cr}	P _{cr}	Q_{cr}	V _{cr}	P _{cr}	Q_{cr}	V _{cr}	P _{cr}	Q_{cr}
	(p.u.)	(MW)	(MVAR)	(p.u.)	(MW)	(MVAR)	(p.u.)	(MW)	(MVAR)
0	0.695	635.286	222.072	0.712	440.704	136.400	0.648	170.507	41.674
1	0.677	670.000	237.939	0.665	514.496	155.746	0.579	224.236	59.701
2	0.677	670.000	237.939	0.669	514.496	156.598	0.578	222.870	59.125
3	0.684	670.000	236.375	0.668	505.306	153.645	0.579	224.236	59.710
4	0.686	670.000	237.155	0.668	505.306	153.645	0.578	222.870	59.125

ตาราง 4–17 ผลการจำลองเสถียรภาพแรงคันในช่วงแรงคันพังทลายภายใต้สภาวะ โหลคสูงสุด
	บัส KMA			บัส KMB			บัส KCD		
กรณีศึกษา	V_{cr}	P _{cr}	Q_{cr}	V_{cr}	P _{cr}	Q_{cr}	V_{cr}	P _{cr}	Q_{cr}
	(p.u.)	(MW)	(MVAR)	(p.u.)	(MW)	(MVAR)	(p.u.)	(MW)	(MVAR)
0	0.697	638.053	225.197	0.711	441.408	142.199	0.646	170.732	46.684
1	0.682	672.766	240.975	0.663	515.136	159.841	0.577	224.256	63.192
2	0.682	672.766	240.975	0.668	515.136	160.687	0.579	222.89	62.622
3	0.681	672.766	242.858	0.670	506.304	157.782	0.577	224.256	63.192
4	0.691	672.766	243.649	0.670	506.304	157.782	0.579	222.89	62.622

ตาราง 4–18 ผลการจำลองเสถียรภาพแรงคันในช่วงแรงคันพังทลายภายใต้สภาวะ โหลดต่ำสุด

นอกจากนี้ผลการตรวจสอบสัมประสิทธิ์แรงคันพังทลายของจุดเชื่อมต่อทั้งสภาวะ

โหลดสูงสุดและโหลดต่ำสุดแสดงให้เห็นว่าระบบไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อระบ[้]บผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่ง กังหันลมนอกชายฝั่งมีค่าสัมประสิทธิ์แรงดันพังทลายที่สูงกว่ากรณีไม่มีการเชื่อมต่อดังแสดงใน ตาราง 4–19 และตาราง 4–20 โดยทุกรูปแบบการเชื่อมต่อจะมีค่าสัมประสิทธิ์แรงดันพังทลายสูงกว่า 0.2 นั่นคือจุดเชื่อมต่อทั้งหมดถูกจัดในกลุ่มบัสแข็งแรงและมีโอกาสเกิดแรงดันพังทลายต่ำ โดยทุ่ง กังหันลมที่มีระยะห่างของจุดเชื่อมต่อน้อยจะมีเสถียรภาพแรงดันสูง เนื่องจากการจ่ายกำลังไฟฟ้า รีแอกทีฟเพื่อรักษาเสถียรภาพแรงดันมีการสูญเสียในสายส่งน้อยกว่า ในส่วนของปริมาณกำลังผลิต ของทุ่งกังหันลมที่มีกำลังผลิตสูงจะส่งผลให้เสถียรภาพแรงดันของระบบสูงขึ้นเนื่องจากสามารถ จ่ายกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟให้จุดเชื่อมต่อได้มากขึ้น ยิ่งกว่านั้นในสภาวะโหลดต่ำสุดเสถียรภาพ แรงดันของระบบจะมีค่าสูงกว่าในสภาวะโหลดสูงสุด เนื่องจากปริมาณความต้องการโหลดน้อยลง กระแสที่ไหลในสายส่งน้อย กำลังสูญเสียลดลง ระบบไฟฟ้าจึงสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าแอกทีฟและ กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเพื่อรักษาระดับแรงดันได้มากขึ้น เสถียรภาพแรงดันของระบบไฟฟ้าจึงเพิ่มขึ้น

		- U - I	
กรณีศึกษา	บัส KMA	บัส KMB	บัส KCD
0	0.9293	0.8526	0.7003
1	0.9302	0.8736	0.7711
2	0.9302	0.8736	0.7697
3	0.9305	0.8715	0.7711
4	0.9308	0.8715	0.7697

ตาราง 4–19 สัมประสิทธิ์แรงคันพังทลายภายใต้สภาวะ โหลคสงสค

กรณีศึกษา	บัส KMA	บัส KMB	บัส KCD
0	0.9578	0.9120	0.8193
1	0.9600	0.9244	0.8623
2	0.9600	0.9244	0.8615
3	0.9601	0.9229	0.8623
4	0.9602	0.9229	0.8615

ตาราง 4–20 สัมประสิทธิ์แรงคันพังทลายภายใต้สภาวะโหลดต่ำสุด

4.3.4 สรุปผลการศึกษาผลกระทบเสถียรภาพแรงดัน

การตรวจสอบเสถียรภาพแรงคันด้วยการวิเคราะห์จากความสัมพันธ์ของเส้นโค้ง P-V และ V-Q เมื่อมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งจำนวน 4 รูปแบบ ผล การจำลองการทำงานแสดงให้เห็นว่าการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมจะช่วยให้ระบบไฟฟ้าสามารถจ่าย ้กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเพื่อรักษาเสถียรภาพแรงคันของจุคเชื่อมต่อได้เพิ่มขึ้น ระคับแรงคันของ ้จุดเชื่อมต่อจึงมีก่าลคลงกว่ากรณีไม่มีการเชื่อมต่อโคยไม่เกิดแรงคันพังทลายหรือไฟฟ้าคับเป็น ้วงกว้าง นั่นหมายถึงระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพแรงคันเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เมื่อนำผลการจำลองที่ ้ได้มาคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แรงคันพังทลายของจุคเชื่อมต่อพบว่า ทุกๆ รูปแบบการเชื่อมต่อของ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมจะมีค่าสัมประสิทธิ์แรงคันที่สูงขึ้นกว่าเดิม และไม่มีค่าต่ำกว่า มาตรฐาน 0.2 ดังนั้นจุดเชื่อมต่อทั้งหมดจึงถูกจัดเป็นบัสแข็งแรง โดยผลการเปลี่ยนแปลงเสถียรภาพ แรงคันจะขึ้นอยู่กับปริมาณกำลังผลิตของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม ปริมาณโหลดและระยะ ้สายส่งของระบบไฟฟ้าเป็นหลัก โดยจดเชื่อมต่อที่ต่ออย่กับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยท่งกังหันลมที่มี ้กำลังผลิตสงและมีปริมาณ โหลดของระบบไฟฟ้าต่ำจะมีสัมประสิทธิ์การพังทลายแรงคันหรือ เสถียรภาพแรงคันที่สูงกว่าเนื่องจากการมีชคเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟได้สูงกว่า ระดับแรงคันของจุด ้เชื่อมต่อจึงมีค่าลุคลง โคยไม่เกิดแรงคันพังทลาย นอกจากนี้ระยะสายส่งที่น้อยจะส่งผลให้ ้ กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่จ่ายจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีการสูญเสียที่น้อยกว่าเช่นกัน เสถียรภาพแรงคัน ้จึงมีค่าเพิ่มสูงขึ้นสำหรับผลการเปรียบเทียบการเสถียรภาพแรงคันทั้ง 4 รูปแบบของแต่ละจุด ้เชื่อมต่อพบว่า การเชื่อมต่อในกรณีที่ 1 จะมีการเพิ่มขึ้นของเสถียรภาพแรงคันที่สงกว่ากรณีอื่นๆ ทั้ง ้สภาวะ โหลดสงสดและ โหลดต่ำสด จะมีเพียงแก่บัส KMA เท่านั้นที่การเพิ่มขึ้นของเสถียรภาพ แรงคันมีค่าน้อยกว่า เนื่องจากมีปริมาณกำลังผลิตน้อยกว่าและระยะสายส่งที่มากกว่า

4.4 การวิเคราะห์กระแสลัดวงจร (Fault Current Analysis)

4.4.1 ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์กระแสลัดวงจร

การเลือกใช้บริภัณฑ์ภายในระบบไฟฟ้านอกจากจะต้องกำนึงถึงกระแสใช้งาน ขณะปกติแล้ว ยังจะต้องกำนึงถึงกระแสขณะลัดวงจรด้วย การลัดวงจรหมายถึงการที่วงจรไฟฟ้าเกิด ความผิดพลาดหรือความผิดพร่องโดยอุปกรณ์หรือความไม่ตั้งใจทำให้ก่าอิมพิแคนซ์ของวงจรมีก่า ลดลง กระแสในระบบไฟฟ้าจึงไหลมากกว่ากระแสปกติหลายเท่า กระแสลัดวงจรจะทำให้เกิด กวามเกรียดทางกล (Mechanical Stress) และความเกรียดทางความร้อน (Thermal Stress) ส่งผลให้ อุปกรณ์ภายในระบบไฟฟ้าเกิดความเสียหายและเป็นอันตรายต่อผู้คน ด้วยเหตุดังกล่าวจึงต้อง กำนึงถึงผลของกระแสลัดวงจรเพื่อจะได้ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้การ กำนวณก่ากระแสลัดวงจรยังเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดอย่างหนึ่งของการออกแบบระบบไฟฟ้า เนื่องจาก การทราบก่ากระแสลัดวงจรอ่งเหน้าจะทำให้สามารถเลือกอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม โดยหาก เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันที่ทนกระแสลัดวงจรไม่เพียงพอก็อาจจะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและ ชีวิตเมื่อเกิดการลัดวงจรจึ้น ในทางกลับกันถ้าเลือกใช้ขนาดอุปกรณ์ป้องกันใหญ่เกินไปราคาก่า ติดตั้งระบบไฟฟ้าก็จะแพงเกินไปโดยไม่จำเป็น ดังนั้นการกำนวณก่ากระแสลัดวงจรของระบบ ไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้าที่ดี [36]

การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมเป็นการเพิ่มแหล่งผลิตพลังงานเข้าสู่ ระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าเดิมที่มีการไหลของ กระแสลัดวงจรในทิศทางเดียวแน่นอน เมื่อมีระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมเชื่อมเข้ากับระบบ ไฟฟ้าจะทำให้กระแสลัดวงจรไหลได้จากหลายทิศทาง ขึ้นกับตำแหน่งที่ตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยทุ่งกังหันลม เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการลัดวงจรกระแสลัดวงจรรวมที่เกิดขึ้นจะมาจากระบบผลิต ไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม ไหลเข้ามาสมทบ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อระบบป้องกัน กระแสเกิน (Over Current) ซึ่งสามารถจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 1. การลดขอบเขตอปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า

การเพิ่มขึ้นของกระแสลัดวงจรในระบบไฟฟ้าที่มีกระแสลัดวงจรจากระบบผลิต ไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมไหลเข้ามาสมทบ ณ ตำแหน่งการลัดวงจรจะทำให้กระแสลัดวงจรที่ไหลจาก แหล่งผลิตไฟฟ้าเดิมในระบบมีปริมาณลดลง [19] ดังตัวอย่างการกำนวณต่อไปนี้

สมมติระบบไฟฟ้าจำลองอย่างง่ายขนาค 3 บัสดังภาพประกอบ 4–12 เมื่อเกิคการ ลัดวงจรขึ้นระบบไฟฟ้าจะถูกแทนด้วยวงจรสมมูลตามภาพประกอบ 4–13



ภาพประกอบ 4–12 ระบบไฟฟ้ากำลังอย่างง่าย 3 บัส



ภาพประกอบ 4–13 ระบบไฟฟ้ากำลังสมมูลเมื่อเกิดการลัดวงจร

จากวงจรสมมูลสามารถคำนวณกระแสลัควงจรที่เครื่องกำเนิคไฟฟ้าเดิมจ่าย กระแสที่ใหลระหว่างบัส 1 และบัส 2 ก่อนการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าค้วยทุ่งกังหันลมได้ดัง สมการ (4–49)

$$I_{12} = \frac{V_3(0)}{Z_1 + Z_{12} + Z_{23} + Z_f}$$
(4-49)

เมื่อต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมเข้ากับบัสที่ 3 ดังภาพประกอบ 4–14 จะ ได้วงจรสมมูลขณะเกิดการลัดวงจรดังภาพประกอบ 4–15



ภาพประกอบ 4–14 ระบบไฟฟ้ากำลังอย่างง่าย 3 บัสเมื่อเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม



จากรูปวงจรสมมูลสามารถคำนวณกระแสลัควงจรที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคิมจ่าย กระแสที่ไหลระหว่างบัส 1 และบัส 2 หลังการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าค้วยทุ่งกังหันลมได้ดัง สมการ (4–50)

$$I_{12}^{"} = \frac{V_{3}^{"}(0)}{Z_{1} + Z_{12} + Z_{23} + Z_{f} + Z_{f} (Z_{1} + Z_{12} + Z_{23})/Z_{NEW}}$$
(4–50)

จะเห็นได้ว่าเมื่อเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม ค่าอิมพิแดนซ์ของ ระบบจะมีก่าเพิ่มขึ้น ดังนั้นกระแสลัดวงจรที่เกรื่องกำเนิดไฟฟ้าเดิมจ่ายจึงมีก่าน้อยลงดังสมการ ข้างต้น ส่งผลให้ขอบเขตการตรวจจับการลัดวงจรของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าลดลง ซึ่งอาจทำให้ อุปกรณ์ป้องกันไม่สามารถตรวจจับการลัดวงจรได้ เพราะกระแสลัดวงจรที่ตรวจพบต่ำกว่า ก่ากระแสปรับตั้งของอุปกรณ์ป้องกัน (Pickup Current) ดังภาพประกอบ 4–16 ตัวอย่างขอบเขตการ ตรวจจับการลัดวงจรของอุปกรณ์ที่ลดลงเมื่อมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม เหตุการณ์ลักษณะนี้มักเกิดขึ้นกับอุปกณ์ป้องกันที่อยู่ต้นทางของสายส่ง



ภาพประกอบ 4–16 การลดขอบเขตการทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน

2. การทำงานผิดลำดับของอุปกรณ์ป้องกัน

โดยปกติการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมมักเชื่อมต่อเข้ากับระบบ จำหน่ายไฟฟ้าซึ่งมักจะมีแหล่งจ่ายไฟเพียงแหล่งเดียว การออกแบบและปรับตั้งอุปกรณ์ป้องกันจึง อาจจะไม่รองรับในกรณีที่มีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม [19] โดยทั่วไปอุปกรณ์ ป้องกันในระบบจำหน่ายจะประกอบด้วยเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) รีโคลสเซอร์ (Recloser) และฟิวส์ (Fuse) ดังภาพประกอบ 4–17 โดยรีโคลสเซอร์เป็นอุปกรณ์ป้องกันที่สามารถ เปิดวงจรและสามารถปิดวงจรกลับแบบอัตโนมัติเมื่อการลัดวงจรนั้นเป็นการลัดวงจรชั่วคราว (Temporary Fault) และฟิวส์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันสายป้อนย่อยและโหลด



ภาพประกอบ 4–17 ตัวอย่างระบบจำหน่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน

เมื่อเกิดการลัดวงจรขึ้น ณ ตำแหน่งใดของสายป้อนย่อย อุปกรณ์ป้องกันที่ควร ทำงานเป็นลำดับแรกคือ รี โคลสเซอร์ ซึ่งจะทำการเปิดวงจรชั่วคราวและหากการลัดวงจรดังกล่าว เป็นการลัดวงจรแบบถาวร (Permanent Fault) ฟิวส์จึงทำงานเป็นอุปกรณ์ถัดมาเพื่อตัดการเชื่อมต่อ ของสายป้อนย่อยออกจากระบบไฟฟ้าหลัก เพราะฉะนั้นหากกระแสลัดวงจรที่รี โคลเซอร์และฟิวส์ ตรวจพบยังอยู่ระหว่างกระแสลัดวงจรต่ำสุดและกระแสลัดวงจรสูงสุด ลำดับการทำงานของทั่งกู่ยัง เป็นปกติ แต่การที่ระบบไฟฟ้ามีการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมอาจทำให้กระแสลัดวงจรที่ไหลผ่านฟิวส์ เพิ่มขึ้นจนเกินกระแสลัดวงจรสูงสุด ทำให้ฟิวส์ทำงานก่อนรี โคลเซอร์ หากกรณีเป็นการลัดวงจรที่ เกิดขึ้นแบบชั่วคราว การที่ฟิวส์ทำงานก่อนนี้เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและทำให้การเกิดไฟฟ้าดับชั่วคราว เป็นการเกิดไฟฟ้าดับแบบถาวร เกิดการสูญเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนฟิวส์ 3. การทำงานนอกขอบเขตของอุปกรณ์ป้องกัน

การทำงานนอกขอบเขตของอุปกรณ์ป้องกันคือ อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สามารถตรวจจับการถัดวงจรในสายป้อนข้างเคียงที่ไม่ได้เกิดการถัดวงจรได้ ส่งผลให้อุปกรณ์ ป้องกันทำงานโดยไม่จำเป็นดังภาพประกอบ 4–18 ในสภาวะปกติการเกิดถัดวงจรที่จุด A อุปกรณ์ ป้องกันที่ควรทำงานคือเซอร์กิตเบรกเกอร์ A เท่านั้น แต่เมื่อเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมเข้ากับระบบไฟฟ้า กระแสลัควงจรของทุ่งกังหันลมจะไหลไปยังทิศทางที่เกิดการลัควงจร อาจทำให้เซอร์กิตเบรกเกอร์ B ซึ่งไม่จำเป็นต้องทำงานสำหรับการเกิดลัควงจรที่ตำแหน่งนี้ทำงานก่อนเซอร์กิตเบรกเกอร์ A เนื่องจากอุปกรณ์ป้องกันส่วนใหญ่ไม่สามารถตรวจจับทิศทางการไหลของกระแสได้ เหตุการณ์ แบบนี้จะส่งผลต่อผู้ใช้ไฟอย่างมากเนื่องจากทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างโดยที่ผู้ใช้ไฟเหล่านี้ อยู่คนละสายป้อน [19]



ภาพประกอบ 4–18 การทำงานนอกขอบเขตของอุปกรณ์ป้องกัน

การถัดวงจรในระบบไฟฟ้ามีหลากหลายรูปแบบได้แก่ การถัดวงจรสามเฟส หนึ่ง เฟสลงดิน สองเฟส และสองเฟสลงดิน โดยการถัดวงจรแบบสามเฟสมีโอกาสเกิดน้อยที่สุดแต่มี กวามรุนแรงมาก ในทางกลับกันการถัดวงจรแบบหนึ่งเฟสลงดินมีโอกาสเกิดขึ้นมากสุดแต่มีความ รุนแรงน้อย ซึ่งกระแสที่เกิดขึ้นในขณะถัดวงจรจะถูกนำไปตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน ระบบไฟฟ้าต่อไป ดังนั้นเมื่อมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกันลมเข้ากับระบบไฟฟ้าจึงมี ความจำเป็นด้องการตรวจสอบความสามารถของอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้ายังคงสามารถทน กระแสลัควงจรที่เปลี่ยนแปลงไปได้หรือไม่ และหากอุปกรณ์ตัวใดไม่สามารถรองรับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็สามารถวางแผนเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันดังกล่าวให้สามารถทนกระแส ลัดวงจรได้ เพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์การถัดวงจรจึงเลือกวิเคราะห์การลัดวงจรไฟฟ้าแบบ 3 เฟส เพื่อวิเคราะห์การลัดวงจรที่มีความรุนแรงและให้กระแสลัดวงจรสูงสุด

4.4.2 การศึกษาผลกระทบกระแสลัควงจร

4.4.2.1 ข้อกำหนดผลกระทบกระแสลัดวงจร

การประเมินผลกระทบกระแสลัควงจรเมื่อมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่ง กังหันลมจะเป็นการเปรียบเทียบระดับกระแสลัควงจรของระบบไฟฟ้าเทียบกับกรณีไม่มีการ เชื่อมต่อทุ่งกังหันลมที่จุดเชื่อมต่อตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกอบด้วย [28] การ เปรียบเทียบขนาดกระแสลัควงจรกับค่าพิกัดตัดกระแสลัควงจรของอุปกรณ์ป้องกันและขนาด กระแสลัควงจรก่อนการเชื่อมต่อ ซึ่งมีข้อกำหนดดังตาราง 4–21

ผลกระทบ	รายละเอียด	เกณฑ์การพิจารณา
อระแสล้อวงอร	1 ร้อยละขนาคกระแสลัควงจรเปรียบเทียบกับค่า พิกัคตัดกระแสลัควงจรของอุปกรณ์ป้องกัน	ไม่เกิน 85%
1139761614134.03	2 ร้อยละขนาดกระแสลัควงจรเปรียบเทียบกับ ขนาดกระแสลัควงจรก่อนการเชื่อมต่อ	ไม่เกิน 25%

ตาราง 4–21 ข้อกำหนดการเชื่อมต่อกระแสลัดวงจรของจุดเชื่อมต่อ

4.4.2.2 แบบจำลองการวิเคราะห์ผลกระทบกระแสลัดวงจร

การสร้างแบบจำลองสำหรับวิเคราะห์กระแสลัควงจรที่ได้มาตรฐานเป็นสิ่งที่ยาก สำหรับกังหันลมชนิดที่ใช้คอนเวอร์ขับเคลื่อน เนื่องจากเพียงช่วง 2-3 วินาทีเท่านั้นที่เครื่องกำเนิด ไฟฟ้าจะถูกควบคุมด้วยวงจรควบคุม ส่งผลให้พฤติกรรมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีความไม่เป็น เชิงเส้น นอกจากนี้ด้วยข้อกำหนดของมาตรฐานต่างๆ ได้ระบุให้มีการจ่ายกระแสรีแอกทีฟใน สภาวะแรงดันต่ำ ซึ่งคอนเวอร์เตอร์ที่ใช้ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของกังหันลมเหล่านี้มีความสามารถ ในการจ่ายกระแสรีแอกทีฟในสภาวะดังกล่าว [37]

โดยทั่วไปแบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์กระแสลัดวงจรของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ขับเคลื่อนด้วยคอนเวอร์เตอร์ เช่น กังหันลมหรือโซล่าเซลล์มักใช้แบบจำลองสมมูลของ เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส (Synchronous Machine) ซึ่งถูกแทนด้วยวงจรสมมูลของรีแอกแตนซ์ ชั่วแวบ (Subtransient Reactance) และรีแอกแตนซ์ชั่วครู่ (Transient Reactance) ที่สามารถแสดงก่า กวามถูกต้องสำหรับการลัดวงจรที่เกิดขึ้นใกล้กับตำแหน่งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่มีก่าความถูกต่ำ มากสำหรับการกำนวณระยะไกล [38] เพราะฉะนั้นจึงได้มีแนวคิดการวิเคราะห์การลัดวงจรโดยใช้ การจำลองในโคเมนเวลา ซึ่งต้องกำหนดก่าโมเคลที่ซับซ้อน ใช้เวลาในการกำนวณแต่ละครั้งนาน อีกทั้งความแม่นยำของการทำนายในสภาวะชั่วแวบบางครั้งแย่มาก จากปัญหาความยากลำบากของ การสร้างแบบจำลองวิเคราะห์การลัดวงจรของอุปกรณ์ดังที่ได้กล่าวมา จึงได้มีการนำเสนอวิธีการ สร้างแบบจำลองใหม่ที่เรียกว่าแบบจำลอง Voltage Support Model โดยเป็นแบบจำลองที่เกิดจาก การรวมองค์ประกอบของมาตรฐาน IEC 60909 และ G74 กับวิธีการทำซ้ำ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย เร็ว และ มีความถูกต้องเพียงพอสำหรับการคำนวณการลัดวงจรระยะไกล โดยมีค่าพารามิเตอร์ที่เพิ่มขึ้นจาก วิธีการเดิมคือ ตัวประกอบ K (K-Factor) คือค่าความชันของกระแสไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ช่วยจ่ายให้ ระบบในช่วงแรงดันต่ำและค่ากระแสรีแอกทีฟสูงสุด (Max. Current, I_{max}) คือระดับกระแสไฟฟ้า รีแอกทีฟสูงสุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งมีความสัมพันธ์แสดงดังภาพประกอบ 4–19 (อ้างอิงจาก ข้อกำหนดการเชื่อมต่อพลังงานลมของประเทศเยอรมนี, System Service Ordinance, SDLWindV/Germany) ส่วนค่าพารามิเตอร์อื่นๆ สำหรับการคำนวณกระแสลัดวงจรได้แก่ ระดับ กระแสลัดวงจรในสภาวะชั่วแวบ (Subtransient Short-Circuit Current) และอัตราส่วนอิมพิแดนซ์ การลัดวงจร (Short Circuit Impedance Ratio, R/X) [39] แสดงดังตาราง 4–22



ภาพประกอบ 4–19 หลักการแรงคันไฟฟ้าสำรองของกังหันลมในกรณีที่เกิดความผิดพร่อง ในระบบไฟฟ้า [40]

พารามิเตอร์	ค่า
ขนาดกระแสลัดวงจร	$I_{sc} = P_n / \sqrt{3}U_n \text{ kA}$
อัตราส่วนอิมพิแคนซ์การถัควงจร	0.1
ตัวประกอบ K	2.0
กระแสลัควงจรสูงสุด	1.0 p.u.

ตาราง 4–22 พารามิเตอร์ของแบบจำลองกังหันลมสำหรับการวิเคราะห์กระแสลัดวงจร

4.4.2.3 การวิเคราะห์ผลกระทบกระแสลัดวงจรด้วยโปรแกรม

DIgSILENT PowerFactory

การวิเคราะห์กระแสลัดวงจรของของระบบไฟฟ้ากำลังมีรูปแบบการคำนวณที่ แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีของแต่ละมาตรฐานที่ใช้อ้างอิง อย่างไรก็ตามพารามิเตอร์อินพุทพื้นฐานใน การวิเคราะห์จะเหมือนกันทุกวิธีนั้นคือ ชนิดการถัดวงจร อิมพิแคนซ์การถัดวงจร และตำแหน่งการ เกิดการลัควงจร วิธีทั่วไปที่ใช้คำนวณกระแสลัควงจรประกอบด้วย IEC 60909. VDE 0102/0103. ANSI, IEEE C37 และ 141, Complete และ IEC 61363 เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกวิธีการ ้ คำนวณที่มีความเหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์กระแสลัควงจรที่มีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วย ทุ่งกังหันลมเข้ากับระบบไฟฟ้า โดยวิธี Complete หรือที่รู้จักกันในชื่อของวิธีการวางซ้อน (Superposition) เป็นวิธีที่มีความถกต้องแม่นยำมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ เช่น IEC 60909 ที่ละเลยสภาวะของระบบไฟฟ้าก่อนเกิดลัควงจร โดยแรงคันแต่ละบัสถูกพิจารณาจากก่ากำหนด (Nominal Value) และ ไม่พิจารณาถึงการคำเนินงานหรือการ ใหลของกำลัง ไฟฟ้า แต่จะใช้เพียง ตัวประกอบแรงคัน (Voltage Factor, c) สำหรับอธิบายการเบี่ยงเบนแรงคันจากแรงคันจริงของ ระบบไฟฟ้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสถานที่และเวลา การเปลี่ยนแปลงแทปของ หม้อแปลง การละเลยโหลดและคาปาซิแตนซ์ในการคำนวณ รวมถึงพฤติกรรมของเครื่องกำเนิด ้ไฟฟ้าและหม้อแปลงในสภาวะชั่วแวบ เพราะฉะนั้นวิธี Complete ซึ่งตั้งอย่บนพื้นฐานเดียวกับวิธีที่ ้อธิบายในมาตรฐาน IEC 60909 แต่ปรับปรุงความแม่นยำของการกำนวณกระแสลัควงจรด้วยการ พิจารณาพฤติกรรมของระบบไฟฟ้าหรือการไหลของกำลังไฟฟ้าก่อนการลัดวงจรดังภาพประกอบ 4–20 ในสภาวะก่อนการถัดวงจรแรงคันก่อนเกิดถัดวงจรที่ตำแหน่งการถัดวงจรถูกกำนวณจากการ ้วิเคราะห์การใหลของกำลังไฟฟ้าคังภาพประกอบ 4–20 (ก) จากนั้นจะคำนวณระบบไฟฟ้าใน ้สภาวะถัดวงจร โดยการเชื่อมต่อแรงดันที่มีขนาดเท่ากับแรงดันก่อนเกิดถัดวงจรแต่เกรื่องหมายเป็น ้อบ (Negative Voltage) ที่ตำแหน่งอัดวงจรและแหล่งจ่ายอื่นๆ ทั้งหมดในระบบไฟฟ้าถูกกำหนดให้ ้มีค่าเป็นศูนย์ดังภาพประกอบ 4–20 (ข) และเนื่องจากอิมพิแคนซ์ของระบบถูกกำหนดให้เป็น

เชิงเส้น สภาวะของระบบไฟฟ้าหลังการลัดวงจรจึงสามารถคำนวณโดยการวางซ้อนสภาวะก่อน ลัดวงจรและสภาวะลัดวงจรเข้าด้วยกันดังภาพประกอบ 4–20 (ก) [41]









4.4.3 ผลการจำลองการทำงานและอภิปรายผลกระทบกระแสลัควงจร การวิเคราะห์กระแสลัควงจรหลังการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม นอกชายฝั่งในหัวข้อนี้เป็นการตรวจสอบระคับกระแสลัควงจรเทียบกับพิกัคกระแสลัควงจรของ อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าคือ เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีพิกัคกระแสลัควงจรของจุคเชื่อมต่อเท่ากับ 40 kA ซึ่งเป็นการเตรียมแผนล่วงหน้าในกรณีที่กระแสลัควงมีก่าสูงเกินกว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ของ ระบบไฟฟ้าจะได้มีการเปลี่ยนเพื่อรองรับการเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังตรวจสอบ กระแสลัควงจรใหม่เทียบกับกระแสลัควงจรก่อนการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลม เพื่อป้องกันการทำงานที่ ไม่ประสานสัมพันธ์ของอุปกรณ์ป้องกันภายในระบบไฟฟ้า

ผลการจำลองการทำงานการลัดวงจร 3 เฟสของระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นการตรวจสอบ ระดับกระแสลัดวงสูงสุดภายใต้สภาวะโหลดสูงสุดและโหลดต่ำสุดของระบบไฟฟ้าแสดงดังตาราง 4–23 และตาราง 4–24 ผลการจำลองการทำงานชี้ให้เห็นว่าระดับกระแสลัดวงจรของทุกรูปแบบการ เชื่อมต่อยังกงอยู่ภายใต้ระดับกระแสลัดวงจรที่เซอร์กิตเบรกเกอร์ยังกงรับได้ โดยไม่จำเป็นต้อง เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าใดๆ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบระดับกระแสลัดวงจรสูงสุดก่อนและ หลังการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลม ผลการจำลองการทำงานแสดงให้เห็นว่าระดับกระแสลัดวงจรที่ เพิ่มขึ้นยังกงมีก่าต่ำกว่าร้อยละ 25 นั่นหมายถึงอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ายังกงทำงานประสานสัมพันธ์ ได้อย่างถูกต้อง

กรณีศึกษา	กระแสลัควงจรสูงสุค (kA)			การเปลี่ยนแปลงกระแสลัควงจร (%)		
	KMA	KMB	KCD	KMA	KMB	KCD
0	17.447	13.346	6.431	-	-	-
1	17.720	13.680	6.746	+1.565	+2.503	+4.898
2	17.720	13.681	6.745	+1.565	+2.510	+4.883
3	17.783	13.617	6.746	+1.926	+2.031	+4.898
4	17.784	13.617	6.745	+1.932	+2.031	+4.883

ตาราง 4-23 กระแสลัดวงจรสูงสุดภายใต้สภาวะ โหลดสูงสุด

กรณีศึกษา	กระแสลัควงจรสูงสุค (kA)			การเปลี่ยนแปลงกระแสลัควงจร (%)		
	KMA	KMB	KCD	KMA	KMB	KCD
0	17.432	13.328	6.420	-	-	-
1	17.708	13.665	6.735	+1.583	+2.529	+4.907
2	17.708	13.667	6.734	+1.583	+2.544	+4.891
3	17.771	13.602	6.735	+1.945	+2.056	+4.907
4	17.772	1.602	6.734	+1.950	+2.056	+4.891

ตาราง 4–24 กระแสลัควงจรสูงสุดภายใต้สภาวะ โหลดต่ำสุด

สำหรับกระแสลัควงจรที่เพิ่มขึ้นจากการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมจะมีการเปลี่ยนแปลง

ตามกำลังผลิตของทุ่งกังหันลม อย่างเช่นการเปรียบเทียบการเชื่อมต่อของทุ่งกังหันลม SPP 1 และ SPP 2 เข้ากับจุดเชื่อมต่อ KMA ในกรณีที่ 2 และ 3 พบว่าการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลม SPP 2 ซึ่งมีกำลัง ผลิตสูงกว่าจะส่งผลให้กระแสลัดวงจรเพิ่มมากกว่าการเชื่อมต่อด้วยทุ่งกังหันลม SPP 1 ตามสมการ ($I_{sc} = P_n / \sqrt{3}V_n$) นอกจากนี้ผลของระยะของสายส่งระหว่างจุดเชื่อมต่อและทุ่งกังหันลมยังส่งผล ต่อระดับกระแสลัดวงจรเช่นกัน เนื่องจากก่าอิมพิแดนซ์ของสายส่งมีก่าแปรตามระยะทางที่เพิ่มขึ้น ดังเช่นการเปรียบเทียบการเชื่อมด่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม SPP 2 และ SPP 3 ที่มีกำลัง ผลิตเท่ากันถูกเชื่อมเข้ากับบัส KMB ในกรณีที่ 1 และ 2 ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าระยะสายส่งระหว่าง ทุ่งกังหันลมในกรณีที่ 1 ซึ่งมากกว่ากรณีที่ 2 จะส่งผลให้กระแสลัดวงจรมีก่าน้อยกว่า ในส่วนของ กวามแตกต่างระดับกระแสลัดวงจรในสภาวะโหลดสูงสุดและโหลดต่ำสุดของระบบไฟฟ้า ผล ปรากฏว่าที่สภาวะโหลดต่ำสุดจะมีก่ากระแสลัดวงจรที่ต่ำกว่าสภาวะโหลดสูงสุด เนื่องจากการ กำนวณด้วยวิธีการ Complete จะพิจารณาอิมพิแดนซ์ของโหลดซึ่งกำนวณได้จากสมการ ($Z_L = V_n^2 / S_L$) เพราะฉะนั้นปริมาณโหลดที่ลดลงจะส่งผลให้ก่าอิมพิแดนซ์ของระบบมีก่าเพิ่มขึ้น กระแสลัดวงจรจึงมีก่าลดลง

4.4.4 สรุปผลการศึกษาผลกระทบกระแสลัดวงจร

การตรวจสอบระดับกระแสลัดวงจรสูงสุด โดยใช้แบบจำลอง Voltage Support Model และวิธีการ Complete เมื่อเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งทั้ง 4 กรณี ผลการจำลองการทำงานชี้ให้เห็นว่าระดับกระแสลัดวงจรมีก่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีการ เชื่อมต่อ โดยมีสาเหตุจากปริมาณกำลังผลิตของทุ่งกังหันลมและระยะสายส่งของจุดเชื่อมต่อเป็น หลัก โดยจุดเชื่อมต่อที่อยู่ใกล้กับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งที่มีกำลังผลิตสูงจะมี ปริมาณกระแสลัดวงจรที่สูงกว่า เนื่องจากปริมาณกระแสลัดวงจรจะมีก่าแปรตามปริมาณกำลังผลิต ของทุ่งกังหันลมแต่แปรผกผันกับระยะทางที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากก่าอิมพิแดนซ์ของระบบไฟฟ้าที่ เพิ่มขึ้นตามระยะทางของสายส่ง ในส่วนปริมาณโหลดของระบบไฟฟ้าพบว่ากระแสลัดวงจรจะ เพิ่มขึ้นตามปริมาณโหลด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงก่าอิมพิแดนซ์ สำหรับผลกระทบกระแส ลัดวงจรทั้ง 4 กรณีพบว่ายังคงผ่านข้อกำหนดของการไฟฟ้าและไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ ป้องกันเดิมและยังคงมีการประสานสัมพันธ์การทำงานของอุปกรณ์ป้องกันได้เป็นอย่างดี โดยการ เชื่อมต่อในกรณีที่ 4 จะมีการเพิ่มขึ้นของกระแสลัดวงจรที่น้อยกว่ากรณีอื่นๆ ทั้งสภาวะโหลดสูงสุด และโหลดด่ำสุด

บทที่ 5 การจำลองการทำงานของระบบใฟฟ้าในสภาวะพลวัติ

การตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบไฟฟ้ากำลังนอกจากการตรวจสอบใน สภาวะอยู่ตัวแล้ว ในทางปฏิบัติอาจมีความผิดพร่อง (Fault) หรือสิ่งรบกวนการทำงานของระบบ ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีความไม่แน่นอนอย่างระบบผลิต ไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมเข้ากับระบบไฟฟ้า ผลกระทบจากการเกิดความผิดพร่องหรือสิ่งรบกวน ภายในระบบไฟฟ้าหรือทุ่งกังหันลมจะส่งผลให้สถานะการทำงานเปลี่ยนแปลงแบบพลวัติ ดังนั้นจึง จำเป็นต้องตรวจสอบสถานะการทำงานในสภาวะดังกล่าวนั่นคือ การจำลองการทำงานในสภาวะ พลวัติซึ่งเป็นการตรวจสอบปัญหาเสถียรภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุ่งกังหันลมเข้ากับระบบ ไฟฟ้า อีกทั่งยังเป็นการตรวจสอบปัญหาเสถียรภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุ่งกังหันลมเข้ากับระบบ ไฟฟ้า อีกทั่งยังเป็นการตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของทุ่งกังหันลมภายหลังการเกิดความ ผิดพร่องต่างๆ เพื่อหาจุดวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ [12] ในบทนี้จะจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้า ในสภาวะพลวัติที่มีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งซึ่งประกอบด้วย ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งหลุดการเชื่อมต่อ สายส่งหลุดการเชื่อมต่อ การลัดวงจร 3 เฟสที่บัส และการเปลี่ยนแปลงความเร็วลม

5.1 ทฤษฎีและหลักการการจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติ

การจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติเป็นการตรวจสอบการ เปลี่ยนแปลงระดับแรงดันและความถี่ของจุดเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม เมื่อเกิด ความผิดพร่องหรือสิ่งรบกวนต่างๆ ซึ่งจะมีการตอบสนองต่อความผิดพร่องแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ เทคโนโลยีกังหันลม ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายเข้าสู่ระบบ ตำแหน่งการเกิดความผิดพร่อง รวมถึง ปริมาณการไหลของกำลังไฟฟ้าก่อนเกิดความผิดพร่อง โดยในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้แบบจำลอง กังหันลมชนิดคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบจำลองการทำงาน ซึ่งมีแบบจำลองในสภาวะพลวัติ

(Dynamic Model) และหลักการพื้นฐานการทำงานในสภาวะการเกิดความผิดพร่อง ดังนี้ 5.1.1 องค์ประกอบทั่วไปของกังหันลมชนิดคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบ

องค์ประกอบทั่วๆ ไปของกังหันลมชนิคคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบแสคงคัง ภาพประกอบ 5–1 [42-43] ประกอบด้วย

1. องค์ประกอบทางไฟฟ้า ได้แก่

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Synchronous Generator)

- คอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบ (Full-Scale Frequency Converter)

2. องค์ประกอบทางกล ได้แก่

- ระบบอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics)
- ระบบขับเคลื่อน (Drive Train System)
- การควบคุมมุมองศาใบพัด (Pitch Angle Control)



ภาพประกอบ 5–1 องค์ประกอบพื้นฐานของกังหันลมชนิคคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบ [43]

้จากภาพประกอบ 5–1 ระบบอากาศพลศาสตร์ของกังหันลมชนิคนี้จะถูกเชื่อมต่อ เข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผ่านระบบขับเคลื่อนซึ่งถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบกล่องเกียร์ (Gear Box) และแบบไร้กล่องเกียร์ (Gearless Drive Train) โดยมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสถูก เชื่อมเข้ากับระบบไฟฟ้าผ่านคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบ (Full-Scale Converter) ทำหน้าที่ควบคุม ้ความเร็วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและการไหลของกำลังไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ กำลังของเครื่องกำเนิด ้ไฟฟ้าจะถูกป้อนผ่านขคลวคสเตเตอร์เข้าสู่คอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบและถูกแปลงความถี่ค่าต่างๆ ้งองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เป็นความถึ่งองระบบไฟฟ้า โดยลักษณะของระบบคอนเวอร์เตอร์เต็ม รูปแบบดังกล่าวจะถูกเรียกว่าคอนเวอร์เตอร์แบบ Back–to–Back แบ่งเป็นคอนเวอร์เตอร์ฝั่งเครื่อง กำเนิดไฟฟ้า (Generator-Side Converter) และกอนเวอร์เตอร์ฝั่งระบบไฟฟ้า (Grid-Side Converter) ้โดยถูกเชื่อมถึงกันด้วยการเชื่อมผ่าน DC-link และควบคุมการทำงานด้วยอุปกรณ์ IGBT ้เพราะฉะนั้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของกังหันลมที่ถูกเชื่อมต่อผ่านคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบเข้ากับ ระบบไฟฟ้า โคยหลักการแล้วจะมีความสามารถทนหรือผ่านช่วงการเกิดความผิดพร่อง และยังช่วย ระบบไฟฟ้าในสภาวะเกิดความผิดพร่องให้กลับมาทำงานได้อย่างปกติ อีกทั้งการมีอยู่ของ ้คอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบจะส่งผลให้กังหันลมสามารถรับหรือจ่ายกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟได้อย่าง ้อิสระ โคยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะความผิดพร่อง นอกจากนี้การแยกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออกจาก ระบบไฟฟ้าด้วยคอนเวอร์เตอร์ดังกล่าว จะทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบของกังหันลมไม่ตก อยู่ในสภาวะความผิดพร่องโดยตรง

5.1.2 หลักการควบคุมกังหันลมชนิดคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบ

หลักการควบคุมกังหันลมชนิดคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบในสภาวะเกิดความ ผิดพร่องแสดงดังภาพประกอบ 5–2 ซึ่งเป็นแบบจำลองทั่วไปของกังหันลมชนิดนี้โดยไม่ได้เน้นถึง รายละเอียดการออกแบบใดๆ ของผู้ผลิต คอนเวอร์เตอร์ฝั่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะควบคุมแรงดันของ DC-link และแรงดันสเตเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในขณะที่กอนเวอร์เตอร์ฝั่งระบบไฟฟ้าจะถูก ใช้ควบคุมกำลังไฟฟ้าแอกทีฟและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่จ่ายเข้าสู่ระบบไฟฟ้า คอนเวอร์เตอร์ฝั่ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะสามารถตอบสนองต่อการควบคุมแรงดันของ DC-link โดยไม่ถูกรบกวนจาก การเกิดความผิดพร่องเนื่องจากไม่ได้ถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งจะแตกต่างกับ คอนเวอร์เตอร์ฝั่งระบบไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทำให้ไม่สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าแอกทีฟได้ ตามต้องการเมื่อระบบไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทำให้ไม่สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าแอกทีฟได้ ตามผิดพร่องในระบบไฟฟ้าดอนเวอร์เตอร์ฝั่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะลดกำลังผลิตของเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าด้วยการลดกระแสสเตเตอร์เพื่อรักษาระดับแรงดัน DC-link ให้กงที่ ดังนั้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของกังหันลมจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดความผิดพร่องในระบบไฟฟ้า



ภาพประกอบ 5–2 หลักการควบคุมกังหันลมชนิดคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบ ในสภาวะเกิดความผิดพร่อง [43]

5.1.3 ความสามารถทนความผิดพร่องของกังหันลมชนิดคอนเวอร์เตอร์เต็ม รูปแบบ

ความสามารถทนความผิดพร่องของกังหันลมชนิดคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบเกิด จากการทำงานของตัวควบคุม Pitch Controller, Damping Controller และ Chopper Controller ดัง ภาพประกอบ 5–2 โดย Pitch Controller ทำหน้าที่ป้องกันความเร็วเกินพิกัด Chopper Controller จะ ถูกวางขนานกับคาปาซิเตอร์ของ DC-link มีหน้าที่จัดการพลังงานส่วนเกิน สำหรับ Damping Controller ทำหน้าที่คล้ายกับตัวรักษาเสถียรภาพ (Stabilizer) ของระบบไฟฟ้ากำลัง สำหรับเหตุผล ที่ต้องใช้ Damping Controller กับกังหันลมชนิดนี้ เนื่องจากกังหันลมไม่มีการหน่วงโดยธรรมชาติ หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมเพียงเล็กน้อยโดยการกระตุ้นทางกลหรือการ เปลี่ยนแปลงโหลดไฟฟ้าสามารถขยายการกระตุ้นได้ด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเครียดทางกลของตัว ขับเคลื่อนสูงรวมถึงการเกิดความไม่มีเสถียรภาพถ้าตัวควบคุมการหน่วงภายนอกไม่ทำงาน ซึ่ง เป้าหมายของการควบคุมนี้คือ การควบคุมแรงบิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้านการกวัดแกว่งของ ความเร็วและช่วยให้การทำงานของกังหันลมมีเสถียรภาพ ผลที่ได้คือ สามารถหน่วงการกวัดแกว่ง

5.1.4 แนวทางการควบคุมกังหันลมชนิดคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบ

การควบคุมกังหันลมชนิดคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบเมื่อเกิดความผิดพร่องขึ้นใน ระบบไฟฟ้า แรงดันของ DC-link (U_{dc}) ถูกควบคุมโดยคอนเวอร์เตอร์ฝั่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไม่ มีกวามเกี่ยวข้องใดๆ กับคอนเวอร์เตอร์ฝั่งระบบไฟฟ้า ในขณะที่กำลังไฟฟ้าแอกทีฟ (P_{grid}) ของ ระบบไฟฟ้าจะถูกควบคุมโดยคอนเวอร์เตอร์ฝั่งระบบไฟฟ้า ในขณะที่กำลังไฟฟ้าแอกทีฟ (P_{grid}) ของ ระบบไฟฟ้าจะถูกควบคุมโดยคอนเวอร์เตอร์ฝั่งระบบไฟฟ้า ในขณะที่กำลังไฟฟ้าแอกทีฟ (P_{grid}) ของ ระบบไฟฟ้าจะถูกควบคุมโดยคอนเวอร์เตอร์ฝั่งระบบไฟฟ้าในละไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับ คอนเวอร์เตอร์ฝั่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเช่นกัน การควบคุมดังกล่าวสามารถเป็นไปได้เนื่องจากการใช้ งานของอุปกรณ์ IGBT ภายในกังหันลม ส่งผลให้ความสามารถทนความผิดพร่องเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้เมื่อคอนเวอร์เตอร์ฝั่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ได้ถูกเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบไฟฟ้าจึงทำให้ ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ในช่วงการเกิดความผิดพร่อง แรงดันของ DC-link จึงสามารถรักษาระดับ ให้กงที่โดยการควบคุมของคอนเวอร์เตอร์ฝั่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในขณะที่คอนเวอร์เตอร์ฝั่งระบบ ไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเกิดความผิดพร่องภายในระบบไฟฟ้า ส่งผลให้การส่ง พลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบทำใด้น้อยกว่าในสภาวะการทำงานปกติ ผลที่ตามมาก็อ ตัวควบคุมของ กอนเวอร์เตอร์ฝั่งเกรื่องกำเนิดไฟฟ้าจะลดการไหลของกำลังไฟฟ้าไปยัง DC-link เพื่อรักษาระดับ แรงดันของ DC-link ให้กงที่ นั่นคือการลดกำลังไฟฟ้าของเกรื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ซึ่ง สามารถแก้ปัญหาการเกิดสภาวะกวามไม่สมดุลกำลังไฟฟ้าที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกวามเร็ว กังหันลมด้วยการเพิ่ม Chopper Controller ใน DC-link ซึ่งประกอบด้วยตัวต้านทานและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์กำลังวางขนานกับตัวเก็บประจุ เพราะฉะนั้นเมื่อแรงคันของ DC-link เพิ่มเกินกว่าค่า วิกฤติ Chopper Controller จะถูกกระตุ้นและกำลังไฟฟ้าส่วนเกินจะถูกส่งไปยังตัวต้านทาน เป็นการ เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถการทนความผิดพร่องอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดการกวัดแกว่ง แรงบิดของเพลาและทำให้ความเครียดทางกลของตัวขับเกลื่อนในช่วงการเกิดความผิดพร่องลดลง

5.2 การศึกษาผลกระทบการจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติ

5.2.1 ข้อกำหนดผลกระทบการจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติ การประเมินผลกระทบเมื่อเกิดความผิดพร่องหรือสิ่งรบกวนภายในระบบไฟฟ้า หลังการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งได้แก่ การประเมินระดับแรงดันและ กวามถิ่ของจุดเชื่อมต่อ โดยจะมีระยะเวลาตัดวงจรที่แตกต่างกันขึ้นกับระดับความรุนแรงของ ผลกระทบที่เกิดขึ้น สำหรับการป้องกันแรงดันต่ำและแรงดันเกิน (Under and Over Voltage Protection) ของจุดเชื่อมต่อได้กำหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมจะต้องปลดวงจรออก จากระบบไฟฟ้าหากขนาดแรงดันในระบบมีค่าออกนอกช่วงตามที่ระบุไว้ในตาราง 5–1 ส่วนการ ป้องกันความถิ่ต่ำและความถิ่เกิน (Under and Over Frequency Protection) ได้ระบุว่าระบบผลิต ไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมจะต้องปลดวงจรออกจากระบบไฟฟ้าภายในเวลา 0.1 วินาที เมื่อความถิ่ของ จุดเชื่อมต่อมีก่าไม่อยู่ในช่วง 48-51 Hz [28]

ระดับแรงคันที่จุดเชื่อมต่อ (%)	ระยะเวลาตัดวงจร (วินาที)
V > 50	0.30
$50 \le V < 90$	2.00
$90 \le V < 110$	ทำงานต่อเนื่อง
$110 \le V < 120$	1.00
$V \ge 120$	0.16

ิตาราง 5–1 ระยะเวลาปลดวงจรเมื่อแรงคันไม่อยู่ในช่วงแรงคันพิกัด

5.2.2 แบบจำลองการวิเคราะห์ผลกระทบการจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าใน สภาวะพลวัติ

การจำลองการทำงานระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติที่มีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งจำเป็นต้องทราบแบบจำลองทางพลวัติของชนิดกังหันลมที่ใช้วิเคราะห์ โดยปกติโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory จะประกอบด้วยแบบจำลององค์ประกอบพื้นฐาน ้ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เรียกว่าแบบจำลอง Built-in Model ซึ่งเป็นแบบจำลองมาตรฐานของอุปกรณ์ ้ไฟฟ้าที่สามารถนำมาใช้งานได้เลย แต่การวิเคราะห์ทางพลวัติของกังหันลมจำเป็นจะต้องใช้ แบบจำลองที่เรียกว่าแบบจำลอง DSL (Dynamic Simulation Language) ซึ่งเป็นแบบจำลองที่ ้เกี่ยวข้องกับแบบจำลองของความเร็วลม ระบบอากาศพลศาสตร์ ระบบขับเคลื่อนทางกล และการ ควบคุมภายในกังหันลม [44] ซึ่งโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory ตั้งแต่รุ่น 14.1 ได้มีการสร้าง แม่แบบ (Template) จากแบบจำลอง DSL ของกังหันลมชนิดต่างๆ ที่พร้อมใช้สำหรับการวิเคราะห์ ทางพลวัติของกังหันลม ประกอบด้วย กังหันลมชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพันขดลวด กังหันลม ้ชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทาง และกังหันลมชนิดคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบ [37] นอกจากแบบจำลองกังหันลมคังกล่าวในโปรแกรมยังมีแม่แบบที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้า แบบกระจายตัวอื่นๆ ได้แก่ แบบจำลองของโซล่าเซลล์และแบบจำลองของระบบผลิตกำลังไฟฟ้า ้สำรอง โดยรายละเอียดของการสร้างแบบจำลองของกังหันลมชนิดต่างๆ ดังกล่าวได้มีการอธิบายไว้ ในรายงานของ Risø เขียนโดย Hansen และคณะ มีการเผยแพร่ในปี 2007 [42] ซึ่งเป็นการสร้าง แม่แบบขึ้นจากการพิจารณาโครงการงานวิจัยต่างๆ ในประเทศเคนมาร์กตั้งแต่ปี 2001-2007 คังนั้น แบบจำลองพลวัติของกังหันลมชนิคคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบในงานวิจัยนี้จะอ้างอิงจาก แบบจำลองพลวัติที่เขียนขึ้นภายในโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory โดยยังคงใช้รูปแบบการ ้จำลองของกังหันลมแบบรวมเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัว

> 5.2.3 การวิเคราะห์ผลกระทบการจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะ พลวัติด้วยโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory

การจำลองการทำงานในสภาวะพลวัติสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมทางพลวัติของ ระบบไฟฟ้า [45] ในโคเมนเวลาซึ่งมี 2 ฟังก์ชันการทำงาน ได้แก่ RMS (Root Mean Square) และ EMT (Electromagnetic Transient) ซึ่งจะแตกต่างกันคือ RMS เป็นการศึกษาพฤติกรรมทางพลวัติ ของตัวควบคุมและกระบวนการทางกลของระบบแหล่งจ่ายพลังงาน ส่วน EMT เป็นการศึกษา พฤติกรรมทางพลวัติและการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ดังนั้นในงานวิจัยจึงได้ เลือกใช้วิธีการกำนวณแบบ EMT ในการจำลองการทำงานพลวัติ เนื่องจากต้องการศึกษาผลกระทบ การทำงานของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าเมื่อเกิดความผิดพร่อง โดยมีถำคับขั้นตอนการวิเคราะห์ดัง ภาพประกอบ 5–3



ภาพประกอบ 5–3 ลำคับขั้นตอนการจำลองการทำงานในสภาวะพลวัติ

จะเห็นได้ว่าการจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติจำเป็นต้องมีการกำหนด เหตุการณ์ความผิดพร่องให้กับโปรแกรม ซึ่งในงานวิจัยนี้จะกำหนดเหตุการณ์การจำลองเป็นดังนี้ 1. การเกิดระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งและสายส่งภายในระบบ

ไฟฟ้าหลุดการเชื่อมต่อจะถูกกำหนดเหตุการณ์เป็น Switch Event

2. การถัดวงจร 3 เฟสที่บัสจะถูกกำหนดเหตุการณ์เป็น Short-Circuit Event ที่ สามารถกำหนดเวลาการลัดวงจรและปลดวงจรออกจากระบบไฟฟ้า

3. การเปลี่ยนแปลงความเร็วลมเป็นการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ภายในของ แบบจำลองกังหันลมดังนั้นจึงถูกกำหนดเหตุการณ์เป็น Parameter Event

5.3 ผลการจำลองการทำงานและอภิปรายผลกระทบการจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าใน สภาวะพลวัติ

5.3.1 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งหลุดการเชื่อมต่อ (Offshore Wind Farm Trip Offline)

การจำลองสถานการณ์นี้เป็นการสมมุติสถานการณ์หากเกิดความผิดพร่องเมื่อ กังหันลมทั้งหมดภายในทุ่งกังหันลมถูกปลดหรือหลุดการเชื่อมต่อจากระบบไฟฟ้าอย่างทันทีทันใด ในการจำลองจะกำหนดให้ทุ่งกังหันลมหลุดการเชื่อมต่อจากบัสรวม ณ วินาทีที่ 1 และจำลอง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจนถึงวินาทีที่ 5 ดังภาพประกอบ 5–4 ซึ่งแสดงลักษณะผลกระทบทุ่งกังหันลม หลุดการเชื่อมต่อจากระบบไฟฟ้า จะเห็นได้ว่าทั้งแรงดันและความถี่ของจุดเชื่อมต่อจะเกิดการแกว่ง และกลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว โดยระดับความรุนแรงของการกวัดแกว่งแรงดันและความถี่ จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยทางกายภาพของการเชื่อมต่อ และหากพิจารณาผลการจำลอง การทำงานขณะเกิดความผิดพร่องสามารถแสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้ง 4 กรณีในสภาวะโหลด สูงสุดและสภาวะโหลดต่ำสุดดังภาพประกอบ 5–5 ถึงภาพประกอบ 5–8 ตามลำดับ



ภาพประกอบ 5–4 ผลกระทบของแรงดันและความถี่เมื่อทุ่งกังหันลมหลุดการเชื่อมต่อ



ภาพประกอบ 5–5 ผลกระทบขณะทุ่งกังหันลมหลุดการเชื่อมต่อกรณีที่ 1 (ก) สภาวะ โหลดสูงสุด, (ข) สภาวะ โหลดต่ำสุด



ภาพประกอบ 5–6 ผลกระทบขณะทุ่งกังหันลมหลุดการเชื่อมต่อกรณีที่ 2 (ก) สภาวะ โหลดสูงสุด, (ข) สภาวะ โหลดต่ำสุด



ภาพประกอบ 5–7 ผลกระทบขณะทุ่งกังหันลมหลุดการเชื่อมต่อกรณีที่ 3 (ก) สภาวะ โหลดสูงสุด, (ข) สภาวะ โหลดต่ำสุด



ภาพประกอบ 5–8 ผลกระทบขณะทุ่งกังหันลมหลุคการเชื่อมต่อกรณีที่ 4 (ก) สภาวะ โหลคสูงสุด, (ข) สภาวะ โหลดต่ำสุด

จากผลการจำลองผลกระทบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งหลุดการ เชื่อมต่อทั้ง 4 กรณีแสดงให้เห็นถึงระดับแรงดันของจุดเชื่อมต่อที่มีค่าลดลงและต่ำกว่าข้อกำหนด ของการไฟฟ้า ในส่วนความถิ่ของจุดเชื่อมต่อจะเกิดการแกว่งเพิ่มสูงขึ้นจากความถิ่มูลฐานของ ระบบไฟฟ้า (50 Hz) และจะมีค่าเกินข้อกำหนดการไฟฟ้าเช่นเดียวกับแรงคัน แต่อย่างไรก็ตามทั้ง แรงดันและความถี่ก็สามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ระบบไฟฟ้ายังกงจ่าย กำลังไฟฟ้าให้โหลดได้อย่างปกติ ตาราง 5–2 และตาราง 5–3 แสดงผลการเปลี่ยนแปลงแรงดันและ ความถี่สูงสุดของจุดเชื่อมต่อในสภาวะโหลดสูงสุดและสภาวะโหลดต่ำสุดทั้ง 4 กรณี ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณกำลังผลิตของทุ่งกังหันลมเป็นหลัก โดยจุดเชื่อมต่อที่เชื่อมกับระบบผลิต ไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมที่มีกำลังผลิตของทุ่งกังหันลมเป็นหลัก โดยจุดเชื่อมต่อที่เชื่อมกับระบบผลิต ใฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมที่มีกำลังผลิตของทุ่งกังหันลมเป็นหลัก โดยจุดเชื่อมต่อที่เชื่อมกับระบบผลิต ใฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมที่มีกำลังผลิตสูง การลดลงของแรงดันหรือการแกว่งของความถิ่จะได้รับ ผลกระทบที่รุนแรงกว่า เนื่องจากเมื่อเกิดความผิดพร่องใดๆ ในระบบไฟฟ้าจนส่งผลให้ทุ่งกังหันลม หลุดการเชื่อมต่อ เปรียบเสมือนกับการตัดแหล่งผลิตพลังงานออกจากระบบไฟฟ้าอย่างทันทีทันใด ผลที่ตามมากือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลักของระบบไฟฟ้าจะรับการะโหลดเพิ่มขึ้นทันที ดังนั้นแหล่ง พลังงานที่มีกำลังผลิตสูงถูกปลดจากระบบไฟฟ้า ผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมมีความรุนแรงกว่า เนื่องจากทุ่งกังหันลมจะช่วยลดการจ่ายพลังงานจากแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลัก แต่หากทุ่งกังหันลม ขนาดใหญ่หลุดการเชื่อมต่ออย่างทันทีทันใด แหล่งพลังงานหลักจะกลับมาจ่ายพลังงานให้โหลด อย่างทันทีทันใดเช่นกัน ดังนั้นความรุนแรงของการแกว่งทั้งแรงดันและความถิ่จะเพิ่มตามปริมาณ ภาระโหลดที่แหล่งพลังงานหลักต้องจ่ายนั่นเอง ในส่วนผลกระทบจากระยะสายส่งจะไม่มี ผลกระทบที่รุนแรงอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับระดับปริมาณโหลดของระบบไฟฟ้า

	વા વ	9	9		યા ય	
44	KMA		KMB		KCD	
ព្រះពេរក្រោ	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)
1	0.801	51.642	0.654	52.584	0.520	52.298
2	0.801	51.642	0.654	52.557	0.522	52.342
3	0.751	52.155	0.719	52.934	0.520	52.298
4	0.751	52.135	0.719	52.934	0.522	52.342

ตาราง 5–2 ผลกระทบสูงสุดขณะทุ่งกังหันลมหลุดการเชื่อมต่อในสภาวะโหลดสูงสุด

	1 0 0		~ °
ตาราง 5_3 ผลกระทาเสงสด	ขฌะทงกงหบลมห	เกดการเหคมตอ ไบ	ิสกาวะ โหกดตาสด
nio no 5 5 nanoe nu al agra			

	=					
กรณีศึกษา	KMA		KMB		KCD	
	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)
1	0.808	51.875	0.685	53.326	0.561	52.790
2	0.808	51.875	0.685	53.224	0.563	52.860
3	0.759	52.321	0.744	53.568	0.561	52.790
4	0.759	52.305	0.744	53.568	0.563	52.860

5.3.2 สายส่งหลุดการเชื่อมต่อ (N-1 Trip Offline)

การจำลองสถานการณ์นี้เป็นการสมมุติสถานการณ์หากเกิดความผิดพร่องเมื่อสาย ส่งเกเบิลใต้น้ำที่เชื่อมระหว่างทุ่งกังหันลมและจุดเชื่อมต่อถูกปลดออกจากระบบไฟฟ้าอย่าง ทันทีทันใด ซึ่งเป็นการคำนึงถึงความมั่นคงในระดับ N-1 คือการหลุดของอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 อุปกรณ์ ดังนั้นในการจำลองจึงกำหนดให้สายส่งเกเบิลใต้น้ำถูกปลดจากระบบไฟฟ้า ณ วินาทีที่ 1 และ จำลองผลกระทบจนถึงวินาทีที่ 5 ดังภาพประกอบ 5–9 ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งแรงดันและความถิ่ของจุด เชื่อมต่อจะเกิดการกวัดแกว่งในลักษณะเดียวกับการจำลองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมหลุด การเชื่อมต่อ โดยมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นแตกต่างกันตามปัจจัยทางกายภาพของการเชื่อมต่อ และเมื่อ พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้ง 4 กรณีสามารถแสดงผลการจำลองได้ดังภาพประกอบ 5–10 ถึง ภาพประกอบ 5–13



ภาพประกอบ 5–9 ผลกระทบของแรงคันและความถี่เมื่อสายส่งเกเบิลใต้น้ำหลุดการเชื่อมต่อ



ภาพประกอบ 5–10 ผลกระทบขณะสายส่งเคเบิลใต้น้ำหลุดการเชื่อมต่อกรณีที่ 1 (ก) สภาวะโหลดสูงสุด, (ข) สภาวะโหลดต่ำสุด



ภาพประกอบ 5–11 ผลกระทบขณะสายส่งเคเบิลใต้น้ำหลุดการเชื่อมต่อกรณีที่ 2 (ก) สภาวะโหลดสูงสุด, (ข) สภาวะโหลดต่ำสุด



ภาพประกอบ 5–12 ผลกระทบขณะสายส่งเคเบิลใต้น้ำหลุดการเชื่อมต่อกรณีที่ 3 (ก) สภาวะโหลดสูงสุด, (ข) สภาวะโหลดต่ำสุด





ผลการจำลองผลกระทบสายส่งเคเบิลใต้น้ำหลุดการเชื่อมต่อทั้ง 4 กรณีแสดงให้ เห็นถึงการแกว่งของแรงดันและความถี่ของจุดเชื่อมต่อเกินข้อกำหนดการเชื่อมต่อดังตาราง 5–4 และตาราง 5–5 การเปลี่ยนแปลงแรงดันและความถี่สูงสุดของจุดเชื่อมต่อทั้งสภาวะโหลดสูงสุดและ สภาวะโหลดต่ำสุดทั้ง 4 กรณี ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีลักษณะเหมือนกับการจำลองของระบบผลิต ใฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมหลุดการเชื่อมต่อทั้งแรงดันและความถี่ เนื่องจากจุดที่เกิดความผิดพร่องทั้ง สองอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันอีกทั้งประเภทของการเกิดความผิดพร่องยังเป็นประเภทเดียวกัน นั่น กือการปลดแหล่งพลังงานของทุ่งกังหันลมออกจากระบบไฟฟ้า ซึ่งในกรณีนี้ความถี่ของการแกว่ง จะมีค่าต่ำกว่าเล็กน้อย เนื่องจากตำแหน่งการปลดวงจรอยู่ใกลจากทุ่งกังหันลม และหากเปรียบเทียบ ในสภาวะ โหลดสูงสุดและ โหลดต่ำสุดของระบบไฟฟ้าจะพบว่าทั้ง 2 สภาวะมีความแตกต่างกัน น้อยมาก ดังนั้นการจำลองสายส่งเคเบิลใต้น้ำหลุดการเชื่อมต่อจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสลียรภาพการ ทำงานของระบบไฟฟ้า เนื่องจากทั้งแรงดันและความถี่สามารถกลับเข้าสู่สภาวะอยู่ตัวได้อย่าง รวดเร็ว นั่นหมายถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของระบบยังคงสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับโหลดโดย ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการปลดสายส่งเคเบิลดังกล่าว

กรณีศึกษา	KMA		KMB		KCD	
	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)
1	0.801	51.584	0.654	52.575	0.520	52.294
2	0.801	51.584	0.654	52.537	0.522	52.320
3	0.751	52.096	0.719	52.827	0.520	52.294
4	0.751	52.069	0.719	52.827	0.522	52.320

ตาราง 5–4 ผลกระทบสูงสุดขณะสายส่งเกเบิลใต้น้ำหลุดการเชื่อมต่อสภาวะโหลดสูงสุด

ตาราง 5–5 ผลกระทบสูงสุดขณะสายส่งเคเบิลใต้น้ำหลุดการเชื่อมต่อสภาวะโหลดต่ำสุด

กรณีศึกษา	КМА		KMB		KCD	
	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)
1	0.808	51.839	0.685	53.215	0.561	52.771
2	0.808	51.839	0.685	53.114	0.563	52.817
3	0.759	52.296	0.744	53.553	0.561	52.771
4	0.759	52.228	0.744	53.553	0.563	52.817

5.3.3 การถัดวงจร 3 เฟสที่บัส (Three Phase Short Circuit)

การจำลองการลัดวงจร 3 เฟสที่บัสเป็นการสร้างสถานการณ์การเกิดความผิดพร่อง ที่รุนแรงสุดในระบบไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบความสามารถการทนความผิดพร่องของกังหันลมโดย พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันและความถิ่ของจุดเชื่อมต่อเทียบกับข้อกำหนดของการไฟฟ้า ผลที่ได้ชี้ให้เห็นถึงระยะเวลาการตัดทุ่งกังหันลมออกจากระบบไฟฟ้าเมื่อแรงดันและความถิ่แกว่ง เกินขอบเขตข้อกำหนด สำหรับเงื่อนไขของการจำลองการลัดวงจรจะจำลองเหตุการณ์ขึ้น ณ วินาที ที่ 1 และแสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นจนถึงวินาทีที่ 5 ดังภาพประกอบ 5–14 ผลการจำลองผลกระทบ เมื่อเกิดการลัดวงจร 3 เฟสที่บัส แสดงให้เห็นว่าทั้งแรงดันและความถิ่ของจุดเชื่อมต่อจะเกิดการกวัด แกว่งและพยายามกลับเข้าสู่สภาวะปกติ โดยระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจะมีความแตกต่างกันตาม ปัจจัยของการเชื่อมต่อในแต่ละรูปแบบ ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้ง 4 กรณีแสดงดังภาพประกอบ 5–15 ถึงภาพประกอบ 5–18 ตามลำดับ



ภาพประกอบ 5–14 ผลกระทบของแรงคันและความถี่เมื่อเกิดการลัควงจร 3 เฟสที่บัส



ภาพประกอบ 5–15 ผลกระทบงณะเกิดลัดวงจร 3 เฟสที่บัสกรณีที่ 1 (ก) สภาวะโหลดสูงสุด, (ง) สภาวะโหลดต่ำสุด



ภาพประกอบ 5–16 ผลกระทบงณะเกิดลัดวงจร 3 เฟสที่บัสกรณีที่ 2 (ก) สภาวะโหลดสูงสุด, (ง) สภาวะโหลดต่ำสุด


ภาพประกอบ 5–17 ผลกระทบขณะเกิดการลัดวงจร 3 เฟสที่บัสกรณีที่ 3 (ก) สภาวะ โหลดสูงสุด, (ข) สภาวะ โหลดต่ำสุด





ผลการจำลองผลกระทบการเกิดลัดวงจร 3 เฟสที่บัส ณ ตำแหน่งบัสรวมแสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแรงดันและความถิ่ของจุดเชื่อมต่อ โดยระดับแรงดันของตำแหน่งบัสรวมจะ มีก่าลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กอนเวอร์เตอร์ฝั่งระบบไฟฟ้าของกังหันลมจ่ายกำลังไฟฟ้าเข้าสู่ ระบบไฟฟ้าได้น้อยลง ผลที่ตามมากือกอนเวอร์เตอร์ฝั่งเกรื่องกำเนิดไฟฟ้าจะลดการไหลของ กำลังไฟฟ้าไปยัง DC-link เพื่อรักษาระคับแรงคันของ DC-link ให้คงที่ ซึ่งเป็นการลดกำลังผลิตของ ้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้สามารถรักษาความสมดุลของกำลังไฟฟ้าภายในกังหันลม ้เพราะฉะนั้นเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบภายในกังหันลมไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิด ้ความผิดพร่อง กังหันลมจึงสามารถง่ายกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเข้าสู่ระบบไฟฟ้าเพื่อให้แรงดันของจุด ้เชื่อมต่อกลับเข้าสู่สภาวะอยู่ตัวได้อย่างอิสระ แต่หากระดับแรงดันของจุดเชื่อมต่อไม่สามารถกลับ เข้าสู่ค่ากำหนดได้ สามารถนำค่าแรงคันที่เปลี่ยนแปลงหลังการความผิดพร่องมาพิจารณาระยะเวลา การตัดทุ่งกังหันลมออกจากระบบไฟฟ้า ผลการจำลองผลกระทบการลัควงจร 3 เฟสทั้งสภาวะ ์ โหลดสูงสุดและ โหลดต่ำสุดแสดงคังตาราง 5–6 และตาราง 5–7 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการแกว่งของ ้ความถึ่งะมีค่าเกินขอบเขตข้อกำหนดการไฟฟ้าแต่สามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ก่อนเวลา 0.1 ้วินาที ดังนั้นผลกระทบการเปลี่ยนแปลงความถี่จึงไม่ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อระบบไฟฟ้า แต่หาก พิจารณาการเปลี่ยนแปลงแรงคันจะพบว่าแรงคันมีขนาคลคลงเกือบ 50% ของแรงคันพิกัค ซึ่ง ้จำเป็นต้องปลดทุ่งกังหันลมออกจากระบบไฟฟ้าตามระยะเวลาการปลดทุ่งกังหันลมคังตาราง 5–8 และตาราง 5–9 เพื่อรักษาเสถียรภาพของการทำงานให้เป็นไปอย่างปกติ โดยความรุนแรงที่เกิดขึ้น ้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอย่างเช่น หากเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมที่มีปริมาณกำลังผลิตสูงและปริมาณความ ต้องการพลังงานของระบบไฟฟ้ามีค่าสูง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะรุนแรงกว่า เนื่องจากระดับกระแส ้ถัดวงจรมีค่าสงกว่า แต่ถ้าจดที่เกิดความผิดพร่องใกลกว่าจะให้ผลกระทบที่รนแรงน้อยกว่า สาเหต เนื่องจากระดับกระแสลัดวงจรจะน้อยลงเมื่อระยะสายส่งเพิ่มขึ้นดังที่ได้อธิบายในหัวข้อ 4.4 ดังนั้น ้จุดวิกฤติที่เกิดขึ้นคือ จุดเชื่อมต่อที่เชื่อมทุ่งกังหันลมที่มีกำลังผลิตสูง อยู่ใกล้กับจุดเกิดความ ผิดพร่องและขณะนั้นปริมาณความต้องการโหลดของระบบไฟฟ้ามีก่าสูง

	ວະລີອີວນວ	KN	ЛА	KMB KCD			CD
	TI J TU MITI BI	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)
	1	0.879	51.808	0.818	52.275	0.765	53.547
	2	0.879	51.808	0.808	52.556	0.772	53.334
	3	0.869	52.096	0.832	51.894	0.765	53.547
	4	0.861	52.325	0.832	51.894	0.772	53.334

ตาราง 5–6 ผลกระทบสูงสุดขณะเกิดลัดวงจร 3 เฟสที่บัสในสภาวะโหลดสูงสุด

ວະວີອີວນວ	KN	ЛА	KN	ИB	CD	
LI J LA MILLE I	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)
1	0.884	51.796	0.826	52.244	0.776	53.523
2	0.884	51.796	0.816	52.517	0.783	53.280
3	0.873	52.806	0.841	51.857	0.776	53.523
4	0.866	52.316	0.841	51.857	0.783	53.280

ตาราง 5–7 ผลกระทบสูงสุดขณะเกิดลัดวงจร 3 เฟสที่บัสในสภาวะโหลดต่ำสุด

ตาราง 5–8 เวลาการปลดวงจรเมื่อเกิดการลัดวงจร 3 เฟสที่บัสในสภาวะโหลดสูงสุด

อะอีสีอนว	KN	ſА	KMB KC		CD	
LI J LA MILLE I	แรงคัน (p.u.)	เวลา (s)	แรงคัน (p.u.)	เวลา (s)	แรงคัน (p.u.)	เวลา (s)
1	0.909	2.0	0.854	2.0	0.816	2.0
2	0.909	2.0	0.848	2.0	0.820	2.0
3	0.904	2.0	0.862	2.0	0.816	2.0
4	0.900	2.0	0.862	2.0	0.820	2.0

ตาราง 5–9 เวลาการปลควงจรเมื่อเกิดการลัควงจร 3 เฟสที่บัสในสภาวะ โหลดต่ำสุด

ວະວີສີວາງ	KN	ſА	KN	KMB KO		CD
TI J TH ALLIR I	แรงคัน (p.u.)	เวลา (s)	แรงคัน (p.u.)	เวลา (s)	แรงคัน (p.u.)	เวลา (s)
1	0.914	2.0	0.861	2.0	0.827	2.0
2	0.914	2.0	0.856	2.0	0.831	2.0
3	0.908	2.0	0.870	2.0	0.827	2.0
4	0.905	2.0	0.870	2.0	0.831	2.0

จากตาราง 5–8 และตาราง 5–9 จะเห็นได้ว่าแรงดันของจุดเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นหลัง เกิดการถัดวงจร 3 เฟสที่บัส จะอยู่ในระดับ 50%-90% เป็นหลัก ยกเว้นบัส KMA ในกรณีที่ 1 และ 2 แรงดันจะกลับมาอยู่ในช่วง 90%-110% ซึ่งในความเป็นจริงแล้วแรงดันระดับนี้ไม่จำเป็นต้องปลด ทุ่งกังหันลมออกจากระบบไฟฟ้า แต่ในการจำลองครั้งนี้เป็นการจำลอง ณ ตำแหน่งบัสรวมของทุ่ง กังหันลม เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องปลดความผิดพร่องครั้งนี้ออกเพื่อให้ระบบไฟฟ้ายังกงจ่าย โหลดได้อย่างต่อเนื่อง โดยระยะเวลาที่สามารถตั้งเพื่อใช้ทุ่งกังหันลมคือ 2.0 วินาทีในทุกๆ รูปแบบ การเชื่อมต่อ ซึ่งสามารถนำเวลานี้ไปใช้ตั้งเวลาปลดวงจรของเซอกิตเบรกเกอร์เพื่อเพิ่มเสถียรภาพ การทำงานของระบบไฟฟ้า เพราะฉะนั้นหากเกิดการลัดวงจร 3 เฟสที่บัสหรือการเกิดความผิดพร่อง ในระบบไฟฟ้า ณ ตำแหน่งอื่นๆ รอบจุดเชื่อมต่อ ทุ่งกังหันลมที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบไฟฟ้าจะ สามารถช่วยลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในระบบไฟฟ้า เนื่องจากกังหันลมดั่งกล่าวมีความสามารถ ทนการเกิดความผิดพร่อง ส่งผลให้กังหันลมสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเข้าสู่ระบบไฟฟ้าเพื่อ รักษาระดับแรงดันของจุดเชื่อมต่อได้อย่างอิสระ และลดโอกาสการปลดทุ่งกังหันลมออกจากระบบ ไฟฟ้า ทำให้ระบบไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

5.3.4 การเปลี่ยนแปลงความเร็วลม (Wind Speed Variation)

การเปลี่ยนแปลงความเร็วลมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และเป็นสาเหตุให้ การผลิตพลังงานของกังหันลมมีความไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าแบบพลวัติ การ จำลองการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมจึงเป็นการสมมุติเหตุการณ์หากความเร็วลมมีการเพิ่มขึ้นหรือ ลดลงอย่างทันทีทันใด ซึ่งส่งผลให้กำลังไฟฟ้าแอกทีฟของกังหันลมมีการเปลี่ยนแปลง แรงคันและ ความถึ่ของจุดเชื่อมจึงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามความเร็วลม หากการเปลี่ยนแปลงคังกล่าวเกินข้อ กำหนดการเชื่อมต่อก็มีความจำเป็นต้องปลดทุ่งกังหันลมออกจากระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกับการเกิด ความผิดพร่องอื่นๆ สำหรับเงื่อนไขในการจำลองการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมจำเป็นต้องปรับ พารามิเตอร์ความเร็วลมของกังหันลมแต่เนื่องจากแบบจำลองกังหันลมในโปรแกรมนี้ไม่สามารถ เปลี่ยนพารามิเตอร์ของความเร็วได้โดยตรง แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมจะส่งผล โดยตรงต่อกำลังไฟฟ้าแอกทีฟ ดังนั้นจึงสามารถจำลองผลกระทบด้วยการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมจะส่งผล กังหันลมจากค่าพิกัดเป็นศูนย์เมกกะวัตต์เพื่อแทนสถานการณ์ความเร็วลมลดลงทันที ณ วินาทีที่ 5 จนถึงวินาทีที่ 15 จากนั้นจะปรับเพิ่มกำลังผลิตกังหันลมเต็มพิกัดเพื่อจำลองสถานการณ์ความเร็ว เพิ่มขึ้นทันทีจนถึงวินาทีที่ 20 ดังภาพประกอบ 5–19 ผลการจำลองส้ำให้ให้เห็นว่าทั้งแรงคันและความลี่ ของจุดเชื่อมค่อจะเกิดการกวัดแกว่งตามการเปลี่ยนแปลงของกำลังไฟฟ้าแอกทีฟ โดยมีความรุนแรง แตกต่างกันตามปัจจัยของการเชื่อมต่อ ภาพประกอบ 5–20 ถึงภาพประกอบ 5–27 แสดงผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงความเร็วลมในสภาวะ โหลดสูงสุดและ โหลดต่ำสุดทั้ง 4 กรณี



ภาพประกอบ 5–19 ผลกระทบของแรงคันและความถี่เมื่อเกิคการเปลี่ยนแปลงความเร็วลม





ภาพประกอบ 5–20 ผลกระทบขณะเปลี่ยนแปลงความเร็วลมในสภาวะ โหลดสูงสุดกรณีที่ 1 (ก) เมื่อความเร็วลมลดลง, (ข) เมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้น



(ก)



4.9925 5.0050 KMA (PEA): Electrical Frequency in Hz KMB (PEA): Electrical Frequency in Hz

KCD (PEA): Electrical Frequency in Hz

(fi)

[s]



ภาพประกอบ 5–22 ผลกระทบขณะเปลี่ยนแปลงความเร็วลมในสภาวะ โหลดสูงสุดกรณีที่ 2 (ก) เมื่อความเร็วลมลดลง, (ข) เมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้น





ภาพประกอบ 5–23 ผลกระทบขณะเปลี่ยนแปลงความเร็วลมในสภาวะ โหลดต่ำสุดกรณีที่ 2 (ก) เมื่อความเร็วลมลดลง, (ง) เมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้น



(ก)



ภาพประกอบ 5–24 ผลกระทบขณะเปลี่ยนแปลงความเร็วลมในสภาวะ โหลดสูงสุดกรณีที่ 3 (ก) เมื่อความเร็วลมลดลง, (ข) เมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้น



(ก)



ภาพประกอบ 5–25 ผลกระทบขณะเปลี่ยนแปลงความเร็วลมในสภาวะ โหลดต่ำสุดกรณีที่ 3 (ก) เมื่อความเร็วลมลดลง, (ข) เมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้น



(fi)



ภาพประกอบ 5–26 ผลกระทบขณะเปลี่ยนแปลงความเร็วลมในสภาวะ โหลดสูงสุดกรณีที่ 4 (ก) เมื่อความเร็วลมลดลง, (ง) เมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้น



(ก)



ภาพประกอบ 5–27 ผลกระทบขณะเปลี่ยนแปลงความเร็วลมในสภาวะ โหลดต่ำสุดกรณีที่ 4 (ก) เมื่อความเร็วลมลดลง, (ข) เมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้น

การจำลองผลกระทบการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมในสถานการณ์ที่ลมมีการ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงทันทีทันใคหรือลมพัดแรงเป็นช่วงๆ แสดงให้เห็นถึงการ เปลี่ยนแปลงแรงคันและความถึ่ของจดเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงใน ้ช่วงแรกที่กำหนดให้ความเร็วลมมีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างทันทีทันใด ผลการจำลองทั้ง 4 กรณี ์แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของแรงดันและความถี่จะลดลงตามความเร็วลม เนื่องจากเมื่อ ้ความเร็วลมลดลงกำลังไฟฟ้าแอกทีฟจะลดลงตาม และเนื่องจากการแกว่งของความถี่ขึ้นอยู่กับการ เปลี่ยนแปลงกำลังไฟฟ้าแอกทีฟ ดังนั้นเมื่อกำลังผลิตของทุ่งกังหันลมมีก่าลคลง ความถี่ของจุด เชื่อมต่อจึงลดลง ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงแรงดัน เมื่อกำลังแอกทีฟของกังหันลมลดลงอย่าง ทันทีทันใดตามความเร็วลมที่ลดลง กังหันลมจะดึงกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจากระบบไฟฟ้าเพื่อรักษา ระดับแรงดันให้กลับเข้าสู่ค่ากำหนด แรงดันของจุดเชื่อมต่อจึงมีก่าลคลง หลังจากกังหันลมสามารถ รักษาระดับแรงดันให้กลับเข้าสู่ค่าปกติ กังหันลมจึงลดปริมาณการดึงกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจาก ระบบไฟฟ้า แรงคันของจุดเชื่อมต่อจึงกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ในส่วนของสถานการณ์ความเร็วลม ้เพิ่มขึ้นทันทีทันใด จะส่งผลให้กำลังไฟฟ้าแอกทีฟของกังหันลมเพิ่มขึ้นจนถึงค่าพิกัด (กำลังไฟฟ้า แอกทีฟที่กังหันลมจ่ายเข้าสู่ระบบไฟฟ้าจะมีค่าน้อยกว่าพิกัคเล็กน้อย เนื่องจากค่าความเฉื่อยทางกล ้ที่เกิดขึ้นในกังหันลม) กังหันลมจะรักษาระดับแรงดันให้มีค่าคงที่ด้วยการจ่ายกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ เข้าสู่ระบบไฟฟ้า แรงคันของจุดเชื่อมต่อจึงมีค่าเพิ่มสูงขึ้น หลังจากแรงคันของกังหันลมกลับเข้าสู่

้ค่าปกติ กังหันลมจึงลดปริมาณการจ่ายกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟลง แรงคันของจุดเชื่อมต่อจึงกลับเข้าสู่ สภาวะปกติ ในส่วนการแกว่งความถี่จะมีค่าแปรตามการเปลี่ยนกำลังไฟฟ้าแอกทีฟ คือมีค่าเพิ่มขึ้น จากความถิ่มูลฐานของระบบไฟฟ้า

สำหรับการพิจารณาผลที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีทั้งสภาวะ โหลดสูงสุดและสภาวะ ์ โหลดต่ำสุดแสดงดังตาราง 5–10 ถึงตาราง 5–13 ผลการจำลองชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงแรงดัน ้ยังคงอยู่ในระคับ 90%-110% เมื่อเทียบกับค่าพิกัดของแต่ละจุดเชื่อมต่อ ในส่วนของการ เปลี่ยนแปลงความถึ่จะแกว่งเกินช่วง 48-51 Hz แต่ก็สามารถกลับเข้าสู่ขอบเขตที่กำหนดได้อย่าง รวดเร็วทั้งเหตุการณ์ความเร็วลมเพิ่มขึ้นและลดลง สำหรับผลกระทบจากปัจจัยทางกายภาพของการ เชื่อมต่อจะเกิดจากปริมาณกำลังผลิตของทุ่งกังหันลม โดยทุ่งกังหันลมที่มีกำลังผลิตสูง เมื่อลมมีการ ้เปลี่ยนแปลงความเร็วไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงการแกว่งของกำลังไฟฟ้าแอกทีฟและรีแอกทีฟของ ้กังหันถมจะสูงกว่ากรณีที่มีกำลังผลิตต่ำ ดังนั้นแรงดันและความถี่จึงมีการแกว่งสูงกว่าเช่นกัน ใน ้ส่วนของระยะของสายส่งพบว่า สายส่งที่มีความยาวมากกว่า ผลกระทบทั้งแรงคันและความถึ่จะมี ้ค่าสูงกว่า เนื่องจากการดึงหรือจ่ายกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟของกังหันลมจะเกิดการสูญเสียในสายส่ง ้มากกว่า การชดเชยเพื่อให้แรงดันกลับเข้าสู่สภาวะปกติจึงทำได้ยากกว่า นอกจากนี้ปริมาณ โหลด ้ของระบบไฟฟ้าก็ส่งผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยปริมาณความต้องการโหลดที่มากจะส่งผลให้การ ้ชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟได้น้อยกว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงมีความรนแรง เพราะฉะนั้นจดที่วิกถติ ที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมจะเกิดขึ้นกับทุ่งกังหันลมที่มีกำลังผลิตสูง มีระยะสาย ้ส่งจากจุดเชื่อมต่อไกล และอยู่ในสภาวะโหลดของระบบไฟฟ้ามีค่าสูง และหากพิจารณาผลของ รูปแบบการเชื่อมต่อทั้ง 4 กรณีพบว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดสามารถรองรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยทุ่งกังหันลมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับโหลดได้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง ความเร็วลมดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า

อะอีสีอาเว	KN	ЛА	KN	VIB KC		CD
111111111111111111111111111111111111111	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)
1	0.983	46.799	0.965	45.801	0.939	47.808
2	0.983	46.799	0.964	46.498	0.939	47.893
3	0.980	47.104	0.969	45.391	0.939	47.808
4	0.979	46.881	0.969	45.391	0.939	47.893

ตาราง 5–10 ผลกระทบสูงสุดขณะเปลี่ยนแปลงความเร็วลดลงในสภาวะโหลดสูงสุด

อะอีสีอนว	KN	ЛА	KN	ИB	CD	
LI J LA MILLE I	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)
1	0.987	46.359	0.973	44.634	0.960	46.801
2	0.987	46.359	0.971	44.207	0.961	46.963
3	0.985	44.045	0.977	44.045	0.960	46.801
4	0.984	44.462	0.977	44.045	0.961	46.963

ตาราง 5–11 ผลกระทบสูงสุดขณะเปลี่ยนแปลงความเร็วลดลงในสภาวะโหลดต่ำสุด

ตาราง 5–12 ผลกระทบสูงสุดขณะเปลี่ยนแปลงความเร็วเพิ่มขึ้นในสภาวะโหลดสูงสุด

อะอีสีอะเว	KN	ЛА	KN	KMB KC		
113171111111111111111111111111111111111	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)
1	1.034	52.447	1.053	53.220	1.022	52.239
2	1.034	52.447	1.055	53.500	1.021	52.271
3	1.038	52.165	1.048	53.627	1.022	52.239
4	1.039	52.301	1.048	53.627	1.021	52.271

ตาราง 5–13 ผลกระทบสูงสุดขณะเปลี่ยนแปลงความเร็วเพิ่มขึ้นในสภาวะโหลดต่ำสุด

อะอีสีอาเว	KN	ЛА	KN	ИB	CD	
111111111111111111111111111111111111111	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)	แรงคัน (p.u.)	ความถี่ (Hz)
1	1.041	52.723	1.067	53.861	1.045	52.734
2	1.041	52.723	1.069	54.094	1.044	52.640
3	1.045	54.427	1.062	54.427	1.045	52.734
4	1.046	52.542	0.977	54.427	1.044	52.640

5.4 สรุปผลการศึกษาผลกระทบการจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติ ผลการจำลองผลกระทบระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติเมื่อมีการเชื่อมต่อระบบผลิต ไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งขนาด 432 MW เป็นการตรวจสอบผลกระทบหากเกิดความ ผิดพร่องจากทุ่งกังหันลมหลุดการเชื่อมต่อ สายส่งเคเบิลใต้น้ำหลุดการเชื่อมต่อ การลัดวงจร 3 เฟส ที่บัส และการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมภายใต้ปริมาณ โหลดของระบบไฟฟ้าสูงสุดและต่ำสุด โดย กังหันลมอยู่ในสภาวะจ่ายพลังงานไฟฟ้าสูงสุดเข้าสู่ระบบไฟฟ้า เพื่อหาจุดวิกฤติที่จะเกิดขึ้นเมื่อ เชื่อมต่อทุ่งกังหันลมเข้ากับระบบ ผลการจำลองการทำงานแสดงให้เห็นว่าหากเกิดความผิดพร่อง ณ ้ตำแหน่งใดๆ ภายในระบบไฟฟ้า และส่งผลกระทบจนจำเป็นต้องปลดทุ่งกังหันลมออกจากระบบ ้ไม่ว่าจะปลด ณ ตำแหน่งบัสรวมของทุ่งกังหันลมโดยตรงหรือปลดสายส่งเกเบิลใต้น้ำที่เชื่อม ระหว่างทุ่งกังหันถมและจุดเชื่อมต่อ แรงดันและความถี่ของจุดเชื่อมต่อจะแกว่งเกินข้อกำหนดของ การไฟฟ้าแต่สามารถกลับเข้าสู่สภาวะอยู่ตัวได้อย่างรวดเร็วและใช้เวลาต่ำกว่า 0.1 วินาที โดย ้ตำแหน่งที่เกิดใกล้กับทุ่งกังหันลมจะเกิดการแกว่งของความถี่สูงกว่าเล็กน้อย แต่ระดับแรงดันจะไม่ มีความแตกต่าง ในส่วนของการถัควงจร 3 เฟสที่บัสซึ่งสามารถใช้ตั้งค่าการปลดทุ่งกังหันลมออก ้จากระบบไฟฟ้าเมื่อความผิดพร่อง ผลการจำลองชี้ให้เห็นว่าความสามารถของกังหันลมชนิด ้คอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบที่มีความสามารถทนการผิดพร่องและช่วยรักษาระดับแรงดันของระบบ ้ไฟฟ้า ทำให้ไม่จำเป็นต้องตั้งเวลาการปลดท่งกังหันลมที่เร็วมากเกินไป โดยผลการวิเคราะห์ได้ระบ เวลาที่เหมาะสมในการปลดทุ่งกังหันลมคือ 2.0 วินาที ซึ่งเป็นเวลาที่นานสุดตามข้อกำหนดของการ ้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพราะฉะนั้นการเกิดการถัดวงจร 3 เฟส ณ ตำแหน่งอื่นๆ รอบจุดเชื่อมต่อทุ่ง ้กังหันถมจะสามารถช่วยลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในระบบไฟฟ้า เนื่องจากความสามารถทนการ ้เกิดความผิดพร่อง ซึ่งทำให้กังหันถมสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเข้าสู่ระบบไฟฟ้าเพื่อรักษา ระคับแรงคันของจุดเชื่อมต่อได้อย่างอิสระ โอกาสการปลดทุ่งกังหันลมออกจากระบบไฟฟ้าจึง ้ถุดถง และส่วนสุดท้ายของการจำลองผลกระทบของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติคือ การตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงความเร็วลมซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เนื่องจากกังหันลมต้องใช้ พลังงานถมเพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ผลการจำลองทั้งการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมเพิ่มขึ้นและ ้ลคลงอย่างทันทีทันใด ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงแรงคันและความถี่ของจุด ้เชื่อมต่อ โคยระดับแรงคันที่เพิ่มขึ้นและลคลงยังกงอยู่ในช่วง 90%-110% ซึ่งไม่จำเป็นต้องสั่งปลด ทุ่งกังหันลมออกจากระบบไฟฟ้า ในส่วนความถึ่งุดของเชื่อมต่อจะแกว่งเกินช่วง 48-51 Hz แต่ ้สามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยใช้เวลาน้อยกว่า 0.1 วินาที เพราะฉะนั้นจากการตรวจสอบระดับ แรงดันและความถี่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมอย่างทันทีทันใดหรือลมกระโชกก็ไม่ ้จำเป็นต้องปลดทุ่งกังหันลมออกจากระบบไฟฟ้า เนื่องจากระบบไฟฟ้ายังคงรักษาเสถียรภาพและ สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าให้โหลดได้อย่างปกติ และหากเปรียบเทียบผลกระทบของระบบไฟฟ้าใน ้สภาวะพลวัติทั้ง 4 กรณีพบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงในระดับที่ใกล้เกียงกัน ซึ่งยังไม่ เพียงพอที่จะระบุได้อย่างชัดเจนว่ารูปแบบการเชื่อมต่อใดมีความเหมาะสมในการเชื่อมต่อระบบ ้ผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมเข้ากับระบบมากกว่ากัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์เชิงเทคนิค เพิ่มเติม โคยในบทถัคไปจะแสดงผลการจำลองผลกระทบคุณภาพกำลังไฟฟ้าจากการวิเคราะห์ ้ผลกระทบฮาร์มอนิค เพื่อใช้คัดเลือกรูปแบบการเชื่อมต่อที่เหมาะสมของทุ่งกังหันลมต่อไป

บทที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า

คุณภาพกำลังไฟฟ้า คือคุณลักษณะของกระแสและแรงคันในระบบไฟฟ้ามีค่า ้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด คุณภาพกำลังไฟฟ้าที่ดีจะไม่ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดการทำงาน ้ผิดพลาคหรือความเสียหาย ดังนั้นผู้ดูแลระบบไฟฟ้าจึงให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพ ้ กำลังไฟฟ้า [19] ผลกระทบที่สำคัญต่อคณภาพกำลังไฟฟ้าคือ ฮาร์มอนิค ซึ่งจะขึ้นอย่กับค่ากระแส ้ฮาร์มอนิคและค่าอิมพิแคนซ์ของระบบไฟฟ้า การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยท่งกังหันลมที่ ้ขับเกลื่อนด้วยกอนเวอร์เตอร์จะจ่ายกระแสฮาร์มอนิกเข้าสู่ระบบ นอกจากนี้การจัดวางสายเกเบิล ใต้น้ำและการเปลี่ยนแปลงปริมาณลมจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอิมพิแคนซ์ในระบบ ้ไฟฟ้า ซึ่งถ้วนแต่ส่งผลกระทบต่อฮาร์มอนิค ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้า เพื่อประเมินผลกระทบของฮาร์มอนิคเมื่อมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอก ชายฝั่ง แต่เนื่องจากไม่มีข้อมูลจริงที่คอนเวอร์เตอร์จ่ายกระแสฮาร์มอนิค จึงไม่สามารถประเมิน ้ความผิดเพี้ยนของกระแสและแรงคันฮาร์มอนิคตามข้อกำหนดการไฟฟ้าได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของฮาร์มอนิคยังขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงอิมพิแดนซ์ของระบบ เพราะฉะนั้นในบทนี้จึง ใด้ทำการศึกษาวิเคราะห์ โอกาสการขยายกระแสฮาร์มอนิคจากการเปลี่ยนแปลงอิมพิแคนซ์เมื่อมี การเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางสายเกเบิลใต้น้ำภายในกังหันลมและบัสรวม โดยให้กังหันลมทำงานที่ ้ความเร็วพิกัด เพื่อประเมินความรุนแรงของฮาร์มอนิกที่จะเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า ถ้าความถึ่ของ ้กระแสฮาร์มอนิคที่จ่ายจากคอนเวอร์เตอร์ของกังหันถมตรงกับความถี่ที่มีอิมพิแคนซ์สูง ผลกระทบ ต่อแรงคันฮาร์มอนิคหรือความรุนแรงของฮาร์มอนิคจะมีความรุนแรงมากขึ้น คังนั้นการวิเคราะห์ ้โอกาสเกิดการขยายกระแสฮาร์มอนิคจึงสามารถใช้วางแผนออกแบบวงจรกรองฮาร์มอนิคหากมี ความจำเป็นต้องติดตั้งใช้งาน

6.1 ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ฮาร์มอนิค

ฮาร์มอนิค คือส่วนประกอบสัญญาณรูปคลื่นไซน์ (Sine Wave) ของสัญญาณหรือ ปริมาณรายคาบใดๆ ที่มีความถี่เป็นจำนวนเต็มเท่าของความถี่หลักมูล (Fundamental Frequency) ผลของฮาร์มอนิคเมื่อรวมกับสัญญาณความถี่หลักมูลทั้งขนาด (Amplitude) และมุมเฟส (Phase Angle) ทำให้สัญญาณที่เกิดขึ้นมีขนาดและรูปสัญญาณเปลี่ยนไปจากรูปคลื่นไซน์ ดังภาพประกอบ 6–1 คลื่นสัญญาณไซน์ความถี่หลักมูลรวมกับสัญญาณฮาร์มอนิคลำดับที่ 5 ส่งผลให้รูปคลื่นของ กระแสและแรงดันเกิดความผิดเพี้ยน



ภาพประกอบ 6–1 การรวมของสัญญาณความถี่หลักมูลและสัญญาณฮาร์มอนิคลำคับที่ 5

แหล่งกำเนิดฮาร์มอนิคโดยส่วนใหญ่เกิดจากอุปกรณ์ที่มีการทำงานแบบไม่เป็น เชิงเส้น (Non-Linear Load) เช่น คอนเวอร์เตอร์ (Converter) ตัวเรียงกระแสกำลัง (Power Rectifier) และชุดขับเคลื่อนปรับความเร็ว (Adjustable Speed Drive) เป็นด้น อุปกรณ์เหล่านี้จะจ่ายกระแส ฮาร์มอนิคไหลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ไฟและระบบไฟฟ้าข้างเคียง ส่งผลให้แรงคันในระบบไฟฟ้า เพี้ยนไปจากรูปคลื่นไซน์ ค่าความเพี้ยนของแรงคันจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าอิมพิแคนซ์ของ ระบบไฟฟ้าและขนาดของกระแสฮาร์มอนิคที่ความถี่ต่างๆ ภาพประกอบ 6–2 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างกระแส แรงคัน และอิมพิแคนซ์ของระบบไฟฟ้าเมื่อมีการทำงานระหว่างอุปกรณ์ที่เป็น เชิงเส้นและอุปกรณ์ที่ไม่เป็นเชิงเส้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ามีการ ทำงานผิดพลาด เนื่องจากผลของค่าแรงดันและกระแสฮาร์มอนิคที่มีขนาดและรูปคลื่นสัญญาณ ไซน์ผิดเพี้ยนไป นอกจากนี้ยังทำให้อุปกรณ์ในระบบมีอายุการใช้งานน้อยลงหรือเกิดการชำรุด เสียหาย เนื่องจากมีค่าอาร์เอ็มเอส (rms) ของแรงดันหรือกระแสสูงขึ้นจากการเกิดฮาร์มอนิคหรือมี การขยายแรงคันและกระแสฮาร์มอนิค



ภาพประกอบ 6–2 ความสัมพันธ์ของกระแส แรงคัน และอิมพิแคนซ์ (ก) อุปกรณ์ที่เป็นเชิงเส้น, (ข) อุปกรณ์ที่ไม่เป็นเชิงเส้น

การวิเคราะห์ผลกระทบฮาร์มอนิคแสดงด้วยค่าความผิดเพื่ยนฮาร์มอนิค จากการ อ้างอิง โดยมาตรฐาน IEC (International Electrotechnical Commission) และมาตรฐาน IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) [46] ใช้ค่าความผิดเพื่ยนฮาร์มอนิครวม (Total Harmonic Distortion, *THD*) เป็นค่าบอกระดับความผิดเพื่ยนของฮาร์มอนิค โดยเทียบจาก อัตราส่วนรากที่สองของผลบวกกำลังสองของส่วนประกอบฮาร์มอนิคกับค่าส่วนประกอบของ ความถี่หลักมูลเป็นร้อยละ แบ่งเป็นค่าความเพื่ยนกระแสฮาร์มอนิครวม (Total Harmonic Current Distortion, *THD*;) และค่าความเพื่ยนแรงคันฮาร์มอนิครวม (Total Harmonic Voltage Distortion, *THD*;) ดังสมการ (6–1) และสมการ (6–2) ตามลำดับ

$$\% THD_{I} = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} I_{n,rms}^{2}}}{I_{1,rms}} \times 100\%$$

$$\% THD_{V} = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} V_{n,rms}^{2}}}{V_{1,rms}} \times 100\%$$
(6-2)

โดยที่

I_{n,rms} คือ ค่า rms กระแสฮาร์มอนิคลำดับที่ *n V_{n,rms}* คือ ค่า rms แรงดันฮาร์มอนิคลำดับที่ *n I*_{1,rms} คือ ค่า rms กระแสฮาร์มอนิคที่ความถี่หลักมูล
 V_{1,rms} คือ ค่า rms แรงดันฮาร์มอนิคที่ความถี่หลักมูล

ค่าความเพี้ยนกระแสฮาร์มอนิคจะบอกชนิดของอุปกรณ์ฮาร์มอนิคแต่ละประเภท ส่วนค่าความเพี้ยนแรงดันฮาร์มอนิคจะบอกความรุนแรงจากผลกระทบของฮาร์มอนิคซึ่งจะขึ้นอยู่ กับค่ากระแสฮาร์มอนิคและค่าอิมพิแคนซ์ของระบบไฟฟ้าดังภาพประกอบ 6–3 แหล่งกำเนิด แรงดันไฟฟ้าจะมีค่าอิมพิแคนซ์ค่าหนึ่งขึ้นอยู่กับความถี่ของผู้ใช้ไฟ เมื่อโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้น ทำงานจะจ่ายกระแสฮาร์มอนิคที่ลำดับต่างๆ (I_h) เข้าสู่ระบบไฟฟ้าและผ่านค่าอิมพิแคนซ์ของ ระบบที่ความถี่ต่างๆ ตามสมการ ($V_h = Z_h \times I_h$) นั่นคือ ถ้าความถี่ที่มีกระแสฮาร์มอนิคสูงถูกจ่าย เข้ากับความถี่ที่มีอิมพิแคนซ์สูง จะทำให้ได้แรงดันฮาร์มอนิคมีค่าสูงขึ้น



ภาพประกอบ 6–3 ความสัมพันธ์ของกระแส แรงคัน และอิมพิแคนซ์ฮาร์มอนิค

ฮาร์มอนิกที่เกิดจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม นอกจากจะ ขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายกระแสฮาร์มอนิกของกังหันลมยังขึ้นอยู่กับปริมาณลมและการจัดวางรูปแบบ สายเกเบิ้ลภายในทุ่งกังหันลม [20] ดังภาพประกอบ 6-4 การเปลี่ยนแปลงปริมาณลมและรูปแบบ การวางสายเกเบิลที่ต่างกันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอิมพิแดนซ์ของระบบ นั่นคืออิมพิแดนซ์ และกำลังผลิตของกังหันลมจะแปรผันตรงกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณลมที่ส่งผล โดยตรงต่อการ เปลี่ยนแปลงแรงคันฮาร์มอนิก ในส่วนการเปลี่ยนรูปแบบการวางสายเกเบิลจะส่งผลต่อความยาว ของสายป้อน เนื่องจากก่าอิมพิแดนซ์มีก่าแปรตามความยาวของสายส่ง แรงคันฮาร์มอนิกของระบบ ไฟฟ้าจึงมีก่าเปลี่ยนแปลงตามกวามยาวของสายส่งเช่นกัน ดังนั้นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมที่ อยู่ใกล้กับจุดเชื่อมต่อจะมีก่าอิมพิแคนซ์ของระบบต่ำ แต่ถ้าอยู่ไกลกับจุดเชื่อมต่อจะมีก่าอิมพิแคนซ์ ของระบบสูง เพราะฉะนั้นจึงสามารถพิจารณาได้ว่าระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมที่อยู่ใกล้จุด เชื่อมต่อจะได้รับผลกระทบฮาร์มอนิกน้อยกว่ากรณีที่อยู่ไกลจากจุดเชื่อมต่อ



ภาพประกอบ 6–4 ปัจจัยการเกิดผลกระทบฮาร์มอนิคของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม

นอกจากนี้ค่าอิมพิแคนซ์ของระบบไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะมีความสัมพันธ์กับความถี่ เรโซแนนซ์ (Resonant Frequency) โดยพิจารณาจากก่ารีแอกแตนซ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามการ เปลี่ยนแปลงความถี่ของระบบไฟฟ้าดังสมการ (6–3) และสมการ (6–4)

$$X_L = \omega L \tag{6-3}$$

$$X_C = \frac{-1}{\omega C} \tag{6-4}$$

เมื่อ ω=2πf และ f คือความถี่ จะเห็นได้ว่าขนาดของรีแอกแตนซ์จะมีการเปลี่ยนแปลงตาม ความถี่ ดังนั้นอิมพิแดนซ์ของระบบจึงมีการเปลี่ยนแปลงตามความถี่ดังกล่าว ซึ่งจะมีบางความถี่ที่ จะเกิดเป็นความถี่เรโซแนนซ์ขึ้น ซึ่งสามารถพิจารณาจากภาพประกอบ 6–5 และภาพประกอบ 6–6



ภาพประกอบ 6–5 วงจรอนุกรม RLC [46]

วงจร RLC อย่างง่ายต่อแบบอนุกรม ค่าอินดักแตนซ์และคาปาซิแตนซ์แสดงดัง สมการ (6–3) และสมการ (6–4) จะได้ค่ารีแอกแตนซ์รวมของวงจรดังสมการ (6–5)

$$X_T = X_L + X_C \tag{6-5}$$

ณ ความถี่ใดความถี่หนึ่งค่ารีแอกแตนซ์รวมของวงจรจะมีค่าเท่ากับศูนย์ จะเรียกค่าความถี่นี้ว่า ความถี่เรโซแนนซ์ ซึ่งส่งผลให้ค่าอิมพิแคนซ์ของระบบไฟฟ้ามีก่าลคลงเหลือเฉพาะส่วนของค่า รีซิสแตนซ์เท่านั้น (Z = R) เพราะฉะนั้น จะได้ก่าความถี่เรโซแนนซ์ดังสมการ (6–6)

$$f_{resonance} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{6-6}$$

สำหรับวงจร RLC แบบขนานแสดงดังภาพประกอบ 6–6 ณ ความถี่เร โซแนนซ์ ส่วนจินตภาพหรือค่าอินดักแตนซ์และคาปาซิแตนซ์ของวงจรจะมีค่าเท่ากับศูนย์ อิมพิแดนซ์รวม ของระบบไฟฟ้าจะมีค่าเพิ่มขึ้น



ภาพประกอบ 6–6 วงจรขนาน RLC [46]

6.2 การศึกษาผลกระทบฮาร์มอนิค

6.2.1 ข้อกำหนดผลกระทบฮาร์มอนิค

การวิเคราะห์ฮาร์มอนิคที่เกิดขึ้นจะไม่มีข้อมูลกระแสฮาร์มอนิคแต่ละอันดับที่จ่าย ออกมาจากคอนเวอร์เตอร์ของกังหันลม ทำให้ไม่สามารถศึกษาผลกระทบจากกระแสในแต่ละ อันดับจริงได้ เพราะฉะนั้นจึงทำการศึกษาผลกระทบอิมพิแดนซ์ของจุดเชื่อมต่อทุ่งกังหันลม เพื่อ ประเมินโอกาสการขยายกระแสฮาร์มอนิค ที่จะส่งผลโดยตรงต่อการขยายแรงดันฮาร์มอนิค ซึ่งการ ประเมินดังกล่าวไม่ได้มีข้อระบุในข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่การวิเคราะห์การขยาย กระแสฮาร์มอนิคจะทำให้สามารถประเมินโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของฮาร์มอนิคในระบบไฟฟ้า ซึ่งสามารถวางแผนเพื่อป้องกันผลกระทบของฮาร์มอนิคที่จะเกิดขึ้นก่อนการติดตั้งทุ่งกังหันลม

6.2.2 แบบจำลองการวิเคราะห์ผลกระทบฮาร์มอนิค

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีความไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงฮาร์มอนิคแบบพลวัติ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายกระแสฮาร์มอนิกที่เกิดจากกังหันลม (Harmonic Current Source) ยัง ขึ้นอยู่กับการจัดวางระบบสายเคเบิลใต้น้ำของกังหันลม (Wind Farm Layout) และการเปลี่ยนแปลง ปริมาณลม (Wind Speed Change) [20] อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่สามารถรู้ค่าแหล่งจ่ายกระแส ฮาร์มอนิคที่เกิดจากกังหันลมจริง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงทำการวิเคราะห์โอกาสขยายกระแสฮาร์มอนิค ในระบบไฟฟ้าจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมและผลของระยะสายส่งภายในทุ่งกังหันลม ซึ่งการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงค่าอิมพิแดนซ์ของระบบไฟฟ้า เพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์จึงได้กำหนดให้กังหันลมแต่ละตัวทำงานที่ความเร็วพิกัด เนื่องจาก ก่าอิมพิแดนซ์จะเพิ่มสูงขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงความเร็วลม ดังตัวอย่างภาพประกอบ 6–7 เป็นการ ปรับความเร็วลมเพิ่มขึ้นจาก 0%, 50% และ 100% ของความเร็วลมพิกัดที่กังหันลมสามารถผลิต พลังงานไฟฟ้า พบว่าความเร็วลมที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ก่าอิมพิแดนซ์มีก่าเพิ่มสูงขึ้นดังที่ได้กล่าวไว้ใน หัวข้อ 6.1



ภาพประกอบ 6–7 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมต่ออิมพิแคนซ์ในระบบไฟฟ้า

สำหรับการจัดวางตำแหน่งของกังหันลมได้กำนึงถึงผลกระทบของอิทธิพลเวก (Wake Effect) เป็นสำคัญ ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงความปั้นป่วนทางด้านหลังกังหันลมที่อาจจะเป็น ด้านหน้าของกังหันลมตัวอื่นๆ [4] ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ออกแบบการวางกังหันลมอย่างง่ายโดย กำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- 1. มีพื้นที่ว่างอิสระในการวางกังหันลม
- 2. คำนึงถึงผลกระทบของเวก
- 3. รูปแบบการเชื่อมต่อภายในกังหันลมเป็นแบบเรเดียล
- 4. รูปแบบการส่งพลังงานใฟฟ้าเป็นแบบระบบจ่ายใฟฟ้ากระแสสลับแรงสูง

ในส่วนแบบจำลองกังหันลมที่ใช้จะเป็นแบบจำลองของกังหันลมชนิด Vestas รุ่น V112 มีเส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัดเท่ากับ 112 m ดังนั้นระยะห่างเริ่มต้นระหว่างกังหันลมจึง เท่ากับ 0.56 km ซึ่งเป็นไปตามอิทธิพลเวกที่ระยะห่างระหว่างกังหันลมค้องห่างกันอย่างน้อย 5 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด นอกจากนี้การวางกังหันลมภายในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม ทั้ง 3 จำเป็นต้องมีการจัดกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มละ 6 ตัว ก่อนจะเชื่อมต่อเข้ากับบัสรวม โดยการจัดวาง กังหันลมแบบเรเดียล ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความซับซ้อนน้อยและมีค่าใช้จ่ายต่ำแสดงดังภาพประกอบ 6–8 โดยพลังงานจากทุ่งกังหันลมจะถูกส่งเข้าสู่ระบบไฟฟ้าด้วยระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแรงสูง เนื่องจากระยะห่างของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมและจุดเชื่อมต่อมีระยะห่างน้อยกว่า 100 km รูปแบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมที่สุด ดังนั้นเมื่อใช้เงื่อนไขในการจัควาง ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมดังที่ได้กล่าวไว้ จะได้ก่าพารามิเตอร์ของการวางระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยทุ่งกังหันลมดังตาราง 6–1 [47]



ภาพประกอบ 6–8 รูปแบบการจ่ายพลังงานใฟฟ้าแบบเรเดียลของทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง

พวะวอิเตอร์	ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง				
พ เว เทเตอ	SPP 1	SPP 2	SPP 3		
รุ่นกังหันลม	Vestas V112	Vestas V112	Vestas V112		
กำลังผลิตกังหันลม	3 MW	3 MW	3 MW		
กำลังผลิตทุ่งกังหันลม	32.40 MW	40.50 MW	40.50 MW		
เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด	112 m	112 m	112 m		
จำนวนของกังหันลม	36	54	54		
จำนวนของกังหันลมต่อแถว	6	6	6		
จำนวนของแถว	6	9	9		
ระยะห่างระหว่างบัสรวมและกังหันลม	1 km	1 km	1 km		
ระยะห่างเริ่มต้นระหว่างกังหันลม	0.56 km	0.56 km	0.56 km		

ตาราง 6–1 พารามิเตอร์การวางกังหันลมของทุ่งกังหันลม

6.2.3 การวิเคราะห์ผลกระทบฮาร์มอนิคด้วยโปรแกรม DIgSILENT

PowerFactory

การวิเคราะห์ปัญหาฮาร์มอนิคของระบบไฟฟ้าสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในโดเมน ความถี่และในโดเมนเวลา [48] โดยโปรแกรมมีฟังก์ชันการวิเคราะห์ฮาร์มอนิคที่สามารถใช้ วิเคราะห์ได้ทั้งระบบสมดุลและไม่สมดุล สำหรับการวิเคราะห์อัตราส่วนอิมพิแดนซ์ของระบบ ไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อจะใช้การสแกนความถี่ (Frequency Sweep) [49-50] ค่าที่ได้จะแสดงถึงอัตราการ ขยายกระแสฮาร์มอนิคที่ส่งผลโดยตรงต่อการขยายแรงดันฮาร์มอนิคของระบบไฟฟ้า นอกจากนี้ อัตราการขยายกระแสฮาร์มอนิคที่ได้ยังใช้สำหรับการออกแบบวงจรกรองฮาร์มอนิค สำหรับวิธีการ คำนวณจะกำหนดให้แหล่งจ่ายกระแสเป็นศูนย์โดยการเปิดแหล่งจ่ายกระแส (Open Circuit) และ แหล่งจ่ายแรงดันจะถูกกำหนดให้มีก่าเป็นศูนย์เช่นกัน (Short Circuit) [46] จากนั้นระบบจะทำการ สแกนความถิ่เพื่อคำนวณอิมพิแดนซ์บัสของระบบไฟฟ้า

6.3 ผลการจำลองการทำงานและอภิปรายผลกระทบฮาร์มอนิค

การจำลองผลกระทบฮาร์มอนิคเป็นการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอิมพิแคนซ์ที่ จุดเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้าที่แสดงถึงอัตราการขยายกระแสฮาร์มอนิคจากการเชื่อมทุ่งกังหันลมเข้า กับระบบไฟฟ้า ซึ่งสามารถประเมินผลกระทบของฮาร์มอนิคที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ ออกแบบวงจรกรองฮาร์มอนิคในกรณีที่มีความจำเป็นติดตั้งใช้งาน ในการจำลองการทำงานจะ พิจารณาผลกระทบฮาร์มอนิคในสภาวะพิกัดของกังหันลมซึ่งเป็นสภาวะที่ส่งผลกระทบต่อความ รุนแรงของฮาร์มอนิคสูงสุดดังภาพประกอบ 6–7 นอกจากนี้รูปแบบการวางกังหันลมจะเลือกการ วางแบบเรเดียลและยึดหลักอิทธิพลเวกเป็นหลักในการจัดระยะห่างของกังหันลม ดังนั้นในการ วิเคราะห์จึงได้แบ่งการจัดวางระยะห่างสายเคเบิลของทุ่งกังหันลมเป็น 3 ช่วงได้แก่ ระยะ 0.56 km, 0.76 km และ 0.96 km ตามลำดับ และกำหนดให้ระยะห่างจากบัสรวมถึงกังหันลมตัวแรกมีค่า เท่ากับ 1 km ผลการจำลองการทำงานที่ได้แสดงดังรายละเอียดต่อไปนี้

กรณีที่ 0 การจำลองคุณลักษณะอิมพิแคนซ์ของระบบไฟฟ้าเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรณีตั้งต้นสำหรับการ เปรียบเทียบกับกรณีอื่นๆ ผลการจำลองการทำงานแสดงให้เห็นว่าระบบไฟฟ้าเดิมมีคุณลักษณะการ เพิ่มขึ้นของอิมพิแคนซ์เป็นเชิงเส้นตามการเปลี่ยนแปลงของขนาดรีแอกแตนซ์ที่ความถี่ต่างๆ [50] ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบไฟฟ้านี้ยังไม่ได้รับผลกระทบจากฮาร์มอนิก ภาพประกอบ 6–9 และ ภาพประกอบ 6–10 แสดงคุณลักษณะอิมพิแดนซ์ของระบบไฟฟ้าสภาวะโหลดสูงสุดและโหลด ต่ำสุดของทุกจุดเชื่อมต่อ



ภาพประกอบ 6–9 คุณลักษณะอิมพิแคนซ์ของระบบไฟฟ้าในสภาวะโหลคสูงสุดก่อนเชื่อมต่อ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง



ภาพประกอบ 6–10 คุณลักษณะอิมพิแคนซ์ของระบบไฟฟ้าในสภาวะโหลดต่ำสุดก่อนเชื่อมต่อ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง

ในส่วนการจำลองผลกระทบเมื่อมีการเชื่อมต่อท่งกังหันลมเข้ากับระบบไฟฟ้าจะ ้เริ่มพิจารณาจากกรณีที่ 1 ซึ่งเป็นการจำลองคุณลักษณะอิมพิแคนซ์ของระบบเมื่อมีการเชื่อมต่อ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งในรูปแบบทุ่งกังหันลม SPP 1 เชื่อมกับบัส KMA ทุ่ง กังหันลม SPP 2 เชื่อมกับบัส KMB และทุ่งกังหันลม SPP 3 เชื่อมกับบัส KCD ผลการจำลองใน ้สภาวะโหลดสูงสุดแสดงดังภาพประกอบ 6–11 พบว่าที่ความสายส่งระหว่างกังหันลม 0.56 km มี ้ โอกาสเกิดการขยายกระแสฮาร์มอนิคอันดับที่ 8 สำหรับจุดเชื่อมต่อ KMB และ KCD และอันดับที่ 10 สำหรับจุดเชื่อมต่อ KMA ในส่วนของระยะสายส่งระหว่างกังหันลม 0.76 km และ 0.96 km มี ้โอกาสเกิดการขยายกระแสฮาร์มอนิคดังภาพประกอบ 6–11 (ข) และภาพประกอบ 6–11 (ค) ซึ่งจะ เห็นได้ว่าอันดับของฮาร์มอนิกที่มีโอกาสเกิดการขยายกระแสฮาร์มอนิกมีอันดับต่ำลงเมื่อก่า ้อิมพิแคนซ์ของสายส่งมีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะทางของสายส่งเคเบิลใต้น้ำ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลการ ้จำลองการทำงานของอิมพิแคนซ์มีลักษณะเป็นวงจร RLC แบบขนาน เนื่องจากค่าอิมพิแคนซ์มี ้ ก่าสูงสุดที่ความถี่เร โซแนน์ ซึ่งเกิดจากการขนานระหว่างก่าคาปาซิแตนซ์ของสายเกเบิลใต้น้ำและ ้ค่าอินดักแตนซ์ของหม้อแปลง และเนื่องจากในการวิเคราะห์เป็นการปรับค่าความยาวของสาย ้เคเบิลใต้น้ำของกังหันลม ส่งผลให้ค่าคาปาซิแตนซ์ของระบบไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลง คังนั้นเมื่อค่า ้ คาปาซิแตนซ์เพิ่มขึ้นตามความยาวของสายส่ง ความถี่เร โซแนนซ์ของระบบจึงมีค่าลดลง นอกจากนี้ ้ ค่าอินดักแตนซ์ที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนของหม้อแปลงกังหันลมจะส่งผลให้ค่าความถี่เรโซแนนซ์ลดลง ้ดังนั้นจุดเชื่อมต่อทุ่งกังหันลม SPP 1 จึงมีความถี่เร โซแนนซ์ต่ำกว่าทุ่งกังหันลม SPP 2 และ SPP 3



ภาพประกอบ 6–11 อัตราการขยายกระแสฮาร์มอนิคภายใต้สภาวะโหลดสูงสุดกรณีที่ 1 (ก) ระยะสายส่ง 0.56 km, (ข) ระยะสายส่ง 0.76 km, (ค) ระยะสายส่ง 0.96 km

สำหรับผลกระทบฮาร์มอนิคในสภาวะโหลดต่ำสุดแสดงดังภาพประกอบ 6–12 พบว่ามีโอกาสงยายกระแสฮาร์มอนิคเหมือนกับในสภาวะโหลดสูงสุด ซึ่งจะเห็นได้ว่าการงยาย กระแสฮาร์มอนิคมีอันดับต่ำลงเมื่อค่าอิมพิแดนซ์ของสายส่งมีค่าเพิ่มขึ้น แต่ค่าอิมพิแดนซ์ที่ ความถี่เรโซแนนซ์จะมีค่าสูงกว่า เนื่องจากอิมพิแดนซ์โหลดของระบบต่อขนานกับอิมพิแดนซ์รวม ของระบบไฟฟ้า ดังนั้นเมื่อเกิดความถี่เรโซแนนซ์ขึ้นค่าอิมพิแดนซ์ของระบบจึงเพิ่มขึ้นเมื่อค่า อิมพิแดนซ์โหลดลดลง







ภาพประกอบ 6–12 อัตราการขยายกระแสฮาร์มอนิคภายใต้สภาวะโหลดต่ำสุดกรณีที่ 1 (ก) ระยะสายส่ง 0.56 km, (ข) ระยะสายส่ง 0.76 km, (ค) ระยะสายส่ง 0.96 km

นอกจากนี้ผลการจำลองการขยายกระแสฮาร์มอนิคทั้งในสภาวะโหลดสูงสุดและ โหลดต่ำสุดของกรณีที่ 2 ถึงกรณีที่ 4 แสดงดังภาพประกอบ 6–13 ถึงภาพประกอบ 6–18 ผลการ จำลองที่ได้มีลักษณะเช่นเดียวกับกรณีที่ 1 นั่นกือหากระยะสายส่งระหว่างทุ่งกังหันลมและจำนวน ของกังหันลมเพิ่มขึ้น ความถี่เรโซแนนซ์ของระบบก็จะมีค่าลดลง ดังนั้นการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมที่ มีกำลังผลิตสูงและมีการจัดวางระยะห่างระหว่างกังหันลมใกล ความถี่เรโซแนนซ์ที่เกิดขึ้นในระบบ ใฟฟ้าก็จะมีก่าลดลง ดังนั้นอันดับฮาร์มอนิคที่มีการขยายกระแสฮาร์มอนิกจะลดลง ตาราง 6–2 ถึง ตาราง 6–4 เป็นการสรุปโอกาสเกิดการขยายกระแสฮาร์มอนิคในระบบไฟฟ้าเมื่อมีการเชื่อมต่อทุ่ง กังหันลมทั้ง 4 กรณี



ภาพประกอบ 6–13 อัตราการขยายกระแสฮาร์มอนิคภายใต้สภาวะ โหลดสูงสุดกรณีที่ 2 (ก) ระยะสายส่ง 0.56 km, (ข) ระยะสายส่ง 0.76 km, (ค) ระยะสายส่ง 0.96 km



ภาพประกอบ 6–14 อัตราการขยายกระแสฮาร์มอนิคภายใต้สภาวะโหลดต่ำสุดกรณีที่ 2 (ก) ระยะสายส่ง 0.56 km, (ข) ระยะสายส่ง 0.76 km, (ค) ระยะสายส่ง 0.96 km



ภาพประกอบ 6–15 อัตราการขยายกระแสฮาร์มอนิคภายใต้สภาวะโหลดสูงสุดกรณีที่ 3 (ก) ระยะสายส่ง 0.56 km, (ข) ระยะสายส่ง 0.76 km, (ค) ระยะสายส่ง 0.96 km



ภาพประกอบ 6–16 อัตราการขยายกระแสฮาร์มอนิคภายใต้สภาวะ โหลดต่ำสุดกรณีที่ 3 (ก) ระยะสายส่ง 0.56 km, (ข) ระยะสายส่ง 0.76 km, (ค) ระยะสายส่ง 0.96 km



ภาพประกอบ 6–17 อัตราการขยายกระแสฮาร์มอนิคภายใต้สภาวะ โหลดสูงสุดกรณีที่ 4 (ก) ระยะสายส่ง 0.56 km, (ข) ระยะสายส่ง 0.76 km, (ก) ระยะสายส่ง 0.96 km


ภาพประกอบ 6–18 อัตราการขยายกระแสฮาร์มอนิคภายใต้สภาวะโหลดต่ำสุดกรณีที่ 4 (ก) ระยะสายส่ง 0.56 km, (ข) ระยะสายส่ง 0.76 km, (ค) ระยะสายส่ง 0.96 km

กรณีศึกษา	สภาวะ โหลคสูงสุด			สภาวะ โหลดต่ำสุด			
	KMA	KMB	KCD	KMA	KMB	KCD	
1	อันดับ 10	อันดับ 8	อันดับ 8	อันดับ 10	อันดับ 8	อันดับ 8	
2	อันดับ 10	อันดับ 8	อันดับ 8	อันดับ 10	อันดับ 8	อันดับ 8	
3	อันดับ 8	อันดับ 10	อันดับ 8	อันดับ 8	อันดับ 10	อันดับ 8	
4	อันดับ 8	อันดับ 10	อันดับ 8	อันดับ 8	อันดับ 10	อันดับ 8	

ตาราง 6–2 ข้อสรุปโอกาสเกิดการขยายกระแสฮาร์มอนิกที่ความยาวสายส่งกังหันลม 0.56 km

ตาราง 6–3 ข้อสรุปโอกาสเกิดการขยายกระแสฮาร์มอนิคที่ความยาวสายส่งกังหันลม 0.76 km

กรณีศึกษา	สภาวะ โหลดสูงสุด			สภาวะ โหลดต่ำสุด			
	KMA	KMB	KCD	KMA	KMB	KCD	
1	อันดับ 9	อันดับ 7	อันดับ 7	อันดับ 9	อันดับ 7	อันดับ 7	
2	อันดับ 9	อันดับ 7	อันดับ 7	อันดับ 9	อันดับ 7	อันดับ 7	
3	อันดับ 7	อันดับ 9	อันดับ 7	อันดับ 7	อันดับ 9	อันดับ 7	
4	อันดับ 7	อันดับ 9	อันดับ 7	อันดับ 7	อันดับ 9	อันดับ 7	

ตาราง 6–4 ข้อสรุป โอกาสเกิดการขยายกระแสฮาร์มอนิคที่ความยาวสายส่งกังหันลม 0.96 km

กรณีศึกษา	สภาวะ โหลดสูงสุด			สภาวะ โหลดต่ำสุด			
	KMA	KMB	KCD	KMA	KMB	KCD	
1	อันดับ 8	อันดับ 7	อันดับ 6	อันดับ 8	อันดับ 7	อันดับ 6	
2	อันดับ 8	อันดับ 7	อันดับ 6	อันดับ 8	อันดับ 7	อันดับ 6	
3	อันดับ 7	อันดับ 8	อันดับ 6	อันดับ 7	อันดับ 8	อันดับ 6	
4	อันดับ 7	อันดับ 8	อันดับ 6	อันดับ 7	อันดับ 8	อันดับ 6	

นอกจากนี้หากปรับระยะสายส่งระหว่างตำแหน่งบัสรวมและกังหันลมจาก 1 km เป็น 3 km และ 5 km โดยให้ระยะสายส่งภายในกังหันลมมีก่าคงที่เท่ากับ 0.56 km พบว่าความถึ่ เรโซแนนซ์หรืออัตราการขยายกระแสฮาร์มอนิคจะมีก่าต่ำลงเช่นเดียวกับการปรับความยาวสายส่ง ระหว่างกังหันลมภายในทุ่งกังหันลมดังภาพประกอบ 6–19 เนื่องจากก่าอินดักแตนซ์และ กาปาซิแตนซ์ในสายส่งมีก่าเพิ่มขึ้นตามการปรับระยะสายส่ง เพราะฉะนั้นความยาวของสายส่ง ระหว่างบัสรวมและกังหันลมจะส่งผลกระทบต่ออัตราการขยายกระแสฮาร์มอนิคเช่นเดียวกับการ ปรับระยะสายส่งภายในทุ่งกังหันลมดังข้อสรุปในตาราง 6–5



ภาพประกอบ 6–19 ตัวอย่างอัตราการขยายกระแสฮาร์มอนิคเมื่อปรับความยาวสายส่งระหว่าง ตำแหน่งบัสรวมและกังหันลมกรณีที่ 1 ภายใต้สภาวะโหลดสูงสุด

(ก) ระยะสายส่ง 3km, (ง) ระยะสายส่ง 5 km

ระยะสายส่งระหว่างบัส	จุดเชื่อมต่อ					
รวมและกังหันลม (km)	KMA	KMB	KCD			
1	อันดับ 10	อันดับ 8	อันดับ 8			
3	อันดับ 8	อันดับ 7	อันดับ 6			
5	อันดับ 7	อันคับ 6	อันคับ 5			

ตาราง 6–5 ข้อสรุปโอกาสเกิดการขยายกระแสฮาร์มอนิคเมื่อปรับระยะสายส่งระหว่างบัสรวมและ กังหันถม

6.4 สรุปผลการศึกษาผลกระทบฮาร์มอนิค

ผลการจำลองผลกระทบฮาร์มอนิคเมื่อมีการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งขนาด 432 MW เข้ากับระบบไฟฟ้า เพื่อศึกษาโอกาสเกิดการขยายกระแสฮาร์มอนิกโดยพิจารณาจากการ ้งยายอิมพิแคนซ์ในระบบไฟฟ้า พบว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระยะสายส่งที่เชื่อมระหว่างกังหันลม แต่ละตัวหรือจำนวนของกังหันลมที่แตกต่างกันจะส่งผลให้อันดับฮาร์มอนิกหรือกวามถี่ที่เกิด เรโซแนนซ์ของระบบไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ เปลี่ยนแปลงค่าอินดักแตนซ์และคาปาซิแตนซ์ของสายส่งและหม้อแปลงกังหันลม นั่นคือหาก เชื่อมต่อทุ่งกังหันลมที่มีการวางระยะห่างของกังหันลมใกลและในทุ่งกังหันลมมีจำนวนของ หม้อแปลงจำนวนมาก ความถี่เรโซแนนซ์ที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าจะมีก่าลคลง นั่นหมายถึงอันดับ ้ฮาร์มอนิคที่มีโอกาสเกิดการขยายกระแสฮาร์มอนิคจะมีอันดับต่ำลง นอกจากนี้ระยะสายส่งระหว่าง ้ตำแหน่งบัสรวมและกังหันลมก็ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่เร โซแนนซ์อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงระยะสายส่งระหว่างกังหันลม การศึกษาโอกาสเกิดการขยายกระแส ้ฮาร์มอนิคสามารถใช้ประเมินหรือวางแผนการเชื่อมต่อทุ่งกังหันถม เนื่องจากผลการจำลองการ ้ทำงานที่ได้แสดงถึงโอกาสเกิดผลกระทบฮาร์มอนิคในระบบไฟฟ้า นั่นคือหากความถี่ของกระแส ฮาร์มอนิกที่จ่ายจากคอนเวอร์เตอร์ของกังหันลมมีค่าใกล้เคียงกับความถี่เรโซแนนซ์ ผลกระทบ แรงคันฮาร์มอนิคหรือความรุนแรงของฮาร์มอนิคจะมีความรุนแรงมากขึ้น คังนั้นการศึกษาโอกาส ้เกิดการขยายกระแสฮาร์มอนิกจากการขยายอิมพิแดนซ์ของระบบไฟฟ้าเนื่องจากผลของระยะ ้สายส่งเคเบิลใต้น้ำของท่งกังหันลม โดยที่กังหันลมแต่ละตัวผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ความเร็วพิกัด จะ ้ได้ค่าความถี่ที่เกิดการเรโซแนนซ์ขึ้นในระบบไฟฟ้าซึ่งสามารถใช้ทำนายอันดับฮาร์มอนิคที่จะเกิด ้ความรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้วางแผนหากมีความจำเป็นต้องติดตั้งวงจรกรองฮาร์มอนิค เพื่อกำจัดฮาร์มอนิคก่อนเข้าสู่ระบบไฟฟ้า

บทที่ 7 การวิเคราะห์จุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมและแนวทางการแก้ไข

7.1 หลักเกณฑ์การวิเคราะห์จุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอก ชายฝั่ง

การวิเคราะห์หรือคัคเลือกจุคเชื่อมต่อที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่ง กังหันลมนอกชายฝั่งจะพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก ตามคำแนะนำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 1) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ 2) การปรับปรุงอุปกรณ์ภายในระบบไฟฟ้า 3) กำลังไฟฟ้า สูญเสีย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ อ้างอิงจากข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วย ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551 สำหรับการวิเคราะห์เชิงเทคนิคของระบบ ไฟฟ้า ได้แก่ การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัว การจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าใน สภาวะพลวัติ และการวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดข้อกำหนดของแต่ละ เทคนิคในบทที่ 4 บทที่ 5 และบทที่ 6 ตามลำดับ การจะเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม นอกชายฝั่งเข้ากับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลการจำลองเชิงเทคนิคจะต้องผ่านข้อ กำหนดการเชื่อมต่อทั้งหมดจึงจะสามารถดำเนินการเพื่อขอเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า

2. การปรับปรุงอุปกรณ์ภายในระบบไฟฟ้า เป็นการประเมินก่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่จะ เพิ่มขึ้นจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง นั่นคือภายหลังการประเมินผล การจำลองเชิงเทคนิคเทียบกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อจะทราบรูปแบบการเชื่อมต่อที่ผ่านและไม่ผ่าน ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ ในกรณีที่ผ่านข้อกำหนดการเชื่อมต่อทั้งหมดก็ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน ขนาดของอุปกรณ์หรือติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างเพิ่มเข้ากับระบบไฟฟ้า ทำให้ไม่จำเป็นต้องเพิ่ม ก่าใช้จ่ายในการติดตั้ง แต่หากมีรูปแบบการเชื่อมต่อที่ไม่ผ่านข้อกำหนดนั่นหมายถึงการเชื่อมต่อ ดังกล่าวจำเป็นจะต้องปรับขนาดอุปกรณ์บางชนิดภายในระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเชื่อมต่อ เช่น สายส่ง อุปกรณ์ป้องกัน เป็นต้น หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพระบบไฟฟ้าหรือการ ทำงานของระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้อย่างปกติ เช่นการติดตั้งวงจรกรองฮาร์มอนิก ซึ่งล้วน แต่ส่งผลต่อก่าใช่จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นตาม

 กำลัง ไฟฟ้าสูญเสีย การเชื่อมระบบผลิต ไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมเข้ากับระบบ ไฟฟ้าสามารถส่งผลต่อระบบ ไฟฟ้าในแง่ของกำลังสูญเสียการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า โดยระบบผลิต ไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมที่ถูกเชื่อมต่อและจ่ายไฟอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ โหลดจะทำให้กำลังสูญเสีย ต่ำกว่ากรณีที่อยู่ไกลจาก โหลด เนื่องจากกำลังไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องไหลผ่านสายตัวนำเป็นระยะ ทางไกล ดังนั้นหากพิจารณาในภาพรวมแล้วกำลังไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม ซึ่งโดยทั่วไปมีขนาดเล็กกว่ากำลังผลิตไฟฟ้าจากแหล่งผลิตหลักของระบบไฟฟ้าและติดตั้งอยู่ บริเวณใกล้เคียงศูนย์กลางโหลดหรือความต้องการใช้ไฟฟ้ามากกว่า จึงส่งผลดีให้กำลังไฟฟ้า สูญเสียโดยรวมของระบบลดลง

เพราะฉะนั้นจากหลักเกณฑ์การคัดเลือกจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมสำหรับรองรับการ เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง ทางผู้วิจัยจึงได้วางเกณฑ์การคัดเลือกโดย พิจารฉาจากการวิเคราะห์เชิงเทคนิกเพื่อประเมินตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ ประเมินการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยทั้ง 2 เกณฑ์การคัดเลือกจะไม่พิจารฉาผลกระทบการ วิเคราะห์ฮาร์มอนิคเนื่องจากการวิเคราะห์เชิงเทคนิคดังกล่าวเป็นการประเมินโอกาสเกิดการขยาย กระแสฮาร์มอนิคจากการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมเข้ากับระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นการประเมินความถี่ที่มี โอกาสส่งผลกระทบต่อฮาร์มอนิคในระบบไฟฟ้า โดยไม่ได้พิจารฉาค่าความผิดเพี้ยนกระแสและ แรงดันฮาร์มอนิกตามข้อกำหนดการไฟฟ้า เนื่องจากไม่มีข้อมูลของกระแสฮาร์มอนิกที่จ่ายออกมา จากกอนเวอร์เตอร์กังหันลม ในส่วนของกำลังไฟฟ้าสูญเสียจะแบ่งเป็น กำลังไฟฟ้าสูญเสียที่ลดลง กำลังไฟฟ้าสูญเสียไม่เปลี่ยนแปลง และกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีการให้คะแนนดัง รายละเอียดต่อไปนี้

การใหลของกำลังไฟฟ้า	คะแนน 5
การเปลี่ยนแปลงแรงคัน	คะแนน 5
เสถียรภาพแรงคัน	คะแนน 5
กระแสลัควงจร	คะแนน 5
ทุ่งกังหันลมหลุดการเชื่อ	มต่อ คะแนน 5
สายเคเบิลใต้น้ำหลุดการ	เชื่อมต่อ คะแนน 5
การถัดวงจร 3 เฟสที่บัส	คะแนน 5
การเปลี่ยนแปลงความเร็	วลม คะแนน 5
2. การปรับปรุงอุปกรณ์ภายในระ	บบไฟฟ้ากิดเป็นร้อยละ 40 ประกอบด้วย
การใหลของกำลังไฟฟ้า	คะแนน 5
การเปลี่ยนแปลงแรงคัน	คะแนน 5
เสถียรภาพแรงคัน	คะแนน 5
กระแสลัควงจร	คะแนน 5
ทุ่งกังหันลมหลุดการเชื่อ	มต่อ คะแนน 5

1. ข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิดเป็นร้อยละ 40 ประกอบด้วย

สายเคเบิลใต้น้ำหลุดการเชื่อมต่อ	คะแนน 5
การถัควงจร 3 เฟสที่บัส	คะแนน 5
การเปลี่ยนแปลงความเร็วลม	คะแนน 5
3. กำลังไฟฟ้าสูญเสียคิดเป็นร้อยละ 20 ประกอบด้	้วย
กำลังไฟฟ้าสูญเสียลคลง	คะแนน 7
กำลังไฟฟ้าสูญเสียไม่เปลี่ยนแปลง	คะแนน 3
กำลังไฟฟ้าสูญเสียเพิ่มขึ้น	คะแนน 0

จากนั้นเมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมกับทุกรูปแบบ การเชื่อมต่อ ขั้นตอนต่อไปจะต้องนำผลที่ได้มาจัดลำดับความเหมาะสม ซึ่งได้มีการแบ่งช่วง คะแนนเป็น 3 ช่วง สำหรับการคัดเลือก โดยมีการกำหนดช่วงกะแนนความเหมาะสม ดังนี้

1. จุดเชื่อมต่อที่มีความเหมาะสมสูง	คะแนน 71-100
2. จุคเชื่อมต่อที่มีความเหมาะสมปานกลาง	คะแนน 31-70
3. จุดเชื่อมต่อที่มีความเหมาะสมต่ำ	คะแนน 0-30

7.2 ผลการวิเคราะห์จุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมของระบบผลิตใฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง จากหลักเกณฑ์การคัดเลือกจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่ง กังหันลมนอกชายฝั่งที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 7.1 และผลการจำลองผลกระทบเชิงเทคนิคของระบบ ไฟฟ้า เมื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับระบบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถสรุปรายละเอียดต่างๆ ได้ดังนี้

 การจำลองผลกระทบเชิงเทคนิคไฟฟ้าชี้ให้เห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อมีการ เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง SPP 1, SPP 2 และ SPP 3 ในรูปแบบการ เชื่อมต่อต่างๆ เปรียบเทียบกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อพบว่า ผลกระทบจากการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ในสภาวะอยู่ดัว ประกอบด้วย การไหลของกำลังไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงแรงดัน เสถียรภาพแรงดัน และกระแสลัดวงจร ซึ่งเป็นการตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบไฟฟ้า รวมถึงการตรวจสอบ ความสามารถของอุปกรณ์ไฟฟ้าเดิมภายในระบบไฟฟ้าทั้งสายส่ง หม้อแปลง รวมถึงอุปกรณ์ ป้องกันยังคงสามารถรองรับการเชื่อมต่อแหล่งพลังงานจากทุ่งกังหันลมโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน หรือปรับปรับปรุงอุปกรณ์ใดๆ ในระบบไฟฟ้า ผลสรุปที่ได้แสดงดังตาราง 7–1 จะเห็นได้ว่าผลการ จำลองระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัวทั้งหมดสามารถผ่านข้อกำหนดการเชื่อมต่อ นั่นหมายถึงระบบ ไฟฟ้าเดิมสามารถรองรับการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมทั้ง 3 ระบบได้ทั้ง 4 กรณีโดยที่ปริมาณภาระ โหลดของสายส่งยังคงต่ำกว่า 80% และมีก่าลดลงเมื่อเปรียบกับกรณีไม่มีการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลม ในส่วนทิศทางการไหลของกำลังไฟฟ้าพบว่าไม่มีการไหลเข้าสู่สถานีต้นทางของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อีกทั้งระดับแรงดันของจุดเชื่อมต่อยังคงอยู่ในช่วง (± 5%) รวมถึงระดับกระแสลัดวงจรเปรียบเทียบ กับค่าพิกัดกระแสลัดวงจรของอุปกรณ์ป้องกันยังต่ำกว่า 85% โดยที่ระดับกระแสลัดวงจรที่เพิ่มขึ้น ยังคงต่ำกว่า 25% เมื่อเทียบกับกรณีไม่มีการเชื่อมต่อนั่นหมายถึง อุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า ยังคงทำงานประสานกันได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการจำลองระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัวเพื่อตรวจสอบ สถานะการทำงานของระบบไฟฟ้าแสดงให้เห็นว่ามีความเหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่อระบบผลิต ไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งเข้ากับระบบไฟฟ้า

44	การใหลของ	การเปลี่ยนแปลง	เสถียรภาพ	กระแส
112 ដោយប្រើ 1	การใหลของ การเปลี่ยนแปลง กำลังไฟฟ้า แรงดัน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	แรงคัน	แรงคัน	ถัดวงจร
1	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
2	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
3	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
4	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark

ตาราง 7–1 ข้อสรุปผลกระทบการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัว

🗸 หมายถึง ผ่านข้อกำหนดการเชื่อมต่อ

🗴 หมายถึง ไม่ผ่านข้อกำหนดการเชื่อมต่อ

สำหรับการจำลองผลกระทบของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติประกอบด้วย ระบบ ผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมหลุดการเชื่อมต่อ สายส่งหลุดการเชื่อมต่อ การลัดวงจร 3 เฟสที่บัส และ การเปลี่ยนแปลงความเร็วลม ผลสรุปที่ได้แสดงดังตาราง 7–2 ผลกระทบเชิงเทคนิคทั้งหมดยังคง ผ่านข้อกำหนดของการไฟฟ้า การเกิดความผิดพร่องใดๆ ในระบบไฟฟ้าและจำเป็นต้องปลดทุ่ง กังหันลมไม่ว่าจะปลดทุ่งกังหันลมโดยตรงหรือปลดจากสายเคเบิลใด้น้ำ ระบบไฟฟ้าจะยังคง สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้โหลดได้อย่างปกติ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในส่วนของเวลาการตัดทุ่ง กังหันลมหากเกิดความผิดพร่องที่รุนแรงพบว่า เวลาที่ใช้มีก่าเท่ากับ 2.0 วินาที ซึ่งเป็นระยะเวลามาก สุดตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อ นั่นหมายถึงระบบไฟฟ้ามีความสามารถในการรักษาระดับแรงคัน ซึ่งเป็นผลจากความสามารถในการชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟและทนความผิดพร่องของกังหันลม และในส่วนการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมก็แสดงให้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องปลดทุ่งกังหันลมออกจาก ระบบไฟฟ้าไม่ว่าความเร็วลมจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงลงอย่างทันทีทันใด ดังนั้นระบบยังคงสามารถ ทำงานได้ถึงแม้จะเกิดการรบกวนขึ้นภายในระบบ

	ทุ่งกังหันลมหลุดการ		สายส่งเคเบิลใต้น้ำ		การถัดวงจร 3 เฟส		การเปลี่ยนแปลง	
กรณีศึกษา	เชื่อว	มต่อ	หลุดการเชื่อมต่อ		ที่บัส		ความเริ่วลม	
	แรงคัน	ความถี่	แรงดัน	ความถี่	แรงคัน	ความถี่	แรงคัน	ความถื่
1	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
2	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
3	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
4	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark

ตาราง 7–2 ข้อสรุปผลกระทบการจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติ

หมายถึง ผ่านข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
 หมายถึง ไม่ผ่านข้อกำหนดการเชื่อมต่อ

ส่วนสุดท้ายของการวิเคราะห์เชิงเทคนิกคือ การวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าโดย การวิเคราะห์ฮาร์มอนิค ซึ่งเป็นการตรวจสอบโอกาสเกิดการขยายกระแสฮาร์มอนิคจากการพิจารณา การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการวางกังหันลมที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงค่าอิมพิแดนซ์ของ ระบบไฟฟ้า ซึ่งไม่ได้มีการกำหนดในข้อกำหนดการเชื่อมต่อของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถนำผลจากการจำลองการทำงานเทียบกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยผลที่ได้แสดงให้เห็นความถี่เรโซแนนซ์ที่เกิดขึ้นในระบบ ที่จะส่งผลให้ เกิดผลกระทบฮาร์มอนิคต่อระบบไฟฟ้า หากความถี่ที่มีกระแสฮาร์มอนิคสูงถูกจ่ายเข้ากับความถี่ที่

มีอิมพิแดนซ์สูง ทำให้ได้แรงดันฮาร์มอนิกมีค่าสูง ความรุนแรงของฮาร์มอนิกจะมีก่าเพิ่มขึ้น 2. การประเมินผลกระทบเชิงเทคนิกที่เกิดขึ้นกับการปรับปรุงอุปกรณ์ภายในระบบ ไฟฟ้า แสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัวและการจำลองการทำงานของระบบ ไฟฟ้าในสภาวะพลวัติไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดอุปกรณ์ภายในระบบไฟฟ้าทั้ง สายส่ง หม้อแปลง และเซอร์กิตเบรกเกอร์ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานจากทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งทุกรูปแบบ การเชื่อมต่อดังข้อสรุปในตาราง 7–3 ในส่วนผลการวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าโดยการวิเคราะห์ ฮาร์มอนิกยังไม่สามารถประเมินการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบได้ เนื่องจากผลที่ได้จะแสดง ให้เห็นถึงความถี่ที่โอกาสเกิดการขยายกระแสฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า ซึ่งต้องนำผลของกระแส ฮาร์มอนิกมาพิจารณาเพื่อประเมินก่าความเพื่ยนแรงดันฮาร์มอนิก แต่อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์

	การวิเคราะห์เชิงเทคนิคระบบไฟฟ้า				
กรณีศึกษา	การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าใน	การจำลองการทำงานของระบบ			
	สภาวะอยู่ตัว	ไฟฟ้าในสภาวะพลว <i>ั</i> ติ			
1	×	×			
2	×	×			
3	×	×			
4	×	×			

ตาราง 7–3 ข้อสรุปผลกระทบการปรับปรุงอุปกรณ์ภายในระบบไฟฟ้า

🗸 หมายถึง ปรับปรุงอุปกรณ์ภายในระบบไฟฟ้า

🗴 หมายถึง ไม่ปรับปรุงอุปกรณ์ภายในระบบไฟฟ้า

 การวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าสูญเสียเมื่อมีการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งทั้ง 4 กรณีได้มีการอธิบายรายละเอียดในหัวข้อ 4.1.3 ซึ่งสามารถสรุปผลกระทบกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่ เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าได้ดังตาราง 7–4

ตาราง 7–4 ข้อสรุปผลกระทบกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบไฟฟ้า

	ส ภาวะ โ เ	าถคสูงสุด	สภาวะ โหลดต่ำสุด		
กรณีศึกษา	กำลังสูญเสีย	เปรียบเทียบกับ	กำลังสูญเสีย	เปรียบเทียบกับ	
	(MW)	กรณีที่ 0 (%)	(MW)	กรณีที่ 0 (%)	
0	3.020	-	1.050	-	
1	3.020	ไม่เปลี่ยนแปลง	1.980	+88.571	
2	3.000	-0.662	1.960	+86.667	
3	3.090	+2.318	2.040	+94.286	
4	3.070	+1.656	2.010	+91.429	

เพราะฉะนั้นเมื่อนำผลการประเมินเชิงเทคนิคต่างๆ เข้าสู่การประเมินด้วย หลักเกณฑ์การคัดเลือกจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสม ผลที่ได้แสดงดังตาราง 7–5 ถึงตาราง 7–7 โดยผลการ คัดเลือกจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมแสดงดังตาราง 7–8

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัว				การจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติ					
กรณีศึกษา	การใหลของ	การเปลี่ยนแปลง	เสถียรภาพ	กระแส	ทุ่งกังหันลมหลุด	สายเคเบิลใต้น้ำ	การถัดวงจร	การเปลี่ยนแปลง	ຽວນ
	กำลังไฟฟ้า	แรงคัน	แรงคัน	ถ้ควงจร	การเชื่อมต่อ	หลุดการเชื่อมต่อ	3 เฟสที่บัส	ความเร็วลม	
1	5	5	5	5	5	5	5	5	40
2	5	5	5	5	5	5	5	5	40
3	5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	5	5	5	5	5	5	5	5	40

ตาราง 7–5 ผลการประเมินข้อกำหนดการเชื่อมต่อของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตาราง 7–6 ผลการประเมินการปรับปรุงอุปกรณ์ภายในระบบไฟฟ้า

	การวิเค	ราะห์ระบบไฟฟ้า	าในสภาวะอยู่	ตัว	การจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติ				
กรณีศึกษา	การใหลของ	การเปลี่ยนแปลง	เสถียรภาพ	กระแส	ทุ่งกังหันลมหลุด	สายเคเบิลใต้น้ำ	การถัดวงจร	การเปลี่ยนแปลง	ຽວມ
	กำลังไฟฟ้า	แรงคัน	แรงคัน	ถัดวงจร	การเชื่อมต่อ	หลุดการเชื่อมต่อ	3 เฟสที่บัส	ความเร็วลม	
1	5	5	5	5	5	5	5	5	40
2	5	5	5	5	5	5	5	5	40
3	5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	5	5	5	5	5	5	5	5	40

0~02000	คะแนนการประเมิเ	~ ~ ~ ~	
រោះវាងអ្នក	สภาวะ โหลดสูงสุด	สภาวะ โหลดต่ำสุด	3.19
1	3	0	3
2	7	0	7
3	0	0	0
4	0	0	0

ตาราง 7–7 ผลการประเมินกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบไฟฟ้า

ตาราง 7–8 ผลการกัดเลือกจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง

กรณีศึกษา	ข้อกำหนดการ เชื่อมต่อ	การปรับปรุง อุปกรณ์	กำลังไฟฟ้า สูญเสีย	<u>ະ</u> ວນ
1	40	40	3	83
2	40	40	7	87
3	40	40	0	80
4	40	40	0	80

จากผลการกัดเลือกจุดเชื่อมต่อแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเชื่อมต่อที่เหมาะสม ที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง SPP 1, SPP 2 และ SPP 3 เข้า กับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคือรูปแบบการเชื่อมต่อกรณีที่ 2 โดยระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง SPP 1 เชื่อมเข้ากับจุดเชื่อมต่อ KMA ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม นอกชายฝั่ง SPP 2 เชื่อมเข้ากับจุดเชื่อมต่อ KCD และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง SPP 3 เชื่อมเข้ากับจุดเชื่อมต่อ KMB ดังภาพประกอบ 7–1 เนื่องจากรูปแบบการเชื่อมต่อดังกล่าว ผ่านข้อกำหนดการเชื่อมต่อ Livจำเป็นต้องปรับปรุงอุปกรณ์ภายในระบบไฟฟ้า และมีกำลังไฟฟ้า สูญเสียที่เกิดขึ้นภายหลังการเชื่อมต่อน้อยกว่ากรณีอื่นๆ ส่งผลให้ระบบไฟฟ้าสามารถส่งพลังงาน ไฟฟ้าไปโหลดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคได้แสดงให้เห็น ถึงผลกระทบบางอย่างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหากต้องการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม ซึ่งจะได้อธิบายในหัวข้อถัดไป



ภาพประกอบ 7–1 แผนภาพเส้นเคียวจุคเชื่อมต่อที่เหมาะสมที่สุดของระบบผลิตไฟฟ้าด้วย ทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง

7.3 การแก้ไขผลกระทบของการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง

ผลการจำลองเชิงเทคนิกของการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัว การจำลอง การทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติ และการวิเกราะห์กุณภาพกำลังไฟฟ้า ได้แสดงให้เห็น ว่าการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของ ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาก โดยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประเมินผลกระทบของงานวิจัย จะมีเพียงการสูญเสียกำลังไฟฟ้าในสภาวะโหลดต่ำสุดที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีการ เชื่อมต่อ ซึ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาดังกล่าวคือ การลดปริมานกำลังผลิตของทุ่ง กังหันลมลงให้เหมาะสมกับระบบไฟฟ้า เพื่อป้องกันกำลังไฟฟ้าโดยรวมในระบบไฟฟ้าไม่ให้มาก จนทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า แต่หากพิจารณาในมุมมองของการเพิ่มการใช้พลังงานลม เป็นพลังงานทดแทนเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากพลังงานฟอสซิล การป้องกันผลกระทบด้วยการ จำกัดขนาดกำลังผลิตทุ่งกังหันลมจึงกวรจะเป็นวิธีการสุดท้ายที่กวรจะเลือกปฏิบัติ แต่กวรจะเริ่ม พิจารณาแก้ปัญหาด้วยหลักการเชิงเทคนิกที่ทางการไฟฟ้าหรือผู้ผลิตแหล่งพลังงานสามารถทำได้ เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจำลองการทำงานในงานวิจัย นั่นคือ การแก้ปัญหา ผลกระทบกำลังไฟฟ้าสูญเสีย ซึ่งจะมีค่าสูงเมื่อระบบไฟฟ้ามีความต้องการปริมาณโหลดค่ำ ปัญหานี้ เกิดขึ้นมาจากสาเหตุความไม่สมดุลระหว่างปริมาณความต้องการโหลดกับปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ ผลิตได้มีค่าแตกต่างกัน นั่นคือความต้องการโหลดน้อยแต่ความสามารถจ่ายพลังงานสูง วิธีการแก้ที่ ง่ายสุดคือการลดปริมาณกำลังผลิตพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมให้เหมาะสม กับปริมาณโหลดในช่วงความต้องการต่ำ ซึ่งวิธีการนี้สามารถทำได้ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้า ส่วนวิธีการอื่นๆ ที่สามารถทำได้ เช่นการเลือกโหมดการทำงานแบบควบคุมแรงดันหรือเลือก คำแหน่งทุ่งกังหันลมที่ใกล้กับจุดสูนย์กลางโหลด เพื่อให้กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้สามารถจ่ายโหลดได้ ทันที ซึ่งงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้โหมดควบคุมแรงดันและเลือกจุดเชื่อมต่อในการวิเคราะห์ที่ใกล้จุด ศูนย์กลางโหลดมากที่สุดแล้ว ดังนั้นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดจึงยังคงเป็นการวิเคราะห์ที่ใกล้จุด ศูนย์กลางโหลดมากที่สุดแล้ว ดังนั้นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดจึงยังคงเป็นการลดกำลังผลิตของทุ่ง กังหันลมที่ทำงานลงขณะระบบไฟฟ้ามีกวามต้องการโหลดด่ำ ซึ่งผลการจำลองพบว่าสภาวะโหลด ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมเข้าสู่ระบบไฟฟ้า เนื่องจากกำลังไฟฟ้าสูญเสียยังคง เพิ่มขึ้นกว่ากรณีไม่มีการเชื่อมต่อ

นอกจากนี้ถึงแม้ผลการจำลองเชิงเทคนิคของระบบไฟฟ้าในงานวิจัยนี้จะมีเพียง ผลกระทบจากการสูญเสียกำลังไฟฟ้าในสภาวะโหลดต่ำเท่านั้น แต่ถ้ามีการจำลองในสถานการณ์ หรือสถานที่แตกต่างออกไปเพื่อต้องการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมเข้ากับระบบ ไฟฟ้า และเกิดปัญหาเชิงเทคนิคอื่นๆ ก็สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้โดยวิชีการแก้ปัญหาเชิงเทคนิค ที่สำคัญๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาต่อไปมีดังนี้

 ปัญหากระแสลัควงจรและการทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน แบ่งเป็น 3 กรณีคังที่ ได้กล่าวไว้ในบทที่ 4 คือ การลดขอบเขตการทำงานอุปกรณ์ป้องกัน ลำคับการทำงานของอุปกรณ์ ผิดพลาด และอุปกรณ์ป้องกันทำงานเกินขอบเขต ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีวิธีการแก้ด้วยการปรับตั้งค่า อุปกรณ์ป้องกันการตรวจจับขนาดกระแสลัควงจร เพื่อให้มีลำคับการทำงานที่สอดกล้องและทำงาน ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมหรือไม่ก็ต้องตั้งค่าให้ระบบไฟฟ้าตัดทุ่งกังหันลมออกจากระบบก่อน เพื่อไม่ให้รบกวนการทำงานของระบบไฟฟ้า

 2. ปัญหาการควบคุมแรงคัน สำหรับระบบไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมทำได้ โดยการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อควบคุมแรงคันให้มีกวามเหมาะสม โดยแบ่งเป็น

- หม้อแปลงปรับค่าแรงคันเพื่อควบคุมแรงคันที่สถานีไฟฟ้าหรือต้นสายไฟฟ้า

- อุปกรณ์ควบคุมระดับแรงดันใช้ควบคุมระดับแรงดัน ณ ตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์

- อุปกรณ์ชคเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ เช่นตัวเก็บประจุหรืออุปกรณ์ชคเชย เช่น

อุปกรณ์ FACTS (Flexible Alternating Current Transmission System) เพื่อชดเชยกำลังไฟฟ้า

รีแอกทีฟในสายส่ง ทำให้มุมของกระแสและแรงคันใกล้เคียงกัน (ตัวประกอบกำลังมีค่าใกล้เคียง 1) แรงคันจึงยกสูงขึ้น

3. ปัญหาภาระ โหลดเกินขีดจำกัดของสายส่งไฟฟ้า เป็นการป้องกันผลกระทบ ปริมาณภาระ โหลดในสายส่ง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉินที่เรียกว่า N-1 โดยวิธีการพื้นฐานในการแก้ปัญหาดังกล่าวคือ การสร้างสายส่งไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมไปยังพื้นที่ที่ มีความต้องการใช้ไฟฟ้า หรือขยายขนาดการรองรับกำลังไฟฟ้าด้วยการสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพิ่มเติม จากสถานีไฟฟ้าเดิม ทั้งนี้ขนาดหม้อแปลงของสถานีไฟฟ้าจะต้องมีความสามารถรองรับการ เชื่อมต่อทุ่งกังหันลมด้วยเช่นกัน

4. ปัญหาฮาร์มอนิค โดยทั่วไปหากเลือกใช้งานกังหันลมที่มีอินเวอร์เตอร์เชื่อมกับ ระบบไฟฟ้า ควรจะเลือกใช้อินเวอร์เตอร์ประเภท IGBT เนื่องจากช่วยลดปริมาณกระแสฮาร์มอนิค ให้น้อยลงเมื่อเทียบกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังชนิดอื่น นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนการ วางตำแหน่งทุ่งกังหันลม จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงฮาร์มอนิคที่แตกต่างกันดังที่ได้ แสดงผลการจำลองการทำงานในบทที่ 6 อย่างไรก็ตามหากทำวิธีการดังกล่าวแล้วยังไม่ได้ผล วิธีการแก้ปัญหาซึ่งเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนคือ การติดตั้งวงจรกรองฮาร์มอนิค หากบริเวณ ติดตั้งทุ่งกังหันลมดังกล่าวมีความคุ้มค่าสูงมากพอกับการลงทุน โดยวิธีแก้ปัญหาควรติดตั้งวงจร กรองฮาร์มอนิคในกังหันลมทุกตัว ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการติดตั้งวงจรกรองฮาร์มอนิค ที่จุดเชื่อมต่อ

เพราะฉะนั้นด้วยหลักการแก้ปัญหาเชิงเทคนิคที่กล่าวมาซึ่งเป็นวิธีการเบื้องต้นเพื่อ ป้องกันปัญหาเชิงเทคนิคของระบบไฟฟ้าเมื่อต้องการเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมและให้การทำงานของ ระบบไฟฟ้ายังคงคำเนินอย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดปัญหาการส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟหรือเกิด เหตุการณ์ที่ทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อทั้งทรัพย์สินและการคำเนิน ชีวิตประจำวัน อีกทั้งการแก้ปัญหาดังกล่าวยังเป็นการเพิ่มโอกาสและความสามารถการรองรับการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานฟอสซิลที่กำลังจะหมด ไปและก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน

8.1 สรุปผลการวิจัย

งานวิจัชนี้สึกษาเงื่อนไข ปัจจัยและวิธีการเลือกจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมของการ เชื่อมต่อระบบผลิดไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ได้แก่ทุ่งกังหันลม SPP 1, SPP 2 และ SPP 3 บริเวณเกาะเต่าและเกาะพะงันที่มีกำลังผลิต ดิดตั้งรวม 720 MW โดยการคัดเลือกจุดเชื่อมต่อที่มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถรองรับทุ่งกังหันลม ดังกล่าวโดยใช้หลักเกณฑ์ของปริมาณโหลดหม้อแปลงและระยะห่างระหว่างทุ่งกังหันลมและ จุดเชื่อมต่อ ผลการคัดเลือกจุดเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ประกอบด้วย จุดเชื่อมต่อ KMA และ KMB ซึ่ง ตั้งอยู่บนพื้นที่ของเกาะสมุย และจุดเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ประกอบด้วย จุดเชื่อมต่อ KMA และ KMB ซึ่ง ตั้งอยู่บนพื้นที่ของเกาะสมุย และจุดเชื่อมต่อ KCD ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่อำเภอกาญจนดิตถ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี และเมื่อพิจารณาความน่าจะเป็นของจำนวนทุ่งกังหันลมและจุดเชื่อมต่ออะได้รูปแบบ การเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ทั้งหมด 18 กรณี โดยขั้นตอนสำคัญก่อนจะเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่ง กังหันลมเข้ากับระบบไฟฟ้า คือการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าโดยการวิเคราะห์ เชิงเทคนิค แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัว ประกอบด้วย การ วิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงแรงดัน เสถียรภาพแรงดัน และกระแสลัดวงจร 2) การจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติ ประกอบด้วย ทุ่งกังหันลมหลุดการ เชื่อมต่อ สายส่งหลุดการเชื่อมต่อ การลัดวงจร 3 เฟสที่บัส และการเปลี่ยนแปลงความเร็วลม 3) การ วิเคราะห์กุณภาพกำลังไฟฟ้า ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์อาร์มอนิค

ผลการจำลองการไหลของกำลังไฟฟ้าแสดงให้เห็นว่าระบบไฟฟ้าไม่สามารถ รองรับปริมาณกำลังผลิตทั้ง 720 MW ได้ เนื่องจากเกิดการไหลของกำลังไฟฟ้าย้อนกลับเข้าสู่สถานี ด้นทางของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นข้อกำหนดของการไฟฟ้าที่ไม่สามารถให้ เกิดขึ้นได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องลดกำลังผลิตติดตั้งลงเพื่อให้มีความเหมะสมกับระบบไฟฟ้า พบว่า กำลังผลิตร้อยละ 60 หรือ 432 MW มีความเหมาะสมกับการเชื่อมเข้ากับระบบไฟฟ้า แต่มีเพียง 4 กรณีเท่านั้นที่เป็นได้ ดังนั้นจึงนำทั้ง 4 กรณีที่ได้มาวิเคราะห์ผลกระทบการเชื่อมต่อด้วยเทคนิค อื่นๆ จากนั้นนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงเทคนิคทั้งหมดมากัดเลือกรูปแบบการเชื่อมต่อด้ เหมาะสมที่สุดโดยการพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของข้อกำหนดการเชื่อมต่อ การปรับปรุงอุปกรณ์ ภายในระบบไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าสูญเสีย ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมทั้ง 4 กรณีพบว่าสามารถ ผ่านข้อกำหนดของการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัว คือ ปริมาณภาระโหลดเกินในสายส่ง ไม่เกิน 80% การเปลี่ยนแปลงแรงดันของจุดเชื่อมต่อยังกงอยู่ภายใต้ (± 5%) อีกทั่งจุดเชื่อมต่อยังมี เสถียรภาพแรงคันที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการลดโอกาสเกิดการพังทลายของแรงคันที่จะส่งผลต่อการเกิด ้ไฟฟ้าคับเป็นวงกว้าง ยิ่งไปกว่านั้นระคับกระแสลัควงจรยังคงมีค่าต่ำกว่า 85% ของพิกัคตัคกระแส ้ถัดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์และมีค่าต่ำกว่า 25% เมื่อเทียบกับกรณีไม่มีการเชื่อมต่อทุ่งกังหันถม นั่นหมายถึงอุปกรณ์ป้องกันยังคงทำงานประสานสัมพันธ์กันได้อย่างถูกต้อง

ในส่วนการจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติทั้ง 4 กรณีพบว่าการ ้ปลดทุ่งกังหันลมไม่ว่าจะปลดจากตำแหน่งบัสรวมของทุ่งกังหันลมหรือสายเกเบิลใต้น้ำก็ไม่ส่งผล กระทบใดๆ ต่อการส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟ สำหรับการเกิดลัดวงจร 3 เฟส ณ ตำแหน่ง ้บัสรวมของทุ่งกังหันลม พบว่าระยะเวลาในการปลดทุ่งกังหันลมต้องถูกตั้งไว้ที่ก่ามากสุดนั่นคือ 2.0 วินาที เนื่องจากความสามารถทนความผิดพร่องและช่วยการทำงานของระบบไฟฟ้าเมื่อเกิด ้ความผิดพร่อง ซึ่งเป็นการลดโอกาสการเกิดความเสียหายจากความผิดพร่องของระบบไฟฟ้า นอกจากนี้กังหันลมชนิคคอนเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบยังมีความสามารถทนการลคลงของแรงคันเป็น ศูนย์ได้ถึง 0.5 ถึง 5.0 วินาที ซึ่งสูงกว่าข้อกำหนดการไฟฟ้า ดังนั้นจึงสามารถลดความรุนแรงที่จะ เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า นอกจากนี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วเพิ่มขึ้นหรือลดอย่าง ทันทีทันใดยังแสดงให้เห็นว่าไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการทำงานของระบบไฟฟ้า นั่นคือระบบ ้ไฟฟ้ายังกงทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะเกิดการเปลี่ยนกวามเร็วถมอย่างฉับพลันทันทีทันใด

้สุดท้ายผลการวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า โดยการศึกษาโอกาสเกิดการขยาย ้กระแสฮาร์มอนิกจากการเปลี่ยนแปลงการจัดวางตำแหน่งภายในทุ่งกังหันลม เพื่อประเมินความถึ่ เรโซแนนซ์ที่จะเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า พบว่าความยาวของสายส่งที่เพิ่มขึ้นและปริมาณหม้อแปลง ของกังหันถมที่เพิ่มตามจำนวนการติดตั้งกังหันถมจะส่งผลให้ค่าอินดักแตนซ์และคาปาซิแตนซ์ เพิ่มขึ้น ดังนั้นความถี่เรโซแนนซ์หรือจุดที่เกิดการขยายกระแสฮาร์มอนิกจะมีก่าต่ำลง หมายถึง ้โอกาสเกิดการขยายกระแสฮาร์มอนิคจะเกิดที่อันดับหรือกวามถี่ที่ต่ำลง

เพราะฉะนั้นผลการประเมินด้วยข้อกำหนดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการ ปรับปรุงอุปกรณ์ภายในระบบไฟฟ้า พบว่าทั้ง 4 กรณีมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ้สามารถผ่านข้อกำหนดการเชื่อมต่อและ ไม่จำเป็นต้องปรับปรงหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ้ดังนั้นเกณฑ์การพิจารณาสุดท้ายที่จะใช้เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อที่เหมาะสมคือการพิจารณา ้กำลังไฟฟ้าสูญเสีย ผลปรากฏว่ารูปแบบการเชื่อมต่อกรณีที่ 2 มีค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียน้อยที่สุด ้ถึงแม้ในสภาวะ โหลดต่ำสุดกำลังไฟฟ้าสูญเสียจะมีค่าเพิ่มขึ้นมากหากเปรียบเทียบกับกรณีไม่มีการ ้เชื่อมต่อ แต่ก็เพิ่มน้อยที่สุดหากเทียบกับกรณีอื่นๆ ซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ไขโดยการปลดการ เชื่อมต่อทุ่งกังหันลมทั้งหมดออกจากระบบไฟฟ้า เนื่องจากในสภาวะ โหลดดังกล่าวกำลังไฟฟ้า ดังนั้นจากผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคทั้งหมดทำให้สามารถเลือกรูปแบบการ เชื่อมต่อที่เหมาะสมกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แก่รูปแบบการเชื่อมต่อกรณีที่ 2 ซึ่งมีรูปแบบการเชื่อมต่อดังนี้ จุดเชื่อมต่อ KMA เชื่อมกับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอก ชายฝั่ง SPP 1 จุดเชื่อมต่อ KMB เชื่อมกับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง SPP 3 และ จุดเชื่อมต่อ KCD เชื่อมกับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง SPP 2 โดยทุ่งกังหันลม สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยพิจารณาจากค่าตัวประกอบกำลังผลิต SPP 1 เท่ากับ 19.44 MW SPP 2 เท่ากับ 24.30 MW และ SPP 3 เท่ากับ 24.30 MW ผลการจำลองคังกล่าวที่ได้ทางผู้วิจัยหวังว่า จะสามารถใช้เป็นแนวทางอ้างอิงในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งใน อนาคต่อไป

8.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

 1. ข้อมูลของระบบไฟฟ้าได้ยุบรวมองค์ประกอบต่างๆ ที่ต่อจากจุดเชื่อมต่อเป็น โหลดทั้งหมด ดังนั้นการจำลองเชิงเทคนิคบางอย่างจึงถูกจำกัดและไม่สามารถพิจารณาได้อย่าง ครอบคลุม ควรจะแก้ไขด้วยการแยกส่วนประกอบต่างๆ ของระบบไฟฟ้าออกมาอย่างชัดเจน เพื่อ การจำลองที่หลากหลายแง่มุมมากขึ้น

 การวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าเป็นเพียงการประเมินโอกาสเกิดการขยาย กระแสฮาร์มอนิค โดยยังไม่ได้พิจารณาค่าความผิดเพี้ยนกระแสและแรงคันฮาร์มอนิค ตาม ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ เนื่องจากไม่มีข้อมูลจริงที่กอนเวอรเตอร์กังหันลมจ่ายกระแสฮาร์มอนิคเข้าสู่ ระบบไฟฟ้า เพราะฉะนั้นหากมีข้อมูลดังกล่าว ควรจะทำการวิเคราะห์ในส่วนนี้เพิ่มเติม

8.3 แนวทางการพัฒนาต่อไป

 ถึงแม้งานวิจัยนี้จะจำลองผลกระทบเชิงเทคนิคไฟฟ้าอย่างมากมาย แต่ก็มีบาง เทคนิคที่ยังไม่ได้พิจารณา โดยเฉพาะการพิจารณาผลกระทบทางคุณภาพไฟฟ้าโดยการพิจารณา ผลกระทบของแรงดันกระเพื่อมหรือไฟกระพริบ ดังนั้นหากมีข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์เชิงเทคนิค ดังกล่าวได้กวรจะพิจารณาส่วนนี้เพิ่มเติม

 2. อย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมจะขึ้นอยู่กับปริมาณลม เพราะฉะนั้นปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จึงมีความไม่แน่นอน ดังนั้นหากมีการศึกษาเพิ่มเติมการ เพิ่มอุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าอย่างเช่นแบตเตอรี่เก็บพลังงานไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการ พัฒนาต่อไป

บรรณานุกรม

- T. Sutabutr, Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012-2021, International Journal of Renewable Energy; January-June 2012.
- [2] Global Wind Energy Council, "Global Wind Report Annual Market Update 2015," 2015.
- [3] "The Big Challenges Wind Energy in Thailand," MEGA Tech Magazine, pp. 70-72, March-April 2013.
- [4] จอมภพ แววศักดิ์, กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์, พยอม รัตนมณี, ธเนศ ไชยชนะ และฉลอง แก้ว ประเสริฐ, "การประเมินศักยภาพของพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเลและความเป็นไปได้เบื้องต้น," รายงานฉบับสมบูรณ์, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, กรกฎาคม 2556.
- [5] T. R. Ayodele, A. Jimoh, J. L. Munda, and A. J. Tehile, "Challenges of Grid Integration of Wind Power on Power System Grid Integrity: A Review," *International Journal of Renewable Energy Research (IJRER)*, vol.2, no 4, pp. 618–626, 2012.
- [6] A. Sudrià, M. Chindris, A. Sumper, G. Gross, and F. Ferrer, "Wind Turbine Operation in Power Systems and Grid Connection Requirements," in Proceedings of the ICREPQ'05, 2005.
- [7] R. D. Zamora, M. A. Rosado, "Stability Analysis of Wind Energy Generation in the Electrical System of Puerto Rico," in Proceedings of the International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ' 14), 2014.
- [8] K. Bhumkittipich, C. Jan-Ngurn, "Study of Voltage Stability for 22 kV Power System Connected with Lamtakhong Wind Power Plant, Thailand," *Energy Procedia*, vol. 34, pp. 951-963, 2013.
- [9] D. Andersson, A. Petersson, E. Agneholm, and D. Karlsson, "Kriegers Flak 640 MW Off-Shore Wind Power Grid Connection-A Real Project Case Study," *IEEE Trans. Energy Convers.*, vol. 22, no. 1, pp. 79-85, 2007.
- [10] Y.-K. Wu, C.-Y. Lee, C.-J. Chou, and W.-M. Liao, "Choice of Interconnected Points for Large-Scale Offshore Wind Farms in Taiwan," in Proceedings of the 2013 CACS International Automatic Control Conference (CACS), pp. 439–444, 2013.
- [11] Y.-K. Wu, C.-Y. Lee, and G.-H. Shu, "Taiwan's First Large-Scale Offshore Wind Farm Connection-A Real Project Case Study with a Comparison of Wind Turbine," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 47, no. 3, pp. 1461–1469, 2011.

- [12] Y.-K. Wu, C.-Y. Lee, H.-Y. Chao, and M.-J. Chang, "System Impact Study for the Future Large-Scale Offshore Wind Farm around Penghu Archipelago," *in Proceedings of the 2010 International Conference on Power System Technology (POWERCON)*, pp. 1–8, 2010.
- [13] Y.-K. Wu, C.-Y. Lee, C.-R. Chen, and S.-H. Tsai, "Onshore Wind Farm Planning and System Simulation Analysis under Low-Carbon-Island Project at Penghu," in Proceedings of the International Conference on Intelligent System Application to Power Systems (ISAP), pp. 1-7, 2011.
- [14] Y.-K. Wu, G.-Y. Han, C.-Y. Lee, Planning 10 Onshore Wind Farms with Corresponding Interconnection Network and Power System Analysis for Low-Carbon-Island Development on Penghu Island, Taiwan, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 19, pp. 531-540, 2013.
- [15] N. T. Linh and T. T. Chuong, "Voltage Stability Analysis of Grids Connected wind Generators," in Proceedings of the 4th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, (ICIEA), pp. 2657-2660, 2009.
- [16] S. M. Said, M. M. Aly, and M. Abdek-Akher, "Capacity and Location Effects of Wind Turbine Energy Systems on Power Systems Stability," *International Journal on Power Engineering and Energy (IJPEE)*, vol 4, pp. 343-347, 2013.
- [17] Vestas, "V112-3.0 MW Offshore," 2011.
- [18] ใพรัช กิจวรวุธ และ หรรษา. วัฒนานุกิจ, "พลังงานลม: เทคโนโลยีจากอดีตสู่ปัจจุบันและ อนาคต," วิศวกรรมสาร, หน้า. 75-84, มกรากม-กุมภาพันธ์ 2553.
- [19] สุรชัย ชัยทัศนีย์, "ตำราวิศวฯ 100 ปี พลังงานหมุนเวียนและการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว", กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
- [20] จอมภพ แววศักดิ์, ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล, กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์, ชูลีรัตน์. คงเรือง, สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ, จตุพร แก้วอ่อน, อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์, พยอม รัตนมณี, ธเนศ ไชยชนะ, กมล ถิ่นสุราษฏร์, สวัสดิ์ สมัครพงศ์, ชนะ จันทร์ฉ่ำ และ ปราณี หนูทองแก้ว, "การศึกษาความ เหมาะสมโครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมในพื้นที่ภาคใต้,"รายงานความ เหมาะสมฉบับกลาง เล่ม 1, ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ, พฤศจิกายน 2556.
- [21] H. Li and Z. Chen, "Overview of Different Wind Generator Systems and Their Comparisons", in Proceedings of the IET Renewable Power Generation, vol. 2, no. 2, pp. 123-138, 2008.

- [22] จอมภพ แววศักดิ์, ชูลีรัตน์. คงเรือง, ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล, สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล, นิรันคร มาแทน, เชาวรัตน์ พรหมแพทย์ และ อภิชาติ หนูทอง, "การศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้า ฟาร์มกังหันลมตามแนวชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย," รายงานฉบับสมบูรณ์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
- [23] P. Bresesti, W. L. Kling, R. L. Hendriks, and R. Vailati, "HVDC Connection of Offshore Wind Farms to the Transmission System," *IEEE Trans. Energy Convers.*, vol. 22, no. 1, pp. 37–43 2007.
- [24] J. M. Carrasco, L. G. Franquelo, J. T. Bialasiewicz, E. Galvan, R. C. P. Guisado, M. A. M. Prats, J. I. Leon, and N. Moreno-Alfonso, "Power Electronic Systems for the Grid Integration of Renewable Energy Sources: A Survey," *IEEE Trans. on Ind. Electron.*, vol. 53, no. 4, pp. 1002–1016, 2006.
- [25] I. Erlich, F. Shewarega, C. Feltes, F. W. Koch, and J. Fortmann, "Offshore Wind Power Generation Technologies," *in Proceedings of the IEEE*, vol. 101, no. 4, pp. 891–905, 2013.
- [26] S. Teleke, M. E. Baran, S. Bhattacharya, and A. Q. Huang, "Optimal Control of Battery Energy Storage for Wind Farm Dispatching," *IEEE Trans. Energy Convers.*, vol. 25, no. 3, pp. 787– 794, Sep. 2010.
- [27] V. Y. Singarao, S. Nimmagadda, and V. Rao, "Economic Comparison of Deloaded-Wind and Wind-Battery Systems," in Proceedings of the 2014 Sixth Annual IEEE Green Technologies Conference (GreenTech), pp. 126–131, 2014.
- [28] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, "ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ โครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551," 2551.
- [29] C.W. Taylor, Power System Voltage Stability. McGraw-Hill, 1994.
- [30] F. Milano, "An Open Source Power System Analysis Toolbox," *IEEE Trans. Power Syst.*, vol. 20, no. 3, pp. 1199–1206, 2005.
- [31] บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท จีไอเอส ดาต้ำ จำกัด และ บริษัท คอนโทรล ดาต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด, "คู่มือการฝึกอบรมโปรแกรมประยุกต์ Network Analysis and Power Flow Modeling (Training Manual) โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทาง ภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค," พฤษภาคม 2552.
- [32] H. Saadat, "Power System Analysis," McGraw-Hill, Second Edition, 2002.

- [33] A. J.Wood and B. F.Wollenberg, "Power Generation, Operation, and Control", John Wiley & Sons Inc., Second Edition, 1996.
- [34] D. Peppas, "Development and Analysis of Nordic32 Power System Model in PowerFactory," Master Thesis, Stockholm, 2008.
- [35] H. Marefatjou and I. soltani, "Continuation Power Flow Method with Improved Voltage Stability Analysis in Two Area Power System," *International Journal of Electrical Energy*, vol.1, no.1, pp. 1158-1161, March 2013.
- [36] ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์, "การป้องกันระบบไฟฟ้า", กรุงเทพฯ: จี.บี.พี เซ็นเตอร์ จำกัด, 2551.
- [37] DIgSILENT GmbH, "What's New in PowerFactory Version 14.1," Germany, June 2011.
- [38] R. J. Nelson, "Short-Circuit Contributions of Full Converter Wind Turbines," *in Proceedings* of the 2012 IEEE PES Transmission and Distribution Conference and Exposition, 2012.
- [39] J. Ahnlund, "Short-Circuit Contributions from Fully-rated Converter Wind Turbines," Master Thesis, Stockholm, Sweden, 2014.
- [40] M. Pöller, "Modelling of Wind Generation for Fault Level Studies," Frankfurt, 2011.
- [41] DIgSILENT GmbH, "DIgSILENT PowerFactory Version 14.1 User's Manual," Gomaringen, Germany.
- [42] A. Hansen, F. Iov, P. Sørensen, N. Cutululis, C. Jauch, and F. Blaabjerg, "Dynamic Wind Turbine Models in Power System Simulation Tool DIgSILENT," Risø-R-1400 (ed.2)(EN), Risø National Laboratory, Roskilde, pp. 1-190, 2007.
- [43] A. Hansen, N. Cutululis, H. Markou P. Sørensen, and F. Iov, "Grid Fault and Design-Basis for Wind Turbines-Final Report," Risø -R-1714(EN), Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy, 2010.
- [44] S. Uski-Joutsenvuo and S. Niskanen, "Wind Turbine Models-Status Report of Model Development and Verification Measurements," Technical Research Centre of Finland, VTT.2012.
- [45] DIgSILENT GmbH, "Dynamic Simulation with PowerFactory," Germany.
- [46] A. Larsson, "The Power Quality of Wind Turbines", Ph.D. report, Chalmers University of Technology, Goteborg, Sweden, 2000.

- [47] M. Nandigam and S. K. Dhali, "Optimal Design of an Offshore Wind Farm Layout", in Proceedings of the International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM), pp. 1470-1474, 2008.
- [48] M. Bradt, B. Badrzadeh, E. Camm, D. Mueller, J. Schoene, T. Siebert, T. Smith, M. Starke and R. Walling, "Harmonics and Resonance Issues in Wind Power Plants", *in Proceedings of the IEEE PES General Meeting*, pp. 1-8, 2011.
- [49] F. K. ARIYO and M. O. Omoigui, "Investigation of Nigerian 330 kV Electrical Network with Distributed Generation Penetration-Part I: Basic Analyses", in Proceedings of the 8th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), 2013.
- [50] S. Ranade and W. Xu, "An Overview of Harmonics Modeling and Simulation", in Proceedings of the Tutorial on Harmonics Modeling and Simulation, IEEE Power and Energy Society, pp. 1-7, 1998.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก การตั้งค่าการจำลองการทำงาน

การคำนวณการใหลของกำลังไฟฟ้า

คลิกปุ่ม Calculate Load Flow **I** ปรากฏ Dialog Box ให้เลือกตั้งค่าพารามิเตอร์ ที่จะใช้ในการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าดังภาพประกอบ ก-1 ถึงภาพประกอบ ก-3 จากนั้นจึง คลิ๊กปุ่ม Execute เพื่อสั่งให้โปรแกรมทำการคำนวณตามที่ได้กำหนด

Sidesi Series Subore Et	ow Voltage Analysis	Adve	anced Simula	ation Option	^{1S} Exec	u
Basic Uptions Act	tive Power Control		Advanced	Options		-
ldf/rst/notopo/disp/t20					Clo	s
Calculation Method					Can	с
C AC Load Flow, balanced, p	iositive sequence					
AC Load Flow, unbalanced	l, 3-phase (ABC)					
O DC Load Flow (linear)						
Reactive Power Control						
🔲 Automatic Tap Adjust of Tr	ansformers					
Automatic Shunt Adjustmen	nt					
Consider Baseline Baser	insite					
Consider Reactive Power L	imits Scaling Factor.					
	annos o canng r actor					
Load Options						
🔲 Consider Voltage Depende	ency of Loads					
🔲 Feeder Load Scaling						
Consider Coincidence of Lo	ow-Voltage Loads					
Scaling Factor for						
Night Storage Heaters	100 %					
night otorago noatoro	100.					
Temperature Dependencur Lin	e/Cable Besistances	,				
 at 20?C 	or Cable Freshold (Ces					
	Tomporatura					
Cat Maximum Operational 1	rennerature					

ภาพประกอบ ก-1 Dialog Box การคำนวณการใหลของกำลังไฟฟ้า หน้า Tab Basic Options

eration Control Outputs Low	Voltage Analysis Rewar Control	Advanced Simulation Optio	ns Execute
	Fower Control		Close
df/rst/notopo/disp/t20			
Load Flow Method			Cancel
C Newton-Raphson (Current Equ	ations)		
 Newton-Raphson (Power Equation) 	ations, classical)		
Load Flow Initialisation			
🔽 No Topology Rebuild			
No Initialisation (no flat-start)			
Consideration of transformer wi	nding ratio		
Tap Adjustment			
Method	direct	-	
Min. Controller Relaxation Factor	1.		

ภาพประกอบ ก-2 Dialog Box การกำนวณการใหลของกำลังไฟฟ้า หน้า Tab Advanced Options

Basic Options	Active Power Contro		Advanced Options	Execu
	Low Voltage Analy	isis Advanc	ced Simulation Options	
ldf/rst/notopo/disp/t20				
Max. Number of Iterations	for			Cano
Newton-Raphson Iteration	25			
Outer Loop	20			
Number of Steps	1			
- May Acceptable Load Els	w Error for			
Max. Acceptable Load Fic		LV/A		
Model Equations	0.1	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
Model Equations	10.1	<i>^</i> •		
- Convergence Options				
Relaxation Factor	1.			
Automatic Model Adap	tation for Convergenc	e		

ภาพประกอบ ก-3 Dialog Box การคำนวณการใหลของกำลังไฟฟ้า หน้า Tab Iteration Control

การคำนวณเสถียรภาพแรงดัน

คลิกปุ่ม Execute DPL Script Scripts 🖆 ปรากฏ Dialog Box การคำนวณ เสถียรภาพแรงดันดังภาพประกอบ ก-4 จากนั้นจึงคลิ๊กปุ่ม Execute เพื่อสั่งให้โปรแกรมทำงาน ดัง ภาพประกอบ ก-5

Name	📽 😒 😭 🍻 In Folder	≌≝ 號 🐔 👫 Grid	Dbject modified	Object modified by	General Selection	Туре	Na
Shc_Arc_Resistance	DPL commands		2006 9:53:13 PM	Administrator	0000000	double	Ua 🔺
Shc_Arc_Resistance_W-	DPL commands		2006 9:53:13 PM	Administrator		double	Kw
Stochastic Switching	DPL commands		2011 6:29:27 PM	Administrator		double	Tm
TimeSweep	DPL commands		2010 5:14:01 PM	Administrator		double	sta
• 😭 U_P-Curve	DPL commands		2006 9:53:13 PM	Administrator		double	SCE
▲ U_Q-Curve	DPL commands		2006 9:53:13 PM	Administrator		double	u_:
VDEW_Anschluss berpr	DPL commands		2009 6:15:45 PM	Administrator		int	Ue
VerifyDistParamsModel	DPL commands		2006 9:53:13 PM	Administrator			
I Flexible Data	Scales Basic Optic	ons (Advanced Opti	✓ Script (Description / Versi	on/		• •

ภาพประกอบ ก-4 Dialog Box การคำนวณเสถียรภาพแรงคัน



ภาพประกอบ ก-5 Dialog Box การคำนวณเสถียรภาพแรงคัน หน้า Tab Basic Options

การคำนวณกระแสลัดวงจร

คลิกปุ่ม Calculate Short-Circuit 💈 ปรากฎ Dialog box ให้เลือกตั้งค่าพารามิเตอร์ ที่จะใช้ในการคำนวณกระแสลัดวงจรดังภาพประกอบ ก-6 จากนั้นคลิ๊กปุ่ม Execute เพื่อสั่งให้ โปรแกรมทำการคำนวณตามที่ได้กำหนด

asic Options	Advanced Options Verification	European de
she/3pse/full	/max/bic/asc	Execute
Method Fault Type Calculate Load Flow - Short-Circuit Break Time Fault Clearin	Select 'complete' method to calculate multiple faults. Select 'complete' method to calculate multiple faults. Multiple Faults Max. Short-Circuit Currents Study Cases\Study Case\Load Flow Calculation Duration 0.1 s Used Break Time global g Time (Ith) 1. s	Close
-Fault Impeda Enhance Resistance, Reactance, -Fault Locatio At	ance d Fault Impedance Definition Rf 0. Ohm VI 0. Ohm on User Selection	
User Selecti	on 🔻 🔿	
Show Ou Command Shows	utput ▲ Study Cases\Study Case\Output of Results Fault Locations with Feeders	

ภาพประกอบ ก-6 Dialog Box การคำนวณกระแสลัควงจร หน้า Tab Basic Options

การจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัติ

คลิกปุ่ม Select Toolbar 🗟 ปรากฏ Dialog Box สำหรับการวิเคราะห์ จากนั้นให้ กลิกปุ่ม Edit Simulation Events 🗼 ปรากฏ Dialog Box ดังภาพประกอบ ก-7 ต่อด้วยการกำหนด เงื่อนไขการจำลองด้วยปุ่ม Calculate Initial Condition 述 ปรากฏเป็น Dialog Box ดังภาพประกอบ ก-8 สุดท้ายคลิ๊กปุ่ม Start Simulation 🕅 จะปรากฏเป็น Dialog Box ดังภาพประกอบ ก-9 คลิ๊กปุ่ม Execute เพื่อสั่งให้โปรแกรมทำการคำนวณตามที่ได้กำหนด

Simulation Events/Fault - Study Car	Element Selection - Settings\Default\Element Selection.IntNewobj	x s
Image: Name Image: Name	Element Selection - Settings(Default)Element Selection.Intivewobj (Elements C Terminals, Substation, Site Branch Net Elements Bus Net Elements C Types for Net Elements C Controllers/Motor Driven Machines C Composite Model C Common Model Block Diagram DPL Command and more C Others	Close
0 object(s) of 0	Element Short-Circuit Event (EviSho)	

ภาพประกอบ ก-7 คลิ๊กปุ่ม Select Toolbar และเลือกสถานการณ์ที่ต้องการจำลองการทำงาน

Advanced Uptions Basic Options	Noise Gener Step Sizes	ation F Step Size A	Real-Time daptation	Execu
c/ins/rst/glb/dfrotx/def.	/time/sin			Clos
Simulation Method				Cano
RMS values (Electro	mechanical Transients	s) 		
 Instantaneous Value 	es (Electromagnetic 1 r	ansientsj		
Network Representation				1
C Balanced, Positive 5 Dipbalanced, 3-Phase	equence e (ΔBC)			
	0 (100)			
Selection of Simulation E	vents			1
	1.0.101.10.5			
	dy Case\Simulation Ev	ents/Fault		
Show	from Library	rents/Fault Remove All		
Show	From Library	ents/Fault Remove All		
Show	From Library	ents/Fault Remove All eVAII calculations		
Show Show Show Show Show Show Show Show	dy Lase\Simulation Ev From Library F	ents/Fault Remove All seVAll calculations		
Show Show Show Show Show Show Show Show		ents/Fault Remove All SeVAll calculations wow Calculation		
Show Show esult Variables ad Flow Verify Initial Conditions Automatic Step Size A	dy Lase\Simulation Ev From Library f ↓ Cases\Study Case Study Case\Load Fikes daptation	ents/Fault Remove All evAll calculations ow Calculation		
Show Show asult Variables vad Flow Verify Initial Conditions Automatic Step Size A	Trom Library	ents/Fault Remove All eVAll calculations bw Calculation		
Show Show ad Flow Verify Initial Conditions Automatic Step Size A	Trom Library	ents/Fault Remove All RevAll calculations bw Calculation		
Show Show esult Variables vad Flow Verify Initial Conditions Automatic Step Size A	dy Case\Simulation Ex From Library I Cases\Study Case J Study Case\Load Fix adaptation	ents/Fault Remove All seVAll calculations bw Calculation		
Show Show esult Variables ad Flow Verify Initial Conditions Automatic Step Size A	dy Case\Simulation Ex From Library I Cases\Study Case J Cases\Study Case Study Case\Load Fixed daptation	ents/Fault Remove All evAll calculations ow Calculation		
Show Show esult Variables ad Flow Verify Initial Conditions Automatic Step Size A	y Lase\Simulation Ev From Library f Cases\Study Case . Study Case\Load Fik s daptation	ents/Fault Remove All eVAII calculations ow Calculation		
Show Show ad Flow Verify Initial Conditions Automatic Step Size A	Trom Library	ents/Fault Remove All eVAll calculations ow Calculation		

ภาพประกอบ ก-8 Dialog Box การจำลองการทำงานในสภาวะพลวัติ หน้า Tab Basic Options

n Simulation - Study	Cases\Study Case\Run Simulation.C	ComSim * 💡 🗙
sim		Execute
Stop Time		Close
Absolute	1 . s	Cancel
🗌 Display result varia	bles in output window	
Display internal DS	L-events in output window	
Initial Conditions	主 Case\Calculation of Initial	Conditions

ภาพประกอบ ก-9 Dialog Box การจำลองการทำงานในสภาวะพลวัติ หน้า Run Simulation

การวิเคราะห์ฮาร์มอนิค

คลิกปุ่ม Select Toolbar 🖬 ปรากฏ Dialog Box สำหรับการวิเคราะห์ จากนั้นให้ คลิกปุ่ม Calculate Impedace Frequency Characteristic 📶 ปรากฏ Dialog Box ดังภาพประกอบ ก-10 คลิ๊กปุ่ม Execute เพื่อสั่งให้โปรแกรมทำการคำนวณตามที่ได้กำหนด

minal Frequency iput Frequency monic Order	50. 50. 1.	Hz Hz	Close Canc
iweep lation			
	weep lation	weep lation	weep Jation

ภาพประกอบ ก-10 Dialog Box การสแกนความถี่ฮาร์มอนิค หน้า Tab Basic Options

ภาคผนวก ข ทิศทางการใหลของกำลังไฟฟ้า



ภาพประกอบ ข-1 กรณีที่ 0 สภาวะโหลดสูงสุด



ภาพประกอบ ข-2 กรณีที่ 0 สภาวะโหลดต่ำสุด



ภาพประกอบ ข-3 กรณีที่ 1 สภาวะโหลดสูงสุด



ภาพประกอบ ข-4 กรณีที่ 1 สภาวะโหลดต่ำสุด

194



ภาพประกอบ ข-5 กรณีที่ 2 สภาวะโหลดสูงสุด



ภาพประกอบ ข-6 กรณีที่ 2 สภาวะโหลดต่ำสุด

195



ภาพประกอบ ข-7 กรณีที่ 3 สภาวะโหลดสูงสุด



ภาพประกอบ ข-8 กรณีที่ 3 สภาวะ โหลดต่ำสุด

196


ภาพประกอบ ข-9 กรณีที่ 4 สภาวะโหลคสูงสุด



ภาพประกอบ ข-10 กรณีที่ 4 สภาวะ โหลดต่ำสุด

ภาคผนวก ค

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

Asst. Prof. Dr. Sarapee Chairat May 28-29, 2015 Sheraton Grande Sukhumwit, Bangkok, Thailand Thaksin University, Thailand angel Chard ANALYSIS OF SUITABLE INTERCONNECTION POINTS OF OFFSHORE WIND FARMS IN THE GULF OF THAILAND Co-Chair during the 2015 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies which was held 28-29 May 2015 in Bangkok, Thailand P. Ketsamee, K. Chalermyanont and A. Prasertsit **Certificate of Presentation** kernakive Energy 2015 A EDCEE Asst. Prof. Dr. Pornpun Khemakunasai have presented the paper This is to certify that Co-Chair Thaksin University, Thailand ORM University of Moncton, Canada Prof. Dr. Yves Gagnon Co-Chair





Available online at www.sciencedirect.com ScienceDirect

Energy Procedia 79 (2015) 459-464



2015 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies

Analysis of Suitable Interconnection Points of Offshore Wind Farms in the Gulf of Thailand

Phichet Ketsamee^{a*}, Kusumal Chalermyanont^a, Anuwat Prasertsit^a

^aDepartment of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112, Thailand

Abstract

The off coast of the Gulf of Thailand around Koh Tao and Koh Pha-Ngan has abundant wind resources, which can help for developing offshore wind farms with the maximum capacity of 720 MWs. In this paper, grid integration analysis of the offshore wind farms on the 115-kV transmission of Provincial Electricity Authority (PEA) was performed. The power system analysis of power flow and voltage stability were simulated with the full-power conversion wind turbine generators by using the DIgSILENT PowerFactory program. The possible connected points were listed by the physical criteria, such as the amount of load, and a distance to an offshore wind farm. Finally, the suitable connected points were considered based on the performances of the system before and after offshore wind farm for the Gulf of Thailand in the future.

© 2015 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Peer-review under responsibility of the Organizing Committee of 2015 AEDCEE

Keywords: the Gulf of Thailand, offshore wind farm, power flow, voltage stability, full-power conversion wind turbine generator

1. Introduction

Currently, electricity power consumption is increasing due to the growths of industries and households while generation system mostly depends on fossil fuels, such as oil, natural gas, and coal. According to a shortage of these fossil fuels, the fuel prices significantly rise. At the same time, the effects of the fossil fuels on the environment are seriously concerning because of the global warming. The interest on the renewable energy is highly increasing worldwide. In Thailand, the Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012-2021 [2] focuses on electricity generation from renewable energies, such

^{*} Corresponding author. Tel.: +66-74-558831; fax: +66-744-59395. *E-mail address*: phichet.kt@gmail.com.

^{1876-6102 © 2015} The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license

⁽http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Peer-review under responsibility of the Organizing Committee of 2015 AEDCEE doi:10.1016/j.egypro.2015.11.519

as wind, solar, water, biomass, biogas, and garbage. Especially, the wind energy was targeted to be contributing about 1200 MWs in 2021 [2]. According to the terrain of Thailand, the offshore wind energy was considered as an energy source with a high potential energy because the installation area was unlimited.

From the results of Assessment of Offshore Wind Energy Potential Pre-Feasibility of Offshore Wind Farm [1], the target area for the offshore wind farm generation was in the Gulf of Thailand around Koh Tao and Koh Pha-Ngan. The average wind speed was about 6.0 to 7.5 m/s, and it could install about 720 MWs of the maximum capacity as shown in Fig. 1. The efficiency for the production of electrical energy (capacity factor. CF) was approximately 14.13% to 17.60%. However, the feasibility study has not yet considered an appropriate choice of interconnection points for the offshore wind farms to the grid connection topology of offshore wind farms can significantly impact the security, stability and quality of the grid [3], especially the power flow and the voltage stability [4-6]. The power flow analysis can check power direction, percentage of load in the transmission lines and grid loss, whereas the voltage stability analysis can estimate critical voltage and collapse margin or total load.



Fig. 1. Suitable area that can offer the offshore wind farms in the Gulf of Thailand [1].

This paper presents a power system analysis of the offshore wind farm grid connection around Koh Tao and Koh Pha-Ngan on the distribution system of the PEA. The four factors including the wind turbine technology and the connection topology to the grid, the technical analysis, the grid connection requirements, and the simulation tool were considered. The 720 MW offshore wind farms were modeled with a selection of the full-power conversion wind turbine generators of Vestas V112 model. The power system analysis focusing on the system power flow and voltage stability to 115-kV grid connection were performed in order to select the suitable connected points for the offshore wind farms. The system description and the offshore wind farm topology are described in Section 2. The system impact analysis

due to the power flow and the voltage stability are analyzed and discussed in Section 3. Finally, the conclusions are summarized in Section 4.

2. System Descriptions

According to the PEA connection requirements for the renewable energy generation, the generation above 10 MWs should be connected to the 115-kV transmission system. By consideration amount of load and a distance of offshore wind farms to the connected points, three possible connected points of KMA, KMB, and KCD were chosen as presented in Table 1. Additionally, 18 possible connection topologies were categorized in Table 2. The single line diagram of connected points was illustrated in Fig. 2 and the maximum load of each point was demonstrated in Table 3.

Table 1. The possible connected points of each offshore wind farm.

Descipto consisted as inte		Offshore wind farms	
Possible connected points	SPP 1	SPP 2	SPP 3
KMA	\checkmark	✓	\checkmark
KMB	\checkmark	✓	\checkmark
KCD	×	√	√

Table 2. The connection topologies of the connection offshore wind farms to the grid.

Case studies -		Connection topologies	
Case studies -	SPP 1	SPP 2	SPP 3
1	KMA	KMA	KMA
2	KMA	KMA	KMB
3	KMA	KMA	KCD
4	KMA	KMB	KMA
5	KMA	KMB	KMB
6	KMA	KMB	KCD
7	KMA	KCD	KMA
8	KMA	KCD	KMB
9	KMA	KCD	KCD
10	KMB	KMA	KMA
11	KMB	KMA	KMB
12	KMB	KMA	KCD
13	KMB	KMB	KMA
14	KMB	KMB	KMB
15	KMB	KMB	KCD
16	KMB	KCD	KMA
17	KMB	KCD	KMB
18	KMB	KCD	KCD

Table 3. The maximum load of each possible connected points.							
Start and final bus	Distance (km)	Active power (MW)	Reactive power (MVAR)	Power factor			
KN3 to KMA	25.00	45.73	15.52	0.95			
KN1 to KMB	52.29	65.26	25.56	0.93			
KN2 to KCD	56.60	49.98	27.14	0.88			

461



3. Simulation Results

This section presents the system impact analysis of the offshore wind farm interconnections with the total capacity of 720 MWs by using the DIgSILENT PowerFactory program. The steady state analysis of power flow and voltage stability were investigated in order to check the system operation when the offshore wind farms were integrated into the system. The load data of February 2015 provided by PEA were used and all case studies proposed in Table 2 would be determined under load conditions of peak load and off- peak load.

3.1. Results of the power flow

The power flow analysis was carried out in order to check on the direction of power, percentage of load in the transmission lines, and grid loss under the offshore wind farm integration. With the proposed capacity of 720 MWs offshore wind farms, it has been shown that the power will flow back to Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) utility grid in both load conditions. Therefore, it is necessary to reconsider the appropriate maximum capacity of the offshore wind farms for an integration with this system. By varying the offshore wind farm capacity to meet the requirement conditions, the possible maximum installation capacity of the offshore wind farms is about 60% of 720 MWs or 432 MWs. The simulation result of the new maximum capacity indicates the only four possible connection topologies as presented in Table 4.

Case studies	Offshore wind farms connection topologies				
	SPP 1	SPP 2	SPP 3		
	0	-	-	-	
	6	KMA	KMB	KCD	
	8	KMA	KCD	KMB	
	12	KMB	KMA	KCD	
	16	KMB	KCD	KMA	

Table 4. The connection topologies of the possible connection offshore wind farms to the grid.

Case study 0 means no any offshore wind farms connected to the grid.

Table 5 and 6 show the percentage of load in the transmission lines and the grid loss before and after connecting offshore wind farms to the grid under peak load and off-peak load conditions.

Table 5. The percentage of load in the transmission lines.

Table 5. The percentage of load in the transmission lines.							
Case studies		Peak load			Off-peak load		
Case studies	KN3 - KMA	KN1 - KMB	KN2 - KCD	KN3 - KMA	KN1 - KMB	KN2 - KCD	
0	46.490	55.040	33.580	27.720	32.620	19.620	
6	39.900	46.610	23.960	27.260	30.400	15.120	
8	39.900	46.620	24.090	27.260	30.520	15.200	
12	38.570	48.510	23.960	28.230	30.700	15.120	
16	38.610	48.510	24.090	28.370	30.700	15.200	

Table 6. The grid loss.					
	Pea	ik load	Off-peak load		
Case studies	Loss (MW)	Compare with	Loss (A (W))	Compare with	
	LOSS (IVI W)	the case study 0	LOSS (IVI W)	the case study 0	
0	3.020	-	1.050	-	
6	3.020	-	1.980	increase 88.571%	
8	3.000	decrease 0.662%	1.960	increase 86.667%	
12	3.090	increase 2.318%	2.040	increase 94.286%	
16	3.070	increase 1.656%	2.010	increase 91.429%	

The simulation results indicate none of transmission lines has the percentage of load higher than 80% and it decreases when they are compared with the reference case study under peak load and off-peak load conditions. Additionally, the grid loss under off-peak load condition increases when the offshore wind farms are integrated into the grid. On the other hand, under peak load condition the grid loss slightly increases in the case study 12 and 16 but the case study 6 and 8 are not increasing because the length of the transmission line that is shorter than in another case.

3.2. Results of the voltage stability

In this section, the voltage stability before and after integrating three offshore wind farms to the grid was determined from a relative of voltage and power consumption or P-V curve. The simulation results of voltage stability show the critical voltage and the collapse margin of each case study under peak load and off-peak load conditions as in Table 7.

Table 7. The voltage stability at the possible connected points.
--

	Peak load Off-peak load											
Casa	KM	A bus	KM	B bus	KCI) bus	KM	A bus	KM	B bus	KC	D bus
ctudies	Critical	Collapse	Critical	Collapse	Critical	Collapse	Critical	Collapse	Critical	Collapse	Critical	Collapse
stuures	voltage	margin	voltage	margin	voltage	margin	voltage	margin	voltage	margin	voltage	margin
	(p.u.)	(MW)	(p.u.)	(MW)	(p.u.)	(MW)	(p.u.)	(MW)	(p.u.)	(MW)	(p.u.)	(MW)
0	0.966	552.052	0.919	552.052	0.648	552.052	0.965	552.779	0.919	552.779	0.646	552.779
6	0.950	726.010	0.889	726.010	0.579	726.010	0.950	726.073	0.889	726.073	0.577	726.073
8	0.951	721.586	0.891	721.586	0.578	721.586	0.951	721.523	0.891	721.523	0.579	721.523
12	0.951	726.010	0.886	726.010	0.579	726.010	0.951	726.073	0.886	726.073	0.577	726.073
16	0.952	721.586	0.888	721.586	0.578	721.586	0.952	721.523	0.888	721.523	0.579	721.523

The results of voltage stability increase when the offshore wind farms are integrated into the grid under peak load and off-peak load conditions because the collapse margin or total load increases. At the same time, the critical voltage still stay at the same voltage level in comparison with the case study 0 which is the base case without the offshore wind farm. 463

Phichet Ketsamee et al. / Energy Procedia 79 (2015) 459 - 464

4. Conclusions

The technical studies for grid integration of the 720 MW offshore wind farms around area of Koh Tao and Koh Pha-Ngan were carried out. The possible connection points for three offshore wind farms under 115-kV of PEA grid were considered. The simulation results on the power flow analysis show that the suitable maximum capacity of the offshore wind farms for integrating to this system based on the required conditions is about 432 MWs or 60% of the proposed capacity. With the reduction capacity, the four case studies of connected points were selected. For all case studies, none of transmission lines has percentage of load higher than 80%. Moreover, the grid loss of the system decreases, except in the case study 12 and 16, the grid loss increases. Additionally, the region of voltage stability increases both peak load and offpeak load after integrating offshore wind farms to the grid. Therefore, by studying the power flow and the voltage stability, the suitable interconnection points for the three offshore wind farms are the case study 6 and 8 because they have percentage of load in the transmission lines under PEA grid connection requirements, do not increase grid loss, and increase the voltage stability, but the distance of the transmission line in the case study 6 is longer than that the case study 8. Our results may be used as a reference to develop an offshore wind farm in the Gulf of Thailand in the future.

Acknowledgements

This work has been financial and facility supported by the Faculty of Engineering at Prince of Songkla University (PSU). Moreover, we would like to thank Provincial Electricity Authority (PEA) for providing information.

References

J. Waewsak, K. Chalermyanont, P. Rattanamanee, T. Chaichana, C. Keawprasert. Assessment of offshore wind energy potential pre-feasibility of offshore wind farm. Research Center in Energy and Environment, Thaksin University; July 2013.
T. Sutabutr. Alternative energy development plan: AEDP 2012-2021. International journal of renewable energy; January-June 2020.

2012.

[3] T. R. Ayodele, A. Jimoh, J. L. Munda, A. J. Tehile. Challenges of grid integration of wind power on power system grid integrity: A review. International journal of renewable energy research (IJRER); December 2012, 2: p. 618-626.

[4] K. Bhumkittipich, C. Jan-Ngurn. Study of voltage stability for 22 kV power system connected with Lamtakhong Wind Power Plant, Thailand. In: Energy procedia; 2013, 34: p. 951-963.

[5] R. D. Zamora, M. A. Rosado. Stability analysis of wind energy generation in the electrical system of Puerto Rico. In: International conference on renewable energies and power quality (ICREPQ'14); April 2014. [6] N. T. Linh. Voltage stability analysis of grids connected wind generators. In: 4th IEEE conference on industrial electronics and applications, ICIEA 2009; 2009, p. 2657–2560.

464

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ สกุล	นายพิเชฐ เกศมี	
รหัสประจำตัวนักศึกษา	5710120043	
วุฒิการศึกษา		
ູລຸໝີ	ชื่อสถาบัน	ปีที่สำเร็จการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	2556
(วิศวกรรมไฟฟ้า)		

ทุนการศึกษา

ทุนบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

P. Ketsamee, K. Chalermyanont, and A. Prasertsit, "Analysis of Suitable Interconnection Points of Offshore Wind Farms in the Gulf of Thailand," *Energy Procedia*, vol. 79, pp. 459-464, November 2015.